

บทที่ 3

ลักษณะเด่นด้านวรรณศิลป์

เมื่อได้ศึกษาเนื้อหาทางความคิดและเนื้อหาทางอารมณ์ในพระปฐมสมโพธิกถา ไปแล้วในบทที่ 2 สิ่งที่น่าพิจารณาต่อไปก็คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรงใช้กลวิธีใดในการสื่อสารเนื้อหาดังกล่าว แน่นนอนว่าการสื่อสารความรู้สึกรักที่ซบซึ้งและลุ่มลึก ย่อมต้องอาศัยรูปแบบอันประกอบด้วยวัสดุและการประกอบวัสดุที่เหมาะสมด้วย(ดวงมน จิตรจํานงค์, 2533 : 558)ในบทนี้ผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์ลักษณะเด่นด้านวรรณศิลป์ โดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ ลักษณะคำประพันธ์ องค์ประกอบของภาษา และการสร้างจินตภาพ

ลักษณะคำประพันธ์

พระปฐมสมโพธิกถาเป็นร้อยแก้วกวีนิพนธ์(poetic prose)ในความหมายที่ร้อยแก้ว คือ“ความเรียงที่สละสลวยไพเราะเหมาะเจาะด้วยเสียงและความหมาย”(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542, 2546 : 931) ต่างจากร้อยกรองที่ไม่มีข้อบังคับทางฉันทลักษณ์อย่างตายตัว แต่ก็มีกรเลือกสรรเสียงและความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยคเพื่อสื่อเนื้อหาทั้งทางความคิดและอารมณ์ สมองจุดมุ่งหมายที่จะกระทบอารมณ์หรือโน้มน้าวใจไม่ต่างจากกวีนิพนธ์ร้อยกรอง¹ กวีนิพนธ์นี้จัดเป็นร้อยแก้ว เนื่องจากไม่มีบังคับสัมผัสและจำนวนคำในวรรค แต่มีการเล่นสัมผัสในและอาจจะมีสัมผัสระหว่างวรรคอยู่บ้าง จึงมีลักษณะคล้ายร้อยแก้ว เช่นในการพรรณนาจากธรรมชาติและบทบาทของเหล่าเทพยดา เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญหรือเหตุการณ์พิเศษ สัมผัสระหว่างวรรคที่คล้ายร้อยแก้วคือ ในบางวรรค คำสุดท้ายของวรรคหน้า อาจส่งสัมผัสไปยังคำใดคำหนึ่งในวรรคถัดไป ในหัวข้อนี้จะศึกษาสัมผัสระหว่างวรรค และสัมผัสภายในวรรคในพระปฐมสมโพธิกถา เชื่อมโยงกับการสื่อความหมาย

¹ วรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีงานประเภทร้อยแก้วซึ่งจำแนกได้เป็น 2 แบบ ได้แก่ แบบที่เป็นร้อยแก้วเชิงความเรียง ซึ่งมีความกระชับของถ้อยคำและประโยค ดังเช่นสำนวนร้อยแก้วในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับต่าง ๆ และแบบที่เป็นร้อยแก้วเชิงกวีนิพนธ์ ซึ่งสืบขนบจากไตรภูมิพระร่วง พระปฐมสมโพธิกถาจัดอยู่ในร้อยแก้วประเภทหลังนี้ (ดวงมน จิตรจํานงค์, 2544 : 228)

1. สัมผัสระหว่างวรรคและสัมผัสระหว่างประโยค

สัมผัสระหว่างวรรคเพื่อความสละสลวยกลมกลืนและพลังการสื่อสารในเนื้อหาทางความคิด ปรากฏทั้งในข้อความที่เป็นพระดำรัสและพระดำริของพระพุทธเจ้า ทั้งข้อความ อรรถาธิบายเหตุการณ์ เช่น ในปริจเฉทที่ 6 “มหานิกขมนปริวรรต” ในเหตุการณ์ที่พระโฬิสต์ว์ ตกลงพระทัยที่จะออกมหาภิเนษกรรมและเหตุการณ์ที่ทรงตัดอาลัยจากพระราหูโลรสก่อนเสด็จออกจากปราสาท ในคำคืนที่ได้ทอดพระเนตรการพ้อนขับของเหล่านางสนม พระองค์ได้บรรทมหลับไป เมื่อตื่นบรรทมก็ทอดพระเนตรเห็นวิปการแห่งนางเหล่านั้น ดังข้อความว่า

...ส่วนสมเด็จพระมหาสัตว์ ฟื้นจากนิทรารมณ์ทรงสถิตนั่งบนบัลลังก์อาสน์ ได้ทอดพระเนตรเห็นซึ่งวิปการแห่งอนเณนางทั้งหลายดังนั้น มีพระทัยสังเวชยิ่งนัก พิจารณาเห็นสังสารโทษเป็นอันมาก จึงออกพระโอษฐ์ดำรัสทูทานุเทศกล่าว สังสารนิवासกปรด้วยอาที่นวิโทษกပ္ปวันตรายใหญ่หลวง ล่อลวงสัตว์ทั้งหลายให้ลุ่มหลงยินดีรักใคร่ในวัตถุวิปลาศ บมีอาจตัดอาลัยในสรรพลามกโทษถึงเพียงนี้ ยังมีพระทัยเหน้อยหน่ายปราศจากยินดีในกามคุณภโยภาชขันกว่าแต่ก่อน...(58)

ในสามบรรทัดแรกของข้อความที่คัดมา มีคำบรรยายเนื้อความที่ไม่เน้นองค์ประกอบทางเสียงของคำในวรรค เมื่อถึงพระดำรัสของพระโฬิสต์ว์มีสัมผัสระหว่างวรรคที่สอดคล้องกับความหมายติดต่อกัน 4 วรรค เริ่มจากความตระหนักในโทษของสังสารนิวาสะว่า “ใหญ่หลวง” ขยายด้วยอำนาจต่อสภาวะจิตของสังสารนิวาสนั้นว่า “ล่อลวงสัตว์ทั้งหลายให้ลุ่มหลงยินดีรักใคร่ในวัตถุวิปลาศ” คำทำยวรรค “วิปลาศ” สื่อความหมายว่าแปรเปลี่ยน คลาดเคลื่อนจากปกติธรรมดา แต่มีอิทธิพลเหนือจิตใจให้ “บมีอาจตัดอาลัยในสรรพลามกโทษ” เมื่อทรงประจักษ์ว่า “ลามกโทษ” มีพลังดึงดูดให้ลุ่มหลงได้ “ถึงเพียงนี้” ก็ยิ่ง “มีพระทัยเหน้อยหน่ายปราศจากยินดีในกามคุณ” ในที่สุดก็ตกลงพระทัยจะเสด็จออกบรรพชาในคำคืนนั้น เมื่อตกลงพระทัยแน่วแน่แล้ว ข้อความที่เป็นพระดำรัสสัมผัสระหว่างวรรคดังต่อไปนี้

...พระหฤทัยพระบรมโฬิสต์ว์ก็น้อมไปยิ่งนักในบรรพชา ทรงพระดำริว่า อดมะจะออกสู่มหาภิเนษกรรมในสมัยราตรีนี้ จึงเสด็จอุฎฐการจากพระแท่นที่สิริไสยาสน์ บทจรมาสู่ที่ใกล้พระทวารปราสาทแล้วหยุดยืนอยู่...(58)

ในประโยคขนาดยาว พบทั้งสัมผัสระหว่างวรรคและสัมผัสระหว่างคำในประโยค ทั้งประโยคความรวมและประโยคความซ้อน(ซึ่งไม่มีการเว้นวรรค)ในเนื้อความพรรณนา พระอิริยาบถและภาพที่ทรงทัศนาศาประกอบพระตำริของพระโพธิสัตว์เมื่อทอดพระเนตรพระราहुล โอรส ก่อนจะเสด็จออกจากพระราชวัง ดังต่อไปนี้

ฝ่ายพระมหาสัตว์ เมื่อตรัสสั่งนายฉันทน์ให้ไปผูกม้าพระที่นั่งแล้ว ก็ทรงพระตำริว่าอาตมาจะไปดูพัศตรเจ้าราहुลโอรสจึงเสด็จบจรสู่อริศรัยไสเยศแห่งพระพิมพาราชเทวี เฝยใบดลทวารห้องเห็นแสงประทีปชวาลาส่องสว่างทอดพระเนตรเห็นพระอัศรมเหสีบรรทมหลับสนิทเหนือพระแท่นที่สิริไสยาสน์อันดาษไปด้วยสุคนธมาลาประมาณอัมพะหนึ่งคือ 127 ทนาน แลพระราชเทวีทอดพระกรประดิษฐานเหนือพระเศียรพระราชโอรสมิได้รู้สึกพระองค์ ทรงหยุดยืนเหยียบพระบาทบนธรรณีพระทวารเล็งแลพระราชบุตรแลพระราชเทวีแล้วทรงพระตำริว่า แม้อาตมาจะยกหัตถ์นางผู้ชนนี้จะอ้อมเออองคโอรส นางก็จะตื่นพื้นจากนิทรารมณ อันตรายแห่งมหากิเษกรรมณก็จะพึงมี ออย่าเลยต่อเมื่อได้สำเร็จแก่พระศรีสรรเพชดาญาณแล้ว จึงจะกลับมาทัศนาศาการพัศตรพระลูกแก้วเมื่อภายหลัง (59)

ในคำประพันธ์ข้างต้นสังเกตได้ว่าคำที่ใช้รับสัมผัสอยู่ในประโยคที่แสดงเหตุผลและภาพต่อเนื่อง การเลือกคำในตำแหน่งสัมผัสใช้กระทำด้วยความบังเอิญแต่มุ่งที่จะร้อยทั้งคำเสียงและความหมายอย่างประณีต

นอกจากนี้ คำบาลีสันสกฤตบางคำซึ่งเปลี่ยนเสียงสระที่พยางค์ท้ายได้ก็ปรับเสียงให้เป็นประโยชน์ในการสร้างความกลมกลืนด้านเสียงระหว่างวรรค เช่น คำว่าอาตมา อาตมา ที่ใช้แทนพระองค์ในคำสนทนาและพระตำริ เช่น “ก็ทรงพระตำริว่าอาตมาจะไป...แล้วทรงพระตำริว่าแม้อาตมาจะยก...” ในข้อความที่ยกมาแล้ว และจะเห็นได้อีกหลายแห่ง

...แลอาตมาก็จะประพตติจะแสวงหาพระปรินิพพานควรจะสละเสียซึ่งฆราวาสออกบรรพชาแสวงหาพระปรินิพพานในวันนี้ แลอาตมาจะกระทำสักการบูชาเป็นส่วนสนองอาจารย์คุณแก่นางนี้จึงจะชอบ (56)

...ดูก่อนพระยามาร อาตมาทราบอยู่แล้วว่า จักรแก้วอันเป็นทิพย์จะบังเกิดแก่อาตมา ท่านจงไปเสียเถิดอยู่ที่นี่ อาตมามีได้มีประโยชน์ด้วยจักรพรรดิสมบัติ...(61)

...แลชนทั้งหลายก็ย่อมกระทำเสมอเหมือนอาตมา จะได้หย่อนได้ยิ่งกว่า
อาตมานี้หามิได้ แล้วตรปฏิบัตินี้ใช้หนทางพระโพธิญาณ ดังอาตมาจะปริวิตก
จะปฏิบัติไฉนหนอ...(73)

...ถ้าอาตมาจะได้ตรัสเป็นพระบรมโลกนาถ ขอให้ถาดนี้จึงเลื่อนลอยทวน
กระแสน้ำขึ้นไป แม้วามีได้สำเร็จประสงค์ ก็จงลอยล่องไปตามกระแสชลไหล
แล้วก็ทรงลอยถาดลงในอุทกธारा (78)

น่าสนใจว่าพระดำรัสแก่พระองค์เองในตอนสำคัญ ๆ มีการเน้นสัมผัสระหว่างวรรค
นอกจากที่กล่าวไปแล้ว ยังมีอีกหลายตอนเช่น ในปริจเฉทที่ 7 “พุทธกิริยาปริวรรต” พระโพธิสัตว์ทรง
บรรพชาแล้ว และได้บิณฑบาตเป็นครั้งแรก อาหารที่คละเคล้าปะปนกัน เป็นเหตุให้ทรงพิจารณา

...ลำดับนั้นก็ประทานโอวาทแก่พระองค์ว่า ดูก่อนสิทธัตถะ ตัวท่านบังเกิด
ในชาติตติยสุมวลชาติตระกูล อันได้แต่ล้วนอุดมอันนพานาหาร เคยบริโภคแต่
สุดันธชาติโภชนาสาลี อันก่อปรด้วยนानครสสุပ္พัญชนวิกิตโอฟาร ดังฤทธาน
จึงไม่รู้สีกตนาว่าเป็นบรรพชิตเห็นปานฉะนี้ แลที่ยวบิณฑบาต ไฉนจะได้ซึ่ง
โภชนาหารอันสะอาดมาแต่ที่ใดเล่า...(69)

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสยังทรงใช้สัมผัสระหว่างวรรค
เมื่อแสดงเนื้อหาทางอารมณ์อีกด้วย ในปริจเฉทที่ 18 “พิมพ์พิลาปปริวรรต” ซึ่งเป็นปริจเฉทที่มี
ความเข้มข้นด้านอารมณ์โศก กวีได้ใช้สัมผัสระหว่างวรรคอย่างต่อเนื่องในหลายช่วงตอนของปริจเฉท
นี้ นอกจากเน้นให้ผู้รับสารพิจารณาประโยคที่แสดงความทุกข์ตรมเป็นอันมากของพระนางพิมพ์
แล้ว ยังเหมาะกับการสื่อสารอารมณ์อันซับซ้อนของพระนางด้วย เมื่อพิจารณาก็จะเห็นว่าในช่วงที่
เป็นการคร่ำครวญของพระนางพิมพ์มีการใช้สัมผัสระหว่างวรรคค่อนข้างสม่ำเสมอ และปรากฏ
ต่อเนื่องกันในข้อความขนาดยาว ดังต่อไปนี้

ในกาลนั้น ส่วนพระมหาพิมพ์พาราชเทวีผู้เป็นชนนีแห่งพระราชหุลชัตติยกุมาร
เมื่อได้ทรงสวนากาโรโกลาหลสำเนียงนฤโฆษสนันถึงพระโสธดั่งนั้น จึงมี
พระเสาวนีย์ตรัสถามนางกำนัลนิกรเปสกว่า ดูกรแม่ทั้งหลาย อันว่าโกลาหล
สำเนียงนี้คือเสียงดังฤ? ข้าแต่พระแม่เจ้า กาลบัดนี้พระราชสามีเสด็จมาถึงกรุง

กบิลพัสดุ์พระหัตถ์ทรงซึ่งบาตรบทธงสีลาศเที่ยวภิกขาจาร ชนทั้งหลายได้
 ทศนาการจึงร้องเอิกเกริกดังนี้ เมื่อพระพิมพาราชเทวีได้ทรงสดับมิมเคยได้ฟัง
 มาแต่กาลก่อน ให้เร้าร้อนรันทพระหฤทัยโทมนัส ตรัสว่า พระลูกเจ้าสถิตใน
 พระนครนี้ จะเสด็จไปแห่งใดก็เคยทรงกฤษชชาติพาชีสรีกกาญจนยานราชรถ
 อันปรากฏด้วยอดิเรกราชานภาพมहिมา บัดนี้มาปลงพระโลมมัสสุเกศานุ่งห่มผ้า
 ย้อมฝาด พระหัตถ์ทรงซึ่งบาตร เสื่อมสูญพระยศศักดิ์ดาเดชดุจเพศคนจันทาล
 เที่ยวภิกขาจารทรมานพระองค์ ไม่มีพระภูษาอาภรณ์จะทรงหรือโฉน พระสรี-
 วิลาสจะแปลกประหลาดเป็นประการใดในคราวนี้ ชะรอยตัวอาตมะนี้เป็นหญิง
 กภาพิณีอาภัพอัปลักษณ์ ทุรพลไม่มีกฤษแต่ก่อนกาล จึงเผอิญบังดาล
 ให้พระลูกเจ้าบาราสร้างห่างเสนาหา แต่กาลเมื่ออาตมายังตรุณภาพจะนี้ มีควร
 กปณาน่าสังเวช เหตุด้วยอุกฤษกรรมกระทำไว้ในปุเรชาติ พระภัสตาจึงเสด็จ
 นิราศจากอาลัยไม่ไยดี แต่อาตมาครองชีวิกินแต่สุสลาธารามักช้านาน
 ช่างกระไรไม่มีพระหฤทัยโปรดปรานกรณาบ้าง/ มาตตเต็ดเดียวบาราสร้างอย่าง
 ประหนึ่งว่าผู้อื่น อนิจจาน่าอนาถ ถึงไม่มีพระอาลัยในพิมพาก็จะทรง
 พระจินตนาถึงเจ้าราหุลราชกุมารหนอน้อยบ้างก็มีได้มี/ ตรีสพลางทางทรง
 พระโสภีก่าสรดพิลาป พระพักตราอาบไปด้วยนัยนามพุธราพระหัตถ์มุ่น
 พระเกศา ทรงพระโคกภาพลางเสด็จอุฏฐการโดยถ้วนชวันพระราหุลโอรสบทธง
 สู้สิหบัญชรปราสาท ด้วยพระทัยปรารถนาจะทัศนพระศาสดาจารย์ (165)

พระดำรัสของพระนางพิมพาข้างต้นมีจุดเด่นที่สัมผัสระหว่างวรรคมากกว่าคำ
 บรรยายทั่วไปในเรื่องนี้ ความรู้สึกทั้งเร้าร้อนและรันทพระหฤทัยเมื่อจะได้ทัศนพระสวามีผู้เสด็จ
 จากไปนานนัก ความเศร้าโศกและน้อยพระทัยนี้หลั่งไหลออกมาทางถ้อยคำที่จัดวรรคตอนและมี
 สัมผัสเชื่อมร้อยเข้าไว้ด้วยกัน โดยไม่ได้ลทอนความรู้สึกอันซับซ้อนของพระนางที่บังเกิดขึ้นพร้อม
 กันในคราวเดียว ดังเช่น เมื่อพระนางได้สดับว่าพระสวามีเสด็จภิกขาจารในพระนครก็“เร้าร้อน
 รันทพระหฤทัยโทมนัส” ที่พระองค์เสื่อมสูญยศศักดิ์ไม่เหมือนแต่ก่อน พระนางปรารถนาจะทัศน
 พระสวามีดังที่ตรัสว่า“...พระสรีวิลาสจะแปลกประหลาดเป็นประการใดในคราวนี้” ก็เชื่อมโยงกับ
 พระดำรัสกล่าวโทษพระองค์เองด้วยความเศร้าโศกว่า “ชะรอยตัวอาตมะนี้เป็นหญิงกภาพิณีอาภัพ
 อัปลักษณ์ ทุรพลไม่มีกฤษแต่ก่อนกาล จึงเผอิญบังดาลให้พระลูกเจ้าบาราสร้างห่างเสนาหา แต่กาล
 เมื่ออาตมายังตรุณภาพจะนี้” ความเศร้าโศกทุกข์ตรมและการกล่าวโทษพระองค์เองยังระคนกับ
 ความรู้สึกน้อยพระทัย สมเพชพระองค์เอง ดังตรัสตดพ้ออยู่เพียงลำพังว่า “...เหตุด้วยอุกฤษกรรม

¹ / ใช้กำกับหน้าข้อความตรงที่น่าจะเว้นวรรค อัญประกายนี้คัดตามหนังสือ

กระทำไว้ในปุเรชาติ พระภัสตวาทจึงเสด็จนิราศจากอาลัยไม่ไยดี แต่อาตมาครองชีวิตกินแต่สุชลธารามากี่ช้านาน ช่างกระไรไม่มีพระเหตุยไปรตปรานกรรณาบังมาตัดเด็ดเดี่ยวบาราสร้างอย่างประหนึ่งว่าผู้อื่น...”

2. สัมผัสระหว่างวรรคและสัมผัสภายในวรรค

ในพระนิพนธ์นี้มีหลายช่วงตอนที่ปรากฏสัมผัสระหว่างวรรคและสัมผัสภายในวรรคอย่างเด่นชัด ดังในช่วงที่พระโพธิสัตว์ทรงนิสันทนาการสติดยังโพลีบัลลังก์ เพื่อต่อสู้อาชนะพระยามารและมีพระดำรัสตั้งพระสัตยาธิษฐานว่า トラบไตที่ยังไม่สามารถขจัดกิเลสได้ ก็จะมีทรงลูกจากรัตนบัลลังก์นี้เป็นอันขาด สัมผัสระหว่างวรรคและสัมผัสใน กระตุ้นให้ผู้รับสารเพ่งพินิจเพื่อสัมผัสเหตุการณ์พิเศษเมื่อทรงตั้งความมุ่งมั่นที่จะขจัดกิเลส ดังตัวอย่างที่ยกมานี้

...สมเด็จพระมหาสัตว์ก็เสด็จขึ้นทรงนิสันทนาการสติดเบื้องบนบรรสมุขลิต
 วชิรรัตนบัลลังก์อาสน์ บ่ายพระพักตร์ไปฝ่ายปราจีนโลกธาตุ แปร
 พระปฤษฎางค์ข้างพระมหาโพธิพฤกษ์ คุ้เข้าซึ่งพระเพลาเป็นบัลลังก์สมาธิตั้ง
 พระกายตรง ดำรงพระสติมั่นเฉพาะพระอานาปานสมาธิภาวนาแล้วออก
 พระโอษฐ์ดำรัสพระสัตยาธิษฐานว่า ถ้ากมลสันดานแห่งอาตมาไม่พ้นอาสว-
 กิเลสตามคุณตราบไต ถึงแม้มาตรว่าเหตุยแลเนื้อหนังทั้งเอ็นสมองอัฐิจะแห้ง
 เหือดตลอดถึงเลือดแลมันข้นจันทวีสร้อยกาย อาตมาก็มิได้ทำลายซึ่งสมาธิ
 บัลลังก์อันนี้เลย คงจะเพียรให้บรรลุเสวยพุทธาภิเษกสมบัติบนวชิรรัตนบัลลังก์
 อาสน์อันนี้ให้จงได้ตั้งพระทัยหมายมั่นพระสัพพัญญุตญาณ แลลำดับพระมหา-
 โโพธิอันมีประมาณสูงได้ 50 ศอกถึงค่าคบนันท์งามปานประหนึ่งวารีชดาขันธอัน
 ปราศจากราคี มีสาขาเป็นพุ่มตลอดถึงยอดก็สูงได้ 50 ศอกเท่ากัน ครุวนาดูจ
 ฉัตรรัตนมณีทางก้นองค์พระมหาบุรุษราชเบื้องบนทิศอากาศ ควรจะเกิดปิติ
 โสมนัสแก่ผู้ได้ทัศนากการ แลหน่อแห่งพระมหาโพธิอันมีพรรณแดงดุกแก้ว
 ประพาฟโอบาส แลพิลาสสลบกับระเบียบแห่งไพโรจน์อร่ามงาม ดุจสีสุวรรณ
 พรรณพิจิตรเจริญยนา (80-81)

สัมผัสภายในวรรค ในข้อความข้างต้นนี้มีทั้งที่เป็นสัมผัสสระ เช่น ปฤษฎางค์-ข้าง, อาตมา-อาสวกิเลส, ดำรัส-สัตยาธิษฐาน, หนัง-ทั้ง, ขัน-จน, หมายมั่น-สัพพัญญุตญาณ เป็นต้น และสัมผัสอักษร เช่น เบื้อง-บน-บรร, เนื้อ-หนัง, แห้ง-เหือด, เลือด-แล, หมาย-มั่น เป็นต้น น่าสังเกตว่าสัมผัสอักษรมักปรากฏกับคำซ้อน เช่น เนื้อหนัง แห้งเหือด หมายมั่น ในตัวอย่างถัดไปก็เช่นกัน

สัมผัสระหว่างวรรคในปริจเฉทที่ 9 “มารวิชัยปริวรรต” เห็นเด่นชัดในพระดำรัสเมื่อ พระโพธิสัตว์ทรงอาศัยทศบารมีเป็นที่พึ่งในการต่อสู้เอาชนะพระยามาร ขณะนั้นเทพยดาที่แห่แหน แวดล้อมพระองค์ต่างหลบหนีไปด้วยกลัวภัย ทั้งให้พระโพธิสัตว์เผชิญหน้ากับกองทัพมารเพียงลำพัง ดังข้อความที่ยกมานี้

...เมื่อทอดพระเนตรเห็นประเทศทิศโดยรอบอันสิ้นสูญปราศจากคัพท
 อันตรธานก็ทราบวาทะพาดปลาตนาการไปสิ้น จึงฝันพระพักตร์ไปทัศนใน
 อุตริศาภาค เห็นพลเสนามารยกมามากปานประหนึ่งว่าจะครอบงำเหยียบ
 โภธิมณฑลให้วิจลทำลาย จึงทรงพระอาโภคดำริว่าพลมารทั้งหลายเป็นอันมาก
 มีประมาณเท่านี้ กระทำพยายามจะย่ำยีแก่อาตมะผู้เดียวดูอนาถ แลในที่นี้จะมี
 ประยูรญาติวงศ์คือพระราชบิดาแลพี่น้องมิตรสหายผู้ใดผู้หนึ่ง อันจะเป็นที่
 พำนักช่วยยุทธนาอีกด้วยหุม่มารปรปักษ์กับมิได้มี แลเทพยดาทั้งหลายก็ปลาต
 หนีไปสิ้นมิได้เศษ เท่าวันแต่ทศบารมีเป็นที่พึ่งแก่อาตมา สิ่งอันอื่นซึ่งจะ
 แสวงหาเป็นที่พำนักนั้นมิได้มี แลอาตมาจะยืนประดิษฐานด้วยบาทวิริยบารมี
 เนื้อพื้นปฐพีคือศีลบารมีญาณ จะถือขรรควุธสำหรับจะยุทธนาการคือปัญญา
 บารมี ด้วยทักษิณหัตถ์คือศรัทธา จะกระทำบารมีทั้งหลายอันเช่นนั้นเป็นโล่
 ป้องกันสรรพเสนามารพลไพร่ มิได้หนีจากรัตนบัลลังก์ จะตั้งยุทธซึ่งชัยขจัดเสีย
 ซึ่งมารภัยให้พ่ายแพ้พินาศในที่นี้ (86-87)

ข้อความดังกล่าวนี้นอกจากจะมีสัมผัสระหว่างวรรคค่อนข้างสม่ำเสมอแล้ว ยังปรากฏการใช้สัมผัสใน ด้วย เช่น สัมผัสสระ ได้แก่ ทศนา-ทศภาค, ครอบงำ-ย่ำเหยียบ, มณฑล-วิจล, วงศา-บิดา, บารมี-ปฐพี, ขรรควุธ-ยุทธนา, หัตถ์-ศรัทธา, นั้น-ป้องกัน, ชิงชัย-มารภัย สัมผัสอักษร ได้แก่ ประเทศ-ทิศ, ลิ่น-สูญ, ย่ำ-เหยียบ, ชิง-ชัย, พ่าย-แพ้-พินาศ ก็จะเห็นว่า ในการสัมผัสอักษรนั้น ปรากฏการใช้คำซ้อน ได้แก่ ลิ่นสูญ, ย่ำเหยียบ, ชิงชัย, พ่ายแพ้ ซึ่งผู้วิจัยจะนำมาวิเคราะห์ในหัวข้อการใช้คำ

ในส่วน of ข้อความที่เป็นพระดำรัสตรัสเรียกทานบารมีก็มีการใช้สัมผัสระหว่าง วรรคและสัมผัสในตัว

...แต่อาตมะตัดเศียรเกล้าอันประดับด้วยมหามงกุฎ เสียสละให้เป็นทานแก่
 ยาจกทั้งหลาย ถ้าจะเก็บผสมไว้ก็จะมากกว่าผลาผลไม้ที่ใหญ่มีผลมะพร้าวเป็น
 ต้น แต่บรรดามีในปฐพีมณฑล แต่อาตมะควักดวงนัยนเนตรให้เป็นทานปาน
 ประดุจชาติเป็นพระยาสิวีราชเป็นอาทินั้น ถ้าจะผสมไว้ก็จะมากกว่าดวงดาร
 ทั้งหมดในพื้นที่หม่มพราภาค แต่อาตมะเชือดจะซึ่งมังสะให้เป็นทานถ้าจะผสม
 ไว้ก็จะมากกว่าแผ่นพื้นปฐพีทั้งสิ้น แต่ภันทนาอุราประเทศเพิกเอาดวงหฤทัย

ให้เป็นทาน ถ้าจะประมาณก็มากกว่าผลไม้น้อย ๆ ทั้งหลาย บรรดามีในพื้นที่
พระแม่ธรณีมณฑลทั้งปวง แต่ให้โลหิตเป็นทานก็ประมาณมากกว่ากระแสนิรุ
วารีสั้นทั้ง 4 สมุทร แต่บริจาคบุตรธิดาให้เป็นทานดุจพระชาลี कुमार และกัณหา
ชินาราชธิดา ก็จะมีมากกว่าบรรดา कुमार กุมารีทั้งหลายอันมีในพื้นที่ปฐพีตลสถาน
แต่ให้ภริยาเป็นทานปานประหนึ่งว่าพระมัทรี ก็จะมีมากกว่าอเนกคณานารีทั่วทั้ง
ท้องปฐธา ด้วยเดชอำนาจสัตยกถาทานบริจาคอันนี้ จงลดบันดาลให้มารโพรมี
พระยามารอิราชเป็นต้น จงทุพพลปราศัยแก่อาตมา (87)

การใช้สัมผัสระหว่างวรรคและสัมผัสภายในวรรคในข้อความข้างต้นนี้ ได้เชื่อมโยงอานิสงส์ของทาน-
บารมีเข้ากับปริมาณของสิ่งทั้งปวงที่ทรงสละได้ เช่น “แต่ภินทนาอูราประเทศเพิกเอาดวงหฤทัยให้
เป็นทาน ถ้าจะประมาณก็มากกว่าผลไม้น้อย ๆ ทั้งหลาย บรรดามีในพื้นที่พระแม่ธรณีมณฑลทั้งปวง”
“แต่บริจาคบุตรธิดาให้เป็นทานดุจพระชาลี कुमार และกัณหาชินาราชธิดา ก็จะมีมากกว่าบรรดา कुमार
กุมารีทั้งหลายอันมีในพื้นที่ปฐพีตลสถาน” “แต่ให้ภริยาเป็นทานปานประหนึ่งว่าพระมัทรี ก็จะมีมากกว่า
อเนกคณานารีทั่วทั้งท้องปฐธา”

ยังปรากฏการใช้สัมผัสระหว่างวรรคเมื่อกล่าวถึงการบรรลุพระโพธิญาณโดยบริบูรณ์
ของพระพุทธเจ้า การบรรลุธรรมของพระองค์มิได้เป็นไปอย่างง่ายดาย แม้ว่าจะขจัดกิเลสในพระทัย
สิ้นแล้วและตรัสรู้แล้ว แต่ก็ยังต้องทรงใช้ปัญญาครุ่นคิดพิจารณาเพื่อให้เข้าพระทัยพระสัทธรรมอัน
ลุ่มลึกนั้นอย่างแจ่มแจ้ง เพื่อประโยชน์ในการสั่งสอนสรรพสัตว์ต่อไป เนื้อหาในช่วงนี้จึงแสดงถึง
ความเพียรอย่างยิ่งยวดและพระปัญญาอันสูงส่งของพระพุทธเจ้า น่าสนใจว่าสัมผัสระหว่างวรรคที่
ปรากฏในเนื้อความตอนนี้เอื้อต่อการแสดงให้เห็นกระบวนการคิดของพระพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นอย่าง
เป็นขั้นตอน ได้แสดงว่าพระพุทธองค์ไม่ได้บรรลุพระโพธิญาณอย่างฉับพลัน หรือบรรลุด้วยการ-
ลดบันดาลจากเทพดาหรือสิ่งเหนือธรรมชาติ หากแต่ต้องทรงใช้ความเพียรและปัญญาใน
การครุ่นคิดด้วยพระองค์เอง การบรรลุพระโพธิญาณโดยบริบูรณ์ได้สำเร็จแสดงออกมาให้เห็นเป็น
รูปธรรม นั่นก็คือการเปล่งแสงของพระฉัพพัชร์ธรรมรังสีนั่นเอง การใช้สัมผัสระหว่างวรรคและสัมผัส
ในในบางประโยคได้ช่วยให้เห็นการเคลื่อนไหวของลำแสงของพระรัศมีว่าเป็นไปอย่างเป็นลำดับและ
ต่อเนื่อง ดังข้อความที่ยกมาต่อไปนี้

...พระฉัพพัชร์ธรรมรังสียังอืดอันมิได้โอบาสออกจากพระศรีรกาย พระศรีรกาย
รุ่งเรืองดุจดวงทิพากรอัสตงคตอันลดตกต่ำลงประดิษฐานเหนือพื้นแห่งน้ำเหตุ
พระกมลหฤทัยยังคับแคบมิได้กว้างขวางยังไม่จุไม่พอแก่พระสัพพัญญุตญาณ
มีครุวนาดุจติมิงคลมหามัจฉาชาติ อันมีกายกำหนดโดยยาวได้ 300 โยชน์ แล
ว่ายเข้ามาเหนือหลังสาครสมุทรอันกว้างลึกแต่ประมาณ 200 โยชน์ 300 โยชน์ ก็

มีอาจบายผันศึระและหูทางแหวกวายไปโดยสะดวกได้ ให้ชั้ตขวางคับแคบใจยัง
 นักเบื่องว่าบายศึระและหูทางไปมา แลกระแสดลธาราที่ไกลได้ 700 โยชน์ 800
 โยชน์ ก็ห้วนไหวพุล่งพล่านป่านประหนึ่งว่าน้ำร้อนอันเดือดอยู่ในหม้อซึ่งตั้งบน
 เตาเพลิง มีอุปไมยเหมือนตังนั้น ต่อเมื่อไต่วายออกไปสู่มหาสมุทรอันกว้างลึก
 ได้ 84,000 โยชน์ จึงมีจิตกว้างขวาง จะบายศึระและหางวายไปในทิศทั้งปวงก็
 สะดวกมิได้ขัดสน เหมือนด้วยพระศพลทรงพิจารณาพระสมันตมหาปฏิฐาน
 อนันตนิย อันประดับด้วยจตุรัสติปัจฉัย 24 มีเหตุปัจฉัยเป็นอาทิเป็นมหาปกรณ
 ประกอบด้วยนัยอธิบายอันสุขุมคัมภีรภาพไพศาลสมควรแก่พระสัพพัญญุต-
 ญาณพิสัย พระปัญญาประพุดเป็นไปในธรรมานุปัสสนาญาณโดยยถาสุข
 สาราณมิได้ขัดข้อง พระกมลสันดานก็ผุดผ่องโอภาส พระหทัยวัตตุดุประสาทก็
 สุกใส แลน้ำเลี้ยงดวงพระทัยประมาณของหัตถ์หนึ่งนั้น ก็ใสบริสุทธิมิได้ขุ่นมัว
 ทิวทั้งพระโลหิตในพระสกลกาย ตลอดถึงพระฉวีวรรณก็ผ่องผุดบริสุทธิพรรณ
 พิลาส ในลำดับนั้นพระฉัพพรรณรังสีก็โอภาสแผ่ออกจากพระสรีรกาย อันว่า
 นิลประภาก็เขียวสดเสมอด้วยสีแห่งดอกอัญชัน มิฉะนั้นดงพื้นแห่งเมฆดลและ
 ดอกนิลบุลแลปึกแห่งแมลงภู่ ผุดออกจากพระอังคาศพพในท่อนเขียวแล่นไป
 จับเอาราวป่าแลพระรัศมีที่เหลืองนั้น มีครวนาดุจสีหรรดารทองแลดอก
 กรรณิการ์แลกาญจนปัญอันแผ่ว พระรัศมีออกจากพระสรีระประเทศในที่อัน
 เหลืองแล้วแล่นไปสู่ทิศานุทิศต่าง ๆ พระรัศมีที่แดงก็แดงอย่างพาลทิภากร แล
 แก้วประพาฬแลกมูทประทุมกุสุมาติ โอภาสออกจากพระสรีอินทรียในที่อัน
 แดง แล้วแล่นฉวีนิยไปในประเทศที่ทั้งปวง พระรัศมีที่ขาวก็ขาวดุจจงดวงรัช
 นิกร แลแก้วมณีแลสีสังข์แลแผ่นเงินแลดวงผกาพริกพุ่งออกจากพระสรี-
 ประเทศในที่อันขาวแล้วแล่นไปในทิศโดยรอบ พระรัศมีหงสบาทก็พิลาสเล่ห์
 ประดุจสีดอกช่ง แลดอกชบาแลดอกหงอนไก่ออกจากพระกรัษกายรุ่งเรือง
 จารัส พระรัศมีประกัสสรประภาครวนาดุจสีแก้วผลึกแลแก้วไพฑูรย์เสื่อม
 ประพราย ออกจากพระบวรกายแล้วแล่นไปในทิศที่ทวีจัตจรูจีไอพาร และ
 พระฉัพพรรณรังสีทั้ง 6 ประการ แผ่ไพศาลแวดล้อมไปโดยรอบพระสกล
 กายอินทรียกกำหนดที่ 12 คอกโดยประมาณ อันว่าคิสิสุริยประภาแลดาราก็
 วิกลวิการอับแสงเศร้าสิดุจหิ่งห้อยเหือดสิ้นสูญ มิได้จำัญญไฟโรจนใช้ติชชวาล
 (104)

พระดำรัสปรับทุกข์ของพระนางพิมพาที่ตรัสกับนางเปสกันนารี ก็มีการใช้สัมผัส
 ระหว่างวรรค และสัมผัสในในหลายประโยค ข้อความในส่วนนี้เต็มไปด้วยความทุกข์โศก กระทบบใจ
 ผู้รับสารยิ่งนัก ดังข้อความที่ว่า

...ดูกรม่าจะสั่งเวชสมเด็จพระลูกเจ้าอันอาจให้สำเร็จประโยชน์ทั้งปวง ซึ่งมีดวงพระกมลเหตุที่ยืมเกรียมท้าวหาญยั้งนี้ เห็นประหนึ่งว่าจะสิ้นความรักความกรุณา เป็นไฉนเช่นพิมพาชนบทกัลยาณีนี ไม่ควรจะรองละอองธุลีพระบาทเจียวหรือประการใด จึงทรงสลัดตัดพระอาลัยไว้ร้างเสนาหาให้โสกาอาตุรเตือตร้อน ถึงไม่มีพระอาวรณ์ในพิมพาท์ทำเนา แลพระราหูหลน่อน้อยพั้งเกิดวันเดียวมีดวงพักตร์ตั้งพิมพ์ทอง เทียมเหตุที่ยันนัยเนตรนั้น ผิดสิ่งใดเล่าจึงทรงสละเสียได้ ดูจอยกเยื่อเชื้อชานดอกไม้อันเหี่ยวแห้ง แกล้งบาราสร้างออกไปสู่ภิเนษกรมณด้วยพระอารมณ์เด็ดขาดปราศจากเมตตาการุญภาพ ไม่ทราบว่ามีโทษทัณฑ์ฉันทเมื่อพระลูกเจ้าผู้เป็นพระราชสามีที่รักร้างไว้เสนาหาออกบรรพชาจะนี่เช่นอกเราเป็นสตรีนี้ จะไว้พักตร์แลจิตสถิตสถานใด มีแต่สวยทุกขเทวษเหตุเป็นหม้ายมัวหมองกมลทนแต่ความลำบาก อันธรรมดาคือเป็นหม้ายแล้วก็ได้แต่ความยากอันอัปยศ สิ้นยศสิ้นสง่าหาอำนาจมิได้ ไม่มีใครจะยำเกรงยอมหมั้นประมาท ครวนาดูจราชธาอันมึงอนปราศจากธงชัย มิฉะนั้นดูจกองไฟอันปราศจากควีน ถ้ามีตั้งนั้นดูจราชธานี อันไม่มีบรมกษัตริย์จักดำรง ไอศวริยสมบัติครอบครอง จะต้องดิฉินย็นรายบวยอปประมาณ ประโยชน์อันใดกับชีวิตพิมพานมีแก่นสาร สวยแต่ทุกข์บาราคว่างเวินจากพระลูกเจ้าผู้ภัสดา จะกล้ำกลืนยาพิษเสียให้มรณาก็จะประเสริฐกว่าที่ดำรงชนม์ มิฉะนั้นจะขึ้นไป ภูผอันสูงสุด จะโดดลงมาให้ม้วยมุดววยชีวิตม มิฉะนั้นจะโจนเข้าในกองเพลิง ให้ชีวิตพินาศก็จะดีกว่าอยู่เป็นคน หรือหนึ่งจะเอาเชือกผูกคอให้สิ้นสุดทุกข์ที่ เป็นหม้ายอันเจ็บอายอัปภาคย์มาเหลือสิ้นพื้นที่จะประมาณ แม้ว่าดับสูญสิ้น สังขารก็ขาดเชษฐิซุนซ้องชอกซ้าระกาเหตุ (169)

น่าสนใจว่าการใช้สัมผัสภายในวรรคในข้อความข้างต้นนี้เป็นไปอย่างโดดเด่น สัมผัสสระ เช่น เทียม-เกรียม, จะรอง-ละออง, สลัด-ตัด, อาลัย-ไร้ร้าง, เสนาหา-โสกา-อาตุร, เหตุที่ยันนัย, อยากเยื่อ-เชื้อชาน, ภิเนษกรมณ-พระอารมณ์, เด็ดขาด-ปราศจาก, เมตตา-การุญภาพ, โทษทัณฑ์-ฉันท สัมผัสอักษร เช่น อัน-อาจ, ท้าว-หาญ, ไร้-ร้าง, อาตุร-เตือตร้อน, ดวงพักตร์-ตั้งพิมพ์, นัยน-เนตร-นั้น, หม้าย-มัว-หมอง-กมล, สูญ-สิ้น-สังขาร, สังขาร-ขาด-เชษฐิซุน-ซ้อง, ชอก-ซ้า

ในปริจเฉทที่ 26 “มหานิทพานสูตรปริวรรต” ข้อความที่เป็นความคิดของพระอนันท์ผู้มากล้นด้วยความโศกเมื่อใกล้ถึงกาลที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน มีสัมผัสระหว่างวรรค ดังตัวอย่างต่อไปนี้

...ในลำดับนั้น พระอานนท์เถระผู้มีอายุได้สดับพุทโธวาทพระศาสดาจารย์ ก็ยิ่ง
 มีกมลสันดานอาดูรด้วยพลวโทมนัส จึงจินตนาว่า ฌีวอาตมาจะร้องให้อยู่ในที่
 ไกลพระสัพพัญญูพระบรมครูก็จะบมิได้มีพระทัยผาสุก จำจะออกไปสู่ที่ควร
 แห่งหนึ่งกระทำให้โศกาดูรปริเทวทุกข์ให้ค่อยบรรเทาลง ดำริฉะนี้แล้วก็ถอย
 ออกมาจากที่นั้น จึงไปสู่วิหารแห่งอื่นหยุดยืนอยู่แทบทวาร พระกรทั้งสอง
 เหนี่ยวหน่วงซึ่งกลอนแห่งใบดาดแล้วพิลาป มีกระแสนุชฌนัยน์ไหลอาบ
 พระพักตร์พลางรำพันปริเทวกถาว่า โอ้อาตมะนี้อาภัพเป็นพันประมาณ ตั้งแต่
 ตัดตามปฏิบัติพระศาสดาจารย์มา ก็นานช้านา ดูจฉายอันตัดตามพระกายินทรีย์
 แลบัดนี้ตัวอาตมายังเป็นเสกขบุคคลอยู่ ยังมีบรรพชิตกิจจกกระทำสืบต่อไป แล
 พระบรมครูจะทอดทิ้งอาตมะไว้จะเสด็จเข้าสู่พระปรินิพพาน อานนท์นี้จัก
 ทรมาณกายอยู่ผู้เดียวดูเปลี่ยวอนาถนัก จำเดิมแต่วันพรุ่งนี้อานนท์จักถวาย
 ซึ่งน้ำบัววันพระโอษฐ์แลสรองพระพักตร์แก่ผู้ใด จะปลูลาดเสนาสน์และจะถือบาตร
 จีวรตามใครสืบไปอีกในเบื้องหน้า (245-246)

ผู้ทรงนิพนธ์ใช้สัมผัสระหว่างวรรคและสัมผัสใน ในช่วงที่แสดงอารมณ์โศกของพระอานนท์ แทนที่จะ
 ใช้ประโยคธรรมดาไม่มีสัมผัส อาจเป็นความประสงค์ที่จะเน้นหรือชวนให้ผู้รับสารได้พิจารณา
 ข้อความดังกล่าวนี้ ก็จะเห็นว่าอารมณ์โศกที่บังเกิดกับพระอานนท์ผู้ซึ่งยังไม่บรรลุธรรมได้นำไปสู่
 ความเข้าใจว่าหากมนุษย์ยังดับกิเลสในใจของตนไม่ได้ ก็ย่อมไม่อาจหลุดพ้นจากทุกข์

สัมผัสระหว่างวรรคและสัมผัสในยังปรากฏในแง่ที่เป็นการพรรณนาฉากธรรมชาติ
 และบทบาทของเหล่าเทพยดา การมุ่งประสงค์ใช้สัมผัสระหว่างวรรคในส่วนที่เป็นการพรรณนา
 ดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับเนื้อหาที่มุ่งแสดงความพิเศษของพระพุทธเจ้า อีกทั้งยังกระตุ้นให้ผู้รับสาร
 ได้พิจารณาไตร่ตรองว่าบทพรรณนามีความสำคัญมากไปกว่าการแสดงฉากและบรรยากาศใน
 ขณะนั้น นั่นคือได้ช่วยเน้นย้ำว่าการกระทำของพระพุทธองค์นั้นถือเป็นวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่และสำคัญ
 ต่อโลก

ในปริจเฉทที่ 6 “มหากนิขมณฑลปริวรรต” หลังจากที่พระโพธิสัตว์เสด็จออกจาก
 พระนครเพื่อบรรพชาแล้ว ทรงทอดพระเนตรกรุงกบิลพัสดุ์เป็นครั้งสุดท้าย มีพระดำรัสประกาศว่า
 ตราบไต่ที่ยังไม่ทรงบรรลุพระโพธิญาณ ตราบนั้นก็ยังไม่เสด็จกลับมายังราชธานี แล้วเสด็จ
 พระดำเนินถึงยังฝั่งแม่น้ำโนมา โดยมีเหล่าเทพยดาแห่แห่นแวดล้อมเป็นอันมาก ช่วงเวลานั้นใกล้
 สว่าง ธรรมชาติก็ปรากฏสมภารนิมิต พระจันทร์มีหยาดรัศมีอันเย็นยิ่ง มิใครจะลาลับขอบฟ้าด้วย
 ปรารภจะชมพระโพธิสัตว์ในเพศบรรพชิตสืบไป ส่วนดวงอาทิตย์ดูเหมือนว่าจะริบร้อนขึ้นมาจาก
 ขอบฟ้าดุจตั้งปรารภจะได้ชมพระโพธิสัตว์ออกบรรพชา ดวงดาวก็อับแสงลงเหมือนว่ามีเมฆมา
 ที่มีได้ทัศนาศา การออกบรรพชาของพระองค์ ดังข้อความที่ยกมานี้

ในขณะนั้นพอเพลาล่วงปัจจุสมัย อันว่าปริมณฑลแห่งจันทรพิมานอันมี
 สัมภารนิมิตบังเกิดปรากฏ เหตุแต่ปางก่อนกาลเมื่อพระมหาสัตว์เสวยพระชาติ
 เป็นพญาสขัตถ์ได้ทรงเสียสละชีวิตให้เป็นทานแก่ท้าวสุขัมบดี สมเด็จพระ
 โกสิยจิงบันดาลด้วยเทวฤทธิ์ให้รูปขึ้นไปปรากฏอยู่ในศคิมณฑล เป็นกัลปปฏิบัติ
 ปาฏิหาริย์เห็นประจักษ์แก่ตาโลก แลพระรัชนิกรเทวบุตรอันมีหยาตรศมีอันเย็น
 ยิ่งนักดูจมีอาโกคจินดาว่า อาตมะได้ชมพระบรมโพธิสัตว์เมื่อเสด็จออกสู่
 มหาภิเนษกรรมแล้วจะใครชมเมื่อทรงบรรพชาเพศสืบไป ดูประหนึ่งจะมีใคร
 จะเลื่อนลิบลึงฝ่ายปัจฉิมโลกธาตุ ฝ่ายพระสุริยภาณุมาศดูจมีมโนดำริว่า
 พระจันทรได้ชมพระมหาภิเนษกรรมเป็นอุตมลากแล้วแลอาตมะก็จะได้ชม
 พระบรมโพธิสัตว์กาลเมื่อทรงบรรพชาการ ดูประหนึ่งว่าจะรีบร้อนเร่งอุทัย
 ขึ้นมาฝ่ายปาจีนโลกธาตุ อันว่าหมู่ดวงดาวทั้งหลาย อันมีรัศมีรุ่งเรืองในพื้น
 ทิฆัมพรากาศดูจดาษไปด้วยผ้าปาวารพัสดุ เล่ห์ประหนึ่งว่าจะมีความดำริ
 ละอายด้วยจะแพ้พ่ายหนีซึ่งสุริยรังสีเลื่อนลิบลึง ก็บันดาลดูอับแสงมิได้ใสลูก ปาน
 ประหนึ่งว่ามีความทุกข์ที่จะวิโยคพลัดพรากจากพระมหาสัตว์ จักมิได้ที่ศนาใน
 วาระอันทรงบรรพชิตเพศนั้น พอรุ่งขึ้นหม่อเนกอนันตนิกรอมรนาครุฑ
 ทั้งหลาย ซึ่งแห่เสด็จไปในันถ์อันตรธานสิ้น (62-63)

เห็นได้ว่า ผู้ทรงนิพนธ์ทรงใช้สัมผัสระหว่างวรรคในข้อความดังกล่าวนี้ ซึ่งมีได้เป็นเพียงฉากหรือ
 บรรยากาศของเหตุการณ์ในขณะนั้น หากแต่ยังได้สื่อความหมายถึงความสำคัญของการบรรพชาของ
 พระโพธิสัตว์ ดังจะเห็นว่าแม้กระทั่งดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์และดวงดาวซึ่งเป็นธรรมชาติอันยิ่งใหญ่
 ต่างก็มีความปรารถนาจะได้ชมพระโพธิสัตว์ออกบรรพชา

สัมผัสระหว่างวรรคและสัมผัสภายในวรรคยังปรากฏในข้อความที่เป็นการพรรณนา
 ฉากธรรมชาติ และบทบาทของเหล่าเทพยดาที่มาประชุมพร้อมกันเพื่อสักการบูชาพระพุทธเจ้า
 ในปริจเฉทที่ 8 “พุทธบูชาปริวรรต” พระโพธิสัตว์ทรงพบว่าหนทางที่จะนำไปสู่การดับทุกข์ได้นั้นก็
 คือทางสายกลาง มิใช่การบำเพ็ญทุกรกิริยา ทรงมีพระมหาสุบินเป็นนิมิตว่าจะได้ตรัสเป็น
 พระสัมพันธูปุทธเจ้า และหลังจากที่ได้เสวยข้าวมธุปายาสของนางสุชาดาแล้ว ก็ได้ทรงนำถาดนั้นมา
 อธิษฐานว่าหากพระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมพันธูปุทธก็ขอให้ถาดนั้นลอยทวนกระแสน้ำ แล้วเมื่อทรง
 ลอยถาดลงในแม่น้ำเนรัญชรา ก็ปรากฏว่าถาดลอยทวนกระแสน้ำ เป็นนิมิตอันดี จากนั้นจึงเสด็จไป
 ยังป่าไม้รังเพื่อที่จะเสถียรสมาธิพุทธฤกษ์อันจะทรงกระทำให้เป็นที่ตั้งแห่งรัตนบัลลังก์ ขณะนี้เสด็จ
 พระดำเนินนั้นธรรมชาติก็มีอาการเหมือนตั้งรับรู้ว่าพระองค์เสด็จมาเพื่อจะกระทำให้บรรลุ
 พระโพธิญาณ ดังข้อความที่ว่า

...ทรงพระโสมนัสเสด็จนิวัตนาการสู่ศาลวันป่าไม้ร้าง อันรุ่งเรืองดาดาชด้วย
 วิกิตบุปผชาติชูขึ้นเสาวคนธขจร มีอยู่แทบริมฝั่งเนรัญชรนทีธาร เสด็จอยู่ที่วา
 วิหารในที่นั้น ทรงนิสันทนาการ ณ ภายใต้ศาลพลกษัตริย์หนึ่ง มีสาขาแลใบอันชื่น
 ชุ่มชื่นเย็นเป็นสุขาภิรมย์รื่นโรฐานสำราญระงับร้อน แลบุปผชาติเกสรสาละพลกษัตริย์
 หล่นลงจากช่อดอกต้องพระสร้อยกาย พอเพลาสายณห์ตะวันบ่าย ก็เสด็จจบทรง
 จากศาลวัน มีพรรณสิริวิลาสอันงามปานประหนึ่งว่าพญาคชสารข้ามอันสัญจร
 จากหม้ออยู่แต่ผู้เดียว ดูพิลาศลานจิตควรจะพิศวง มิฉะนั้นดูพญาไกรสรสีหราช
 อันทรงสุระเดชอำนาจลีลาศออกจากรัตนคูหา ออกสู่นาครทิมพานต์ มิฉะนั้น
 ดูฉันทันตเศวตสารสัจจรบาราควนสมณต์ศาลวัน อันประดับด้วยดวงดอก
 เบ่งบาน สดิดแทบริมฝั่งฉันทันตสระสถานสถาพรภิรมย์ แลหมู่ไม้ร่วงทั้งหลายล้วน
 มีฉายอันรมเรียงรายชายไปเบื้องบูรพทิศ เล่ห์ประหนึ่งว่ามีจิตวิญญูณ อย่าง
 จะเยื้องทูลสารแถลงอนุสนธิว่าขอเชิญเสด็จจรดลไปในวันนี้ จะได้ตรัสแก่
 พระศรีสรรเพชญดาญาณกระทำอาการน้อมยอดทออดกึ่งกัน อันกอบปรด้วย
 บุปผชาติเบ่งบานสักการบูชา ฟุ้งกุฎุมราทั้งหลายบินวะวู้ออนเขยไชยรสเกสร
 สรรพกุสุมาลีมีพรรณ 5 ประการ บันลือศัพท์ฝสานสาธการพระกฤษดาธิคุณ
 แห่งพระมหาบุรุษราชอันเสด็จลีลาศออกจากทิวาวิหารจับทจรสู่สถาน
 โภธิพฤษกษมณฑล แลในพนสมณต์เบื้องหน้าแต่นั้น เป็นที่พระมหาโพธิพฤษกษ
 สดิดประดิษฐาน กอบปรด้วยสิริวิลาสโอฬารแลเล่ห์ไมโรมันตรอันกางกัน มิฉะนั้น
 เปรียบปานดูจันฐานแห่งไม้กัลปพฤกษ์อันไพบูลย์ด้วยพิพิธวัชฉัตรวิธธาลง-
 กรณ์ อันหม้อมีธรรมสรรพสัตว์สักการบูชา สมเด็จพระมหาพุทธางกูรราชเสด็จ
 ลีลาศโดยลำดับสถลแกวทางอันกว้างได้ 8 ออุสุภ ซึ่งเทพยดาตักแตงประดับไว้รับ
 เสด็จ มีพระอาการองอาจปราศจากสะอึดงัดภัย ประดุจไกรสรมฤคินทรจรจับ
 ฝนพระพักตร์บจรโดยทิศเฉพาะพระมหาโพธิ (79)

ก็จะเห็นได้ว่าในข้อความข้างต้นนี้มีสัมผัสระหว่างวรรคก่อนข้างสม้าเสมอรวมทั้งมีสัมผัสในอย่าง
 โดดเด่น

ไม่เพียงแต่ธรรมชาติเท่านั้น เหล่าเทพยดาก็ตามเสด็จด้วยรวมทั้งสักการบูชา
 สนับสนุนและเอาใจช่วยพระโพธิสัตว์ให้ตรัสรู้ได้

ในกาลนั้น ท้าวสหมบดีพรหมก็ทรงซึ่งทิพย์เศวตฉัตรอันมีปริมณฑลกว้างได้ 3
 โยชน์ มากางกันโดยเสด็จ สันดุสิตเทวราชแลสุยามเทวราชก็ทรงซึ่งทิพย์จามร
 แลวาลวิชนี อันมีสัณฐานใหญ่ได้ 3 คาพยุดมาถวายรำพวยพัดโดยอุภัยบริศว์ทั้ง
 ชายขวา สมเด็จพระอินทราชาธิราชก็ทรงซึ่งทิพย์มหาวชิยุทอสังขตักขินาวัวอัน

ใหญ่ได้คาพยุดหนึ่ง เบื้องว่าเป่าครั้งเดียวก็บันลือเสียงปรากฏไปถึง 4 เดือน
ดำเนินนำเสด็จไปไปในเบื้องหน้า แลปัญญาสิทธคนธรรพเทพบุตรก็ดีดพิณทิพย์
มีสีเหลืองดุดมระยิบระยับใหญ่ประมาณ 3 คาพยุด แห่เสด็จไปในบุรพภาควิดี
พญาภาพพาสุกรีกี่แควดล้อมด้วยอเนกนางนาคมาณวิกาบริจาริกาแปดหมื่นเป็น
บริวาร กล่าวอุทกถาภิเณนการสารนัด้วยพันบพ ดำเนินตามเสด็จไปใน
เบื้องหลัง ทั้งท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 มีหัตถ์ถือทิพยฉัตรแห่ตามไป ผุ่งเทพยดา
ทวนพคนธรรพสุบรรณาคทั้งหลายก็กระทำสักการบูชาด้วยสุคนธมาลาต่าง ๆ
บ้างก็ประโคมทิพยสังคีตณฤโฆษานสุนทรศัพท์เสนาะสนั่นนฤนาทผุ่งเทพยทัว
ทั้งหมื่นโลกธาตุก็มาสมสรประชุมชวนกันบูชาด้วยนानาทิพยดุริยดนตรี แล
สุคนธวิเลปะนระชยธงปฎากอเนกอนันต์จักนับมิได้ อันว่าท่าฝนดอกไม้ทิพย์
ก็ปวัตนาการในสถลสถานทางเสด็จนองเนื่องนิรันดรมิรู้ขาด ทั้งดอกมณฑา
ปาริชาติก็บันดาลตกลงบูชา แลซ้องเสียงสุระคณานิกรกนิกรครุฑทุกองค์
ทั้งหลายถวายศัพท์สาธุการเอิกเกริกโกลาหลนี่สนั่น (79-80)

ในปริจเฉทเดียวกันนี้ เมื่อพระโพธิสัตว์สถิตย์ยังโพธิบัลลังก์แล้ว ก็ทรงมีพระดำรัสตั้งพระสัตยาธิษฐาน
ว่า หากยังไม่สามารถขจัดกิเลสในพระทัยได้ ก็จะไม่ลุกออกจากรัตนบัลลังก์เป็นอันขาด เหล่า
เทพยดาต่างมีความชื่นชมโสมนัสเป็นอันมากที่พระองค์ทรงมีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะพระยามารให้
จงได้ ต่างพากันมาชุมนุมสักการบูชาพระโพธิสัตว์เป็นโกลาหล ดังข้อความต่อไปนี้

ครั้งนั้นเทพยดาทั้งหลายชวนกันชื่นชมโสมนัส มีหัตถ์ทรงซึ่งเครื่องสักการบูชา
ต่าง ๆ เต็มตลอดตั้งแต่เมทนีดลจรตราบเท่าถึงพรหมโลกเป็นที่สุด เทพยดา
บางจำพวกก็ถือซึ่งธงชยแลธงปฎากอันเป็นทิพย์ ดูเรียงเรียบเป็นระเบียบไป
บางจำพวกก็ถือซึ่งทิพยก็ทลีมีสัณฐานดังเสาได้รายเรียงเป็นแถวถึง บางเหล่าก็
ถือทิพยมาลาอันร้อยกรองเป็นรูปสัณฐาน บางหมู่ก็ชูบุปผาลังการเป็นสุพรรณ
ภักษณธาดทอง บ้างก็ถือทิพยกุสมุชาดิอันร้อยกรองเป็นรูปเหมฆฏบรรจง บ้างก็
ถือทิพยบุปผารจนาเป็นรูปประทีปมีด้าม ดูพิลาศหลากมากกว่าหมื่นแสน บ้างก็
ถือทิพยมาลีมีพรรณดังรูปแว่นอันส่องพัคตรโสภาสพิสุธิ บ้างก็ถือดอกไม้
ทิพยมาลา บ้างก็ถือดอกไม้ทิพย์เป็นรูปสุวรรณมัจฉาทั้งคู่ บ้างก็เชิดชูทิพ-
ยบุปผารจนาเป็นรูปพัทวาลวิชนี และรูปสังข์ทักขินาวัฏรูปขอ รูปหม้อเต็มไปด้วย
อุทกธารา บ้างก็ถือพวงสุพรรณหรือรัตนบุปผา มีประการน่านเนกจะนับมิได้ดู
เดียรดาษ เทพทั้งหมื่นโลกธาตุมาสมสรประชุมชวนกันโสมนัสปรีดา กระทำ
สักการบูชาพระมหาสัตว์เป็นโกลาหลทั่วมงคลจักรวาลมีได้เศษ (83)

ข้อความที่ยกมาข้างต้นนี้ ผู้ทรงนิพนธ์ได้ใช้สัมผัสระหว่างวรรคและสัมผัสใน แทนที่จะพรรณนาโดยใช้ข้อความธรรมดาที่ไม่คำนึงถึงสัมผัส ความประณีตในการสร้างองค์ประกอบของเสียงในคำและข้อความดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับเนื้อหาที่มีการแสดงประสบการณ์พิเศษของพระโพธิสัตว์ผ่านบทพรรณนาจากธรรมชาติและการสักการบูชาของเทพยดา

องค์ประกอบของภาษา

ในกรอบความคิดว่าวรรณคดีคือศิลปะที่มีภาษาเป็นวัสดุ หรืออาจกล่าวได้ว่าผู้แต่งอาศัยภาษาเป็นอุปกรณ์ในการสื่อสารความคิดและอารมณ์ ภาษาที่ประกอบขึ้นเป็นตัวงานนั้นได้สร้างความหมายทั้งหมดของบทประพันธ์ และเป็นที่มาของความงามอันเป็นคุณสมบัติของบทประพันธ์ ดังนั้น การศึกษาวรรณคดีจึงไม่อาจละเว้นการพิจารณาองค์ประกอบของภาษาได้ เพื่อให้เห็นชัดเจนขึ้นว่าความงามของบทประพันธ์นี้เป็นผลมาจากการประกอบของภาษาอย่างไร ผู้วิจัยจึงจะศึกษาองค์ประกอบของภาษาในพระนิพนธ์นี้ โดยจำแนกออกเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ คำศัพท์ และประโยค

1. คำศัพท์

ไม่แปลกที่ในพระนิพนธ์นี้มีการใช้คำศัพท์ภาษาบาลีและสันสกฤตเป็นจำนวนมากอย่างโดดเด่น นอกจากเพื่อสื่อความหมายถึงคุณลักษณะของพระพุทธองค์แล้ว ยังแสดงหลักฐานในพุทธศาสนา และสื่อเนื้อหาทางอารมณ์ความรู้สึกด้วย ความหมายอันลุ่มลึกของคำศัพท์เหล่านี้ กระตุ้นการพินิจใคร่ครวญของผู้รับสารและนำไปสู่การเข้าถึงความหมายทั้งทางความคิดและอารมณ์ของบทประพันธ์ ส่งผลให้เกิดความประทับใจ และตระหนักในคุณค่าทางศิลปะนอกเหนือจากคุณค่าทางปัญญา การศึกษาคำศัพท์ในพระนิพนธ์นี้ จำแนกเป็น 2 ส่วน คือ คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา กับคำศัพท์ที่มุ่งผลทางวรรณศิลป์

1.1 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา

พระปฐมสมโพธิกถาเป็นพุทธประวัติที่แสดงประสบการณ์ของพระโพธิสัตว์ทั้งช่วงก่อนตรัสรู้และตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว จึงย่อมมีคำที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก ผู้วิจัยได้จัดหมวดหมู่คำศัพท์ประเภทนี้ไว้ 4 หมวด ได้แก่ พระสมัญญานาม-พระพุทธเจ้า สรรพนามที่พระพุทธเจ้าตรัสแทนพระองค์ พุทธกริยา และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมและพุทธปรัชญา

1.1.1 พระสมัญญานามพระพุทธเจ้า

1.1.1.1 ก่อนตรัสรู้

ในช่วงที่พระพุทธเจ้ายังทรงเป็นพระโพธิสัตว์ ดำรงชีวิตในวรรณะกษัตริย์ จนถึงแสวงหาทางไปสู่ความรู้แจ้ง ผู้ทรงนิพนธ์ทรงเรียกพระพุทธเจ้าด้วยพระสมัญญานามว่า พระโพธิสัตว์ พระบรมโพธิสัตว์ สมเด็จพระบรมโพธิสัตว์ และพระมหาสัตว์ ดังจะอภิปรายต่อไป¹

พระโพธิสัตว์ พระบรมโพธิสัตว์ และสมเด็จพระบรมโพธิสัตว์ มี พระ นำหน้าหรือเป็นส่วนหนึ่งของพระสมัญญาที่ยกมานี้และคำอื่น ๆ อีก พระ แผลงจาก วร หมายถึง ประเสริฐ สูงค่า โดยปกติใช้นำหน้าพระนามเทวดา เจ้านาย พระศาสตรา และพระภิกษุ ในที่นี้ พระ นำหน้าคำสมาสโพธิสัตว์ พิจารณาตามรูปศัพท์ได้ว่า บรม(ปรหม หมายถึง อย่างยิ่ง, ดีที่สุด) โพธิ(ปัญญาอันเป็นเหตุตรัสรู้) และสัตว์ ซึ่งเป็นคำสันสกฤต ภาษาไทยนิยมใช้มากกว่า สัต(สัตต) จากภาษาบาลี ในพระพุทธศาสนามีความหมายรวมไปถึงมนุษย์และเทพยดาซึ่งเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสาร ดังไตรภูมิ-กถาหรือไตรภูมิพระร่วง (2535 : 4)กล่าวว่า “อันว่าสัตว์ทั้งหลายที่ย่อมจะเวียนวนไปมา แลเกิดในภูมิ 3 อันนี้แล อันใดแลชื่อภูมิ 3 อันนั้นเล่า? อันหนึ่งชื่อว่ากามภูมิ อันหนึ่งชื่อว่ารูปภูมิ อันหนึ่งชื่อว่าอรูปภูมิ...” โพธิสัตว์ รวมความว่า สัตว์ผู้มีปัญญา(อันเป็นเหตุตรัสรู้) บางครั้งมีคำว่า พระบรม หรือ สมเด็จพระบรม นำหน้า (สมเด็จพระ เป็นราชาศัพท์ยืมจากภาษาเขมร)เน้นการยกย่องกว่า พระโพธิสัตว์อื่น²

พระนามนี้เน้นการแสวงหาความจริงก่อนตรัสรู้ ตัวอย่างเช่น “...**สมเด็จพระบรมโพธิสัตว์**มีพระทัยยินดียิ่งนักในบรรพชาอุปด้วยพระปัญญาเป็นปราชญ์อันประเสริฐ ปราศจากอาลัยในเบญจกามคุณ มิได้ยินดีในพื่อนขับแห่งนางทั้งหลายอันเป็นที่เจริญเหตุทัยเห็นปานดังนั้น...”(57) “...พระเหตุ**พระบรมโพธิสัตว์**ก็น้อมไปยังนักในบรรพชา ทรงพระดำริว่า อาตมะจะออกสู่มหาภิเนษกรมณในสมัยราตรีนี้...”(58) และ

...เมื่อ**พระโพธิสัตว์** เสด็จหยุดยืนม้าพระที่นั่งแทบฝั่งน้ำที่จิงตรัสถาณายฉันน์ว่าแม่น้ำนี้มีนามชื่อใด? ข้าแต่พระลูกเจ้าได้สดับข่าวเล่าสืบกันมาว่า ในที่สุดวิสัยเขตประเทศแคว้นแคว้นศกยชนบทนี้มีแม่น้ำหนึ่งชื่อว่าอโนมานที่ต้นอยู่เป็นที่กำหนดเขตแดน เมื่อได้ทรงสดับจึงดำรัสว่า ดูรานะนายฉันน์ แม่น้ำนี้มีนามว่า

¹ การวิเคราะห์ความหมายในหัวข้อ “คำศัพท์” ส่วนใหญ่อาศัย พจนานุกรมบาลี-ไทย ของ แปลก สนธิรักษ์ (2506) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542 (2546) และพุทธธรรม ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2549)

² ในคัมภีร์แรกของศาสนาพุทธ โพธิสัตว์ใช้หมายถึงพระสิทธัตถะเมื่อยังไม่ตรัสรู้ เมื่อมีความคิดว่าพระพุทธเจ้ามีหลายพระองค์ จึงใช้คำนี้เป็น “ชื่อประเภทบุคคลผู้จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า” (ประพนธ์ อัสววิรุฬหการ, 2523 : 79)

อโนมา อรรถาธิบายว่าเลิศหาสิ่งเสมอมิได้ เป็นสุนทรมงคลโสภณนิมิตแลกัจที่
 อาตมะจะบรรพชาญี่ ก็เป็นศรีสวัสดิ์ประเสริฐหาสิ่งซึ่งจะเลิศเสมอมิได้สมตั้ง
 นามนทีนี้...(63) (เน้นโดยผู้วิจัย)

พระมหาสัตว์ หมายถึง สัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ พระนามเรียกพระพุทธเจ้าในช่วงก่อนที่จะ
 ตรัสรู้ที่พระมหาสัตว์นี้ แสดงการยกย่องเชิดชูพระองค์ในแง่ที่ว่าแม่จะทรงเป็นสัตว์โลกที่ยังไม่พ้น
 จากสังสารวัฏ แต่ก็ทรงเพียรและมุ่งมั่นที่จะหลุดพ้นจากห้วงทุกข์ ตัวอย่างเช่น “กาลเมื่อ**พระมหา-**
สัตว์ทรงบรรพชาแล้ว จึงดำรัสสั่งนายฉันนมาตย์ว่า ท่านจงรับเป็นภารธุระช่วยนำเอาอาภรณ์ของ
 อาตมากลับเข้าไปยังกรุงกบิลพัสดุ์ แดงข่าวแก่ชัตติยสกุลทั้งหลายอันยังมิได้รู้เหตุ...”(65) “ส่วน
 พระยาวิสวัตติมารผู้มีสันดานอันเป็นบาป แต่ติดตาม**พระมหาสัตว์**ทุกรอยพระบาท แสวงหาโอกาสอยู่
 เป็นนิตยกาล เมื่อได้สดับศัพทสารแห่งอมรคณาโกลาหลสนันบันลือโลก ดั่งนั้น จึงจินตนาว่า
 พระลัทธิตถราชกุมารปรารภจะให้พ้นพิสัยแห่งอาตมาน่าน้อยใจนักหนา...”(84) (เน้นโดยผู้วิจัย)

1.1.1.2 หลังตรัสรู้

ในช่วงหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว ผู้ทรงนิพนธ์ได้ใช้พระสมัญญานามเรียก
 พระพุทธองค์ด้วยความหมายในทางยกย่องเชิดชูตามพระคุณลักษณะของผู้บรรลุโมกษธรรม และ
 ต่อมาทรงเป็นครูผู้สอนสังฆธรรม ดังจะยกมาต่อไปนี้

ก. ผู้บรรลุการตรัสรู้

นราสภศาสตราจารย์, พระนราสภมุนี, พระบรมนราสภ นราสภ เป็นคำสมาส
 ประกอบด้วย นร(คน) กับ อาสภ(องอาจ) หมายถึงผู้องอาจในหมู่คน *พระบรมนราสภ* หมายถึง
 ผู้องอาจอย่างยิ่งในหมู่คน นราสภ ประกอบเข้ากับ ศาสตราจารย์ เป็น *นราสภศาสตราจารย์* (ศาสตา-
 จารย์ มาจากภาษาสันสกฤตประกอบด้วย ศาสตา กับ อาจารย์)เพิ่มความหมายที่ทรงเป็นผู้สอน เมื่อ
 นราสภ สมาสกับ มุนี ก็จะเพิ่มความหมายว่าทรงเป็นนักปราชญ์ด้วย ตัวอย่างเช่น

...ฝูงเทพไทกับทั้งพรหมบริษัท...ชวนกันกล่าวสรรเสริญพระคุณพระมหาบุรุษ-
 ราช...ว่า...บุคคลผู้ใดมีชัยชำนะแก่หมู่มาร ก็ควรจะทำนมนัสการด้วย
 เบญจางคประดิษฐ์ พระองค์จ้านงพระกมลจิตปองประโยชน์สิ่งเดียวแต่
 พระโพธิญาณ แม้ว่าเศียรเกล้าแห่งเราท่านทั้งหลายก็ควรจะทำนมนัสการ
 สักการบูชา สมควรที่สัตว์โลกจะถวายวันทนานอบนมนัสการเคารพพระองค์
 เพียงที่จะเป็น**พระนราสภศาสตราจารย์**...(94-95)

“...สมเด็จพระศาสดา...โปรดประทานพระเกศธาตุทั้ง 8 นั้นแก่พาดิษทั้งสอง พาดิษทั้งสองรับพระเกศธาตุ ประกอบด้วยประสาทโสมนัส ครุวนาดุจได้โสรจสรงด้วยอมฤตยรสวาริ ถวายอภิวาททูลลาพระนราสมุณี แล้วหลีกออกไปจากที่นั้น...”(109)

“...พระบรมนราสมุณีก็เผยพระโอษฐ์โปรดประทานพระธรรมเทศนาจันทกนิทรชาตก โดยพิสดาร ประหารเสียซึ่งโสกาตुरเวทศแห่งพระพิมพาธาเทวี ให้ระงับด้วยสีโตทวาริ คือ มฤตธรรมกถา...”(173)(เน้นโดยผู้วิจัย)

พระพุทธรูปสรเพชญ์, พระสรเพชญ์พุทธรเจ้า, พระบรมสรเพชญ์พุทธรเจ้า คำว่า สรเพชญ์ มาจากคำภาษาสันสกฤตคือ สรวชฺญ ตรงกับคำบาลี สพฺพญญ (ไทยใช้ สัพพัญญ) หมายถึง ผู้รู้สิ่งทั้งปวง โดยปริยายคือ ผู้รู้ร้อยสิ่งซึ่งให้ความเข้าใจสรพลึง ประกอบกับคำว่า พุทธรเจ้า รวมทั้งศัพท์ที่มีความหมายว่า พระพุทธรเจ้าผู้ทรงรู้แจ้งในสรพลึง ตัวอย่างเช่น “ครั้นล่วงเข้าปัจฉิมยามสมัยใกล้ปัจจุสกาล จึงหยั่งพระญาณลงพิจารณาในปัจจยาการ อันเป็นที่สังสมแห่ง พระบรมสรเพชญ์พุทธรเจ้าทั้งปวง...”(98) “...สมเด็จพระกรมมคธาธิบดี...กราบทูลว่า ข้าแต่พระผู้ทรง สวัสดิภค กาลเมื่อข้าพระองค์ยังเป็นชัตติยราชกุมารนั้น ก็มีกมลจิตคิดปรารณายินดีอยู่ 5 ประการ ก็พึงสำเร็จมโนปณิธานนั้นทั้ง 5 กาลบัดนี้...คำรบห้าว่าขอให้อาตมาจงตรัสรู้ซึ่งธรรมแห่งพระพุทธรูป...”(144) (เน้นโดยผู้วิจัย)

พระสัพพัญญู, สมเด็จพระสัพพัญญู ตัวอย่างเช่น “สมเด็จพระสัพพัญญูก็เข้าสู่สมาบัติในวายุพิหารประมาณมากกว่าแสนโกฏิ ทรงนิสันาการด้วยเอกบัลลังก์ เสวยธรรมปิติด้วยวิมุตติสุขสิ้นสัตตวารสมัยในที่นั้น...”(103) “พระสัพพัญญู...เสด็จจาริกไปสถิต ณ เมืองโกสัมพินี ลากสักการบังเกิดแก่พระบรมครูกับทั้งหมดพระสงฆ์สาวกเป็นอันมาก...”(180) บางแห่งใช้ สัพพัญญู ประกอบเข้ากับคำอื่นเป็นคำสมาสคือ อนันตญาณสัพพัญญู อนันต (อนนุต) หมายถึง ไม่มีที่สุด คำว่า ญาณ หมายถึง ความรู้ ความเฉลียวฉลาด ความเข้าใจแจ่มแจ้ง รวมทั้งศัพท์หมายถึง ผู้มีความรู้แจ้งในสรพลึงทั้งหลายอย่างไม่สิ้นสุด ตัวอย่างเช่น “...ทวยเทพทั้งหลาย...ร้องประกาศศัพท์ อ้ออิงเอิกเกริกกันต่อขึ้นไป...ว่า ดูกรท่านทั้งหลายผู้มฤตทุกซ์ จงมาสโมสรสันนิบาตพร้อมกัน สมเด็จพระอนันตญาณสัพพัญญูบังเกิดในโลกนี้เป็นลากอันประเสริฐของเราท่านทั้งหลายแล้ว ในกาลวันนีพระองค์จะตรัสเทศนาพระธรรมจักกัปปวัตตนสูตร...”(122)(เน้นโดยผู้วิจัย)

พระสัมมาสัมพุทธรเจ้า ศัพท์นี้ใช้โครงสร้างสมาส โดยมีคำไทยมาประกอบท้าย (สมฺมา สมาสกับ สัม และ พุทฺธ) สมฺมา เป็นคำวิเศษณ์ หมายถึง โดยชอบ คำว่า พุทฺธ มาจากรากศัพท์ พุชฺ แปลว่า รู้ รวมทั้งศัพท์ หมายถึง ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ ตัวอย่างเช่น “พระสัมมาสัมพุทธรเจ้า ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นวิสุทธิชั้นธสันดานอันอุดมแล้ว...”(233) (เน้นโดยผู้วิจัย) ในบางแห่งมีคำอื่นมาประกอบด้วย คือ สมเด็จพระบรมไตรโลกเชษฐศาสดาสัมมาสัมพุทธรเจ้า ไตรโลกเชษฐ หมายถึง ผู้เป็นใหญ่ใน 3 โลก(คำว่า เชษฐ มาจากคำสันสกฤต เชษฺฐ หมายถึง ผู้

เจริญที่สุด, ฟ้าใหญ่ คำว่า ไตรโลก หมายถึง ภพภูมิทั้ง 3 ตามคติของพระพุทธศาสนา ได้แก่ กามภูมิ รูปภูมิ และอรุณภูมิ) พระสมัญญานามนี้จึงมีความหมายทั้งในแง่ที่ว่าทรงเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ ทรงเป็นศาสดา และเป็นผู้เจริญที่สุดใน 3 โลก ตัวอย่างเช่น

กาลเมื่อพระชินสีห์เสด็จเข้าสู่พระปรินิพพาน ขณะนั้น จึงท้าวสัทหมบตีพรหม ก็กล่าวพระคาถาว่า สพฺเพว นิกุชิปิสฺสนฺติ เป็นอาทิอรรถาธิบายความว่า สรรพสัตว์อันบังเกิดในโลก ย่อมปลงซึ่งชีวิตินทรีย์ทั้งสิ้นบมิได้เศษ แสนมหาแต่ สมเด็จพระบรมไตรโลกเชษฐศาสตร์ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงซึ่งพระทศพลญาณ ทาบุคคลจะเปรียบมิได้เห็นปานดั่งนี้ ยังปลงซึ่งพระชีวิตินทรีย์เข้าสู่พระปรินิพพาน...(249)(เน้นโดยผู้วิจัย)

อีกศัพท์หนึ่งคือ องค์พระทศพลสัมมาสัมพุทธเจ้า ศัพท์นี้มีคำว่า องค์พระทศพล นำหน้า คำว่า ทศ หรือในภาษาบาลี ทส หมายถึง สิบ ประกอบกับคำว่า พล หมายถึง กำลัง พระทศพลจึงมีความหมายว่า ผู้มีกำลัง 10 ประการ (ในที่นี้คือทศบารมีที่ทรงกระทำสั่งสมมาแต่อดีตชาติ ได้แก่ ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปัญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิฐานบารมี เมตตาบารมี และอุเบกขาบารมี) ดังนั้นศัพท์ องค์พระทศพลสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากจะหมายถึงผู้ตรัสรู้เองโดยชอบแล้ว ยังเพิ่มความหมายในแง่ของการเป็นผู้ทรงบำเพ็ญทศบารมีเข้าไปด้วย ตัวอย่างเช่น

...ฝ่ายผู้อมรเทพยดาทั้งหลายในหมื่นจักรวาล จะพากันสโมสรสนับนินบาท ประชุมพร้อมกัน ประเฝ้ากันแสงโศกโศกาตฺรพุนเทว เหมือนครั้งพระองค์ สมเด็จพระโลกเชษฐเสด็จดับขันธเข้าสู่ปรินิพพาน ด้วยถ้อยคำว่า อหุชฺช ทสฺพล ปรีนิพฺพายติ องค์พระทศพลสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธเข้าสู่พระอมตมหานิพพานเสียในวันนี้แล้ว...(281)(เน้นโดยผู้วิจัย)

ข. ผู้พ้นทุกข์และชนะมาร

พระทศพล, สมเด็จพระทศพล หมายถึง ผู้มีกำลัง 10 ประการหรือทศบารมี ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น อธิบายเพิ่มเติมได้ว่าทศบารมีเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงใช้พิชิตกิเลสหรือพระยามาร จึงมีพระสมัญญาว่า พระทศพล ในบางบริบทพรรณนาเป็นรูปธรรม ตัวอย่างเช่น

...พระฉัพพิชพรรณรังสียังอัตถันมิได้โอภาสออกจากพระสรีรกาย...เหตุพระกมลลหุทัยยังดับแคบมิได้กว้างขวางยังไม่จุไม่พอกแก่พระสัพพัญญุตญาณ มีครุวนาดุจติมิงกลมหามัจฉาชาติ อันมีกายกำหนดโดยยาวได้ 300 โยชน์ แล

้วยเข้ามาเหนือหลังสาครสมุทรอันกว้างลึกแต่ประมาณ 200 โยชน์ 300 โยชน์ ก็
มีอาจบายผันศิระชะแลหุทางแหวก้วยไปโดยสะดวกได้...ต่อเมื่อไต่้วยออก
ไปสู่มหาสมุทรอันกว้างลึกได้ 84,000 โยชน์ จึงมีจิตกว้างขวาง จะบายศิระชะแล
ทางเวียน้วยไปในทิศทั้งปวงก็สะดวกมิได้ขัดสน เหมือนด้วย**พระทศพล**ทรง
พิจารณาพระสมันตมหาปฏิฐานอนันตนัย...พระปัญญาประพตติเป็นไปใน
ธรรมานุปัสสนาญาณโดยยถาสุขสำราญมิได้ขัดข้อง พระกมลสันดานก็ผุดผ่อง
โอภาส...ในลำดับนั้นพระฉัพพรรณรังสีก็โอภาสแผ่ออกจากพระสรีร-
กายา...(103-104) (เน้นโดยผู้วิจัย)

ในบางแห่งมีคำว่า สมเด็จพระ นำหน้าเป็น **สมเด็จพระทศพล** ตัวอย่างเช่น “สมเด็จพระกรุงมคธาธิบดี...
กราบทูลว่า...ขออาราธนาพระบรมนราสภกับทั้งพระภิกษุสงฆ์สาวกทั้งปวง จงรับภัตตาหารแห่งข้า
พระบาทเพื่อจะให้เป็นกุศลโกฏฐาสในวันพรุ่งนี้ **สมเด็จพระทศพล**ก็รับนิมนต์ด้วยพระอาการดุขณิ
มิได้ด่าส...”(144-145)(เน้นโดยผู้วิจัย)

พระพิชิตมาร, สมเด็จพระพิชิตมาร บางที่มี สมเด็จพระ นำหน้า รวมทั้งศัพท์ หมายถึง
ผู้มีชัยชนะเหนือกิเลสมาแล้ว ตัวอย่างเช่น “...สมเด็จพระกรุงมคธาธิบดี...กราบทูลว่า...กาลเมื่อข้า
พระองค์ยังเป็นชัตติยราชกุมารนั้น มีกมลจิตคิดปรารณายินดีอยู่ 5 ประการ ก็พึงสำเร็จมโนปณิธาน
นั้นทั้ง 5 กาลบัดนี้...คำรบสี่ขอให้**พระพิชิตมาร**ตรัสพระสัทธรรมเทศนาโปรดอาตมา...”(144)
“...**สมเด็จพระพิชิตมาร**ทรงพิจารณาเห็นอุปนิสัยในปุระชาติแห่งชฎิลพี่น้องทั้ง 3 กับบริวารพันหนึ่ง
จึงเสด็จมาสู่อรุเวลประเทศโปรดอาตมาทั้งปวงมีอรุเวลกัสสปเป็นต้น ให้ตั้งอยู่ใน
พระอรหัตผล...”(143)(เน้นโดยผู้วิจัย)

พระโลกเชษฐ์, พระองค์สมเด็จพระโลกเชษฐ์ หมายถึง ผู้เจริญที่สุดใน 3 โลก
ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น อธิบายเพิ่มเติมได้ว่า ความเจริญที่ว่านี้ก็คือความเจริญทางจิตใจและปัญญา
อันปราศจากกิเลสแล้ว ตัวอย่างเช่น “...สมเด็จพระสิริสุทโธทนมหาราชทรงคอยสดับข่าวสาส์น ก็
มิได้เห็นอมาตย์กับบริวารกลับมาทูลเหตุ ทั้ง**พระโลกเชษฐ์**ก็มิได้เสด็จกลับมา จึงตรัสให้อมาตย์อื่น
อีกนายหนึ่งกับบริวารพันหนึ่ง ให้ไปเชิญเสด็จพระสัพพัญญูอีกครั้งหนึ่งดูจหลัง”(157) (เน้นโดย
ผู้วิจัย) “...ฝ่ายฝูงอมรเทพดาทั้งหลายในหมื่นจักรวาล จะพากันสโมสรสนับนาคประชุมพร้อมกัน
ปริเทวันกันแสงโคกโคกาดูรพูนเทวษ เหมือนครั้ง**พระองค์สมเด็จพระโลกเชษฐ์**เสด็จดับขันธเข้าสู่
ปรินิพพาน...” (281)(เน้นโดยผู้วิจัย)

พระสุคต, สมเด็จพระศรีสุคต หมายถึง ผู้ไปดีแล้ว อธิบายได้ว่า พระพุทธเจ้าทรง
เอาชนะกิเลสอย่างสิ้นเชิง หลุดพ้นจากห้วงทุกข์แล้ว ตัวอย่างเช่น “...พระเทวทัตต์...กลับเข้าไปเฝ้า
พระสุคตกราบทูลขอวัตถุ 5 ประการว่า ภิกษุรูปใดที่จะถืออรัญญิกเสนาสน์แลบิณฑบาตบังสุกุล

สัญญาการรุกรม และมิได้ถูกขนากรซึ่งมัจฉมังสาหารก็ดี ฝิวถือสิ่งใดก็ให้ถือไปตราบเท่ายาวชีพ...ก็มิได้ทรงอนุญาต...”(181-182) “...พระยส...กราบทูลพระกรุณาขอบรรพชาอุปสมบท *สมเด็จพระศรีสุคต*ก็โปรดประทานบรรพชา...”(131) (เน้นโดยผู้วิจัย)

อนันตชินะ คำว่า ชิน หมายถึง ชนะ ใช้ในรูปคำสมาสเป็น ชินสีห์ หมายถึง สีหะผู้มีชัยชนะ ส่วน *อนันตชินะ* รวมความว่า ผู้มีชัยชนะเหนือมารอย่างไม่มีสิ้นสุด มีชัยชนะตลอดไป ตัวอย่างเช่น “...อาตมะนี้ไซร์มีนามว่า ‘*อนันตชินะ*’อาจชานะแก่สรรพหุมุมารจะนับจะประมาณมิได้ จะใคร่ตรัสเป็นสัพพัญญูเหนือภูมิภาคโพธิพฤกษบัลลังก์ จะข้ามชนประชุมชนเป็นอันมากคือเทพยตามนุษย์ให้บรรลู่ถึงพระอมตมหานฤพาน”(90)

ค. ผู้สอน

พระบรมครู หมายถึง ผู้ทรงเป็นครูอย่างเลิศ ตัวอย่างเช่น “...*พระบรมครู*เสด็จพระพุทธดำเนินไปชักผ้าบังสุกุล ซึ่งห่อสุภนางปณณทาสีในอามกสุสานป่าช้าฝัดิบ แล้วนำมาสู่พนสัณห์สำนัก...”(137) และ “...ในกาลเมื่อ*พระบรมครู*ยังเสด็จมาไม่ถึงพระนครนั้นบรรดาศักยวงศานวงศ์ทั้งหลายสโมสรสนนิบาตปรึกษากันว่าเราจะได้เห็นพระญาติอันประเสริฐ แลที่อันใดจะสมควรที่จะเสด็จสถิตอาศัยสำนัก ...”(162) (เน้นโดยผู้วิจัย)

พระบรมโลกุตมาจารย์ โลกุตมาจารย์ เป็นคำสมาส ประกอบด้วย โลก กับ อุตตม (สูงสุด) และอาจารย์ หมายถึง ผู้ทรงเป็นอาจารย์ที่เป็นเลิศในโลก ตัวอย่างเช่น

...พระผู้มีพระภาคเจ้า...มีพระพุทธภูิกาทรัสว่า ดูกรคฤหบดี ท่านมีจิตสำคัญประการใด ยสกุลบุดรนี้ผิวได้บรรลู่พระอรหัตตขจัดเสียซึ่งกองกิเลส ยังเห็นควร จะปริวรรตสู่คฤหัสถ์หินเพศ บริโภคคามคุณตุจกาลก่อนอยู่หรือประการใด ข้าแต่*พระบรมโลกุตมาจารย์* ซึ่งจะแปรเป็นเช่นพระพุทธบริหารนั้นมิได้มี...(131)(เน้นโดยผู้วิจัย)

สมเด็จพระพุทธมุนินทร์, *สมเด็จพระพุทธมุนินทร์* คำหลักคือ *มุนินทร์* เป็นคำสมาสใช้รูปสันสกฤต มุณี กับ อินฺทฺร (ภาษาบาลีคือ มุนินฺท) หมายถึง จอมปราชญ์ รวมทั้งศัพท์หมายถึง ผู้ทรงเป็นจอมปราชญ์และพระผู้รู้ ตัวอย่างเช่น “...*สมเด็จพระพุทธมุนินทร์*เสด็จลงจากอากาศทรงนิสัษนาการเหนือบวรบัญญัตอาสาณ์ อันว่าพระญาติสมาคมก็ปรากฏในขณะนั้นมีกมลฉันท์ชื่นชมพร้อมกันเป็นอันเดียว...”(164) “...*สมเด็จพระพุทธมุนินทร์*ทรงยืนประดิษฐานอยู่ในท่ามกลางโสปานมณี ทรงซึ่งพระพุทธสิริราชาสรพโสภาคย์พันที่จะอุปมา เป็นอจินเตยยานุสรพิลาศเลิศล้ำมนุษย์ทั่วทั้งตรีโลกธาตุมิปนุปาน...” (222) (เน้นโดยผู้วิจัย)

พระมหามุนีนิทรราช หมายถึง ราชาแห่งปราศรัยผู้ยิ่งใหญ่ พระนามนี้ยกย่องสรรเสริญพระพุทธเจ้าในแง่ที่ทรงมีปัญญาความรู้เป็นเลิศ ตัวอย่างเช่น “...มฤคจตุบาททั้งหลายมีประเภทน้อยใหญ่ ได้ทัศน*พระมหามุนีนิทรราช*ก็ปราศจากจิตมานะกระด้างต่าง ๆ ตั้งตาชมเล็งแลพระบรมลิริรูปพิศวงมิได้ว่างตา...”(118)(เน้นโดยผู้วิจัย)

พระมุนีนาค คำว่า นาค หมายถึง ที่ฟัง รวมทั้งศัพท์ หมายถึงผู้ทรงเป็นที่ฟังแห่งนักปราศรัย ผู้รู้ ตัวอย่างเช่น “...*พระมุนีนาค*...บัณฑิตพระธรรมเทศนาพระอนิจจาภิปฏิสังยุตต์ว่าดูกรรมบถที่ตรองอันว่าชีวิตแห่งมนุษย์ทั้งหลายนี้น้อยนักดำรงอยู่โดยพลันมิได้ยั่งยืนอยู่ชั่ว ครวนาคดูสายฟ้าแลบอันปรากฏมิได้นาน...”(197) (เน้นโดยผู้วิจัย)

พระโลกนาถ หมายถึง ผู้ทรงเป็นที่ฟังของโลก กล่าวคือ พระพุทธเจ้าทรงเป็นที่ฟังของสัตว์โลก ทรงเป็นผู้เดียวที่จะนำพาสรรพสัตว์พ้นทุกข์ ตัวอย่างเช่น “...พระกาฬุทายีเถระเจ้าเหาะมานำเอาบัณฑิตไปถวาย*พระโลกนาถ*ให้เสวยตามระยะทาง...ทุกวัน ๆ...”(162) บางแห่งมีคำว่า สมเด็จพระ นำหน้าเป็น *สมเด็จพระโลกนาถ* ตัวอย่างเช่น “...สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคทรงพระประชวรชราภาพกล้าเกิดทุกขเวทนาใกล้มรณชนม์พินาศ แต่*สมเด็จพระโลกนาถ*ดำรงพระสติสัมปชัญญะ อันทุกขเวทนากลานั้นไม่เบียดเบียนให้อาตมเร้าร้อนระส่ำระสายได้...”(233) (เน้นโดยผู้วิจัย)

พระอนันตญาณมุนี มีความหมายว่า ปราศรัยผู้มีปัญญาอย่างหาที่สุดมิได้ ตัวอย่างเช่น “...พระพุทธบิดา...กราบทูลว่า ข้าแต่*พระอนันตญาณมุนี*สมัยนี้สมควรที่จะเสด็จพระพุทธลีลาศสู่ปราสาทแห่งพิมพา อันประกอบด้วยมหาอุปการคุณ จะได้ทรงกระทำปัจจุการแก่ มารดาเจ้าราหุลในครั้งนี้...”(171)(เน้นโดยผู้วิจัย)

พระบรมศาสดา, พระศาสดาจารย์, สมเด็จพระศาสดาจารย์ หมายถึง อาจารย์ผู้เป็นศาสดา ผู้ค้นพบพระอริยสัจ และนำมาเผยแผ่ สั่งสอนแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ตัวอย่างเช่น “เมื่อพระพิมพายโสธราตรัสสรรเสริญ*พระบรมศาสดา* ด้วยนรสีหาคาถา 8 บท แก่พระราหุลราชโอรส...แล้วก็เสด็จไปสู่สำนักพระพุทธชนก...”(166) และ

...พระพิมพา...มีพระเสาวนีย์ตรัสแก่นางเปสกาณารีว่า...ดูกรนางเปสกาณารีเจ้าจงกลับไปกราบทูลพระบรมกษัตริย์สุราธิดาว่า...ถ้าพระภัสสดาเสด็จมาสู่ณิเวศน์สถานแห่งพิมพาในเพลวานนี้ ก็จะมีพระชนม์มั่นยืนยาวสืบไป แม้ว่าบมิได้เสด็จมากก็จะถวายบังคมลาในวันนี้ จะกระทำให้สิ้นสุดโสภีมิให้ปวดนการไปในเบื้องหน้า...แลนางเปสกาณารีรับสั่งแล้วก็อัญชลีลาไปกราบทูลตามพระราชสุณินสนันทุกประการ ในที่เฉพาะพระพักตร์*พระศาสดาจารย์*อันทรงสถิตอยู่นั้น...(169-170)

“...สมเด็จพระศาสตราจารย์เสด็จจากอิริยาบถประทม ทรงจงกรมอยู่ในอาวาสบริเวณ ได้ทอดพระเนตรเห็นยสกุลบุตรอันบทรมาแต่ไกล ก็เสด็จจากที่จงกรมทรงนิลชันการเหนือบวรปัญญาตอสน์...” (130)(เน้นโดยผู้วิจัย)

สมเด็จพระอนันตคุณอดุลยศาสตร์ คำว่า อดุลย(ในภาษาสันสกฤต คือ อดุลย บาลี คือ อดุล) หมายถึง ไม่อาจชั่งได้ ไม่มีสิ่งใดเทียบเท่า รวมทั้งศัพท์หมายถึง พระศาสดาที่ทรงมีพระคุณยิ่งอย่างหาที่เปรียบมิได้ ตัวอย่างเช่น “...สมเด็จพระอนันตคุณอดุลยศาสตร์ เสด็จพระพุทธรูปโดยมรรควิถีที่ท้าวสุชัมบดีกระทำโอกาสถวาย เสด็จขึ้นสู่ที่พระราชนิเวศน์...”(146)

สมเด็จพระอัครมุนินทรทัมมสารถีศรีสุต พระสมัญญานามนี้มีหลายคำที่นำมาประกอบกัน ได้แก่ อัครมุนินทร ทัมมสารถี(ทัมม หมายถึง ควรทราบ,ควรฝึก) และศรีสุต โดยมีคำว่า สมเด็จพระ นำหน้า เพื่อยกย่องเชิดชูว่าทรงอยู่ในสถานะสูงส่ง รวมทั้งศัพท์ที่มีความหมายว่าผู้ดับกิเลสแล้ว(ไปดีแล้ว) ทรงเป็นผู้รู้ ซึ่งเปรียบประดุจสารถีผู้ฝึกสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ ตัวอย่างเช่น “...สมเด็จพระอัครมุนินทรทัมมสารถีศรีสุต...ทรงตกแต่งซึ่งธรรมจักรมหาพิชัยรถ จะบรรทุกซึ่งเวไนยประชาชนกร เทียมด้วยจตุรัสสรอันกล่าวคือพระสัมมปธานทั้ง 4 ขับล่วงหลักพันสลลลามกวิถีทั้งสอง...”(123)

ง. ผู้มีพระภาค ผู้พึงเคารพบูชา

พระผู้ทรงพระภาคเจ้า, พระผู้มีพระภาค, สมเด็จพระผู้มีพระภาค, สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า หมายถึง ผู้ควรเคารพบูชา¹ ตัวอย่างเช่น “...อรุเวลกัสสะปะเถระ...กล่าวแก่พระผู้ทรงพระภาคเจ้าว่า พระพุทธองค์เป็นบรมครูแห่งข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้าเป็นสาวกแห่งพระพุทธองค์...”(144) “...พาดิขทั้งสอง...นำเอาข้าวสัตตูก้อนสัตตุดมตรงเข้าไปสู่ที่ใกล้พระศาสดาจารย์...กราบทูลว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ขออาราธนาพระพุทธองค์จงทรงอนุเคราะห์รับบิณฑบาต

¹ แปลจากคำบาลีว่า ภควา รากศัพท์คือ ภค หมายถึง ผู้ได้รับส่วนแบ่งที่ดีที่สุดในชัยพิธิ ส่วนแบ่งในที่นี้หมายถึงเครื่องสังเวทต่างๆในพิธีบูชาบวงสรวง และยังเป็นชื่อของเทพที่ให้ความรู้และความสำเร็จในความรักและการแต่งงาน ใช้มาตั้งแต่สมัยพระเวท หมายถึง เทพเจ้า ค่อมาวิษณวนิกายใช้หมายถึงพระวิษณุ การนำศัพท์เรียกเทพเจ้ามาใช้กับพระพุทธเจ้าปรากฏในพระไตรปิฎกดังพระสูตรมีข้อความว่า “เทวะ พระผู้มีพระภาคผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองนี้ประทับอยู่ ณ ป่าอัมพันพร้อมด้วยเหล่าภิกษุหนึ่งหมื่นห้าพันรูป ก็แลเกิดคิดศัพทอันคงงามได้อุบัติขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคแล้วว่า ‘พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นเช่นนี้ คือ ทรงเป็นอรหันต์ ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะ ทรงไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก ไม่มีผู้ใดประเสริฐยิ่งกว่า ทรงเป็นสารถีที่ฝึกบรูษ ทรงเป็นครูแห่งเหล่าเทวดาและมนุษย์ พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แล’ ขอเทวะพึงเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเกิดพระเจ้าข้า จิตใจของเทวะผู้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคนั้นจะผ่องใสอย่างแน่นอนอนพระพุทธเจ้าข้า” (นาวิณ วรรณเวช , 2553 : 3-4)

โทษทานของข้าพระพุทธเจ้า เพื่อให้ประโยชน์แลสุขแก่ข้าพาศิขทั้งสองสิ้นกาลนาน”(108)
 “ในลำดับนั้น **สมเด็จพระผู้มีพระภาค**ก็เสด็จพระพุทธดำเนินไปสู่กรุงราชคฤห์อีกเล่า เสด็จสถิต ณ
 พระเวฬุวันมหาวิหาร...”(203) “กาลเมื่อ**สมเด็จพระผู้มีพระภาค**เจ้าทรงกระทำปาฏิหาริย์คมนาการ
 สู่ดาวดึงส์เทวโลก ครั้งนั้น มหาชนทั้งหลายซึ่งมาสโมสรสนับบาตอยู่ในที่นั้น ก็เล็งแลดูพระพุทธสรีร-
 ภายจนหายลับไปในเทวโลก...”(219) (เน้นโดยผู้วิจัย)

พระภควันตบพิตร, พระภควันตมุนินทร์, พระภควันตมุนี ภควนต หมายถึง พระผู้
 มีพระภาค บพิตร หมายถึง พระมหากษัตริย์ ภควันตบพิตร หมายถึง กษัตริย์ผู้ทรงเป็นผู้ฟังเคารพ
 บูชา ตัวอย่างเช่น “พระภควันตบพิตรจึงมีพระพุทธปฏิมาขึ้นนางมารธิดาทั้งหลาย”(106) ส่วนพระ-
 ภควันตมุนินทร์ และพระภควันตมุนี มีความหมายว่า จอมปราชญ์ผู้ฟังเคารพบูชา ตัวอย่างเช่น “...
 ในลำดับนั้นท้าวสหมบดีพรหมทราบว่ สมเด็จพระบรมนราสภทรงรับอาราธนาแล้ว ก็มีพระกมล
 ผ่องแผ้วภิรมย์ทรุชโสมนัส จึงประนมทศกุธลีหัตถ์ถวายอภิวัต**พระภควันตมุนินทร์**...”(115)
 “ในลำดับนั้น**พระภควันตมุนี** มีพระกมลปวารณาจักแสดงเหตุซึ่งภาวะแห่งพระองค์เป็นครูแห่งหมู่
 อมรมนุษย์นิกรสัตว์โลกทั้งปวงแก่อุปกาชิวกให้แจ้ง...”(119)(เน้นโดยผู้วิจัย)

พระผู้ทรงสวัสดิภาค, พระผู้ทรงสวัสดิโสภาคย์ สวัสดิ(ภาษาสันสกฤต สวัสดิ)
 หมายถึง ความงาม ความเจริญรุ่งเรือง ศัพท์นี้มีความหมายว่า ผู้มีพระกายเปี่ยมไปด้วยความงดงาม
 ตัวอย่างเช่น “...ทวยเทพทั้งหลาย...โกลาหลร้องปาวแก่กันว่า...เราทั้งหลายได้พบเห็น**พระผู้ทรง**
สวัสดิโสภาคย์ จะได้ถึงซึ่งกำหนดที่สุดแห่งชาติขรามรณทุกข์ภัยจะยังอัสสุชลนัยน์อันไหลนอง
 มากกว่าน้ำในท้องมหาสมุทรทั้ง 4 แลมังสังมากกว่าพื้นปฐพี แลกองอัฐิสูงกว่าพระเมรุบรรพต ให้
 หมดสูญสิ้น...”(122) “...สมเด็จพระบรมศาสดา...กราบทูลว่า ข้าแต่**พระผู้ทรงสวัสดิภาค** กาลเมื่อข้า
 พระองค์ยังเป็นชัตติยราชกุมารนั้น มีกมลจิตคิดปรารณายินดีอยู่ 5 ประการ ก็พึงสำเร็จมโนปณิธาน
 นั้นทั้ง 5 กาลบัดนี้...”(144) (เน้นโดยผู้วิจัย)

จ. นักบวช

พระสมณโคดม เป็นคำสมาส หมายถึง พระโคดมผู้เป็นสมณะ โคดม มาจาก โคตม
 ซึ่งเป็นพระนามอันเนื่องมาจากสกุลของพระพุทธเจ้า รวมความแล้วแสดงสถานภาพนักบวชของ
 พระองค์ ตัวอย่างเช่น “พระเทวทัตต์...ดำริการว่า อาตมะจะกระทำอันตรายแก่**พระสมณโคดม**ให้
 พินาศฉิบหาย ในกาลบัดนี้...”(180-181)(เน้นโดยผู้วิจัย)

1.1.1.3 ก่อนและหลังตรัสรู้

พระสมัญญานามพระพุทธเจ้าที่ใช้ทั้งในช่วงก่อนและหลังตรัสรู้ มีดังต่อไปนี้

พระชินสีห์ คำว่า สีห หมายถึง ราชสีห์ พระชินสีห์จึงมีความหมายว่า ผู้ทรงเป็นตั้ง
 ราชสีห์(สง่างามและกล้าหาญ)มีศักยภาพจะเอาชนะมารได้ ตัวอย่างเช่น “...**พระชินสีห์**ได้ทรงสดับ
 มธุรสกถา อันพระกาฬุทายีกล่าวพรรณานาสรรเสริญคุณแห่งมรรคาลัยโดยนัยพิสดาร...”(161) ใน

บางแห่งมีคำว่า *สมเด็จพระ* นำหน้า เป็น *สมเด็จพระชินสีห์* ตัวอย่างเช่น “...เมื่อ*สมเด็จพระชินสีห์* ทรงนิสัสนาคารสำราญแล้ว พระปัญญาวิคิต์ทั้ง 5 จึงกล่าวปฏิสันถารกถา...”(121) หากเป็น พระสมัญญานามในช่วงก่อนตรัสรู้ จะมีคำว่า *หน่อ* ซึ่งหมายถึง เชื้อสาย นำหน้า เป็น *หน่อพระชินสีห์* ตัวอย่างเช่น “...*หน่อพระชินสีห์*กระทำอาการองอาจสุรภาพกล้าหาญโดยยิ่ง มิได้กริ่งเกรงแต่ภัยแห่งพระยามาร...”(91)(เน้นโดยผู้วิจัย)

พระมหาบุรุษ, *พระมหาบุรุษราช* หมายถึง บุรุษผู้ยิ่งใหญ่ และราชาแห่งบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ พระนามนี้แสดงการสรรเสริญพระโพธิสัตว์ว่าทรงมีความพิเศษ และเหนือกว่ามหาบุรุษทั้งหลาย ตัวอย่างเช่น “...*พระมหาบุรุษ*มีพระอินทร์ยัสสำรวมระจับ ครุวนาดุจครำเอานัยเนตรแห่งมหาชนทั้งหลายไปด้วยพระรูปสิริโสภาคย์.....”(69) “...พระปัญญาวิคิต์ภิกษุทั้ง 5 ...ครั้นเพ่งพินิจตระหนักเนตรก็รู้จักจำได้ว่า *พระมหาบุรุษราช*เสด็จมา จึงเจรจาแก่กันว่า...ผู้นี้คือองค์พระสมณโคดมเสด็จมาเที่ยวแสวงหาเรา แลพระองค์ละเสียซึ่งมหาปธานกิริยา แสวงหาบิณฑบาตฉัน พระสิริรูปฉวีวรรณก็ผ่องใสเสาวภาคย์ ผิดกว่าเก่าเป็นอันมาก...”(120-121)

องค์พุทธางกูร อังกูร(องฺกูร) หมายถึง เชื้อ, หน่อ รวมทั้งศัพท์หมายถึงผู้ทรงเป็นเชื้อไขแห่งพระพุทธเจ้า ความเป็นเชื้อไขของพระพุทธเจ้าในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงการสืบเลือดเนื้อเชื้อไขมาจากพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อน แต่หมายความว่า ทรงดำเนินตามทางแห่งพระพุทธเจ้าที่มีมาแล้ว ตัวอย่างเช่น “...พระดาบส...ออกจากพระราชนิเวศน์ตรงไปสู่เคหาฐานแห่งกนิษฐภคินีแล้วเรียกนาลกะผู้หลานมาสั่งว่า ราชบุตรแห่งพระเจ้าสุทโธทนมหาราชมีบุญมากกอบปรดด้วยทวัตติงสมหาปฐิสลักขณะเป็น*องค์พุทธางกูร* เมื่อพระชนมายุล่วงไปได้ 35 พระพรรษาแล้วจะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้า”(35) ในบางแห่งมีคำว่า *ราช* และ *เจ้า* ตามหลัง เป็น *พระพุทธังกูรราชเจ้า* เพิ่มความหมายในเชิงยกย่องเชิดชูให้ทรงอยู่ในสถานะสูงส่งดุจราชาหรือดุจเจ้า ตัวอย่างเช่น “...*พระพุทธังกูรราชเจ้า*...ทรงพระดำริว่า อาตมะจะกระทำทุกกรกิริยาให้ถึงซึ่งที่สุดแห่งความเพียรเป็นอุกฤษฏ์อย่างยิ่ง...”(71)

ผู้ทรงนิพนธ์ทรงใช้พระสมัญญานามอย่างหลากหลายคำในข้อความต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความจับใจแก่ผู้รับสารในแง่ความน่าชื่นชมแห่งพระพุทธเจ้าในแง่มุมต่าง ๆ สอดคล้องกับเหตุการณ์ในพระชนม์ชีพ หรือการดำเนินพุทธกิจของพระองค์ ดังตัวอย่างที่ยกมานี้

...ผู้เป็นเจ้าของ...เหาะตามบาตรนั้นไปตราบเท้าจนถึงซึ่งที่*พระสัพพัญญู*เสด็จหยุดยืนอยู่สำนัก จึงนำเอาบาตรนั้นเข้าไปถวาย*พระศาสดาพระพิชิตมาร*ก็เสวยอาหารบิณฑบาตในบาตรนั้น แลพระกาฬุทายีเถระเจ้าเหาะมานำเอาบิณฑบาตไปถวาย*พระโลกนาถ*ให้เสวยตามระยะทางมาตั้งนี้ทุกวัน ๆ เมื่อพระผู้เป็นเจ้าของฉันในพระราชนิเวศน์นั้น ครั้นเสร็จแห่งภักติกแล้ว ก็ถวายพระพรแจ้งข่าวแก่

บรมกษัตริย์ให้ทราบ ว่าวันนี้**พระบรมครู**เสด็จมาถึงที่นั่น ๆ ล่วงหนทางประมาณเท่านั้น ๆ แล้วกล่าวสรรเสริญพระพุทธรูปคุณ ยิ่งราชตระกูลทั้งปวงให้บังเกิดปสาทเลื่อมใสใน**พระสัพพัญญู** เป็นนิจทุกวันนี้บมิได้ขาด เหตุตั้งนั้น**พระโลกนาถ**จึงมีพระพุทธรูปดำรัสตั้งที่เอตทัคคะแก่พระกาฬุทายีเถระ ว่าเลิศฝ่ายกระทำให้สกุลเลื่อมใสยิ่งกว่าสาวกทั้งปวงในศาสนาตถาคต (162)(เน้นโดยผู้วิจัย)

และ

...**พระชินสีห์**ก็เสด็จจตุรฐาการจากพระรัตนบัลลังก์อันตั้งเหนือยอดคัมภีรตามพฤกษชาติ ยกอย่างพระทักษิณบาทเหยียบยอดไม้คัมภีรตามพฤกษนั้น ในขณะนั้นอันว่าปริภักทบรรพตทั้งสอง คือ ยุคันธรแลอิสิธรคีรีมีครุวนาดูจรรู กราบทูลว่า ข้าแต่พระบรมโลกนาถพระองค์จงอย่าได้ลำบากพระบาทซึ่งจะยกย่างบาทยุคล ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองคนนี้ ตั้งมั่นมีหวั่นไหว สูงใหญ่กว่าบรรพตอื่น ๆ บัดนี้พ่ายแพ้แก่พระบรมโพธิสมภาร อันพระราชทานซึ่งพระเศียรแลดวงหฤทัยนัยนา พระมิ่งสาแลโลहितบุตรภริยาอุทิศทาน มีพระกมลประสงค์จะสนองพระคุณพุทธชนนีอันใหญ่สูงหนาหนักแลลึกล้นพันที่จะคมนา โฉนข้าพระองค์จะดำรงอยู่โดยปกติธรรมดาได้ในครั้งนี้ ปานประหนึ่งจะรู้พาทีโดยนัยพรรณนาก็ย่อมยอดเข้าประชุมเป็นคู่เคียงเรียงรับพระบงกชบาทอันอย่างเป็นทุติยวาร **สมเด็จพระพิชิตมาร**ก็ยกตติยบาทพุทธลีลาศลับไป ในขณะนั้น อันว่าขุนเขาลีเนรราชก็ย่อมยอดลงมารับพระบาท แล้วก็กลับประดิษฐานยังที่เก่าตุ๊กก่อนบรรดาอมรมนุษย์นิกรทั้งหลายเห็นปรากฏทั่วกันสิ้นแล**สมเด็จพระพุทธมุนิน**เสด็จพระพุทธดำเนิน 3 ย่าง ล่วงวิถีทางอากาศกำหนดถึง 68 โยชน์เป็นประมาณ ก็ทรงนิสัชนาการเหนือบัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ ณ ภายใต้ปาริฉัตรกษชาติ อันเป็นธงชัยเฉลิมดาวดั่งสเทวโลก...(212)(เน้นโดยผู้วิจัย)

กล่าวได้ว่า ผู้ทรงนิพนธ์ทรงแฝงความน่าชื่นชมในการบรรยายและพรรณนาถึงพระพุทธรูป ทั้งในช่วงก่อนและหลังตรัสรู้ ด้วยพระพุทธรูปสมัญญานามซึ่งมีความหมายถึงคุณลักษณะและคุณสมบัติในด้านต่างๆของพระพุทธรูปองค์ เช่น ทรงเป็นสัตว์โลกผู้ยิ่งใหญ่ แม้จะยังไม่พ้นจากสังสารวัฏแต่ก็มีความเพียรและมุ่งมั่นที่จะพ้นทุกข์ ทรงเป็นพระศาสดาของสัตว์โลกทั้งปวง ทรงเป็นนักปราชญ์ ทรงเป็นผู้พ้นทุกข์และชนะมาร ทรงเป็นผู้ควรแก่การเคารพบูชา เป็นต้น พระสมัญญานามซึ่งมีความหมายดังที่กล่าวมานี้ แทรกไปในเนื้อความตลอดบทประพันธ์ เสริมความประทับใจและชื่นชมในพระพุทธรูปให้แก่ผู้รับสาร ในขณะที่ได้รับรู้ในพุทธกิจและการเผชิญปัญหาด้วย

คุณธรรมอันสูงส่งของพระองค์ ความรู้สึกชื่นชมและประทับใจดังกล่าวนี้เป็นข้อบ่งชี้ในความงามของ บทประพันธ์

1.1.2 สรรพนามที่พระพุทธเจ้าตรัสแทนพระองค์

ในพระนิพนธ์นี้ สรรพนามที่โดดเด่นที่พระพุทธเจ้าใช้ตรัสแทนพระองค์ มี 2 คำ ได้แก่ คำว่า *ตถาคต* ซึ่งหมายถึง “พระผู้ไปแล้วอย่างนั้น” (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542, 2546 : 422) “อย่างนั้น” อธิบายได้ว่า เป็นอย่างที่เป็น หมายความว่า ไม่ถูกอำนาจกิเลสครอบงำ และคำว่า *อาตมา* หรือ *อาตมะ* ซึ่งมาจากคำในภาษาสันสกฤตว่า อาตมฺนุ และ อาตมา ตรงกับภาษาบาลีว่า อุตฺต ซึ่งเป็นคำนาม หมายถึง ตน หรือ ตัวเอง (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542, 2546 : 1362) น่าสนใจว่าในพระปฐมสมโพธิกถา ผู้ทรงนิพนธ์ทรงเลือกใช้ คำว่า *ตถาคต* และ *อาตมา* ในเนื้อหาต่างกัน กล่าวคือ *อาตมา* ปรากฏในช่วงก่อนตรัสรู้ และ *ตถาคต* ปรากฏในช่วงหลังจากตรัสรู้

1.1.2.1 อาตมาและอาตมะ

ในช่วงก่อนที่พระพุทธเจ้าจะบรรลุพระสัมโพธิญาณ มีการใช้สรรพนาม *อาตมา* ทั้งในข้อความที่เป็นพระดำรัสที่ตรัสแก่บุคคลอื่น รวมทั้งพระดำริและพระดำรัสที่ตรัสแก่พระองค์เอง ด้วย สรรพนาม *อาตมา* ปรากฏควบคู่กับ *ท่าน* ซึ่งใช้เรียกคู่สนทนา เช่น

...ดูก่อนพระยามาร *อาตมะ*ทราบอยู่แล้วว่า จักรแก้วอันเป็นทิพย์จะบังเกิดแก่ *อาตมา* *ท่าน*จงไปเสียเถิดอย่าอยู่ที่นี้ *อาตมา*มิได้มีประโยชน์ด้วยจักรพรรดิสมบัติ ปรารถนาที่จะยังหมื่นโลกธาตุให้หวาดไหว กาลเมื่อได้พระพุทธรัตนสมบัติอันประเสริฐหาสิ่งจะเสมอมิได้... (61)(เน้นโดยผู้วิจัย)

ข้อความที่ยกมานี้ อยู่ในคำโต้ตอบของพระโพธิสัตว์กับพระยามาร เมื่อเสด็จออกจากพระนครพระยามารได้เข้ามากราบทูลห้ามว่า “ดูก่อนพระราชกุมารผู้มีเพียรเป็นอันมาก ท่านอย่าออกบรรพชาเลย แต่นี้ไปเบื้องหน้ากำหนดอีก 7 วัน ทิพยรัตนจักรก็จะปรากฏแก่ท่าน ท่านจะได้เป็นองค์บรมจักรพรรดิเสวยสมบัติเป็นอิศราธิบดีในมหาทวีปทั้ง 4 มีทวีปน้อย 2,000 เป็นบริวาร”(61) สังเกตได้ว่าพระยามารเมื่อดำริในใจก็ใช้คำว่า *อาตมา* และ *อาตมะ* เช่นกัน คือ “พระสิทธัตถราชกุมารปรารถนาจะหนีออกจากวิสัยแห่ง*อาตมา* ฉะนั้น*อาตมะ*จะกระทำคมนันตราย อย่าให้ไปพ้นวิสัยแห่ง*อาตมา*ได้”(61)(เน้นโดยผู้วิจัย) แม้แต่แม้กัณฐกะ ก็รำพึงในใจโดยใช้ *อาตมะ* และ *อาตมา* ดังเมื่อจะต้องจากพระโพธิสัตว์ ก็ดำริว่า

...ได้ยินรับสั่งพระลูกเจ้าว่า จะส่ง*อาตมะ*กลับไปด้วยกันกับนายฉันทมาตย์ แล
 ข้อซึ่งตรีสใช้นายฉันทน์ให้นำเอาเครื่องประดับกลับไป จะได้ทูลประพฤติข่าว
 สาส์นให้ทราบละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระราชบิดานั้นก็ชอบแล้ว แต่ตัว
*อาตมะ*นี้จะบอกแจ้งคดีสิ่งใดก็บมิได้ เพราะโทษที่ไม่รู้เจรจาภาษามนุษย์แล
 อาตมะเป็นสัตว์เดียรัจฉาน ได้เป็นราชพาหนะพระที่นั่งทรงองค์พระลูกเจ้า ท้าว
 จตุโลกบาลประจำ 4 เท้ารักษาพาเสด็จออกสู่มหานิเชกรมณ ทั้งท้าว
 มหาพรหมก็ทรงฉัตรทิพย์กางกั้นยังฉายาให้ป้องปกกาย*อาตมะ* เทพยดา
 ทั้งหลายก็แห่ห้อมล้อมพร้อมเครื่องทิพย์สักการบูชาเนกประการอาตมะได้
 อุฬารสมบัติเห็นปานดังนี้ ที่ได้ซึ่งสมบัติไปภายหน้ายิ่งขึ้นไปกว่าครั้งนี้ บมิได้
 มีเป็นแท้ แล*อาตมะ*จะมาละเสียดซึ่งเจ้าของตนไปจะเว้นเสียจากอุฬารสมบัติอัน
 ได้ครั้งนี้ จะมีประโยชน์ด้วยสิ่งอันใดแก่*อาตมะ*...(66)(เน้นโดยผู้วิจัย)

พระโพธิสัตว์ตรัสแก่แม่กำถนุภะด้วยสรพนามแทนพระองค์ว่า *อาตมะ* เช่นกัน ดังข้อความว่า

...ดูก่อน พ่อกำถนุภะหัยราช ท่านได้เป็นยานพาหนะพา*อาตมะ*ออก
 สู่มหานิเชกรมณ อย่าด่วนเดือดร้อนอารมณ์ทุกขโทมนัส *อาตมะ*ก็คำนึงอยู่ว่า
 ถ้าได้ตรัสแก่พระสัพพัญญุตญาณ ก็จะกระทำให้ปฏิการสนองคุณแก่ท่าน ท่านจง
 บำรุงรักษาชีวิตไว้ทำ*อาตมะ*ก่อน...(66)(เน้นโดยผู้วิจัย)

พระอานนท์ก็ใช้สรพนามแทนตนเมื่อรำพึงในใจว่า *อาตมะ* และแทนด้วยชื่อของตนในบางแห่งด้วย
 ดังเมื่อเสด็จที่พระพุทธรูปเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

...*อาตมะ*นี้อาภัพเป็นพันประมาณ ตั้งแต่ติดตามปฏิบัติพระศาสดาจารย์มา
 นานชั่ว ดุจฉายาอันติดตามพระกายินทรีย์ แลบัดนี้ตัว*อาตมะ*ก็ยังเป็นเสกข
 บุคคลอยู่ ยังมีบรรพชิตกิจจักกระทำสืบต่อไป แลพระบรมครูจะทอดทิ้ง*อาตมะ*
 ไว้เสด็จเข้าสู่พระปรินิพพาน *อานน*ที่นี้จักทรมาณกายอยู่ผู้เดียวดูเปล่าเปลี่ยว
 อนาถนัก จำเดิมแต่วันพรุ่งนี้*อานน*ที่จักถวายซึ่งน้ำบัววันพระโอษฐ์แลสรอง
 พระพักตร์แก่ผู้ใด จะปูลาดเสนาสน์แลจะถือบาตรจีวรตามใครสืบไปอีกใน
 เบื้องหน้า...(246)(เน้นโดยผู้วิจัย)

กล่าวได้ว่า คำ *อาตมะ* , *อาตมะ* นี้ แสดงการไม่ยกพระองค์เหนือกว่าผู้อื่นหรือ
 แม้แต่สัตว์เดียรัจฉาน ก็ใช้คำว่า *อาตมะ* กับ *ท่าน* เป็นสรพนามคู่กันอย่างเท่าเทียมกับมนุษย์

ในเนื้อหาช่วงก่อนตรัสรู้ ก็ยังปรากฏสรรพนามอื่นด้วยนอกจากคำว่า *อาตมา* คือ คำว่า *เรา* เรียกพระองค์เอง แต่ไม่โดดเด่น ตัวอย่างเช่น ข้อความที่พระโพธิสัตว์ตรัสเร่งให้นายฉันทน์ กลับไปกราบทูลพระบิดาให้ทราบเหตุที่ทรงบรรพชา เมื่อนายฉันทน์ไม่ปรารถนาจะกลับไปพระนคร แต่จะอยู่เฝ้าอุปัฏฐากพระองค์ ดังข้อความว่า

...ผิวท่านมีความเสนาหาในเราโดยสัตย์สุจริตแล้ว ก็จงกลับไปกราบทูลสาส์นดัง เราสั่งฉะนี้ ผิวบมิได้กลับไปกราบทูลให้ทราบเหตุ เห็นว่าองค์สมเด็จพระบิดุเรศแห่งเราก็จะทรงกำสรดแสนสุดเศร้า ด้วยนิพินธเสนาหาพระหทัยจะ ถึงภินทนาชนมพินาศ... *ท่าน*จงอย่าอยู่ช้ำเร่งกลับไปยังพระนครโดยด่วน ผิวท่านดารีเรรวนรอรั้งไม่ไปตามความสั่งแห่งเรา ทั่วก็จะกระทำสาปแก่ท่านด้วย บาปประหารแห่ง *อาตมา* อย่าอยู่ช้ำจงอุฏฐากการไปพลัน ๆ...(65-66)(เน้นโดยผู้วิจัย)

การที่พระโพธิสัตว์ทรงใช้สรรพนามว่า *เรา* เมื่อตรัสแก่นายฉันทน์ในที่นี้ มิได้หมายความว่า เป็นการใช้สรรพนาม *เรา* กับผู้ที่มีสถานะต่ำกว่า แต่น่าจะใช้กับผู้ที่มีความสนิทสนม ดังที่นายฉันทน์เป็นคนรับใช้ที่สนิทกับพระองค์ และทรงใช้คำว่า *ท่าน* เป็นสรรพนามบุรุษที่ 2 แทนนายฉันทน์ คำว่า *ท่าน* นี้ ก็มีได้มีความหมายถึงผู้ที่อยู่ในสถานะต่ำกว่า แต่ให้ความหมายในเชิงเท่าเทียมกัน

ในเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงบิณฑบาตเป็นครั้งแรก และต้องฉันภัตตาหารนั้น ซึ่งคลุกเคล้ากัน พระองค์ทรงเคยเสวยแต่อาหารอันประณีต เมื่อทอดพระเนตรอาหารที่คลุกเคล้าปะปนกัน จึงบังเกิดความรู้สึกคล้ายจะทรงพระอาเจียน แต่ก็ระงับได้ด้วยการให้อโวกาแก่พระองค์เอง และฉันภัตตาหารนั้นได้ในที่สุด ข้อความที่เป็นพระโอวาทที่ตรัสกับพระองค์เองนี้ ปรากฏสรรพนามแทนพระองค์ว่า *ท่าน* ดังข้อความว่า

...ดูก่อนสิทธิธตตะ ตัว *ท่าน*บังเกิดในชาติตติยสุขุมลชาติตระกูล อันได้แต่ล้วน อุดมอันนปานาหาร เคยบริโภคแต่สุคันธชาติโภชนาสาลี อันกอปรด้วยนानันคร-สสุปพัญญชนวิกิตโฬาร ดังฤ *ท่าน*จึงไม่รู้สีกตนว่าเป็นบรรพชิตเห็นปานฉะนี้ แลเที่ยวบิณฑบาต โฉนจะไฉซึ่งโภชนาหารอันสะอาดมาแต่ที่ใดแล้ว แลกาลบัดนี้ จะกระทำเป็นดังฤแก่อาหารที่ได้มานี้...(69)(เน้นโดยผู้วิจัย)

พระโอวาทข้างต้นซึ่งมีการใช้สรรพนามว่า *ท่าน* นี้ เป็นการสอนพระองค์เองให้เหมือนกับมีผู้อื่นมาสอน เพื่อจะได้ตระหนักถึงสิ่งที่ควรกระทำ ไม่เข้าข้างพระองค์เอง

ข้อความที่เป็นพระดำริของพระโพธิสัตว์รวมทั้งพระดำรัสที่ตรัสแก่พระองค์เองด้วย สรรพนามแทนพระองค์ว่า *อาตมา* ปรากฏอยู่ตั้งแต่ปริจเฉทที่ 6 ถึง ปริจเฉทที่ 9 ดังจะยกมาบางส่วนต่อไปนี้ เมื่อทรงทราบว่าพระราหุลโอรสประสูติแล้ว ทรงตระหนักถึงความรักความผูกพันที่บังเกิดขึ้น ก็ทรงมีพระดำรัสกับพระองค์เองว่า “...ห้วงบังเกิดแล้ว แลสังสารพันธนาการเกิดแก่*อาตมา* กาลบัดนี้...”(55)(เน้นโดยผู้วิจัย) เมื่อได้สดับนางกสิโคตมิกกล่าวสรรเสริญรูปโฉมของพระองค์ พระโพธิสัตว์ก็ทรงมีพระดำริว่า “...นางผู้นี้เห็นรูปสิริแห่ง*อาตมา*แลมากล่าวว่าอาจดับเสียได้ซึ่ง หฤทัยทุกข์แห่งพระบิดามารดาและภริยาดังนี้ ดัง*อาตมา*มาร่ำฟังสิ่งอันใดหนอดับสูญจึงจะได้ชื่อว่า ดับหฤทัยทุกข์...”(56)(เน้นโดยผู้วิจัย) หรือในปริจเฉทที่ 8 “พุทฺธบูชาปวิรรต” พระโพธิสัตว์เสด็จ สกิตยงรัตนบัลลังก์แล้ว ทรงตั้งพระทัยหมายมั่นว่าจะขจัดกิเลสมาร บรรลุพระโพธิญาณให้จงได้ ก็ ทรงมีพระดำรัสสัตยาธิษฐานว่า

...ถ้ากมลสันดานแห่ง*อาตมา*ไม่พ้นอาสวกิเลสตามคุณตราบไต่ ถึงแม้มาตราว่า หฤทัยแลเนื้อหนังทั้งเอ็นสมองอวัยวะจะแห้งเหือดตลอดถึงเลือดแลมันข้นจนทั่ว สรีรกาย *อาตมา*ก็มีได้ทำลายซึ่งสมาธิบัลลังก์อันนี้เลย คงจะเพียรให้บรรลุส่วย พุทธาภิเษกสมบัติบวชจรีบัลลังก์อาสน์อันนี้ให้จงได้ตั้งพระทัยหมายมั่น พระสัพพัญญุตญาณ...(81)(เน้นโดยผู้วิจัย)

แม้ขณะที่ทรงต่อสู้กับพระยามาร ในปริจเฉทที่ 9 “มารวิชัยปวิรรต” ก็ไม่ปรากฏ สรรพนามว่า *ตถาคต* ซึ่งหมายถึง ผู้หลุดพ้นจากห้วงทุกข์แล้ว แทนพระองค์เองในช่วงก่อนบรรลุ พระโพธิญาณ ดังตัวอย่างที่จะยกมาต่อไปนี้

...รัตนบัลลังก์อันนี้บังเกิดเพื่อผลกุศลของ*อาตมา* แลพยานอื่น ๆ ดังจะรู้เห็น กาลเมื่อบำเพ็ญภริยาทานบารมีบริจาคนางมัทรีเป็นทาน ก็บันดาลสุชาติล กัมปนาทหวาดไหว อันว่าปรุพ้ออันใหญ่จงเป็นสักขีพยานแก่*อาตมา*ในกาลบัดนี้ ประการหนึ่ง*อาตมา*ปรารถนาโพธิญาณบัลลังก์ตั้งแต่อดีตชาติสงสารประมาณ มิได้ ซึ่งวัตถุทานมิได้ให้แลศีลมิได้รักษานั้นก็มีได้มี แต่ในชาติ*อาตมา*เป็น พระยาเวสยันตชาติเดียนั้น ก็ได้บำเพ็ญทานบารมีถึงบริจาคนางมัทรีเป็น อวสาน พันพสุธาที่กัมปนาทการถึง 7 ครั้ง แลกาลบัดนี้*อาตมา*นั่งเหนือปราสาท บัลลังก์อาสน์ หม่อมมารอริราชมาเวดล้อมยุทธนาการ เป็นโฉนแผ่นพสุธาธารจึง ดุขณิภาพอยู่ขณะนี้...(92-93)(เน้นโดยผู้วิจัย)

เมื่อทรงหลุดพ้นจากกิเลสอย่างสิ้นเชิง มีบางแห่งที่ทรงรำพึงกับพระองค์ด้วยคำว่า *อาตมะ* เช่น เมื่อตรัสรู้แจ้งในบุพเพนิวาสานุสติญาณ ก็ทรงพิจารณาระลึกว่า

...*อาตมา*มาแต่ไหน จึงมาสถิตบนอปราชิตโพธิบัลลังก์นี้ ก็เห็นแจ้งว่า ก็เห็นแจ้งว่า มาแต่ฝั่งเนรัญชรานทีที่ลอยถาด แล้วระลึกเป็นปฏิโลมต่อ ๆ ลงไป... ทรงพระอนุสรกำหนดเห็นแจ้งตลอดลงไปในที่สุด 4 อสงไขยแสนมหากัลป์ เห็นนิฏฐฐานธสันดานในอดีตบุพพจพทว้ทั้งไตรภพ กำเนิดแลคติวิญญานฐิติ ทั้งสิ้นสำเร็จตรัสรู้แจ้งในบุพเพนิวาสานุสติอภิญญา ระลึกรู้ในบุพชาติ ทั้งมีประการเป็นอันมาก จึงมีคำปุจฉาว่า รู้ตั้งฤ? วิสัชนาว่า รู้ตั้งแต่ชาติหนึ่งสองชาติตราบเท่าถึงสิบชาติยี่สิบชาติ จนพันชาติหมื่นชาติทั้งหลายว่า *อาตมะ* บังเกิดในชาติภพพื้นมีนามชื่อนั้น มีวรรณแลสัณฐานอย่างนั้น มีโคตรมูลดั่งนั้น ๆ มีอาหารดั่งนั้น ๆ ได้เสวยสุขแลทุกข์อย่างนั้น ๆ กำหนดอายุเท่านั้น จุติจากชาตินั้นมาบังเกิดในชาตินั้น เป็นลำดับสืบ ๆ ต่อกันมา จนตราบเท่าถึงปัจฉิมชาตินี้...(97)(เน้นโดยผู้วิจัย)

1.1.2.2 ตถาคต

สรรพนาม *ตถาคต* ปรากฏใช้เรียกแทนพระองค์เองในเนื้อหาช่วงหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงบรรลุพระสัพพัญญุตญาณแล้ว ต่างจาก *อาตมา*, *อาตมะ* คือ ไม่ปรากฏว่ามีบุคคลอื่นใช้สรรพนามนี้ นอกจากที่ใช้เป็นคำนามหมายถึงพระพุทธเจ้าในคำบรรยายด้วย ดังเช่น “เบื้องว่า *พระตถาคต*จะแสดงพระสัทธรรมเทศนาอนุศาสนโนวาท สัตว์ทั้งหลายอื่นก็จะบมิอาจตรัสรู้ซึ่งพระโลกุตรธรรมนี้ ก็จะเป็นวิหีสภาคีล่ำปากกายไม่เป็นประโยชน์แก่นสาร”(110)(เน้นโดยผู้วิจัย)

จะยกเหตุการณ์สำคัญที่มีพระดำรัสกับบุคคลอื่น ด้วยสรรพนาม *ตถาคต* มาอภิปรายดังต่อไปนี้

หลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงบรรลุพระโพธิญาณโดยบริบูรณ์แล้ว

ก. เหตุการณ์ที่ทรงประสนางมารธิดา

นางมารธิดาทั้งสาม คือ นางราคา นางอรดี และนางตัณหา อาสาพระยามารมาพันธนาการพระสิทธิตถะด้วยอำนาจกิเลส ตรัสขับไล่นางมารธิดานั้นไปว่า

...ท่านจงหลีกออกไปเสียให้พ้นจากที่นี่ จะมากระทำเพียรพยายามในที่เฉพาะหน้า*ตถาคต*มิสมควร สมควรที่จะไปกระทำประโลมที่เฉพาะหน้าแห่งบุรุษทั้งหลายอื่น ซึ่งราคะยังมีได้ขาดจากสันดาน อันสรรพกิเลสมีราคะเป็นต้น

ตถาคตมละเสียสิ้นแล้วตั้งฤจะนำไปซึ่งตถาคตให้อยู่ในอำนาจแห่งตน
ได้...(106)(เน้นโดยผู้วิจัย)

ข. เหตุการณ์ที่ทรงพิจารณาความสุขุมคัมภีรภาพของพระธรรม

ตัวอย่างสรรพนาม *ตถาคต* ในข้อความที่เป็นพระดำริ ปรากฏในพระพุทธรูปปริวิตก
เมื่อทรงมีพระทัยทอดยที่จะสั่งสอนสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ ในปริจเฉทที่ 12 “พรหมชฌเนสนปริวรรต”

...ธรรมที่ตถาคตตรัสรู้นี้ลึกซึ่งสุขุมคัมภีรภาพ ยากที่จะหยั่งรู้หยั่งเห็น เป็น
อัครอุดมธรรมประณีตยิ่งนัก แลสัตว์ทั้งปวงซึ่งจะล่วงรู้ด้วยวิจากรณปัญญาโดย
สามารถตรึกตรองเอาเองนั้นบมิได้...ธรรมอันนี้ เดิมที่ตถาคตก็บมิได้เคยสดับ
มาแต่ก่อน แลจะตรัสรู้ได้ด้วยยากยิ่งนัก จักแสดงแก่สัตว์อื่นพื้นแต่ชวนชวยอยู่
ในราคะโทสะโมหะ ไหนเลยจะตรัสรู้โดยง่าย...(110)(เน้นโดยผู้วิจัย)

ค. เหตุการณ์ที่ทรงชี้แจงแก้ปัญจวัคคีย์

หลังจากที่ปัญจวัคคีย์ได้กล่าวด้วยความสงสัยว่าพระองค์ละการบำเพ็ญทุกรกิริยา
อันจะนำไปสู่การรู้แจ้งแล้ว จะเป็นผู้บรรลุพระโพธิญาณได้อย่างไร ตรัสว่า “...ดูรานะภิกษุทั้งหลาย
ท่านจงระลึกดูเถิดว่าคำเห็นปานดังนี้ *ตถาคต* ได้กล่าวแก่ท่านในกาลก่อนมีบ้างหรือในครั้งใด”(122)
(เน้นโดยผู้วิจัย) หลังจากทีพระพุทธรเจ้าตรัสอธิบายถึงพระอริยสัจสี่แล้ว ก็มีพระพุทธรูปกาตรัส
แก้ปัญจวัคคีย์ว่า

...ดูกรสงฆ์ เบื้องว่าตถาคตยังมีได้เห็นแจ้งในพระอริยสัจทั้ง 4 อันมีปริวัฏ 3 แล
อาการ 12 ยังมีได้ฟังโสภริสุทธิโดยควรแก่จริงแก่แท้ตราบใด *ตถาคต* ยังมีได้
ตรัสรู้แก่พระสัมมาสัมโพธิญาณอันประเสริฐ ยิ่งกว่ามนุษย์โลกกับทั้งเทวโลกแล
มารโลกพรหมโลกหาผู้จะประเสริฐเสมอมิได้สิ้นกาลตราบนั้น ต่อเมื่อใด
ตถาคต เห็นแจ้งในพระอริยสัจทั้ง 4 อันมีปริวัฏ 3 แลอาการ 12 ฟังโสภริสุทธิ
โดยควรแก่จริงแก่แท้แล้ว *ตถาคต* จึงได้ตรัสแก่พระสัมมาสัมโพธิญาณอัน
ประเสริฐยิ่งกว่าโลกทั้งปวง มีมนุษย์โลกเป็นต้น หาผู้จะประเสริฐเสมอมิได้ ใน
การครั้งนั้น อันว่าญาณทัศนะก็บังเกิดแก่*ตถาคต* มนสิการกำหนดเห็นแจ้งว่า
วิมุติธรรมที่*ตถาคต* ตรัสรู้มีห้วงไหวทำลายแล้ว แลชาตินี้เป็นอันติมชาติที่สุด
ของ*ตถาคต*ซึ่งจะมีภพใหม่สืบไปอีกกาลบัดนี้มิได้มีแล้วเป็นแท้(126)(เน้นโดย
ผู้วิจัย)

เห็นได้ว่า พระดำรัสซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการตรัสรู้แจ้งในพระอริยสัจสี่ บรรลุพระโพธิญาณของ พระพุทธองค์นี้ มีสรรพนามแทนพระองค์เองว่า *ตถาคต* และไม่ปรากฏสรรพนามอื่น เน้นย้ำการเป็นผู้ทรงบรรลุพระโพธิญาณอย่างชัดเจน

ง. เหตุการณ์เมื่อจะโปรดพระนางพิมพา

พระพุทธเจ้าตรัสแก่ครุสาวกทั้งสอง ก่อนจะเสด็จไปยังปราสาทของพระนางพิมพา เพื่อกระทำให้พระนางคลายทุกข์โศกด้วยพระธรรมเทศนา ดังข้อความว่า

...พระราหุลมารดานี้มีคุณแก่*ตถาคต*เป็นอันมาก ฅิว่านางจะจับบาท*ตถาคต* ลูบคลำสัมผัส แลโสกาตุรพิลาปด้วยกำลังเสนาหา ท่านทั้งสองก็อย่าได้ห้ามปราม ตามอธยาศัย จักพิโรธำพันปริเทวนากว่าเส้นโคก ฅิว่าห้ามนางก็จะม้วยมุต มรณาสัน มิได้ทันเป็นสุพรรณภาชนะทองรองรับสดับพระธรรมเทศนา *ตถาคต* ยังประกอบด้วยหนี้แห่งพิมพาบมิได้เปลื้อง จะได้แทนทดใช้หนี้แก่พิมพาใน กาลบัดนี้...(171)(เน้นโดยผู้วิจัย)

จ. เหตุการณ์เมื่อพระราชทานปัจฉิมโอวาท

เมื่อพระพุทธเจ้าทรงมีพระพุทธปฏิภาตรัสแก่พระภิกษุสงฆ์ที่มาประชุมพร้อมกัน ใน กาลเมื่อจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ก็ทรงใช้สรรพนามแทนพระองค์ว่า *ตถาคต* ดังตัวอย่างต่อไปนี้

...กาลบัดนี้*ตถาคต*เป็นครูสั่งสอนท่านทั้งหลายอยู่แต่ผู้เดียว แลกกาลเมื่อ *ตถาคต*ปรินิพพานแล้ว อันว่าพระปริยัติธรรมทั้ง 84,000 พระธรรมชั้นนี้จะเป็นครูสั่งสอนท่านทั้งปวงแทนองค์*ตถาคต* ดูกรสงฆ์ทั้งหลายจงอย่าพึงกล่าวว่า พระปริยัติธรรมกถาเบื่องว่าพระศาสดาล่วงแล้วจะเสื่อมสูญ บมิได้เป็นครูแห่ง เราท่านทั้งปวงสืบไป อันว่าธรรมวินัยอันใดที่*ตถาคต*บัญญัติไว้แก่ท่านทั้งปวง เมื่อ*ตถาคต*ล่วงแล้ว ธรรมวินัยอันนั้นจะเป็นครูสั่งสอนท่านในกาลสมัยเบื้อง หน้า...แลพระอภิธรรมปิฎกทั้งสิ้น อันประดับไปด้วยจตุวิสติสมันตมหาปฐาน อนันตนิย ซึ่ง*ตถาคต*เทศนาแก่ท่านทั้งปวงเมื่อ*ตถาคต*ปรินิพพานแล้ว พระ อภิธรรมนี้ก็เป็นครูแห่งท่านแทนองค์*ตถาคต*...*ตถาคต*จะอำลาท่านทั้งหลาย เข้าสู่พระปรินิพพานในกาลบัดนี้แล้ว ดูกรสงฆ์ทั้งปวง อันว่าสังขารทั้งหลายมี สภาวะจะฉิบหายประลัยในเบื้องหน้า ท่านจงตกแต่งรักษาซึ่งตนให้บริบูรณ์ ด้วยอัปมาทธรรมเป็นนิจ...(246-247)(เน้นโดยผู้วิจัย)

กล่าวได้ว่า สรรพนาม *ตถาคต* ในช่วงหลังจากบรรลุประโพธิญาณแล้วนี้ มีบทบาทเน้นย้ำภาวะหลุดพ้นจากห้วงทุกข์แล้วของพระพุทธเจ้าอย่างต่อเนื่องและงดงาม

1.1.3 พุทธกริยา

คำศัพท์ที่เป็นกริยาของพระพุทธเจ้า เป็นคำราชาศัพท์ ทั้งที่เป็นราชาศัพท์สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ และราชาศัพท์สำหรับพระสงฆ์ บางศัพท์เป็นคำสมาส ซึ่งเป็นการประกอบคำว่า พุทธ กับคำกริยารราชาศัพท์ ในหัวข้อนี้จะจำแนกคำศัพท์ที่เป็นพุทธกริยาเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ ราชาศัพท์ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ คำกริยาที่ระบุสถานะบรรพชิต คำสมาสที่ประกอบด้วย พุทธ และคำศัพท์อื่น ๆ ที่สร้างขึ้นในพระนิพนธ์นี้

1.1.3.1 ราชาศัพท์สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

คำกริยาของพระพุทธเจ้าที่เป็นราชาศัพท์สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ปรากฏใช้ทั่วไปทั้งก่อนและหลังตรัสรู้ เป็นคำยืมจากบาลีสันสกฤตและเขมร เช่น *ประสูติ* *ประพาस* *เสด็จ* *เสวย* *ตรัส* *ดำรัส* หรือที่ใช้ *ทรง*, *ทรงพระ*, *มีพระ* นำหน้าคำกริยาสามัญ หรือคำนามราชาศัพท์ เช่น *ทรงระลึก* *ทรงพระประชวร* *ทรงพระดำริ* *ทรงพระอธิษฐาน* *มีพระทัยยินดี* เป็นต้น การใช้คำกริยาที่เป็นราชาศัพท์กับพระพุทธเจ้าทั้งในช่วงก่อนและหลังตรัสรู้ซึ่งมิได้ทรงอยู่ในราชสมบัติแล้ว แสดงถึงการยกย่อง เชิดชูพระพุทธองค์ให้ทรงอยู่ในสถานะที่สูงส่ง ดังตัวอย่างที่ยกมาต่อไปนี้

ดำรัสตอบ ตัวอย่างเช่น

...พระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ...กล่าวปฏิสันถารกันว่า ข้าแต่อาวุโสโคดม อันว่าสรีระกายยังอดกลั้นได้ซึ่งความทุกข์ลำบากเลี้ยงพระชนมชีพมิสู้ยากด้วยแสวงหาอาหารบิณฑบาตเป็นสุขสำราญอยู่หรือประการใด?...สมเด็จพระสัพพัญญู...จึง *ดำรัสตอบ*ปัญจวัคคีย์ว่า ตุก่อนภิกษุทั้งหลาย ท่านอย่าเจรจาออกนามตถาคตด้วยคำอาวุโสละนี้มีได้สมควร... (121)(เน้นโดยผู้วิจัย)

ตรัสติเตียน ตัวอย่างเช่น “สมเด็จพระศาสดาจารย์ได้ทรงสดับเสียงมหาชนอื้ออึงติดตามมา จึงตรัสถามพระอานนท์ว่าเสียงอันใด? พระอานนท์ก็กราบทูลเหตุอันนั้นให้ทราบ จึงให้หาพระภราทวาชเถระมาถาม ทรงทราบความแล้ว จึง*ตรัสติเตียน*...แล้วก็ทรงพระบัญญัติสิกขาบทห้ามมิให้สาวกกระทำปาฏิหาริย์สืบไป...”(204-205)(เน้นโดยผู้วิจัย)

เสด็จ ตัวอย่างเช่น “กาลเมื่อพระบรมครูออกพระพรรษาปวารณาแล้ว *เสด็จ*ยับยั้งอยู่จนวันแรมค่ำหนึ่งในกัตติกมาส จึงส่งพระอรหันต์ทั้ง 60 พระองค์ให้ไปโปรดสัตว์ทั้งหลาย ในทิศานุทิศต่าง ๆ...”(134)(เน้นโดยผู้วิจัย)

เสด็จจาริก คำว่า จาริก หมายถึง ท่องเที่ยวไปสั่งสอนหรือแสวงบุญ ในที่นี้หมายถึง การเสด็จไปสั่งสอนสรรพสัตว์ในที่ต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น “...พระทศพล...เสด็จจาริกไปสู่มหาชนบท ทรงสถิตอาศัยอยู่ในอนุปิยัมพวันใกล้บ้านอนุปิยมัลลนิคม...”(177)(เน้นโดยผู้วิจัย)

ทรงทราบ ตัวอย่างเช่น “...สมเด็จพระศาสดาทรงพิจารณากำหนดทราบในประเภท แห่งสรรพสัตว์ในกาย...**ทรงทราบในพระญาณ**เสร็จสิ้นแล้วจึงมีพุทธานุญาตรัสแกท้าวสหัมบดี มหาพรหม...”(115)(เน้นโดยผู้วิจัย)

ทรงสดับ ตัวอย่างเช่น

...สมเด็จพระผู้มีพระภาค เมื่อได้**ทรงสดับ**อาราธนาถาอันท้าวสหัมบดี มหาพรหมมากราบทูล พระหฤทัยอนุกุลด้วยพระกรุณาในสัตวโลก จึงทรง พระพุทธอาภุคจินตนาว่า ท้าวมหาพรหมมาอาราธนาให้แสดงพระสัทธรรม เพื่อจะให้เป็นที่ประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งปวง...เหตุตั้งนั้น...ก็จักแสดง พระสัทธรรมเทศนาตามอายุจนวนาทแห่งท้าวสหัมบดีพรหมในกาลบัดนี้ (114)(เน้นโดยผู้วิจัย)

ทรงนั่ง ตัวอย่างเช่น “...พระบรมศาสดา...เสด็จไป**ทรงนั่ง**ด้วยเอกบัลลังก์สมาธิ ณ ภายใต้ไม้ชัชปาลนิโครธอันสถิตในบุริมทิศภาคแห่งพระมหาโพธิ์ เสวยวิมุตติผลสมาบัติอยู่ในที่นั้น อีก 7 วันเป็นกำหนด...”(105)(เน้นโดยผู้วิจัย)

ทรงประพฤติ, ทรงพระประพฤติ ตัวอย่างเช่น “สมเด็จพระผู้ทรงพระภาค**ทรงพระ- ประพฤติ**ในจรียาทั้ง 3 คือ โลกัตถจรียา 1 ญาคัตถจรียา 1 พุทธัตถจรียา 1 แลจรียาอันใดได้ **ทรงประพฤติ**เป็นไปด้วยพระปัญญา เพื่อจะให้เป็นที่ประโยชน์แลสุขแก่สัตวโลกทั้งปวง แลจรียาอัน นั้นได้ชื่อว่าโลกัตถจรียาประการ 1 ...”(156)(เน้นโดยผู้วิจัย)

ทรงพระปรารภ ตัวอย่าง “...สมเด็จพระพิชิตมาร...**ทรงพระปรารภ**เพื่อจะระลึก บุปเพนิวาसानุสติญาณ ด้วยกำลังพระอภิญาแลทรงพระอนุสรจินดาจับเดิมแต่ปัจฉิมบัลลังก์อาสน์ โดยปฏิโลมถอยหลังลงไป...”(97)(เน้นโดยผู้วิจัย)

ทรงพระอธิษฐาน ตัวอย่างเช่น “...ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 ทราบในพระพุทธอัธยาศัย ก็นำเอาบาตรอันล้วนแล้วด้วยศิลา มีพรรณดั่งสีแก้วเขียวทั้ง 4 บาตรมาทั้ง 4 ทิศ ๆ ละองค์น้อมเข้า กราบทูลถวายให้ทรงรับซึ่งข้าวสัตตด้วยบาตรทิพย์ทั้ง 4 สมเด็จพระชินสีห์ก็ทรงรับ...**ทรง พระอธิษฐาน**ผสานบาตรทั้ง 4 เข้าเป็นบาตรเดียว...”(109)(เน้นโดยผู้วิจัย)

ทรงพระประชวร ตัวอย่างเช่น “...สมเด็จพระผู้ทรงพระภาค**ทรงพระประชวร** ชราภาพกล้าเกิดทุกขเวทนาใกล้มรณชนม์พินาศ แต่สมเด็จพระโลกนาถก็ดำรงพระสติสัมปชัญญะ อันทุกขเวทนาเหล่านั้นไม่เบียดเบียนให้อาตุรเร่าร้อนระส่ำระสายได้...”(233)(เน้นโดยผู้วิจัย)

ทรงพิจารณา ตัวอย่างเช่น “...สมเด็จพระพิชิตมาร...**ทรงพิจารณา**ในปฏิจสมุปปาตธรรมเป็นอาทิ คืออวิชาเป็นปัจจัยให้บังเกิดสังขาร ๆ เป็นปัจจัยให้บังเกิดวิญญาน ๆ เป็นปัจจัยให้บังเกิดนามรูป...”(97-98) บางแห่งใช้ **ทรงพิจารณากำหนดทราบ** ตัวอย่างเช่น “...สมเด็จพระศาสดา**ทรงพิจารณากำหนดทราบ**ในประเภทแห่งสรรพสัตว์นิกายว่า สัตว์ทั้งหลายมีธูลีคืออวิชา บางหนามากน้อยมีประมาณเท่านั้น ๆ ที่เป็นอุคฆฏัตถัญญ วิปจิตถัญญ ไนยะ ปทปรมะ มีประมาณ จำพวกละเท่านั้น ๆ ที่เป็นราคะจริต โทสะจริต โมหะจริต...มีประมาณจำพวกละเท่านั้น ๆ...”(115)(เน้นโดยผู้วิจัย)

ทรงพิจารณาระลึก, ทรงระลึก, ทรงระลึกถึง ตัวอย่างเช่น “...มีคำปุจฉาว่า **ทรงพิจารณาระลึก**เป็นดังฤฯ? วิสัยเห็นว่า **ทรงระลึก**ว่า อาตมามาแต่ไหน จึงมาสถิตบนอปราชิต โปธิบัลลังก์นี้ ก็เห็นแจ้งว่า มาแต่ฝั่งเนรัญชราณที่ที่ลอยถาด แล้วระลึกเป็นปฏิโลมต่อ ๆ ลงไป...”(97) “...มีคำปุจฉาว่า ไฉนพระสัพพัญญูจึง**ทรงระลึกถึง**พระปัญจวคคีย์ทั้ง 5 ว่ามีคุณแก่พระองค์ ตกกว่าจะทรงพระมหากุณาธิคุณตรัสเทศนาโปรดเฉพาะบุคคลที่มีคุณ ที่ไม่มีคุณนั้นจะไม่ตรัสเทศนาโปรด บ้างหรือประการใด? วิสัยเห็นว่า ไม่เป็นดังนั้น...”(117)(เน้นโดยผู้วิจัย)

ทรงพระมหากุณาอนุเคราะห์ ตัวอย่างเช่น “...มุจลินทนาคราช...พิจารณาไปก็แจ้งว่าเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธโลกนาถอันประเสริฐบังเกิดในโลก เสด็จมาสู่นิวาสสถานแห่งอาตมา ด้วย**ทรงพระมหากุณาอนุเคราะห์**เป็นมหาลาภอันใหญ่ยิ่ง ฉะนั้นอาตมาจะกระทำซึ่งกายป้องกันเสียซึ่งมูลมลทินอย่าให้ถูกต้องพระกริชกาย...”(107)(เน้นโดยผู้วิจัย)

มีพระกมลปรารถนา ตัวอย่างเช่น “...พระภควันตมุนี **มีพระกมลปรารถนา**จักแสดงเหตุซึ่งภาวะแห่งพระองค์เป็นครูแห่งหมู่อมรมมนุษย์นกรสัตว์โลกทั้งปวงแก่อุปกาชวกให้แจ้ง ก็เปล่งออกซึ่งพระสุรเสียงอันไพเราะกอบปรด้วยองค์ 8 ประการ ปานประดุจเสียงแห่งท้าวมหาพรหม...”(119)(เน้นโดยผู้วิจัย) สังเกตได้ว่าประเด็นกว่า ทรงปรารถนา หรือ (ทรง)มีพระประสงค์

1.1.3.2 คำกริยาที่ระบุสถานะบรรพชิต

ฉัน ตัวอย่างเช่น “...พระศาสดา...ตรัสเรียกพระอานนท์ว่า ท่านจงมาสู่นี้ ตถาคตกระหายอุทกวารีเป็นกำลัง ดั่งตถาคตตักเตือน อานนท์จึงไปนำมาอุทกธารารสให้ตถาคต**ฉัน** กาลบัดนี้...”(238)(เน้นโดยผู้วิจัย)

ตรัสพระสัทธรรมเทศนา, ตรัสเทศนา ตัวอย่างเช่น

...สมเด็จพระศาสตราจารย์เมื่อจะ*ตรัสพระสัทธรรมเทศนา* แก่พระปัญญาวัคคีย์ภิกษุทั้งหลาย ก็เปล่งออกซึ่งสุรเสียงอันไพเราะ ประกอบด้วยองค์ 8 ประการ ปานประหนึ่งว่าเสียงท้าวมหาพรหมว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ท่านจงเจียใส่ตลงสดับรับรสพระสัทธรรมเทศนา ตถาคตจะแสดงโอวาทานุศาสน์แก่ท่าน ให้บรรลुकิเลสนิพพานในกาลบัดนี้...(122)(เน้นโดยผู้วิจัย)

...สมเด็จพระศาสดา...ประชุมพระปัญญาวัคคีย์ภิกษุทั้ง 5 แล้ว *ตรัสเทศนา* พระอนัตตลักขณสูตร...ว่า...ดูกรสงฆ์ทั้งหลาย อันว่ารูปนี้มีเป็นของตณยอมประพฤติเป็นไปด้วยโรคพยาธิต่าง ๆ เบื้องว่าจะห้ามปรามว่า รูปชั้นธของอาตมาจงโสภาม่องใส...แลรูปนั้นก็คงจะวิปริตด้วยชราอาพาธมรณธรรม จะได้ตั้งอยู่ในอำนาจตามถ้อยคำแห่งตณนั้นห้ามมิได้...(128-129)(เน้นโดยผู้วิจัย)

ทรงรับอาราธนา ตัวอย่างเช่น “...ท้าวสหัมบดีมหาพรหมทราบว่า สมเด็จพระบรมนราสภ*ทรงรับอาราธนา*แล้ว ก็มีกมลแผ้วแผ้วกริรมย์หรรษาไสมนัส จึงประนมทศางคูลีหัตถ์ถวาย อภิวัตพระภควันตมุนินทร์ กระทำประทักษิณถ้วนตติยวาร แล้วก็พาหมู่มรพรหมมารนิวัตสู่ทิพยนิเวศน์แห่งตณๆ” (115)(เน้นโดยผู้วิจัย)

บังเกิดพระอาพาธ ตัวอย่างเช่น “...เมื่อพระพุทธรองค์ฉันทตาทหารของนายจุนทนีในวันนั้น ก็บังเกิดพระอาพาธโลหิตปกขันทิกโรคมีกำลังกล้า ประกอบด้วยพลวทุกขเวทนาลงพระโลหิต...”(238)(เน้นโดยผู้วิจัย)

1.1.3.3 คำสมาสที่ประกอบด้วย พุทธ

ก. คิด

ทรงพระพุทธรจินตนา คำว่า จินตนา มาจาก จินตนา ในภาษาบาลี หมายถึงความคิด ตัวอย่างเช่น “...พระบรมครู...*ทรงพระพุทธรจินตนา*ว่าจะแผ้วแผ้วในที่ใดท้าวสหัมบดีนัยนียกซึ่งแผ่นศิลาอันใหญ่มาทูลถวายให้แผ้วแผ้วบังสกุลบนแผ่นศิลานั้น...”(137)(เน้นโดยผู้วิจัย)

ทรงพระพุทธรอาโภค คำว่า อาโภค มีความหมายว่า “ผูกใจ, ห่วงใย” (แปลกสนธิรักษ, 2506 : 35) ในที่นี้ หมายถึง ความนึกคิด ตัวอย่างเช่น “...พระชินสีห์...*ทรงพระพุทธรอาโภค*สืบไปใหม่ว่าตถาคตจะไปแสดงพระสัทธรรมโปรดผู้ใดก่อนอีกเล่า แลบุทคลผู้ตั้งฤจะตรัสรู้มรรคผลโดยเร็ว จึงทรงพระอนุสรคานึงถึงพระปัญญาวัคคีย์ภิกษุทั้ง 5...”(117)(เน้นโดยผู้วิจัย)

ทรงพระพุทธรูปโศกจินตนา ตัวอย่างเช่น

...สมเด็จพระผู้มีพระภาค เมื่อได้ทรงสดับอาราธนาจากอานท้าวสัทัมบดี มหาพรหมมากราบทูล พระหฤทัยอนุกุลด้วยพระกรุณาในสัตวโลก จึงทรง **พระพุทธรูปโศกจินตนา**ว่า ท้าวมหาพรหมมาอาราธนาให้แสดงพระสัทธรรม เพื่อจะให้เป็นที่ประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งปวง อันนี้ก็เป็นธรรมดาพระสัมมาสัม พุทธเจ้าแต่ก่อนสืบ ๆ กันมา เหตุตั้งนั้น ตถาคตก็จักแสดงพระสัทธรรมเทศนา ตามอายุจนวนาทแห่งท้าวสัทัมบดีมหาพรหมในกาลบัดนี้...(114)(เน้นโดยผู้วิจัย)

ทรงพระพุทธรูปดำริ ตัวอย่างเช่น

...พระบรมครูเสด็จพระพุทธรูปดำริไปชักผ้าบังสุกุล ซึ่งห่ออุสุภนางปุณณทาสี ในอามกสุสานป่าช้าฝัดิบ แล้วนำมาสู่พนัสสน์สำนักจึงทรง**พระพุทธรูปดำริ**ว่า ตถาคตจะชักผ้าบังสุกุลในที่ใดขณะนั้น ท้าวสัทสนันท์กราบในพระพุทธรูปปริวิตก จึงลงมาขุดสระโบกขรณีด้วยพระหัตถ์ในพื้นศิลาสำเร็จด้วยเทวฤทธิ์เต็มไปด้วย อุทกวารอันใส...(137)(เน้นโดยผู้วิจัย)

มีพระพุทธรูปปริวิตก ตัวอย่างเช่น “...**มีพระพุทธรูปปริวิตก**สืบต่อไปเป็นอาจินวิสัย พระสัพพัญญูสืบ ๆ มาทุกพระองค์ว่า ธรรมที่ตถาคตตรัสรู้ซึ่งสุขุมคัมภีรภาพ ยากที่จะหยั่งรู้หยั่ง เห็น เป็นอัครอุดมธรรมประณีตยิ่งนัก แลสัตว์ทั้งปวงซึ่งจะล่วงรู้ด้วยวิจรรณปัญญาโดยสามารถตรึก ตรองเอาเองนั้นนับมิได้...”(110)(เน้นโดยผู้วิจัย)

ข. ไป

เสด็จพระพุทธรูปดำริ ตัวอย่างเช่น “...พระบรมครู**เสด็จพระพุทธรูปดำริ**ไปชักผ้า บังสุกุล ซึ่งห่ออุสุภนางปุณณทาสีในอามกสุสานป่าช้าฝัดิบ แล้วนำมาสู่พนัสสน์สำนัก...”(137) (เน้นโดยผู้วิจัย)

เสด็จพระพุทธรูปลีลา คำว่า ลีลา หมายถึง ท่าทางอันงาม การเยื้องกราย ศัพท์ การเสด็จพระพุทธรูปลีลา จึงให้ความหมายของการเคลื่อนไหวของพระพุทธรูปเจ้าด้วยว่าเป็นไปอย่าง งดงาม สอดคล้องกับที่ทรงมีลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ ตัวอย่างเช่น “...สมเด็จพระอนันตคุณ อุดุลยศาสดา **เสด็จพระพุทธรูปลีลา**โดยมรรควิถีที่ท้าวสุขัมบดีกระทำโอกาสถวาย มีพระภิกษุทั้งหลาย แวดล้อมโดยเสด็จเป็นบริวาร...”(146) อีกศัพท์หนึ่งซึ่งให้ความหมายเช่นเดียวกันก็คือ **เสด็จพระพุทธรูปลีลาศ** ตัวอย่างเช่น “...สมเด็จพระสรรเพชญ์ภควันตมุนีนาถ...**เสด็จพระพุทธรูปลีลาศ**คืนสู่ พระนิโครธารามวิหาร”(173)(เน้นโดยผู้วิจัย)

ค. พุท

เปล่งพุทธลีนาทประภาษทักษ์ สือ หมายถึง ราชสีห์ คำว่า สือนาท มีความหมายว่า เสียงอันนำเกรงขามดุจราชสีห์ รวมทั้งศัพท์หมายถึง การตรัสทักษ์(ตันทา)ด้วยพระสุเสียงอันนำเกรงขามตั้งราชสีห์ของพระพุทธเจ้า

ตัวอย่างเช่น

เมื่อสมเด็จพระผู้ทรงพระภาคเปล่งพระพุทธลีนาทประภาษทักษ์ตันทาแล้ว มีพระพุทธดำรัสไปว่า แต่ตถาคตบริจาคนุตรทวารทานธนาสารมังสโลหิต กับทั้งองค์ชีวิตสิ้นกาลนานถึง 4 อสงไขยแสนมหากัลป์ ก็เพราะเหตุประโยชน์ด้วยโพธิบัลลังก์อันนี้ กาลบัดนี้ตถาคตก็ยังมีกิเลส 1,500 ให้สูญสิ้นจากสันดาน ได้ พระโลกุตรธรรมสำเร็จมโนรปประสงค์แล้ว อัศจรรย์ในขณะนั้นก็บังเกิดมี... (100)(เน้นโดยผู้วิจัย)

เปล่งพุทธอุทาน ตัวอย่างเช่น

...เมื่อล่วง 3 วันไปแล้วฝนก็หายหยุด แลพระยาภชงค์นั้นจึงคลายออกซึ่งขन्दกายอาตมา แปลงกายเป็นมนุษย์มานพมาถวายอภิวันทสุลี อยู่ในที่เฉพาะ พระพักตร์สมเด็จพระสัมพุทธเจ้าพระบรมครูก็ออกจากที่สมาบัติอันนั้น จึงเปล่งพุทธอุทานโดยสารพระคาถาว่า สุโข วิเวโก ตุญฺฐสุส เป็นอาทิ...(107)(เน้นโดยผู้วิจัย)

โปรดประทานพุทธโฆวาทานุศาสน์ คำว่า พุทธโฆวาทานุศาสน์ เป็นคำสมาส ซึ่งประกอบด้วย พุท กับ โฆวาท(สั่งสอน,คำสอน) และ อนุศาสน์(การพำสอน) ตัวอย่าง “...พระสัมพุทธเจ้า...โปรดประทานพุทธโฆวาทานุศาสน์...แล้ว มีพระทัยปรารถนาจะอำลาพระภิกษุทั้งปวง เพื่อประโยชน์จะให้บังเกิดเคารพในพระสัทธรรม ก็มีพุทธปฏิภาตรัส...ว่า...ตถาคตจะอำลาท่านทั้งหลายเข้าสู่พระปรินิพพานในกาลบัดนี้แล้ว...”(247)(เน้นโดยผู้วิจัย)

มีพุทธปฏิภาตรัส, มีพุทธปฏิภาตรัสพยากรณ์ทำนาย คำว่า ปฏิภา เป็นคำนามในภาษาบาลี หมายถึง “คำขยายความ” และ “คำอธิบายขยายความ” (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542, 2546 : 391) ในบทประพันธ์นี้ใช้ในคำสมาส พุทธปฏิภา หมายถึง พระดำรัสที่ให้ความเข้าใจต่อความหมายต่างๆ ตัวอย่างเช่น “...สมเด็จพระศาสดา...มีพุทธปฏิภาตรัสแก่ท้าวสหัสพดิมหาพหรม...ว่าดูกรท้าวมหาพหรม อันว่าพระสัทธรรมอันอุดมมุนั้น ตถาคตก็รู้แจ้งข้านิชาตญาณในกมลสันดานสิ้นแล้ว แต่ตถาคตดำริว่า แลกาลบัดนี้ ท่านมาอาราธนาแล้ว ตถาคตก็จะตรัสพระสัทธรรม

เทศนา...”(115) “...พระมุนีนาถ...**มีพุทธปฏิภาตริสพยากรณ์**ทำนายว่า ดูกรอานนทอันว่าพระชิต-
ภิกษุซึ่งเป็นสังฆนวกะนี้ จะได้ตรัสเป็นองค์พระชินสีห์ทรงพระนามพระเมตไตรยในอนาคตภายภาค
หน้า...”(192) (เน้นโดยผู้วิจัย)

มีพุทธบรรหาร คำว่า บรรหาร ที่ใช้ทั่วไปหมายถึง ตรัสสั่ง(พจนานุกรมฉบับ-
ราชบัณฑิตยสถาน 2542 , 2546 : 607) ในบทประพันธ์นี้มีความหมายว่า ตรัส ตัวอย่างเช่น

...สมเด็จพระสังฆราช...**มีพุทธบรรหาร**...ว่า ดูรานะอาชีวก บุคคลทั้งหลาย
ใดที่ถึงซึ่งอัสวชัยในโลกนี้แล บุคคลทั้งหลายนั้นจะได้ผจญชนะสัตว์โลกสิ้นทั้ง
ปวงเหมือนดุจดุจถาคคมิได้มี ตถาคตนี้ผจญสรรพสัตว์โลกแลกองกิเลสบาป
ธรรมทั้งหลายทั้งสิ้น เหตุตั้งนั้นสมควรจะได้นามบัญญัติว่าอนันตชินะดุจคำท่าน
เจรจาเป็นแท้...(120)(เน้นโดยผู้วิจัย)

1.1.3.4 ศัพท์อื่น ๆ ที่ประกอบขึ้น

ก. คิด

ทรงพระอนุสรกำหนดเห็นแจ้ง อนุสร มาจาก อนุสุสร หมายถึง ระลึก, คำนึงถึง เช่น
“...สมเด็จพระพิชิตมาร...**ทรงพระอนุสรกำหนดเห็นแจ้ง**ตลอดลงไปในที่สุด 4 อสงไขยแสนมหา
กัลป์ เห็นนิฏฐฐันธสันดานในอดีตภพบุพผาจบทั่วทั้งไตรภพ...”(97)(เน้นโดยผู้วิจัย)

ทรงพระอนุสรจินดา ศัพท์นี้เป็นคำซ้อน คือ อนุสร ซ้อนกับ จินดา คำว่า จินดา
มาจาก จินต หมายถึง นึก, คิด ตัวอย่างเช่น “...สมเด็จพระพิชิตมาร...ทรงพระปรารภเพื่อจะระลึก
บุพเพนิวาสานุสติญาณ ด้วยกำลังพระอภิปัญญาแล**ทรงพระอนุสรจินดา**จับเดิมแต่ปัจฉิมบัลลังก์อาสน์
โดยปฏิโลมถอยหลังลงไป...”(97)(เน้นโดยผู้วิจัย)

ข. ดู

ทอดพระนัยน์เนตรทัศนา ศัพท์นี้มีคำซ้อนประกอบอยู่ ได้แก่ ทอดพระนัยน์เนตร
กับ ทัศนา ซึ่งหมายถึง มองดู ตั้งตัวอย่างต่อไปนี้

...ท้าวสัทัมบดีพรหม...กราบทูล...ว่า...จง**ทอดพระนัยน์เนตรทัศนา**นิกรสัต
วโลก อันอาศัยด้วยทุกขโคกมีชาติชราครอบงำอยู่เป็นนิตย์ ข้าแต่สมเด็จพระ
พระภควันตบพิตรผู้มีมหันตอสุสหา อาจสามารมีชัยชนะแก่กิเลสสงคราม
กอปรด้วยความกรุณาในหมู่มสัตว์เป็นอันมากดูจนายสัตถาวาหเชฏฐะพ่อค้า
เกวียนผู้ใหญ่ อันพาหุมุ่เกวียนทั้งหลายข้ามพ้นจากทางกันดาร... (113-114)

ค. ตรัสรู้

ตรัสแก่พระปรมาภิเชกสัมโพธิญาณ คำว่า ตรัส หมายถึง แจ่ม,สว่าง,ชัดเจน หรือ รู้แจ้ง(ตรัสรู้) ปรมาภิเชกสัมโพธิญาณ เป็นคำสมาส มาจาก คำว่า ปรม(อย่างยิ่ง,ดีที่สุด) สนธิกับ อภิเชก(แต่งตั้ง,ตั้งอยู่) คำว่า สัมโพธิญาณ หมายถึง ความรู้แจ้ง รวมทั้งศัพท์ หมายถึง รู้แจ้งใน ความรู้อันสูงสุด ตัวอย่างเช่น “...พระสัพพัญญูได้**ตรัสแก่พระปรมาภิเชกสัมโพธิญาณ** เสด็จไป ตรัสเทศนาพระธรรมจักรโปรดปัญจวัคคีย์ ตราบเท่าจนมีพระอรหันต์ในโลก 61 พระองค์ แล้วส่งไปสู่ จาริกแสดงพระรัตนตยาทิคุณโปรดสัตว์โลกทั้งปวง...”(150)(เน้นโดยผู้วิจัย)

ง. ทดแทนคุณ

ทำปัจจุผลการสนองคุณ ศัพท์นี้เป็นคำซ้อน มีคำว่า ปัจจุผลการ ประกอบกับคำว่า สสนองคุณ ซึ่งมีความหมายเดียวกัน ตัวอย่างเช่น “...สมเด็จพระชินสีห์...ทรงพระพุทธอาโภคจินตนา ว่า...สมควรที่ตถาคตจะทำ**ปัจจุผลการสนองคุณ**พระมารดา ด้วยพระอภิธรรมเทศนากาล บัดนี้...”(214)(เน้นโดยผู้วิจัย)

โปรดชีรมูล ปรากฏในข้อความ “...พระชินสีห์มีพระทัยปรารถนาจะ**โปรดชีรมูล**คือ จะใช้ค่าน้ำนมของพระพุทธมารดา ในอดีตปุเรชาติทั้งหลายอันนับด้วยกัลป์เป็นอันมาก มีครุณาดุจ แลกเปลี่ยนซึ่งปณัตถุอันมีค่ามาก กับด้วยวัตถุที่มีค่ามากดุจกัน...”(214)(เน้นโดยผู้วิจัย) คำว่า ชีรมูล เป็นคำสมาส ประกอบด้วย ชีร หมายถึง น้ำนม และ มูล คำบาลี คือ คำ ราคา โปรดเป็นคำยืม จากเขมร (พจนานุกรมเขมร-ไทย ฉบับทุนพระยาอนุমানราชธอน, 2523 : 533)

จ. ท้อถอย

มีพระหฤทัยน้อมไปสู่อัปโปสุกกิจ คำว่า อัปโปสุก เป็นคำยืมจากบาลี คือ อปโปสุกุก หมายถึง ท้อถอย ตัวอย่างเช่น “...ท้าวสัทหมบตีพรหม...บอกว่า...ดูกรท่านทั้งหลาย ไม่รู้ หรือว่ากาลบัดนี้สมเด็จพระผู้มีพระภาค ทรงพิจารณาซึ่งภาวะคัมภีรภาพแห่งพระโลกุตระธรรม ก็มี **พระหฤทัยน้อมไปสู่อัปโปสุกกิจ**ชวนชวายเป็นอันน้อยท้อถอยจะไม่บั้นชूरพระสัทธรรมเทศนาโปรด สรรพสัตว์ให้พ้นจากวัฏสงสารภัย...”(112)(เน้นโดยผู้วิจัย)

ฉ. นั่ง

ทรงนิสัสนา, ทรงนิสัสนาการ ตัวอย่างเช่น “...สมเด็จพระศาสดาจารย์...เสด็จ อุฎฐาการจากบัลลังก์สมาธิ...เสด็จพระพุทธดำเนินไปสู่มุจลินทพฤกษ์ ไม้จิกอันประดิษฐานใน ปราจีนทิศแห่งพระมหาโพธิ**ทรงนิสัสนาการ**ด้วยบัลลังก์สมาธิ ณ ไตรัมไม้นั้น เสวยวิมุติสมาบัติสุข อยู่ในที่นั้นอีกสี่ตถวาร”(106) “...พระสัพพัญญู...**ทรงนิสัสนา**เหนือบวรปัญญาตาสัน ตรัสพระ สัทธรรมเทศนาอาทิตปริยายสูตร พอจบลง พระภิกษุสงฆ์พวกนั้นก็บรรลู่พระอรหันต์ ทั้งสิ้น”(140)(เน้นโดยผู้วิจัย) คำว่า นิสัสนา ภาษาบาลีคือ นิสชชา หมายถึง การนั่ง

ทรงนิสันทนาการ ตัวอย่างเช่น “...พระศาสดา...เมื่อเสด็จพระพุทธดำเนินไปตามทางนั้น ให้บังเกิดกระหายน้ำเป็นกำลัง จึงเสด็จแวะเข้ายั้งยั้งนิสันทนาการ สถิต ณ ภายใต้อัมรุกขฉายา แทบริมทาง...”(238)(เน้นโดยผู้วิจัย) บาลีคือ นิสันทน หมายถึง นั่ง

ช. ปรีนิพพาน

ดับขันธเข้าสู่พระปรีนิพพาน หมายถึง ดับซึ่งขันธทั้ง 5 เข้าสู่การดับสิ้นโดยไม่เหลือจิตที่จะเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป คำว่า ปรีนิพพาน ใช้เรียกการตายของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542, 2546 : 672) ตัวอย่างเช่น “...กาลเมื่อพระสัพพัญญูเข้าสู่สมายติมานทั้งปวงโดยวาระเป็นอันมากเมื่อออกจากจตุตถฌานเป็นที่สุด ก็ดับขันธเข้าสู่พระปรีนิพพานในสมัยกาลระหว่างนั้น ในวันวิสาขบูชาเมื่อราตรีปัจจุสมัยได้อนุราชนักษัตฤกษ์ ขณะนั้นอันว่าปฐวีก็มปนาการก็บังเกิดปรากฏพิลึกพิลงทั่วโลกธาตุทั้งปวง...”(248)(เน้นโดยผู้วิจัย)

ช. ไป

เสด็จนิวัตนาการ คำว่า นิวัตตน หมายถึง การกลับ (ในภาษาไทยราชาศัพท์มีคำว่าเสด็จนิวัติ) ตัวอย่างเช่น “...พระผู้มีพระภาค...เสด็จนิวัตนาการสู่กรุงราชคฤห์เสด็จสถิต ณ พระเวฬุวันวิหารกับด้วยพระสงฆ์ทั้งปวง อยู่จำพระวัสสาเป็นคารบ 4 ในที่นั้น...”(195)(เน้นโดยผู้วิจัย)

เสด็จสถิต ตัวอย่างเช่น “...พระสัพพัญญู...ทรงรับผลสมอภิพยุ้นั้นเสวยแล้วทรงทำสรริกัจลงพระบังคน แล้วท้าวสหสนันย์ก็ถวายน้ำบัววันพระโอฐ ทรงบัววันพระโอฐแล้วก็เสด็จสถิตอยู่ ณ ราชายตมพฤกษ์มูลนั้น”(107)(เน้นโดยผู้วิจัย)

เสด็จอุฎฐการ มาจากคำในภาษาบาลี อุฎฐาน หมายถึง การลุกขึ้น ตัวอย่างเช่น “...พระชินสีห์...เสด็จอุฎฐการจากพระรัตนบัลลังก์อันตั้งเหนือยอดคัมภีรพฤษชาติ ยกย่างพระทักษิณบาทเหยียบยอดไม้คัมภีรพฤษนั้น...”(212)(เน้นโดยผู้วิจัย)

ฉ. พุด , เทศนา

บัตถุรพระสัทธรรมเทศนา ในที่นี้คำว่า บัตถุร หมายถึง สั่งสอน ตัวอย่างเช่น “...พระมุนีนาถ...บัตถุรพระธรรมเทศนาพระอนิจจาติปฏิสังยุตต์ว่า ดูกรบรมบพิตรอันว่าชีวิตแห่งมนุษย์ทั้งหลายนี้ร้อยนักจักดำรงอยู่โดยพลันบมิไฉนยืนอยู่ชั่ว ครวนาดุจสายฟ้าแลบอันปรากฏมิได้นาน...”(197)(เน้นโดยผู้วิจัย)

เปล่งออกซึ่งสุรเสียงอันไพเราะ ตัวอย่างเช่น “...สมเด็จพระศาสดาจารย์เมื่อจะตรัสพระสัทธรรมเทศนา แก่พระปัญจวัคคีย์ภิกษุทั้งหลาย ก็เปล่งออกซึ่งสุรเสียงอันไพเราะประกอบด้วยองค์ 8 ประการ ปานประหนึ่งว่าเสียงท้าวมหาพรหม...” (122)(เน้นโดยผู้วิจัย)

ญ. เมตตา

ทรงพระมหากรุณาปราณี ตัวอย่างเช่น

...ท้าวสหัมบดีมหาพรหม...กราบทูลว่า...ซึ่งพระพุทธรองค์ทรงสร้างสมสม
 ดิงสภารมีมาสิ้นกาล บัดนี้ก็บรรลุแก่พระสัพพัญญุตญาณสำเร็จแล้ว ไฉนพระ
 ฤทธิจึงน้อมไปสู่อัปโปสุกกิถอยท้อต่อที่จะโปรดประทานพระสัทธรรมเทศนา
 ฉะนี้ เมื่อมิได้ทรงพระมหากรุณาปราณีแก่อนกนิกรสัตว์ จะมีได้ตรัสพระ
 สัทธรรมเทศนา จะให้สัตว์โลกทั้งหลายแสวงหาซึ่งที่ฟังที่พำนักอื่นในที่ใดอีก
 เล่า...(113)(เน้นโดยผู้วิจัย)

ฎ. ยัม

กระทำพระอาการแย้มพระโอษฐ์ ตัวอย่างเช่น “...พระบรมครูทรงสถิตเหนือบวร
 ธรรมาสน์ ทอดพระเนตรซึ่งพระอชิตภิกษุแล้วกระทำพระอาการแย้มพระโอษฐ์ อันว่าพระพุทธรังสี
 ก็โอกาสออกจากเขี้ยวแก้วทั้ง 4 ...”(192)(เน้นโดยผู้วิจัย)

ทรงกระทำซึ่งลิตุบาท คำว่า ลิต ในภาษาบาลีหมายถึง ยัม ตัวอย่างเช่น
 “...พระอานนทเถระเจ้าผู้เป็นธรรมกัมทาคาริก...ทูลถามว่าเหตุเป็นดังฤ? พระพุทธรองค์จึงทรง
 กระทำซึ่งลิตุบาท พระมุนีนาถก็มีพุทธปฏิมาตรัสพยากรณ์ทำนายว่า...พระอชิตภิกษุ...จะได้ตรัสเป็น
 องค์พระชินสีห์ทรงพระนามพระเมตไตรยในอนาคตภวภาคหน้า...”(192)(เน้นโดยผู้วิจัย)

ฎ. ลุกขึ้น

เสด็จอุฎฐาการ (บาลี อุฎฐาน หมายถึง ความลุกขึ้น) ตัวอย่างเช่น “...สมเด็จพระ-
 โภธิสัตว์เสด็จอุฎฐาการจากอาสนะกระทำประทักษิณีโครตธรรราชด้วยตติยวาร แล้วก็ทรงถือถาด
 ทองรองปายาส เสด็จจบจรลีลาศไปสู่ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราที่...”(78)(เน้นโดยผู้วิจัย)

ฐ. ยืน

ทรงประดิษฐานยืน ตัวอย่างเช่น “...สมเด็จพระสัพพัญญู...ทรงประดิษฐานยืนอยู่
 ณ ทิศอีสาน ทรงกระทำอุปัชฌาย์คือลิ้มพระเนตรอันงามดุจนิลบุล บูชาพระมหาโพธิ์ 7 วันเป็น
 กำหนด แลที่อันนั้นก็มิมีนามปรากฏชื่ออนิมมิสเจติยฐาน” (103)(เน้นโดยผู้วิจัย)

ท. เสวยสุขจากการหลุดพ้น

เสวยธรรมปีติด้วยวิมุตติสุข คำว่า วิมุตติสุข เป็นคำสมาส (วิมุตติ การหลุดพ้น)
 ตัวอย่างเช่น “...สมเด็จพระสัพพัญญู...ทรงนิสัณนาการด้วยเอกบัลลังก์ เสวยธรรมปีติด้วยวิมุตติสุข
 ลินสัตตวารสมัยในที่นั้น...”(103)

เสวยวิมุตติสมาบัติสุข ตัวอย่างเช่น “...สมเด็จพระศาสตราจารย์...เสด็จอุทฺธการจากบัลลังก์สมาธิ...เสด็จพระพุทธดำเนินไปสู่มัจฉลินทพฤกษ์ ไม้จิกอันประดิษฐานในปราจีนทิศแห่งพระมหาโพธิทรงนิสัณนาการด้วยบัลลังก์สมาธิ ณ ไตรัมไม้นั้น *เสวยวิมุตติสมาบัติสุข* อยู่ในที่นั้นอีก สัตตวาร”(106)

น่าสังเกตว่า ผู้ทรงนิพนธ์ทรงใช้คำกริยาอย่างหลากหลายในความหมายเดียวกัน ดังจะเห็นว่า คำที่มีความหมายว่า ทรงพระดำริ ปรากฏอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกัน ผู้ทรงนิพนธ์ก็ทรงเลือกใช้ศัพท์อย่างหลากหลาย ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ในกาลนั้น ผ้าบังสุกุลจีวรบังเกิดแก่พระบรมครู พระบรมครูเสด็จพระพุทธดำเนินไปชักผ้าบังสุกุล ซึ่งห่อสุภนางปุลณทาสีในอามกสุสานป่าช้าฝัดิบ แล้วนำมาสู่พนสัณฑ์สำนักจึงทรง*พระพุทธดำริ*ว่า ตถาคตจะชักผ้าบังสุกุลในที่ใด ขณะนั้น ท้าวสหสนันย์ทราบใน*พระพุทธปริวิตก* จึงมาขุดสระโบกขรณีด้วยพระหัตถ์ในพื้นศิลาสำเร็จด้วยเทวฤทธิ์เต็มไปด้วยอุทกวารอันใส แล้วกราบทูลอาราธนาให้ทรงชักผ้าบังสุกุลในสระนั้น จึงทรงชักเสร็จแล้วก็*ทรงพระพุทธ-อาโภควา* จะขยำในที่ใดดี ท้าวโกสีย์ก็นำเอาแผ่นศิลาใหญ่เข้าไปถวาย ทรงขยำด้วยพระหัตถ์จนหายกลิ่นอสุภ แล้วก็*ทรงพระพุทธดำริ*ว่า จะห้อยตากผ้าบังสุกุลจีวรในที่ใดดี ลำดับนั้นพฤกษเทพดาซึ่งสิงสถิตอยู่ ณ ไม้กุ่มบกก็โน้มสาขาไม้นั้นลงมาให้ห้อยตากจีวร ครั้นทรงห้อยตากแล้ว ก็*ทรงพระพุทธจินตนา*ว่าจะแผ่พับผ้าในที่ใด ท้าวสหสนันย์ก็ยกซึ่งแผ่นศิลาอันใหญ่มาทูลถวายให้แผ่พับผ้าบังสุกุลบนแผ่นศิลานั้น...(137)(เน้นโดยผู้วิจัย)

ในบางแห่ง เห็นได้ว่าไม่ได้ใช้คำราชาศัพท์อย่างพร่ำเพรื่อ และอาจละได้ เช่น “องค์พระมหาสัตว์ก็*ขับม้า*พระที่นั่งออกจากพระนคร *มิได้เอื้อเพื่ออาลัย*ในจักรพรรดิราชสมบัติ อันจะมาถึงเงื่อมพระหัตถ์”(60) และ “ในลำดับนั้นพระภควันตมุนี มีพระกมลปรารถนาจัก*แสดง*เหตุซึ่งภาวะแห่งพระองค์*เป็น*ครูแห่งหมู่มรมนุษย์นิกรสัตว์โลกทั้งปวงแก่อุปกาศิวกให้แจ้ง ก็*เปล่งออก*ซึ่งพระสุรเสียงอันไพเราะ...”(119)(เน้นโดยผู้วิจัย)

1.1.4 คำศัพท์เกี่ยวกับหลักธรรมและพุทธปรัชญา

พระธรรมเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ มีคำศัพท์ที่ใช้เรียกพระธรรมและสภาวะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งให้ความเข้าใจความเป็นพระพุทธเจ้าและการประกาศพระศาสนา ดังต่อไปนี้

1.1.4.1 สิ่งที่พระโพธิสัตว์ทรงต่อสู้

ก. กิเลสมาร และตัณหา

โดยรูปศัพท์ มาร มาจากธาตุ มร หมายถึง ผู้ให้ตาย (แปลก สนธิรักษ์, 2506 : 260) ในทางพุทธศาสนาถือเป็นสภาวะตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศล มาร มีความหมายเท่ากับบาป คือ ผู้ทำให้กุศลหมดไป หรือผู้(สิ่ง)ที่ทำลายกุศล ในพระปฐมสมโพธิกถาจะพบว่ามารปรากฏในรูปบุคคลหรืออยู่ในกลวิธีอุปมานิทัศน์(allegory)นั่นเอง เมื่อทรงเป็นพระโพธิสัตว์ หลังจากออกผนวช มีคำอธิบายว่าทรงสละจักรวรรดิสมบัติเพื่อชัชชนะแก่มารทั้ง 3 คือ กิเลสมาร มัจจุมาร และเทวบุตรมาร(81) พิจารณาตามรูปศัพท์ มารคือกิเลสนั้นเป็นสิ่งที่ต้องทรงเอาชนะ แล้วจึงจะเอาชนะความตายด้วยการไม่ต้องกลับมาเกิดอีก ส่วนเทวบุตรมารนั้นหมายถึงมารในรูปเทวบุตร คือการติดข้องอยู่กับความสุขในสวรรค์

ประโยชน์ของการพิชิตมารทั้ง 3 ก็คือพุทธสมบัติอันจะส่งผลให้สัตว์โลกได้ปรินิพพาน คือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ดังเรียกเป็นศัพท์ว่า อนุปาทิเสสปรินิพพาน (81) หมายถึง การดับไม่มีเหลือ คือดับทั้งกิเลสและเบญจขันธ์¹(แปลก สนธิรักษ์, 2506 : 13) ดังบทประพันธ์ว่า

...พระมหาสัตว์ทรงสละเสียซึ่งจักรวรรดิสมบัติอันจะมาถึงในที่สุด 7 วันออกบรรพชา แลกระทำมหาปธานวิริยะอันยากยิ่งเพื่อประโยชน์แก่สิ่งอันใด? วิสัยชาว่าพระองค์มีประโยชน์จะให้ได้ชัชชนะแก่มารทั้ง 3 คือ กิเลสมาร 1 มัจจุมาร 1 เทวบุตรมาร 1 จึงปูลงว่า จะให้ชัชชนะแก่มารทั้ง 3 นั้น หวังประโยชน์อันใด? วิสัยชาว่าด้วยประโยชน์จักยกขึ้นซึ่งฉัตรทั้ง 3 ในพุทธเขตทั้ง 3 ประการ เพื่อจะถือเอาซึ่งพุทธสมบัติ จึงปูลงว่า จะถือเอาซึ่งพุทธสมบัติเพื่อประโยชน์อันใด? วิสัยชาว่าจะถือเอาซึ่งพุทธสมบัติ หวังจะให้โอวาทานุศาสน์แก่สัตว์โลกทั้งปวง จึงปูลงว่า จะสั่งสอนสัตว์ด้วยประโยชน์อันใด? วิสัยชาว่าจะให้สัตว์โลกได้ซึ่ง

¹ เบญจขันธ์ หมายถึง ส่วนประกอบของชีวิต มี 5 ส่วน ได้แก่ รูป คือส่วนประกอบที่เป็นรูปธรรมทั้งหมด คือร่างกายและพฤติกรรมของร่างกาย เวทนา คือความรู้สึกสุข ทุกข์ หรือเฉยๆซึ่งเกิดจากผัสสะทางประสาททั้ง 5 และทางใจ สัญญา คือความกำหนดได้หมายรู้ กำหนดรู้อาการและจดจำอารมณ์นั้นๆได้ สังขาร คือองค์ประกอบหรือคุณสมบัติต่างๆของจิต ซึ่งแต่งให้จิตตีชั่วหรือเป็นกลาง และแสดงออกทางกาย เช่น ศรัทธา สติ โมหะ โลภะ เป็นต้น และวิญญาณ คือความรู้แจ้งอารมณ์ทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 และทางใจ เช่น การเห็น การได้ยิน การรู้รส เป็นต้น ตัวอย่างข้อความที่ใช้ศัพท์นี้ในพระนิพนธ์คือ พระโพธิสัตว์ทรง "...ทำลายเบญจขันธ์ขึ้นไปบังเกิดในเทวโลกจุติมาบังเกิดในปัจฉิมชาติจึงได้พระมหาบุรุษลักษณะอันนี้" (36)(เน้นโดยผู้วิจัย)

ญาณทัศนะคือพระอรหันต์ จึงปฎิญาว่าจะให้สัตว์ได้ญาณทัศนะด้วยประโยชน์อันใด? วิสัชนาว่า มีประโยชน์จะให้สัตว์บรรลุแก่นุปาทิสเสสปรินิพพาน (81)

คำว่ามารที่ไม่มีส่วนขยายมักจะใช้ในความหมายว่า กิเลสมาร รวมทั้งพระยามารผู้เป็นเจ้าของกุศลหรือบาป ดังที่พบว่า มักกล่าวถึงมารด้วยส่วนขยายที่เกี่ยวกับบาป เช่น

ครั้งนั้นพระยามารผู้ใจบาปจึงดำริว่า พระลัทธิตถราชกุมารนี้มีเพียรเป็นอันมาก กระทำทุกกริยาด้วยมหาพิริยภาพอันยิ่ง ก็คงจะได้ตรัสเป็นพุทธเจ้า ฉะนั้นอาตมาจะไปให้โอวาทให้มละทุกกริยาให้จงได้...(73)

...ส่วนพระยามารผู้ใจบาป ยกพลเสนามารมาก็มีอาจเข้าไปใกล้โพธิมณฑลได้ ก็ยับยั้งอยู่แต่ที่อันไกล...(86)

ในแง่หนึ่งมารก็มีความหมายเท่ากับกิเลสนั่นเอง บางแห่งใช้ *กิเลส* ควบคู่กับ *อัสว* เป็นคำซ้อนว่า *อัสวกิเลส* ในบทประพันธ์ปรากฏศัพท์ว่า *อัสวกิเลส* กามคุณ อัสว(กิเลส)ดุจของดอง) กามคุณ(ส่วนที่นำใคร่นำปรารถนาของกาม กามคุณ 5 หมายถึง รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัสที่น่าพอใจ¹) รวมทั้งศัพท์ หมายถึง ความพอใจในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส อันก่อให้เกิดกิเลสอันหมักหมมอยู่ในจิตใจ ตัวอย่างเช่น

...พระมหาสัตว์ก็เสด็จขึ้นทรงนิสีทนาการสถิตเบื้องบนบวรสมุขลิตวชิรรัตนบัลลังก์อาสน์...ดำรงพระสติมั่นเฉพาะพระอานาปานสมาธิภาวนาแล้วออกพระโอษฐ์ดำรัสพระสัตยาธิษฐานว่า ถ้ากมลสันดานแห่งอาตมาไม่พิน *อัสวกิเลส* กามคุณ トラบได้...คงจะเพียรให้บรรลุส่วยพุทธาภิเษกสมบัตินวชิรบัลลังก์อาสน์อันนี้ให้จงได้...(80-81)(เน้นโดยผู้วิจัย)

ในตอนที่ตรัสรู้แล้วมีคำบรรยายว่า “ในขณะนั้น พอเป็นเวลาตัมพารุณสมัยไชแสงทองอร่ามฟ้า สมเด็จพระมหาสัตว์ก็ตรัสรู้พระสัพพัญญุตญาณ ดับสูญสิ้นอัสวกิเลสเป็นสมุจเฉทประหาณ...” (100)

¹ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2549 : 41

อีกศัพท์หนึ่งซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับพระอริยสงฆ์ คือ พระชฌิมาสพสงฆ์ ศัพท์นี้เป็นคำสมาส ประกอบด้วย ชฌิม ที่หมายถึง ลั่นไปแล้ว กับ อาสว และ สงฆ์ ทั้งศัพท์มีความหมายว่า พระสงฆ์ที่ดับกิเลสแล้ว(พระอรหันต์) ตัวอย่างเช่น “...สมเด็จพระผู้ทรงพระภาค...ตรัสเรียก พระชฌิมาสพสงฆ์ทั้ง 60 พระองค์เข้ามาสู่สำนักพร้อมกัน...”(132)(เน้นโดยผู้วิจัย)

น่าสนใจว่ากิเลสจัดเป็นอกุศล ในความหมายที่กุศลหมายถึงบุญ และใช้เป็นคำขยายนาม หมายถึง ฉลาด อกุศลจึงแฝงความหมายตรงกันข้ามคือ บาป และไม่ฉลาด หรือหลงผิด เห็นได้ว่า อกุศล หรือกิเลส ประกอบด้วย ราคะ โทสะ โมหะ ในบทประพันธ์นี้ ปรากฏในรูปคำสมาสที่เน้นความร้อนเผาผลาญ คือ ราคัคคิ โทสัคคิ โมหัคคิ โดยมีก้อย ราคัคคิเป็นอันดับแรก บางครั้งยัดเสียงสระพยางค์ท้าย ดังตัวอย่าง

...มีคำวิเศษนาพยากรณ์ว่า ซึ่งหมื่นโลกธาตฺหาวตไไหน้น นักปราชญ์พึงทราบว่าเป็นบุญนิมิตที่จะได้ตรัสแต่พระสัพพัญญุตญาณ...ซึ่งเพลิงในนรกมีอวิจีเป็นต้นดับนั้น เป็นบุญนิมิตที่จะดับซึ่งเพลิงทั้ง 11 กอง มี*ราคัคคิ*เป็นอาทิ...(31-32) (เน้นโดยผู้วิจัย)

...พระโพธิสัตว์...ทรงพระจินตนาการว่า...สิ่งอันใดหนอดับสูญจึงจะได้ชื่อว่าดับทุกข์ทุกข์ ทรงพิจารณาด้วยพระปัญญาอันปราศจากยินดีในเกลศกามคุณก็ทรงเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยพระปรีชาญาณถ่องแท้ว่า เมื่อ*ราคัคคิ โทสัคคิ โมหัคคิ* และสรรพเกลศบาปธรรมทั้งหลายมีมานะแลทิฐิเป็นต้นดับสูญสิ้นแล้วก็ได้ชื่อว่าทุกข์ทุกข์นั้นดับสูญอันตรธานสิ้น...(56)(เน้นโดยผู้วิจัย)

คำว่า ราค หมายถึง ความกำหนัด,ความยินดี รวมทั้งศัพท์ หมายถึง ความกำหนัดหรือความยินดีในกามสุข อันนำมาซึ่งทุกข์

เนื่องจาก ราคะ เป็นกิเลสอันดับแรก จึงมีคำว่า *ราคาทิกิเลส* คำว่า อาทิ หมายถึง เป็นต้น,ก่อน,แรก ทั้งศัพท์มีความหมายว่ากิเลส อันมี*ราคะ*เป็นต้น ตัวอย่างเช่น

...พระภควันตบพิตรจึงมีพระพุทฺฐฎีกาตรัสขบนางมาริตา...แล้วมีพุทฺฐฎีกาตรัสโดยสารพระคาถา...อรรธาธิบายความว่า กิเลสอันใดอันหนึ่งในโลกอันพระสัมมาสัมพุทฺธเจ้าพระองค์ใดผจญชนะแล้ว แลซึ่งจะกลับชนะแก่พระสัมมาสัมพุทฺธเจ้าพระองค์นั้นอีก แลจะไปตามอำนาจกิเลสนั้นอีกหามิได้แล้ว แลพระสัพพัญญุมิอารมณฺ์เป็นอันมากหาที่สุดจะนับมิได้ ด้วยอำนาจแห่ง

พระสัพพัญญุตญาณปราศจากสัญจรมรรคาแห่ง*ราคาทิกิเลส*ทั้งหลายแล้ว และ
ท่านจะนำไปซึ่งพระสัพพัญญุตญาณจากกิเลสมรรคาอันใด...(106)(เน้นโดยผู้วิจัย)

นอกจากนี้ยังมีคำว่า *ราคาภริติ* คำว่า อภริติ หมายถึง ความยินดียิ่ง ทั้งศัพท์นี้
หมายถึง ความยินดีในราคะอย่างยิ่ง ตัวอย่างเช่น

...ธรรมอันนี้ เดิมที่ตกตกกับมิเคยได้สดับมาแต่ก่อน และตรัสรู้ได้ด้วยยาก
ยิ่งนัก จักแสดงแก่สัตว์อื่นพื้นแต่ชวนชวายเป็นในราคะโทสะโมหะ ไหนเลยจะ
ตรัสรู้ได้โดยง่าย...เหตุธรรมอันนี้คัมภีรภาพยากที่จะตรัสรู้แจ้งประจักษ์ แลสัตว์
ทั้งหลายย่อมมีสันดานหน่วงหนักอากุลเต็มไปด้วยกองกิเลส ตุงน้ำเต้าอันเต็ม
ไปด้วยน้ำ แลภาชนะอันเต็มไปด้วยเปรียงเน่า แลท่อนผ้าเก่าอันชุ่มไปด้วย
น้ำมัน มิฉะนั้นตุงมีอันติดเปื้อนไปด้วยหญ้าคา ย่อมเศร้าหมองอยู่ด้วย
*ราคาภริติ*ขัดแค้นอยู่ด้วยโทษประทุษร้าย แลมุ่งหมายมัวเมาอยู่ด้วย
โมหะ...(110-111)(เน้นโดยผู้วิจัย)

สำหรับปุถุชน ความใฝ่ปรารถนาในราคะจัดว่าเป็นความสุข แต่เรียกว่า *กามสุข* (สุข
อันเนื่องด้วยกาม) หมายถึง ความสุขที่เกิดขึ้นโดยอาศัยกามคุณ 5 ได้แก่ สุขจากรูปที่รับรู้ได้ด้วยตา
สุขจากเสียงที่รับรู้ได้ด้วยหู สุขจากกลิ่นที่รับรู้ได้ด้วยจมูก สุขจากรสที่รับรู้ได้ด้วยลิ้น และสุขจาก
สัมผัสทั้งหลายที่รับรู้ได้ด้วยกาย(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2549 : 530, 532) ตัวอย่าง
ข้อความที่ปรากฏศัพท์นี้เช่น “...สมเด็จพระบรมครู...ออกจากที่สมาบัติอันนั้น...เปล่งพุทธอุทาน...
อธิบายความว่า...อันว่าสุขอันใดซึ่งปราศจากราคาทิกิเลส เหตุล่วงเสียซึ่ง*กามสุข*ในโลกนี้ แลขจัดเสีย
ซึ่งราคะคืออัสมิมานะละขาดจากสันดาน แลสุขอันนั้นเป็นบรมสุขเขษมศานต์ประเสริฐโดยแท้...”
(107)(เน้นโดยผู้วิจัย)

กล่าวได้ว่าที่มาของกิเลสโดยเฉพาะราคะ ก็คือ ตัณหา โดยรูปศัพท์ *ตัณหา* (ตณฺหา)
หมายถึง ความอยาก อธิบายเพิ่มเติมได้ว่าคือ

...ความกระหาย ความทะยาน ความอยาก ความเส่นหา ความร่น ความร่าน
ความกระสับกระส่าย ความกระวนกระวาย ไม่รู้มี...เมื่อบุคคลรับรู้อารมณ์
อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่น่าชอบใจหรือไม่น่าชอบใจก็ตาม...แล้วเกิดความรู้สึกสุข
หรือทุกข์ หรือเฉย ๆ ขึ้นในเวลานั้น ตัณหาก็คงจะเกิดขึ้นในลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่งคือ ถ้ารู้สึกสุข ก็ยินดี ชื่นชอบ คล้อยตามไป ติดใจ ใฝ่รัก อยากได้ ถ้ารู้สึก

ทุกข์ ก็ยินร้าย ชัดใจ ชัง ออยากเลื่องหนี หรืออยากให้สูญสิ้นไปเสีย...
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2549 : 490)

หลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระสัพพัญญุตญาณ ดับกิเลสอย่างสิ้นเชิงแล้ว ก็ได้ตรัสทักตัมหาว่า

...แต่ตถาคตท่องเที่ยวมาในชาติสังสารประมาณเป็นอันมาก สืบเสาะแสวงหา
ช่างอันกระทำเรือนกล่าวคือตัมหาอันก่อสร้างนามรูป¹ ก็ได้พบพานทรมาน
เสวยชาติทนทุกข์ลำบากแล้ว ๆ เล่า ๆ ดูก่อนตัมหาผู้เป็นช่างกระทำเรือนให้
ตถาคต กาลบัดนี้ตถาคตพบท่านแล้ว เห็นตัวท่านแล้ว ตั้งแต่นี้สืบไปในเบื้อง
หน้า ท่านมิได้กระทำเรือนให้ตถาคตสืบไปอีกแล้ว แลกลอนเรือนทั้งปวงของ
ท่าน ตถาคตก็ภินทนาการหักทำลายเสียสิ้นแล้ว ซ่อฟ้าเรือนของท่านตถาคตก็
ประหารขจัดขจายสิ้นแล้ว แลจิตของตถาคต ก็ปราศจากสังขารทั้ง 3 ซึ่งจะ
ตกแต่งให้บังเกิดในไตรภพสืบต่อไปอีกนั้นหามิได้แล้วแลสันดานแห่งตถาคต ก็
ถึงซึ่งสิ้นสูญจากตัมหาเป็นนิราศโดยแท้ (100)(เน้นโดยผู้วิจัย)

ตัมหา แยกออกได้เป็น 3 ประการ ได้แก่ กามตัมหา หมายถึง ความอยากในกาม ในพระนิพนธ์นี้
ศัพท์นี้มีความหมายทั้งที่ว่าเป็นความปรารถนาในกามภพ และความปรารถนาในกิเลสภพและวัตถุ
กาม ภวตัมหา หมายถึง ความปรารถนาจะบังเกิดในรูปภพและอรุภพ และถ้อยมั่นว่ารูปภพและ
อรุภพนั้นเที่ยง ไม่เปลี่ยนแปลงและสูญสลาย และวิภวตัมหา หมายถึง ความปรารถนาจะบังเกิดใน
รูปภพและอรุภพ และถ้อยมั่นว่าการบังเกิดในรูปภพและอรุภพนั้นเป็นนิพพาน จะมีได้เวียนว่าย
ตายเกิดอีก ความคิดที่ว่าความเชื่อว่าการบังเกิดในกามภพไม่นำไปสู่การหลุดพ้นจากทุกข์ได้ของ
พุทธศาสนาดังกล่าวนี้ แยกกับความคิดที่มีอยู่เดิมว่า การตายแล้วไปบังเกิดบนสวรรค์เป็นสิ่งที่
เที่ยงแท้หรือเป็นจุดหมายปลายทางของชีวิต ตัวอย่างเช่น

...ตัมหา นั้นเป็นดังฤๅ? คือกามตัมหาได้แก่ปรารถนาบังเกิดในกามภพ และ
ปรารถนาในกิเลสภพแล้ววัตถุภพประการ 1 แลภวตัมหาได้แก่ปรารถนา
บังเกิดในรูปภพและอรุภพประกอบด้วยสัสสตทิวฐิคือถ้อยมั่นว่า รูปภพและอรุ
ภพนั้นเที่ยงปราศจากชราและมรณะ มิได้รู้ประลัยสืบต่อไปอีกในเบื้องหน้านั้น
ประการ 1 แลวิภวตัมหาได้แก่ปรารถนาบังเกิดในพรหมโลกทั้งสอง ตั้ง
พรหมนามมาแล้ว แต่ว่าประกอบด้วยอุจเฉททิวฐิคือถ้อยมั่นว่า บังเกิดในรูปภพแล

¹ นามรูป เป็นส่วนหนึ่งของเบญจขันธ์

อรุณภาพแล้ว ก็ขาดสูญสิ้นสังขารธรรมเป็นปรินิพพานในพรหมโลกนั้น ๆ จะได้
จุดปฏิสนธิสืบต่อไปในภพใหม่อีกนั้นหาไม่ได้ แลแต่หาทั้ง 3 ประการนี้เป็นที่
เกิดแห่งกองทุกข์ต่าง ๆ มีชาติทุกข์เป็นต้น...(124-125)(เน้นโดยผู้วิจัย)

ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีโอกาสจะพบความหลุดพ้นก็คือผู้มีกิเลสเบาบาง ดังเรียกว่า
“เป็นอัปปรชกขชาติ” อัปปรชกขชาติ เป็นการสร้างคำแบบสมาส ประกอบด้วยคำว่า อปุป(น้อย)
รชกข(มีกิเลสเพียงตั้งฐฐที่ตา) และชาติ(ความเกิด) รวมทั้งศัพท์ที่มีความหมายว่า ผู้มีความเกิดด้วย
กิเลสเบาบางยิ่งนัก ผู้ทรงนิพนธ์ทรงใช้ศัพท์นี้ โดยมีการอธิบายความหมายเอาไว้ด้วย ดังตัวอย่างที่
ยกมานี้

...พรหมคณาเนกอมรนิกายทั้งหลาย...ยอพระกรค่านับน้อมประณม
นมัสการ...แล้วกราบทูลว่า ข้าแต่พระบรมนราสภผู้ทรงสิริเสาวภาคเจ้า ขอ
อาราธนาพระปิ่นเกล้า จงทรงพระมหากรุณาโปรดประทานพระสัทธรรมเทศนา
สัตว์ทั้งหลาย อันเป็นอัปปรชกขชาติ มีสันดานอันเบาบางจากราคาทิกิเลสนั้น
ก็มีในโลกเป็นอันมาก...(112-113)(เน้นโดยผู้วิจัย)

ข. สิ่งที่ทรงตรัสรู้

หากกล่าวถึงพระพุทธเจ้าทรงพบความรู้แจ้งด้วยพระองค์เอง ความรู้ในความหมาย
นี้ เรียกด้วยคำหลายคำ คือ ญาณ และ พระสัทธรรม

1) ญาณ

ญาณ หมายถึง ความรู้ มีคำขยายความที่ประกอบเป็นศัพท์ในรูปสมาส เช่น (พระ)
จตุปฏิสัมภิทาญาณ ปฏิสัมภิทา(ปัญญาแตกฉาน, ความแตกฉาน) ศัพท์นี้หมายถึง ปัญญาอัน
แตกฉาน 4 ประการ ได้แก่ อตถปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉานในอรรถ หรือปรีชาแจ่มเจนใน
ความหมาย ธัมมปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉานในธรรม หรือปรีชาแจ่มเจนในธรรมนิรูตติปฏิสัมภิทา
คือปัญญาแตกฉานในนิรุกติ หรือปรีชาแจ่มเจนในภาษา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา คือปัญญาแตกฉานใน
ปฏิภาณ หรือปรีชาแจ่มเจนในความคิดทันการ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2549 : 296)
ตัวอย่างเช่น “...พระนางเจ้าพิมพาภิษุณี...เรียนซึ่งพระกัมมัญฐาน ณ สำนักพระศาสดา เจริญ
พระวิปัสสนาก็บรรลุพระอรหัตผล พร้อมด้วยพระจตุปฏิสัมภิทาญาณ...”(202)(เน้นโดยผู้วิจัย)

(พระ)ไตรลักษณ์ญาณ หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับไตรลักษณ์ ซึ่งเป็นหลักธรรมหนึ่ง
ในพระพุทธศาสนา เป็นกฎธรรมชาติเช่นเดียวกับกฎจลสัมพัทธ์ แต่แสดงต่างแง่กัน ไตรลักษณ์
แสดงลักษณะของสิ่งทั้งหลายว่าไม่เที่ยง(อนิจจัง) ไม่มีตัวตนที่แท้(อนัตตา) และเป็นทุกข์(ทุกขัง)
ตัวอย่างเช่น

...ทรงพิจารณาในพระปฏิจกสมุปาบทธรรม เป็นอาทิ คืออวิชาเป็นปัจจัยให้บังเกิดสังขาร ๆ เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาน...แล้วทรงพิจารณาถอยหลังลงไป... แลสังขารไหลมาแต่สิ่งดังฤ? ก็ทรงเห็นแจ้งว่าสังขารบังเกิดด้วยอวิชา คือโมหะอันครอบงำสันดานปกปิดกำบังปัญญามิให้เห็นแจ้งใน**พระไตรลักษณ์-ญาณ...**(98-100) (เน้นโดยผู้วิจัย)

(พระ)ปัจเจกโพธิญาณ ปัจเจก(เฉพาะตัว,เฉพาะผู้เดียว) ศัพท์นี้หมายถึง ปัญญา ความรู้ที่มีเพียงผู้เดียว คำนี้ปรากฏในตอนที่พระยามารพ่ายแพ้แก่พระพุทธเจ้า แล้วกล่าวสรรเสริญพระพุทธองค์ด้วยจิตเลื่อมใส อานิสงสนี้จะทำให้พระยามารจะได้ตรัสเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า (พระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้ว แต่มิได้สั่งสอนผู้อื่นต่อไป)ในอนาคตกาล ตัวอย่างเช่น “...พระยิวสวัตมาร โณมนาการพระคุณพระมหาบุรุษราชด้วยจิตประสาทเลื่อมใส ผลกุศลนั้นจะตกแต่งให้ได้ตรัสแก่**พระปัจเจกโพธิญาณ**ในอนาคตกาลภายหน้า...”(94)(เน้นโดยผู้วิจัย)

(พระ)สัพพัญญุตญาณ หมายถึง ความรู้แจ้งโดยถ้วนทั่ว ตัวอย่างเช่น “...กัณฐกสูภรรณคนธรรพทานพทั้งหลายก็ชวนชวายุในทศนิกง เพื่อจะชมพระบรมพิชิตมารมุนินทรพร้อมกัน ทั้งสิ้นทุกถ้วนหน้า และสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธสัพพัญญุตรัสรู้**พระสัพพัญญุตญาณ**อันประดับด้วยอุฬารโลกุตระคุณสมบัติ...” (102) (เน้นโดยผู้วิจัย)

ติกขญาณ หมายถึง ความรู้อันคมคาย ความรู้อันแหลมคม (ติกข หมายถึง คมคาย ,แหลม) ตัวอย่างเช่น “...ธรรมอันนี้บุพทลเห็นปานตั้งตถาคตตรัสรู้ด้วย**ติกขญาณ**อันยอดเยี่ยมได้ด้วยยาก แลโลกียประชาชนอันมากตั้งฤจะตรัสรู้...” (111) (เน้นโดยผู้วิจัย)

ปริปักกปริชาปัญญญาณ คำว่า ปริปักก หมายถึง แก่หง่อม,สูงง่อม รวมทั้งศัพท์ หมายถึง ปัญญาอันแก่กล้า ตัวอย่างเช่น “...บุคคลซึ่งประกอบไปด้วย**ปริปักกปริชาปัญญญาณ**หยั่งเห็นมรรคแลผลแลนิพพานได้ ก็อาศัยแก่ได้สดับฟังเล่าเรียนพระไตรปิฎกเหมือนยังพระมหาบุรุษบรมโพธิสัตว์เจ้าแห่งเรา...”(277)(เน้นโดยผู้วิจัย)

2) พระสัทธรรม

ธรรม ที่หมายถึง ความรู้¹ มีหลายระดับ ทั้งในระดับปุถุชน ธรรมของผู้ที่ยังไม่ตรัสรู้ และธรรมของผู้บรรลุมรรคผลแล้ว เป็นต้น ดังตัวอย่างข้อความที่ยกมานี้

¹ คำว่า *ธรรม* ยังใช้ในความหมายว่า สภาวะที่เป็นอยู่ของสรรพสิ่ง ปรากฏดังตัวอย่าง *ชราธรรม* หมายถึง สภาพที่ต้องเผชิญความชราของสัตว์ทั้งหลาย ตัวอย่างเช่น “...เหมือนตัวอาตมะนี้ก็จะมิได้ล่วง*ชราธรรม*แลหรือ...” (53) *มรณธรรม* หมายถึง สภาพที่หนีความตายไม่พ้นของสัตว์โลกทั้งหลาย ตัวอย่างเช่น “...แลรูปนั้นก็คงจะวิปริตด้วย

...ท้าวสัทม์บดีพรหม...กราบทูล[พระพุทธเจ้า]...ว่า กาลเมื่อพระพุทธองค์ยังมีได้ทรงตรัสรู้พระสัพพัญญุตญาณ เสด็จไปสู่มคธชนบทในครั้งก่อนนั้น เบื้องว่าจะโปรดประทานพระสัทธรรมเทศนาแก่กรุงพิมพิสารราช แลพระสัทธรรมนั้นยังมีได้บริสุทธิ ประกอบด้วยมลทินเหตุเห็นเป็นธรรมของปุถุชน ยังไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์อันประเสริฐแท้ บมิได้ประพุดิเป็นไปเพื่อจะให้เหน้อยหน้อยรำงับดับราคาทิกิเลส เหตุจะตรัสรู้มรรคผลพระอมตมทานุภาพานได้...(113)

“...ธรรมทั้งหลายใดที่เป็นอสังฆธรรม แลเป็นเสกขธรรม¹ แลเป็นปุถุชนธรรม กิติในโลกนี้ ท่านผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นซึ่งลักษณะแห่งธรรมทั้งหลายนั้นอยู่ หรือประการใด...” (223)

(พระ)สัทธรรม ศัพท์นี้มีความหมายว่า พระธรรมของสัตบุรุษ พระธรรมของคนดี (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542, 2546 : 1165) ตัวอย่างเช่น

...ดูกรท้าวมหาพรหม อันว่าพระสัทธรรมอันอุดมนั้น ตถาคตก็รู้แจ้งชำนาญในกมลสันดานสิ้นแล้ว แต่ตถาคตดำริว่า ไม่ตรัสเทศนาแก่เทพยดา มนุษย์ทั้งปวงนั้น ด้วยสำคัญว่าจะลำบากเสียเปล่าหาประโยชน์มิได้ แลกบาลบัดนี้ ท่านมาอาราธนาแล้ว ตถาคตก็จะตรัสพระสัทธรรมเทศนาจะเปิดเผยออกซึ่งมหาอัครทวาร บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีโสตวิญญานเปล่งออกซึ่งประสาทศรัทธา จงตั้งจิตคอยสดับรับรสพระสัทธรรมเทศนาเถิด...(115)(เน้นโดยผู้วิจัย)

ชราอาพาธมรณธรรม จะได้ตั้งอยู่ในอำนาจตามถ้อยคำแห่งตนนั้นหามิได้...” (128-129) วิปริณามธรรม วิปริณาม (การเปลี่ยนแปลง) ศัพท์นี้มีความหมายว่า สภาวะที่ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงของสัตว์ทั้งหลาย ตัวอย่างเช่น “...ธรรมดาสังขารทั้งหลาย ย่อมพลัดปราศจากที่รักที่ชอบใจถึงซึ่งวิปริณามธรรมมิได้เที่ยงแท้...” (246) สังขารธรรม หมายถึง สภาพที่มีร่างกายและจิตใจของสัตว์ทั้งหลาย ตัวอย่างเช่น “...ชาติสูงญสิ้นสังขารธรรมเป็นปรินิพพานในพรหมโลกนั้น ๆ จะได้จุติปฏิสนธิสืบต่อไปในภพใหม่อีกนั้นหามิได้...”(124-125)(เน้นโดยผู้วิจัย)

¹ เสกขธรรม คำว่า เสกข หมายถึง ผู้ยังต้องศึกษา ศัพท์นี้มีความหมายว่า ธรรมที่เป็นของผู้ยังต้องศึกษาเรียนรู้ อสังฆธรรม คำว่า อสังฆ หมายถึง ไม่ถูกปรุงแต่ง หรืออีกนัยหนึ่งหมายถึง พระนิพพาน ดังนั้น ศัพท์นี้จึงมีความหมายว่า ธรรมที่เป็นของผู้บรรลุนิพพานแล้ว

...พระยโสธรรราชกัญญาพัฒนาการพระพัคตรมณฑลแห่งพระทศพลพางสดับ
อมฤตธรรมนิรันดรไพเราะ ดุจกระแสดสายสินธุ์คงคาอันหลังไหลมามีรูชาติ
ยังประสาทปิติให้บังเกิดในพระกมลสันดาน...ทำลายเสียซึ่งกองกิเลสโทษทั้ง
3...เป็นพระเสกขบุคคลในพระพุทธศาสนา ธรรมาภิสมัยก็บังเกิดมีแก่ 8 หมื่น
4 พันบรรพชิต ซึ่งได้สดับรับรส**พระสัทธรรมเทศนา** ในที่มหาสันนิบาตสมาคม
ครั้งนั้น...(173)(เน้นโดยผู้วิจัย)

คำสมาสที่มีคำว่า ธรรม ซึ่งหมายถึงความรู้ในระดับอริยสังขันธ์ มีดังต่อไปนี้

ปฏิจจนุสุมุบาทธรรม หมายถึง หลักธรรมในพระพุทธศาสนา เป็นกฎธรรมชาติที่
แสดงลักษณะของสิ่งทั้งหลายในแง่ที่ว่า สรรพสิ่งมีความสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันเป็นเหตุปัจจัยสืบต่อกัน
แก่กันเป็นกระแส ตัวอย่างข้อความที่ใช้ศัพท์นี้เช่น “ครั้นล่วงเข้าปัจฉิมยามสมัยใกล้ปัจจุกาล จึง
หยังพระญาณลงพิจารณาในปัจฉายการอันเป็นที่ลี้สมแห่งพระบรมสรรเพชญพุทธเจ้าทั้งปวง ทรง
พิจารณาใน**พระปฏิจจนุสุมุบาทธรรม...**”(98)(เน้นโดยผู้วิจัย) พระปฏิจจนุสุมุบาทเป็นธรรมอัน
ละเอียดซับซ้อน แจกแจงเป็นข้อได้ 24 ข้อ จึงเรียกว่า **จตุวิสติปัจจย** จตุวิสติ หมายถึง ยี่สิบสี่ ปัจจย
24 ประการ หมายถึง ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของปฏิจจนุสุมุบาท (พระพรหมคุณาภรณ์
(ป.อ. ปยุตโต), 2549 : 67, 106) การอธิบายปฏิจจนุสุมุบาทแนวทางหนึ่ง ซึ่งมีความลึกซึ้งและ
กว้างขวางอย่างยิ่ง เรียกว่า ปุฏฐานนัย (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต), 2549 : 106)

พระปฐมสมโพธิกถา มีคำว่า **พระสมันตมหาปุฏฐานอนันตนัย** (สมนุต หมายถึง
รอบข้าง ปุฏฐาน หมายถึง การตั้ง,การเริ่มตั้ง อนนุต หมายถึง ไม่สิ้นสุด) หมายถึงการพิจารณา
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของปฏิจจนุสุมุบาทอย่างกว้างขวางออกไป ในปริจเฉทที่ 11
“โพธิสัพพัญญูปริวรรต” พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาทบทวน และเรียบเรียงพระธรรมที่ตรัสรู้แล้ว จน
เข้าพระทัยอย่างแจ่มแจ้ง มีคำบรรยายว่าพระเหตุย

...ว่ายออกไปสู่มหาสมุทรอันกว้างลึกได้ 84,000 โยชน์ จึงมีจิตกว้างขวาง จะ
บายศิระและหางเวียนว่ายไปในทิศทั้งปวงก็สะดวกมิได้ขัดสน เหมือนด้วยพระ
ทศพลทรงพิจารณา**พระสมันตมหาปุฏฐานอนันตนัย** อันประดับด้วย**จตุวิสติ**
ปัจจย 24 มีเหตุปัจจัยเป็นอาทิเป็นมหาปกรณ์ ประกอบด้วยนัยอธิบายอันสุขุม
คัมภีร์ภาพไพศาลสมควรแก่พระสัพพัญญุตญาณพิสัย พระปัญญาประพฤติ
เป็นไปในธรรมานุปัสสนาญาณโดยยถาสุขสำราญมิได้ขัดข้อง...(103-104) (เน้น
โดยผู้วิจัย)

(พระ)โลกุตระธรรม คำว่า โลกุตระ มีความหมายว่า พ้นไปจากโลก รวมทั้งศัพทแล้ว หมายถึง พระธรรมที่ทำให้หลุดพ้น อยู่เหนือระดับโลกียะ ตัวอย่างเช่น

เมื่อสมเด็จพระผู้ทรงพระภาคเปล่งพระพุทธานุภาพประกาศกัณฑ์แล้ว มีพระพุทธานุภาพไปว่า แต่ตถาคตบริจาคนุทรทานธนาธรรมมังสโลหิต กับทั้งองค์ชีวิตสิ้นกาลนานถึง 4 อสงไขยแสนมหากัลป์ ก็เพราะเหตุประโยชน์ด้วยโพธิบัลลังก์อันนี้ กาลบัดนี้ตถาคตก็ยังมี 1,500 ให้สูญสิ้นจากสันดานได้พระโลกุตระธรรมสำเร็จมโนรถประสงค์แล้ว อัจฉรย์ในขณะนั้นก็บังเกิดมี...”(100) (เน้นโดยผู้วิจัย)

นิยยานิกธรรม คำว่า นิยยานิก หมายถึง ทำให้พ้นทุกข์ รวมทั้งศัพทแล้ว หมายถึง ธรรมที่ทำให้พ้นทุกข์ ตัวอย่างเช่น เมื่อตรัสรู้แล้วทรงทราบว่า อาฬารดาบสและอุททราภบุตรดาบสที่ทรงเคยฝากตัวเป็นศิษย์ถึงแก่กรรมภาพไปอยู่ในอรูปภพแล้ว ก็ทรงรำพึงว่าน่าเสียดายที่พระดาบสทั้งสองนั้นจะไม่ได้ประสบอุมสุข ผู้ทรงนิพนธ์ทรงยกบุจจาวิสัยจากพระคัมภีร์มาดังนี้

... จึงมีคำปุจฉาว่า[ดาบสทั้งสองนั้น]จะไม่พ้นจากทุกข์ในอรูปภพนั้นแลหรือ... เหตุใดจึงไม่พ้นทุกข์ วิสัยเห็นว่าเหตุยังมีละเสียได้ซึ่งกิเลสจากสันดาน จึงปุจฉาว่า อรูปสมาบัติญาณไม่เป็นนิยยานิกธรรมด้วยเหตุตั้งฤา? วิสัยเห็นว่า เหตุมิได้ดับพระสัทธรรมเทศนาเบื้องต้นว่าพระสัทธรรมบังเกิดในโลก มิได้ดับโดยสังขการพเป็นชนภายนอกพระพุทธศาสนา เสื่อมสูญจากอุมมประโยชน์ กล่าวคือมรรคผลพระอมฤตมหานิพพาน...(116-117) (เน้นโดยผู้วิจัย)

ปรมัตถธรรม คำว่า ปรมัตถ หมายถึง ประโยชน์อย่างสูงสุด รวมทั้งศัพทแล้ว หมายถึง พระธรรมอันเป็นประโยชน์อย่างสูงสุด ตัวอย่างเช่น “...มีพุทธานุภาพโปรดประทานพุทโธวาทแก่พระสาวกทั้งหลาย...ให้ตั้งอยู่ในปรมัตถธรรมแล้วก็ตรัสบอกพระวิปัสสนากรรมฐาน...”(128)(เน้นโดยผู้วิจัย)

โมกษธรรม โมกษ หมายถึง ความหลุดพ้น รวมทั้งศัพทแล้วหมายถึง ธรรมที่นำไปสู่การหลุดพ้น ตัวอย่างเช่น

...อุปติสุมาร แล...โกติสุมาร...ดำริว่า จะประโยชน์อันใดในกิจอันจะดูมหรสพนี้ แลอายุแห่งเราไม่ทันจะถึง 100 ปีก็จะทำลายชีพหาบุญญัตติมิได้ ควรที่

เราจะแสวงหาซึ่ง**โมกขธรรม**สิ่งหนึ่งจึงจะชอบ แลมาณพทั้งสองนั้นดำริต่อกัน จึงถามกันในเหตุอันดูมหรสพมิได้มีความยินดีเหมือนแต่ก่อน เมื่อทราบในข้อปริวิตกดูจกันแล้ว ฝ่ายว่าอุปลิสมมาณพจึงกล่าวกับโกสิตมาณพว่า เราทั้งสองตริกตรองจะแสวงหา**โมกขธรรม**ด้วยกันแล้ว ก็ควรจะออกบรรพชาด้วยกัน...(149)(เน้นโดยผู้วิจัย)

สรรพไถยธรรม คำว่า ไถยธรรม (บาลี ไถยยธมฺม) หมายถึง ธรรมที่ควรรู้ รวมทั้ง ศัพท์ที่มีความหมายว่า ธรรมทั้งหลายที่ควรรู้ ตัวอย่างเช่น

...มีพระพุทธปฏิมาดำรัสโดยสารพระคาถาแก่อุปกาศิก...อรรธาธิบายความว่า ดูราอาชีวก ตถาคตนี้มีกมลสันดานมิได้ติตระคนอยู่ในกิเลสธรรมทั้งปวง ละเสียได้ซึ่งกองบาปธรรมทั้งสิ้นแล้วดับสูญซึ่งตัณหาอุปาทาน แลครอบงำเสียซึ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายในไตรภพ ตรัสรู้จบใน**สรรพไถยธรรม**ด้วยพระองค์เอง...(119-120)(เน้นโดยผู้วิจัย)

อนุตรวิมุตติธรรม มาจาก อนุตฺตร หมายถึง ไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่า คำว่า วิมุตติ หมายถึง การหลุดพ้น ทั้งศัพท์นี้มีความหมายว่า ธรรมที่นำไปสู่การหลุดพ้น ตัวอย่างเช่น

...กาลวันหนึ่ง...ตรัสเรียกพระชีนาสพสงฆ์ทั้ง 60 พระองค์เข้ามาสู่สำนักพร้อมกันแล้ว จึงมีพระพุทธปฏิมาดำรัสว่า ดูกรสงฆ์ทั้งปวง อันว่ามนสิการด้วยอุบายโกศล แลสัมมัมปธานกับทั้ง**อนุตรวิมุตติธรรม** ซึ่งตถาคตบรรลุแล้ว แลกระทำให้แจ้งในสันดานท่านทั้งหลายก็บรรลุแล้ว กระทำให้แจ้งในสันดานดูจตถาคต ตรัสรู้ในลำดับนั้นพระยามารผู้มีจิตบาปก็เข้ามาสู่สำนักพระ-สัพพัญญู...(132-133)(เน้นโดยผู้วิจัย)

ค. หมวดธรรมในพระอริยสัจ

พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ อริยสัจ ซึ่งประกอบด้วย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค สมุทัยคือ สิ่งที่ทรงต่อสู้ตั้งกล่าวไปแล้ว ได้แก่ กิเลสตัณหา ส่วนนิโรธ ก็คือ สภาวะที่ปลอดจากกิเลสตัณหา หรือนิพพาน ในหัวข้อนี้จะพิจารณาว่าบทประพันธ์กล่าวถึง ทุกข์ และมรรค ไว้อย่างไร

1) ทุกข์

พยาธิทุกข์ (พฺยาธิ, วฺยาธิ ความเจ็บไข้) ศัพท์นี้หมายถึง ทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วย ตัวอย่างเช่น “...สมเด็จพระโลกนาถดำรงพระสติสัมปชัญญะ อันทุกขเวทนาเหล่านั้นไม่

เบียดเบียนให้อาตุรเว้าร้อนระส่ำระสายได้ ทรงอดกลั้นทุกขเวทนาด้วยอริวาสันขันธ์ดิคุณ...ปณาม
 ขับไล่บำบัดอาพาธ*พยาธิทุกข์*นั้นเสียให้ร้างสงบไปด้วยความเพียรอธิบาทภาวนา...(233)
 (เน้นโดยผู้วิจัย)

วิภูทุกข์ คำว่า วิภู หมายถึง วงกลม, การหมุนเวียน ทั้งศัพท์นี้มีความหมายว่า
 ความทุกข์ที่หมุนเวียนไปไม่สิ้นสุด ตัวอย่างเช่น “...อริยสังขละอัน ๆ นั้น มีอรรถละสี่ๆ...นิโรธอริยสัง
 ก็มีอรรถ 4 ประการ นิสุสรมตโต คืออรรถว่ายกตนออกจาก*วิภูทุกข์*เป็นกิจ 1 อปฺลิโพตฺโต คือ
 อรรถว่ามีได้เป็นกังวลอยู่ด้วยกองทุกข์เป็นกิจ 1 ...” (125)(เน้นโดยผู้วิจัย)

สังสารทุกข์ หมายถึง ทุกข์ที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิด ตัวอย่างเช่น

...พระยามารอิธราช...กลัวพระเดชบารมี...ออกพระโอษฐ์สรรเสริญพระเดช
 พระคุณพระมหาบุรุษราชว่า...พระองค์ได้ตรัสเป็นพระศรีสรรเพชญ์เสร็จแจ้ง
 จตุราริยสังข์ศาสตาคารย์ มีพระเดชครอบงำชานะหม่อมารเป็นปิ่นปราชญ์ ฉลาด
 ในอนุสัยแห่งสรรพสัตว์โลก จะข้ามชนนิกเรเวไนยให้พ้นจตุโรฆกัณดาร บรรลุ
 ฝั่งฟากอมฤตมหานฤพานอันเกษมสุข ปราศจาก*สังสารทุกข์*ในครั้ง
 นี้...(94)(เน้นโดยผู้วิจัย)

2) มรรค

มรรค (สันสกฤตคือ มารุค บาลีคือ มคฺค หมายถึง ทาง) คือหมวดธรรมหนึ่งใน
 พระอริยสังข์ หมายถึง ทางที่นำไปสู่การดับทุกข์

(*พระสัมมปธานทั้ง 4*) คำว่า สมฺมปฺธาน หมายถึง ความเพียรชอบ มีชื่อเรียกอีก
 อย่างว่า สัมมวายามะ เป็นหนึ่งในมรรค 8 สัมมปธานหรือสัมมวายามะ 4 นี้ได้แก่ สังวรปธาน
 เพียรป้องกันหรือเพียรระวัง(อกุศลที่ยังไม่เกิด) ปธานปธาน เพียรละหรือเพียรกำจัด(อกุศลที่เกิด
 แล้ว) ภาวนापธาน เพียรเจริญหรือเพียรสร้าง(กุศลที่ยังไม่เกิด) และอนุรักษนาปธาน เพียรอนุรักษ์
 หรือเพียรรักษาและส่งเสริม(กุศลที่เกิดแล้ว)¹ ตัวอย่างเช่น “...ครั้นล่วงถึง 7 วัน เป็นคารบ 4 จึงเสด็จ
 ไปนีสีทนาการสถิตในรัตนมระเรือนแก้ว...แลรัตนมระนั้นมีพื้นภูมิภาคคือพระสติปัญญา 4 ปักลง
 ซึ่งเสากล่าวคือพระจตุริธิบาท 4 แลยกขึ้นซึ่งฝากกล่าวคือพระวินัยปิฎก ตั้งเหนือพริ้งกล่าวคือ
พระสัมมปธานทั้ง 4...”(103)(เน้นโดยผู้วิจัย)

มัชฌิมปฏิบัติ มาจาก มัชฌิม(มีในท่ามกลาง) ศัพท์นี้หมายถึง การปฏิบัติตามทาง
 สายกลาง คือ การปฏิบัติตามมรรค 8 ตัวอย่างเช่น

¹ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2549 : 799

...พระมหาสัตว์...ทรงพระดำริว่า...ตั้งอาตมะจะปริวิตกจะปฏิบัติโณหนอจึง
จะเป็นทางพระโพธิญาณโดยแท้ ขณะนั้นสมเด็จพระจอมรินทราธิราชทราบในข้อ
ปริวิตกตั้งนั้น จึงทรงซึ่งพิณพิณสามสายลงมาตีถวายพระมหาสัตว์...
พระมหาสัตว์ได้สดับเสียงพิณก็ถือเอานิมิตอันนั้น ทรงพิจารณาเห็นแจ้งว่า
มัชฌิมปฏิบัตินั้นเป็นหนทางพระโพธิญาณ...(73)(เน้นโดยผู้วิจัย)

อัครมรรคธรรม หมายถึง ธรรมที่เป็นทางอันเป็นเลิศ อธิบายได้ว่าคือ อริยมรรคมี
องค์ 8 ประการ ซึ่งก็คือ ทางปฏิบัติเพื่อ ความดับทุกข์ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามทางสายกลางหรือ
มัชฌิมาปฏิบัติ ได้แก่ สัมมาทิฐิ หรือความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ หรือความดำริชอบ
สัมมาวาจา หรือการเจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ หรือการงานชอบ สัมมาอาชีวะ หรือการเลี้ยงชีพ
ชอบ สัมมาวายามะ หรือความพยายามชอบ สัมมาสติ ความระลึกชอบ สัมมาสมาธิ หรือ
ความตั้งใจชอบ ตัวอย่างเช่น

...เหตุซึ่งทรงพระจินตนาว่า จะไปโปรดตรัสเทศนาโปรดปัญญาวัคคีย์ก่อนนี้
เพราะทรงพระพุทธานุชาตว่า จะสนองคุณอยู่เป็นนิจ พระกมลจิตกอบปรด้วย
กตัญญูทั้งทรงรู้อุปนิสัยว่าในพุทธอาณาเขตนี้ ที่จะบรรลุปฐมธรรมาภิสมัย เท่า
เว้นไว้แต่พระโณนัทธัญญะ ผู้อื่นนอกกว่านั้นอาจกระทำให้แจ้งซึ่ง**อัครมรรค-
ธรรม**ก่อนนั้นมิได้มี...(117)(เน้นโดยผู้วิจัย)

อักษฎางคิกมรรค มาจากคำว่า อักษฎาง ในภาษาสันสกฤต บาลี คือ อัญฐ หมายถึง
แปด สมาสกับ องคิก(ประกอบด้วยส่วน, มีส่วนของร่างกาย) ประกอบกับคำว่า มรรค มักเรียกกัน
ทั่วไปว่า อริยมรรค มี องค์ 8 ประการ หรือ มรรค 8 ตัวอย่างข้อความที่ใช้ศัพท์นี้ เช่น

...มีคำวิสันหาพยากรณ์ว่า ซึ่งหมื่นโลกธาตุมหาหนั้น นักปราชญ์พึงทราบว่าเป็น
บุพนิมิตที่จะได้ตรัสแต่พระสัพพัญญุตญาณ...ซึ่งบานประตูแลหน้าต่าง
เปิดเผยออกเองนั้น เป็นบุพนิมิตที่จะเปิดพระทวารพระปรินิพพาน คือ
อักษฎางคิกมรรค...(31-32) (เน้นโดยผู้วิจัย)

1.1.4.2 ชื่อเฉพาะ

(พระ)ธรรมจักกัปปวัตตนสูตร คำว่า ธมมจกุกุปวัตตน มีความหมายว่า การยังจักร
คือธรรมให้หมุนเวียนไปทั่ว ทั้งศัพท์นี้จึงหมายถึง พระสูตรที่ว่าด้วยการพิจารณาเวียนไปในพระธรรม

ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับปัญจวัคคีย์ การเทศนาครั้งนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกของพระพุทธองค์ ตัวอย่างเช่น

...มีคำวิชันาพยากรณ์ว่า ซึ่งหมื่นโลกธาตฺหาวตไโหวนั้น นักปราชญ์พึงทราบว่าเป็นบุญนิมิตที่จะได้ตรัสแต่พระสัพพัญญุตญาณ ซึ่งเทพยดาทั้งหลายมาสนนิบาตในจักรวาลเดี่ยวนี เป็นบุญนิมิตที่เทพยดาทั้งหลายจะมาประชุมพร้อมกันสดับรับรสพระสัทธรรม ในกาลเมื่อเทศนา*พระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร...*(31) (เน้นโดยผู้วิจัย)

“...มีพระพุทธบรรหารตรัสพระสัทธรรมเทศนา*พระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร*ว่า...ดูกรภิกษุทั้งหลายทางอันลามกทั้งสองทางนั้น บรรพชิตอย่าพึงส้องเสพ...”(123)(เน้นโดยผู้วิจัย)

(พระ)อนัตตลักขณสูตร มาจากคำว่า อนตฺตา (ไม่มีตัวตน) สมาสกับ ลกฺขณ(ลักษณะ, เครื่องกำหนด) และ สูตร รวมทั้งศัพท์หมายถึง พระสูตรที่ว่าด้วยอนัตตา คือความไม่มีตัวตนที่แท้ของสรรพสิ่ง เป็นหนึ่งในหลักไตรลักษณ์ คือ ทุกข์ อนิจจัง และอนัตตา ตัวอย่างเช่น

...สมเด็จพระศาสดา...ประชุมพระปัญจวัคคีย์ภิกษุทั้ง 5 แล้ว ตรัสเทศนา*พระอนัตตลักขณสูตร...*เนื้อความว่า ดูกรสงฆ์ทั้งหลาย อันว่ารูปนั้นมีเป็นของตณยอมประพุดติเป็นไปด้วยโรคาพยาธิต่าง ๆ เบื้องว่าจะบังคับห้ามปรามว่า รูปชั้นร์ของอาตมาจงโสภณผ่องใส ประดับไปด้วยอสังการปานประหนึ่งว่าเสาได้อันแล้วไปด้วยทอง แลผ้าแดงอันตกแต่งไว้เป็นอันดี เป็นที่ทัศนการขึ้นบานแห่งจิต แลรูปนั้นก็คงจะวิปริตด้วยชราอาพาธมรณธรรม จะได้ตั้งอยู่ในอำนาจตามถ้อยคำแห่งตนนั้นหามิได้มี แลเวทนาสัญญาสังขารวิญญานนามธรรมทั้งปวงก็เป็นอนัตตาไม่เป็นของแห่งตนทั้งสิ้นด้วยกัน...(128-129)(เน้นโดยผู้วิจัย)

1.2 คำศัพท์ที่มุ่งผลทางวรรณศิลป์

ในหัวข้อนี้ การศึกษาคำศัพท์ในพระปฐมสมโพธิกถาที่มุ่งผลทางวรรณศิลป์ในด้านที่สร้างจินตภาพ ทั้งในแง่ของ แสง เสียง และความเคลื่อนไหว จะแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ 1.2.1 คำแสดงความสว่างไสวรุ่งโรจน์ 1.2.2 คำแสดงเสียงอันดังกึกก้อง และ 1.2.3 คำแสดง ความเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ คำศัพท์ส่วนใหญ่ใน 2 ข้อแรกเป็นคำบาลีสันสกฤต มีบ้างที่เป็นคำไทย และคำยืมจากเขมร การใช้ศัพท์บาลีสันสกฤตเป็นจำนวนมากนี้ อธิบายได้ว่า นอกจากจะช่วยในแง่ของการหลากคำแล้ว ในบางคำแม้จะเป็นคำที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน แต่ก็มีน้ำหนักของความหมายที่ต่างกันอยู่ เช่น คำว่า *อร่าม* กับ *ไพโรจน์* ซึ่งหมายถึงแสงสว่างหรือรัศมี เมื่อเทียบกัน

ไฟโรจน์ จะให้ภาพแสงสว่างกระจ่างแจ้งเด่นกว่า **อร่าม** เมื่อใช้ในรูปคำซ้อนก็ยิ่งเสริมซึ่งกันและกัน จึงเห็นได้ว่าคำที่อาจจัดเป็นคำโวจน์ ยังอาจใช้ซ้อนกับคำบาลีสันสกฤตด้วยกัน หรือซ้อนกับคำไทย หรือเขมรเพื่อย้ำความหมาย เช่น **ไฟโรจน์พรรณราย โอกาสแจ่มจรัส จรัสประกายโอกาส-ไฟโรจน์** อีกทั้งคำบางคำยังมีเสียงของคำที่เอื้อต่อการสื่อความหมายอีกด้วย เช่น คำว่า **เพริศแพรว** และ **ประพราย** มีเสียงควบกล้ำ ร ซึ่งช่วยให้รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของแสงอันสว่างไสว ระเบียบระยับ แพรพราย คำบาลีสันสกฤตเมื่อประกอบในรูปคำสมาส ก็สื่อความหมายที่เน้นกันให้ ยิ่งใหญ่ขึ้น หรือต่างจากคำทั่วไปให้เห็นเด่นเป็นพิเศษ เช่น **รุจิโรภาส**(รุจिर-โอภาส) **พยามประภา-โอภาส**(พยามประภา-โอภาส) **นฤโฆษณาการ**(นฤโฆษณ-อาการ) **มหาหสิตาการ**(มหา-หสิต-อาการ) เป็นต้น

1.2.1 คำแสดงความสว่างไสวรุ่งโรจน์

เนื้อหาในพระปฐมสมโพธิกถา มีความหมายหลักที่การตรัสรู้และการประกาศพระศาสนา สังเกตได้ว่า ภาพที่สื่อความหมายทางวรรณศิลป์คือภาพแห่งความสว่าง ในบทพรรณนาภาพแห่งดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ พระมหาโพธิ์ พระนพพิทพรรณรังสี และพระวรกายของพระพุทธเจ้า รวมทั้งวัตถุที่มีความแวววาว เช่น เงิน ทอง และอัญมณี ด้วยคำที่สื่อความหมายถึงความสว่างไสวและงามอย่างสุกใส ระเบียบระยับ เรืองรอง ทั้งคำบาลีสันสกฤตและคำไทย เช่น (**แจ่ม**)**จรัส**(แจ่มแจ้ง, รุ่งเรือง,สว่าง) **จรัญ**(รุ่งเรือง,งาม) **ชัชวาล**(สว่าง,รุ่งเรือง,โพล่งขึ้น) **โชตินาการ**(สว่างรุ่งโรจน์) **โชติช่วงช่วงโชติ** (สว่างรุ่งโรจน์) **ประกายสร** (มีแสงพรราว ๆ, ผ่องใส, บริสุทธิ์) **ประภา**(สันสกฤต คือ ปุรภาพหมายถึง แสง,แสงสว่าง,แสงไฟ) **พรรณราย**(สีเลื่อมระยับ, งามผุดผ่อง) **พิลาส, วิลาส**(งามอย่างสดใส) **เพริศแพรว**(งามระยับ) **ไฟโรจน์**(รุ่งเรือง,สุกใส) **รุ่งเรือง**(สว่างไสว, งามสุกใส) **รุ่งโรจน์**(กระจ่างแจ้ง,โชติช่วง) **รุจิโรภาส**(รุจिर หมายถึง งาม,สว่าง,รุ่งเรือง กับ โอภาส หมายถึง สว่าง,สุกใส) **เลื่อมประพราย**(ประพราย หมายถึง มีแสงแพรวพราย แวววาว) **วิจิตร**(งาม) **โสภณ**(งาม) **อร่าม** (แพรวพราย,สว่างไสว) **โอภาส**(แสงสว่าง, ความสุกใส, ความเปล่งปลั่ง,ส่องแสง) หากเป็นการพรรณนาพระฉวีวรรณของพระพุทธเจ้าก็เน้นความบริสุทธิ์ด้วย เช่น **บริสุทธิ์ ผ่องผุด**

ในวาระสำคัญ คำพรรณนาความงามดงาม เปล่งประกายสว่างไสวของอัญมณี ซึ่งเป็นเครื่องประดับพระวรกาย เป็นอุปกรณ์แสดงความเป็นพิเศษของเหตุการณ์ ดังที่ ในปริจเฉทที่ 6 “มหานิกายมนปรีวรรต” เจ้าชายสิทธัตถะประพาสูอุทยาน ในครั้งแรกพบคนชรา ในครั้งที่ 2 ได้ทอดพระเนตรคนเจ็บป่วย ครั้งที่ 3 ทรงพบคนตาย และครั้งที่ 4 ทรงเห็นบรรพชิต “มีพระทัยบังเกิดยินดีรักใคร่ในบรรพชา” เมื่อสร่งสนานแล้ว พระอินทร์ตรัสสั่งให้พระเวสสุกรรมเทพบุตรลงจากเทวพิภพมาประดับพระกายถวาย เครื่องประดับเหล่านั้นมีความงดงามยิ่งนัก ดังข้อความว่า

...พระเวสสุกรรมก็นำเอาทิพย์สุกษุมพัสเตอร์ อันม้วนเข้าทั้งสิ้นมีประมาณเท่าผลมะขามป้อมลงมาจากเทวโลก นฤมิตพระกายเป็นนายช่างกลบกลบ เข้ารับเอา

เครื่องสรรพากรณ์จากหัตถ์แห่งมนุษย์ แล้วประดับพระกาย...พระบรม-
โพธิสัตว์ได้ซึ่งสัมผัสอันถูกต้องพระองค์ ก็ทรงทราบว่าเป็นเทพดาแล
พระเวสสุกรรมทรงเครื่องประดับพระมหาสัตว์ ด้วยนานาทิพยมนุษย์ปัลลันทนา-
ภรณ์**ไพโรจน์อร่ามงาม**ประดุจพรหมกุมาร...(54-55) (เน้นโดยผู้วิจัย)

ส่วนหนึ่งของบทพรรณนาเหล่านี้จะบ่งชี้ที่พื่อนรำถวายเจ้าชายสิทธัตถะ ในคำคิน
ก่อนที่จะตกลงพระทัยเสด็จออกบรรพชา มีการใช้คำแสดงความมั่งคั่งมรยบระยบของเครื่อง
แต่งกายว่า "...ฝ่ายผู้นางระบำทั้งหลายกาลเมื่อจะยกหัตถ์ขึ้นพื่อนดูกรอันกระหัยบกริดกรายย้าย
กระบวนรำก็พร้อม ๆ กัน สรรพภาณูจนาภรณ์อันประดับด้วยสัตว์รัตนมณีก็**หวันไหวไพโรจน์รังสี
จรัส**ทั่วทั้งพื้นภายในปราสาท ก็โอกาสเพียงวิษุลดาสายฟ้าแลบได้สักแสนครั้ง..."(57) แต่ก็มีได้
ทรงยินดี

ในตอนทีพระโพธิสัตว์สถิตยรัตนบัลลังก์ ตั้งพระทัยมั่นจะเอาชนะมาร ดับกิเลสใน
พระทัยให้จงได้ มีข้อความพรรณนาความงามของพระมหาโพธิ์ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระรัตนบัลลังก์ว่า มี
ลำต้นงามดุจทองคำ มีกิ่งก้านงามราวฉัตรแก้วมณี และมีหน่อสีแดงราวแก้วประพาพ

...ลำต้นพระมหาโพธิ์อันมีประมาณสูงได้ 50 ศอกถึงคำคบนันก็งามปาน
ประหนึ่งว่า**รัชดาขันธ**อันปราศจากราคี มีสาขาเป็นพุ่มตลอดถึงยอดก็สูงได้ 50
ศอกเท่ากัน ครุวนาดุจฉัตรรัตนมณีกางก้นองค์พระมหาบุรุษราชเบื้องบนทิศ
อากาศ ควรจะเกิดปิติโสมนัสแก่ผู้ได้ทัศนากการ แลหน่อแห่งพระมหาโพธิ์นั้นมี
พรรณแดงดุจ**แก้วประพาพโอกาส** แลพิลาสสลบกับระเบียบแห่ง**ไพโรจน์
อร่ามงาม** ดุจสีสุวรรณ**พรรณพิจิตร**เจริญยนา(81)(เน้นโดยผู้วิจัย)

ในฉากยามสนธยาตอนที่พระพุทเจ้าทรงมีชัยชนะเหนือพระยามาร มีคำพรรณนาความต่างของ
ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ซึ่งเป็นที่มาแห่งแสงแรงร้อนและเย็นซาบซาบ เรื่องรอง สอดคล้องกับแสง
แห่งพระสรีระในยามนั้นว่า

...อันว่าสุริยมณฑลอันมีประมาณได้ 50 โยชน์ ก็**โอกาส**ด้วยสหัสสร้างสีดุจง
แห่งจักรแก้ว อันจมลงไปนซึรสาครภายในห้องจักรวาล ก็ค่อยต่ำลงไปฝ่าย
ปัจฉิมโลกธาตุยังปรากฏอยู่ประมาณหัตถ์ถึงคูลิ อันว่าจันทรมณฑลมีประมาณได้
49 โยชน์ **ไพโรจน์จรัส**ด้วยรัศมี ครุวนาดุจงจักรเงิน ก็ผุดขึ้นมาในอัมพร-
นิลลตปรากฏฝ่ายปาจีนโลกธาตุ...แล**ทิพากรรังสี**มี**พรรณจรัส**แรงร้อน ดุจ
เป็นฝักฝายมารตัสกรใจบาป ส่วน**ศศิรังสี**มี**หยาดอันเย็น**ซาบสรีกราย ดุจเป็น

ฝักฝ่ายข้างพระพุทธองค์ทรงราช แลพระสุริยาครุณาตจปลาตด้วยกล้วยเดขแห่ง
ศศิธร เหตุหม่อมมารอมรทั้งหลายพ่ายหนีกล้วยเดขบารมีพระมหาสัตว์...(96)(เน้น
โดยผู้วิจัย)

ความงามของแสงประกอบด้วยแสงแห่งพระอาทิตย์ พระจันทร์ และแสงสีทองจากพระวรกายของ
พระองค์ และแสงดาวแก้วประดับประดับบนพื้นอากาศ ดังข้อความว่า

...พระองค์ทรงนิสีทนการสมาธิท่ามกลางปราสาทบัลลังก์ ยังลำดับพระมหา-
โพธิพฤกษ์อันงามดุษก่อนเงินให้สถิตพระปฤษฎางค์ประเทศ กระทำภูมิเขตที่
นั้นให้ปานประหนึ่งว่าจมลงไปในกนกรถารารสน้ำทอง เบื้องบูรพทิศภาคก็
โอกาสต้องด้วยจันทร์ประกาย ฝ่ายปัจฉิมทิศก็รุ่งเรืองด้วย**รัศมี**พระสุริยา**อแสง**
สนธิโยบาท ในปัจฉิมโลกธาตุ**โชติช่วงชัชวาล**ด้วยกาญจน**พิสุทธรัศมี**อันออก
จากพระกายอินทรีย์พระมหาสัตว์...ทรงสถิตบนอุดมบัลลังก์สถาน อันยกซึ่ง
เศวตฉัตรกางกั้นในอากาศ กล่าวคือตรุราชมหาโพธิ ภายในท่ามกลาง**กนก**
มณฑปคือระหว่างห้องแห่งจักรวาล อันสว่างด้วย**แสงประทีป**กล่าวคือดวง
นิสากร**โอกาสแจ่มจรัส** ดาดเพดานในเบื้องบน**ขจิตไปด้วยดาวแก้ว** อันกล่าว
แล้วคือพื้นอากาศอัน**ระดับดาศด้วยดวงดารา** แวดวงด้วยปรากฏการณ์
กล่าวคือขอบคันจักรวาลศิริ(96)(เน้นโดยผู้วิจัย)

เมื่อพระพุทธเจ้าทรงบรรลुพระสัมพันธญาณแล้ว ตรัสทักตันทหาว่าได้ท่องเที่ยว
เพื่อสืบเสาะหาและได้พบตมหาซึ่งเป็น“ช่างกระทำเรือน” คือผู้ก่อสร้างนามรูปแก่พระองค์ จิตของ
พระองค์ก็ปราศจากสังขารทั้ง 3 (เวทนา สัญญา วิญญาณ)ที่จะทำให้เกิดอีกต่อไป แผ่นดินและ
มหาสมุทรก็เคลื่อนไหวปั่นป่วน ได้แสดงการรับรู้ เกิดอัศจรรย์ อีกทั้ง“...บรรดาแก้วประดับทุกทิพย-
พิมานก็เปล่งแสงส่องสัตตัตตณรังสี**จรัสประกายโอกาสไพโรจน์**กว่าปกติธรรมดา...”(100)(เน้นโดย
ผู้วิจัย)

ในปริจเฉทที่ 13 “ธัมมจักกปวิวรรต” อุปกาศึกได้บังเอิญเดินทางมาพบ
พระพุทธเจ้าซึ่งมีพระวรกายงดงามยิ่งนัก มีพระฉัพพิตพรรณรังสีโอกาสจากพระกาย ก็สงสัยว่าเป็น
ผู้ใด เหตุใดจึงมีกายที่งดงามเช่นนั้น ดังข้อความที่ยกมานี้

ฝ่ายอุปกาศึกเดินทางมาโดยทุราคมวิถีทางไกล หว่างคยาประเทศเขตเมือง
ราชคฤห์กับมหาโพธิ์ต่อกัน แลเห็นไพโรสน์สถานอันโอฬาร**ไพโรจน์พรรณ**
ราย ด้วยข้ายพระฉัพพิตพรรณรังสี**โสภณวิลาส** ปรากฏโดยทิวาทัศนากการ ทั้ง

พสุธาแลอากาศ**โอกาส**ด้วยพระรัศมี มีพรรณแห่งละหกออย่างทั่วทั้งทิศล่างแล
 ทิศบน มาสัมผัสกายตนประหลาดมหัศจรรย์ ไม่เคยได้พบเห็นเป็นเช่นนี้มาแต่
 ก่อน ถ้าจะเป็นเพลิง ไฉนกายอาตมาจึงไม่ร้อนกระวนกระวาย ถ้าจะเป็นน้ำ
 ไฉนกายอาตมาจะไม่ชุ่มชื้นเย็น นี่จะเป็นสิ่งอันไฉนยิ่งสงสัยสนเท่ห์จิต จึงเพ่งพิศ
 ไปข้างโน้นข้างนี้ก็เห็นองค์พระผู้ทรงสวัสดิโสภาคย์เสด็จบทรมา **รุ่งเรือง**ด้วย
 พระสิริฉัพพิตมหาทวัตติงสุบุรุษลักษณะแลพระ**พยามประกาศโอกาส**¹ เบื้องบน
 พระอุตมังกคิโรตม์ก็**ช่วงโชติ**ด้วยพระเกตุมาลาครุณาจุทองทั้งแห่ง ประดับ
 ด้วยฉัพพรรณรังสีแสง**ไพโรจน์จำรัส** ทรงสบงจีวรล้วนมีพรรณอันแดงดุด่าง
 พระอาทิตย์ อันอุทัยเหนือยอดยุคนธรบรรพต ดูดวงพระพักตร์ก็**ส่องใสสุกสก**
 เสมอดวงดอกโกมุท**บริสุทธิ์วิลาส** จึงดำริว่า ดั่งอาตมะปริวิตก บุคคลผู้นี้จะ
 เป็นมนุษย์หรือจึงมีจีวรอันทรงงามยิ่งนัก หรือจะเป็นเทพยดา ถ้าเป็นเทพยดา
 ก็จะไม่ทรงภาษามีพรรณอันแดง**โอกาส** จะไม่ทรงบาตรอย่างนี้ นี่ก็มีจีวรประดับ
 พระกายานี้จะมีไช้เทพยดา ชะรอยจะเป็นมนุษย์โดยแท้ แต่มีรูปสิริโสภาคย์ ยิ่ง
 คิดก็ยิ่งมากไปด้วยปีติปราโมทย์ยินดี มีโลมชาติสยดสยองทั่วสกลกายา พลัง
 จินตนาว่า ผู้นี้ใครหนอจึง**อุตมรังสีรุ่งโรจน์โชตินาการ** ปานประหนึ่งว่าฉัตรกาง
 กันในเบื้องบน **โสภณไพโรจน์**ตั้งนี้ยังมีจิตคิดการระยำเกรงพระเดชพระคุณ
 แห่งสมเด็จพระสัมพันธัญญ์ จึงบทรเข้าไปสู่ที่ใกล้แล้วก็เจรจาปราสัยทักถามว่า
 ดูกรอาวุโส อันว่ากายินทรีย์ของท่านนี้**งามพร้อมบริสุทธิ์** ฉวีวรรณก็**ส่องผุด**
พิลาศปราศจากราคี ท่านนี้มีนามชื่อใด บรรพชาเฉพาะสำนักผู้ใด ใครเป็นครู
 ของท่าน ๆ ได้เล่าเรียนธรรมในสำนักอาจารย์ผู้ใด จงแจ้งแก่อาตมา(119)(เน้น
 โดยผู้วิจัย)

ความสว่างไสวและงดงามของพระฉัพพิตพรรณรังสีและพระวรกายของพระพุทธเจ้า
 พรรณนาด้วยถ้อยคำแสดงภาพ ในปริจเฉทที่ 13 “อัมมจักกปรีวรรต” พระพุทธเจ้าเสด็จไปยังป่า
 อิลิปตนมฤคทายวัน เพื่อจะตรัสพระธรรมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ ดังต่อไปนี้

...สมเด็จพระผู้ทรงพระภาค...เสด็จไปใกล้จะถึงพนสมณต์ตำบลนั้น เปล่ง
 พระฉัพพิตพรรณรังสี**รุ่งเรืองรุจิโรภาส** เหมือนดั่งประกาศแก่ปัญจวัคคีย์ให้รู้ว่า
 พระพุทธองค์เสด็จมาสู่ที่นั่น ส่วนพระปัญจวัคคีย์ภิกษุทั้ง 5 ได้ทศนาพระรัศมี

¹ ศัพท์บาลีว่า พุยามปฺปภา แยกเป็น พุยาม (วาหนิง) กับ ปภา (แสง) หมายถึง “รัศมีแผ่ออกจากพระวรกาย
 พระพุทธเจ้าวาหนิง”(แปลก สนธิกรณ, 2506 : 245)

ทั้ง 6 ประการ แผ่ไพศาล*จรัสเรืองโรจน์*ทั่วทิศทิศ ก็สะดุ้งจิตหวาดไหวไม่รู้วาลิ่งอันใด ดูประหลาดปรากฏหัตถ์จรรย จึ่งปรึกษากันว่าแสงนี้จะเป็นแสงสิ่งใดต่าง ๆ เหลียวแลไปในทิศข้างโน้นข้างนี้ ก็เห็นองค์พระชินสีห์เสด็จมาจากอรัญญ-มรรคสถาน ปานประหนึ่งว่าพญาฉัททันตคชสารอันโคจรออกจากห้องแห่งเกาะแก้วมณี มิฉะนั้นดูดวงทิพากรอันออกจากห้องแห่งเมฆพลาหุกดู*เพริศแพรวพรรณราย* ด้วย*กระแสนสายชालประภาไพโรจน์จรัส*ทั่วจังหวัดวันศไพโรสณฑ์สกลวิสัยเขต ครั้นเพ่งพิศตระหนักเนตรก็รู้จักจำได้ว่า พระมหาบุรุษ-ราชเสด็จมา...(120-121)(เน้นโดยผู้วิจัย)

น่าสนใจว่าคำยืมจากบาลีสันสกฤตมักใช้ควบคู่กับคำไทยในรูปคำซ้อน เป็นศัพท์ที่พบได้ในวรรณคดีทั่วไป หรือเรียกได้ว่าเป็นคำทำเนียบกวี แต่ก็ใช้อย่างหลากหลาย มีบางคำที่อาจเป็นปัญหาสำหรับผู้รู้ในภาษาบาลี แต่ก็พิจารณาได้จากบริบท เช่น *ชाल* ในข้อความ กระแสนสายชาลประภาไพโรจน์จรัส *ชाल* เป็นคำนาม หมายถึง ชำย หรือ แห *ชालา* เป็นคำนาม หมายถึง เปลวไฟ โคมไฟ (แปลก สนธิรักษ์, 2506 : 118) คำว่า ชาลา ตรงกับคำสันสกฤตว่า ชวาล (พจนานุกรมฉบับ-ราชบัณฑิตยสถาน 2542, 2546 : 349) ถ้าดูตามบริบท ควรเขียน ชาลา มากกว่า ชาล (อาจตก ๑ ใน การพิมพ์ก็ได้) เมื่อเขียน ชาลา จะอ่านออกเสียงลงจังหวะตามสัมผัสใน ดังนี้ “กระแสนสายชาลาประภาไพโรจน์...”

ในตอนที่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาพระโลกุตรธรรมจนเข้าพระทัยแจ่มแจ้ง พระฉัพพัชร์พรรณรังสีก็โอกาสออกจากพระสรীরกาย ดังข้อความส่วนหนึ่งว่า

...พระรัศมีหงสบาทที่*พิลาส*เล่ห์ประดุจสีดอกช่อ แลดอกชบาแลดอกหงอนไก่ ออกจากพระกรัศกาย*รุ่งเรืองจรัส* พระรัศมี*ประกายสรประภา*ครวณาดุจสีแก้ว ผลึกแลแก้วไพฑูรย์*เลื่อมประพราย* ออกจากพระบวรกายแล้วแล่นไปในทิศทิศ วิจิตร*รุจีไอพาร* และพระฉัพพัชร์พรรณรังสี 6 ประการ แผ่ไพศาลแวดล้อมไป โดยรอบพระสกลกายในทริยกำหนดที่ 12 ศอกโดยประมาณ...(104)(เน้นโดยผู้วิจัย)

เมื่อจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ในปริจเฉทที่ 26 “มหานิพพานสูตรปริวรรต” พระพุทธเจ้าทรงเอนองค์ลงบรรทมเหนือคิลาอาสน์ มีบทพรรณนาฉากธรรมชาติในกาลนั้นว่า

...บุปผชาติแห่งนางรังหล่นลงเป็นนิรันดร์ ก็เปรียบปานประดุจจอสุขหล่นไหล พิลาปโสگی สัมผัสกับพระฉัพพัชร์พรรณรังสี*โสภณโอภาส*เพียงจะครอบงำเสียซึ่ง

*พรรณประภาแห่งภณมาศให้เสื่อมแสงเศร้ามีครุณาปานฉนั้น ฝ่าย
พระสุริยาก็สายัณห์ยอแสงอสดงคต เหมือนดุษบมิอาจอดกลั้นซึ่งความโศก
อันจะวิโยคพลัดพรากจากพระบรมโลกนาถ ฝ่ายพระรัชนิกรก็ลินลาศเลื่อนลอย
ขึ้นมาเบื่องบรพทศาดล ดุจดับเสี่ยซึ่งดวงหฤทัยแห่งเทพตามนุษย์นิกรชนอัน
อาดูรด้วยความโศก ซึ่งจะวิโยคจากพระภควันตมุนี ให้ระงับด้วยหยาดรัศมีอัน
เย็นยิ่งอย่างอมฤตธารา...(242)*

จะเห็นว่า มีการใช้คำแสดงแสงของพระฉัพพิพรพรรณรังสีอันสว่างไสวแห่งพระวรกายว่า *โสภณ-
โอกาส* ถึงขั้นว่าจะครอบงำแสงแห่งดวงอาทิตย์ให้เสื่อมแสงเศร้า สังเกตได้ว่ากวีใช้คำว่า *เสื่อมแสง*
และ *เศร้า* ติดกัน ให้ภาพของการทอแสงน้อยลงของดวงอาทิตย์ ที่โยงเข้ากับความรู้สึกเศร้าหมอง
แล้วต่อด้วยการพรรณนาพระอาทิตย์ในขณะนั้นว่า พระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้า การใช้คำว่า
ยอแสงอสดงคต นี้ นอกจากจะให้ความหมายถึงดวงอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าแล้ว ยังให้ภาพ
ของแสงที่เรื่อเรืองรองอยู่ ณ ริมขอบฟ้าทางทิศตะวันตก ดุจดั่งมีอาจกลั้นซึ่งความโศกที่จะพลัดพราก
จากพระพุทธรองค์ ส่วนพระจันทร์ก็เลื่อนลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า ดุจดั่งความทุกข์โศกของสรรพสัตว์
กวีกล่าวถึงรัศมีของดวงจันทร์โดยใช้คำว่า คำว่า *หยาด* ซึ่งโดยปกติจะใช้กับสิ่งที่เป็นของเหลว เช่น
น้ำ น้ำฝน เป็นต้น เมื่อนำมาใช้กับรัศมีของดวงจันทร์ก็ให้ความรู้สึกเย็นซาบซ่าน

1.2.2 คำแสดงเสียงอันดังกึกก้อง

คำแสดงเสียงอันดังกึกก้องในพระนิพนธ์นี้ ประกอบด้วยคำเลียนเสียงธรรมชาติ
และคำศัพท์ซึ่งสื่อความหมายถึงเสียงของแผ่นดินไหว ฟ้ำร้อง ฟ่าผ่า เสียงคลื่นในมหาสมุทร เช่นคำ
ว่า *กึกก้อง นฤนาท*(ความกึกก้อง, การบันลือ) *ครื้นครื้น*(สะเทือน) *ครืนครืน* *คำรน*(คำราม, กระทบ)
โครมครึก *ดั่งสะท้าน* *นฤโฆษ*(ดั่งก้อง, กึกก้อง) *ประนังนฤนาท*(คำว่า ประนัง หมายถึง ประชุม, รวม
ทั้งศัพท์หมายถึงการรวมของเสียงอันดังกึกก้อง) *เปรี้ยง ๆ* *สนั่น*(กึกก้อง, ดังลั่น, ดังมาก) *สะเทือน-
สะท้าน* *อุโฆษณาการ*(อุโฆษ หมายถึง กึกก้อง) และเสียงร้องของสัตว์ เช่น (แผด) *สีหนาท* (ร้อง)
โกญจนาท(ความกึกก้อง โดยมากใช้แก่เสียงช้าง¹) *ร้องมหาหสิตาการ*(หสิต มาจากภาษาบาลี
หมายถึง รื่นเริงแล้ว รวมความว่า เปล่งเสียงร้องอย่างรื่นเริง โสมนัส)

ในปริจเฉทที่ 3 “คัพพานิกขมนปริวรรต” พระนางสิริมหามายาทรงพระสุบินอันเป็น
นิมิตว่าพระโพธิสัตว์ลงปฏิสนธิในพระครรภ์ มีข้อความส่วนหนึ่งว่า “...มีเศวตหัตถิข้างหนึ่งเที่ยวอยู่
บนภูเขาทองนั้นแล้วลงมาจากกาญจนบรรพตขึ้นมาบนไทรฤตริโดยอุดรทิศ ชูซึ่งวงอันจับบุณฑริก
ปทุมชาติสีขาวยิ่งบานใหม่ มีเสาวคนธ์หอมฟุ้งตลบ แล้วร้อง*โกญจนาท*เข้ามาภายในกนกวิมาน แล้ว
กระทำประทักษิณพระองค์อันบรรทมถ้วน 3 รอบ...”(26)(เน้นโดยผู้วิจัย)

¹ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542, 2546 : 154

เมื่อพระโพธิสัตว์จะเสด็จออกจากพระนครเพื่อบรรพชา ม้ากัณฐกะซึ่งเป็นม้าทรงของพระองค์มีความยินดีที่พระองค์จะบรรพชาก็ร้องด้วยเสียงดังกึกก้อง

...พญากัณฐกะอัคราชาไนย...รู้อาการโดยสำเนียงว่า แต่ก่อนวันอื่น ๆ จะเสด็จไปประพาสพระอุทยานแลที่ใด ๆ ก็ย่อมผูกเครื่องประดับกายอาตมะแต่เพลลา ๆ หย่อน ๆ ไม่รีงรัดมันคงเหมือนดังครั้งนี้ แลครั้งนี้ผูกเครื่องรัดมันคงยั้งนักระรอยว่าสมเด็จพระลูกเจ้าแห่งอาตมาจะเสด็จออกสู่มหาภิเนษกรมณีนี้นั้นเป็นแท้ พญาครุฑราชดำริรู้จะนี้แล้วก็มีจิตโสมนัส จึงเปล่งเสียงร้องมหาหสิตาการกึกก้องสนั่นทั่วไปในจังหวัดกรุงกบิลพัสดุ์ทั้งสิ้น เพชฌดาตทั้งหลายกำบังเสียงซึ่งเสียงพญาม้ามิให้บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งได้ยิน เกรงจะเป็นมลทินมหาภิเนษกรมณีนคราย(59)(เน้นโดยผู้วิจัย)

ในปริกษที่ 9 “มารวิชัยปริวรรต” พระพุทธเจ้าทรงมีชัยชนะเหนือพระยามาร ธรรมชาติก็ได้แสดงการรับรู้ในวีรกรรมของพระองค์

ครั้งนั้นมหาปฐพีก็ป่วนปั่นป่วนประหนึ่งว่าจักรแห่งนายช่างหม้อบันลือศัพท์ **นฤนาทหวาดไหวสะเทือนสะท้าน** เบื้องบนอากาศก็**อุโฆษนาการ** เสียงมหาเมฆครืนครื้นป้อนป้อนจะทำลายภูผาทั้งหลายมีสัตตภัณฑ์บรรพตเป็นต้น ก็วิจลลการขานศัพท์สำเนียง**กึกก้อง**ทั่วทั้งท้องจักรวาล ก็บันดาลไกลาลห้วงสกลดัง**สะท้าน** ปานดุจเสียงปาไผ่อันไหม้ด้วยเปลวอัคคี ทั้งเทวทูตทุกก็ลงสวรรค์ก็**บันลือ**ไปเอง เสียงครืนเครงดุจวิหิตาซอันสาตทั้ง ถูกกระเบื้องอันเรื่องโรจน์ร้อนในกองอัคคีการ อสนีบาตก็ประหารลง**เปรี้ยง ๆ** เพียงพื้นแผ่นดินปฐพีจะพังภาค...(94)(เน้นโดยผู้วิจัย)

ภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงบรรลุพระโลกุตระธรรมแล้ว ตรัสทักตักหา ธรรมชาติได้แสดงการรับรู้ การกระทำอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ โดยแสดงอาการที่ผิดไปจากปกติ

...อันว่ามหาปฐพีอันมีประมาณกำหนดโดยหนาได้สองแสนสี่หมื่นโยชน์ ก็**อุโฆษนาการบันลือ** ดังกัณฐกะอันประหารด้วยค้อนเหล็กดังสนั่นได้ละร้อยพื้นหมื่นแสนเสียง**สะเทือนสะท้าน** สำแดง**วิจลลการกัมปนาท**มหาสาคร-สมุทรก็ตีฟองนองคลื่น...คชสารก็บรรพชาศัพท์**คำรนร้องก้องโกญจนาท** หมู่

ตรงค์ตระกูลสินธพชาติ ก็**บันลือศัพท์**ทฤหรรษ์ไกรสรสีหราชก็**แมตสีหนาท**
สนั่นสะเทือนสะท้าน...(100-101)(เน้นโดยผู้วิจัย)

ในท้ายปริจเฉทที่ 26 “มหานิพพานสูตรปริวรรต” พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ
 ปรีนิพพานแล้ว ก็บังเกิดความหวั่นไหวของธรรมชาติ รับรู้การจากไปของพระพุทธองค์ “...อันว่า
 ปฐวี**กัมปนาท**ก็บังเกิดปรากฏพิลึกพิ๊งกลัวทั่วโลกธาตุทั้งปวง อีกทั้งห้วงมหรณพ ก็กำเรบตีฟอง
 ค่นองคลื่น**ครีนครันนฤนาทสนั่น**ในมหาสมุทรสาครทั้งหม่อมัจฉาชาติมังกรผุดดำกระทำให้ศัพท์
 ลำนาน**นฤโทษ** ครวนาดุจเสียงปริเทวกถา **แซ่ซร้อง**โสภาดูรกำสรด...”(248)(เน้นโดยผู้วิจัย)

เสียงอันดังของเหล่าเทพดาและสัตว์ในหิมพานต์ อีกทั้งเสียงคลื่นในมหาสมุทร มี
 คำไทยในรูปกริยา เช่น **แซ่ซร้องเสียง แซ่ซร้องร้อง** **นี่สนั่น**(อิงมี,อีกทีก¹) **บันลือ**(เปล่งเสียงดังก้อง)
อ้ออึง(สนั่น,ดังลั่น,เอิกเกริก) **เอิกเกริก**(อ้ออึง,ครึกครื้น,สนุกสนาน) บางครั้งปรากฏเป็นกลุ่มคำ เช่น
ประสานศัพท์โกลาหลนี่สนั่น(โกลาหล เป็นคำบาลีหมายถึง เสียงกึกก้อง อ้ออึง เอิกเกริก วุ่นวาย)
 เช่น ขณะที่พระพุทธเจ้าเสด็จยังป่าไม้รังเพื่อจะสถิตย์พระรัตนบัลลังก์ เหล่าเทพดาก็มาแห่แหน
 แวดล้อมเป็นจำนวนมาก มีคำบรรยายว่า “...ฝูงเทพยต์ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุก็มาสโมสรประชุมชวนกัน
 บูชาด้วยนานาทิพยดุริยดนตรี...**แซ่ซร้อง**เสียงสุรคณานิกรกินนรครุฑกษัตริย์ทั้งหลายถวายศัพท์
 สาธุการ**เอิกเกริกโกลาหลนี่สนั่น**”(80) เมื่อพระพุทธเจ้าเอาชนะพระยามารได้แล้ว “...ฝูงเทพไทกับ
 ทั้งพรหมบริษัท...เห็นหม่อมารอาธรรมแตกฉานปลาตนาการไป ต่างองค์ดีพระทัย**แซ่ซร้องร้อง**
 สาธุการ **ประสานศัพท์โกลาหลนี่สนั่น** ชวนกันกล่าวสรรเสริญพระคุณพระมหาบุรุษราช...”(94)
 (เน้นโดยผู้วิจัย)

คำที่แสดงเสียงอันดังประกอบด้วยความไพเราะของเสียงดนตรีและเสียงนกร้อง มี
 หลายคำเช่น **กึกก้อง** **นฤโทษณาการ** **เนียรนาท** หรือ **นฤนาท**(เสียงกึกก้อง) **ประโคม**(การบรรเลง
 ดนตรีในพิธีเพื่อสักการบูชาหรือยกย่อง²) **ระดม**(ทำพร้อม ๆ กัน ในที่นี้หมายถึงเสียงที่ตั้งขึ้นพร้อม
 กัน) **ประกาศศัพท์สำเนียง** แสดงความไพเราะของเสียงที่ตั้งกลมกลืนกัน เช่น **ประสานเสียงเสนาะ**
มธุรสศัพท์จับใจ **ไพเราะเจริญใจ** **บรรสานศัพท์ไพเราะ** **สนั่นเสนาะไพเราะ** สังเกตได้ว่าเน้นผลกระทบ
 ให้รื่นรมย์ใจ ตัวอย่างเช่น ในปริจเฉทที่ 6 “มหานิกขมนปริวรรต” พระโพธิสัตว์เสด็จประพาส
 พระอุทยาน มีข้อความพรรณนาธรรมชาติอันงดงามในอุทยานว่า “...ดวงดอกโกสุมภเสาวรสระรวย
 รื่นเสาวคนธต์ลอบอุทยานมณฑลสกลภูมิฐาน **นฤโทษณาการกึกก้อง**ไปด้วยเสียงสรรพสุกณปิณฑา
 คณา มยุรหงส์โกญจาโกกิลลาชาติต่าง**ประกาศศัพท์สำเนียงสนั่นเสนาะไพเราะเจริญใจ**...”(54)

¹ ใน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542 (2546 : 593) พบคำว่า นี่สนั่น หมายถึง อิงมี,อีกทีก

² พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542, 2546 : 655

(เน้นโดยผู้วิจัย) มีการใช้คำที่แสดงเสียงอันดังและไพเราะของเสียงดนตรี เมื่อพระเวสสุกรรมลงมา จากเทวโลก ประดับพระกายพระโพธิสัตว์แล้ว “...ชาวพนักงานดุริยดนตรีทั้งหลายก็ประโคมสรรพ- สังกีตร้องขับขาน**ประสานเสียงเสนาะสำเนียงนฤนาท...**”(55) ในคืนก่อนที่พระโพธิสัตว์จะเสด็จ ออกบรรพชา มีงานเลี้ยงบำเรอพระองค์ ผู้ทรงนิพนธ์ทรงบรรยายว่า

...ในห้องแห่งปราสาทนั้นนฤโฆษด้วยเสียงวลัยหัตถบาท แลเสียง เครื่องประดับสรวงค์แห่งองค์คณนาฎทั้งหลายอันกระทบกระทั่งกัน กับทั้ง เสียงศัพท์พิณพาทย์ดุริยางค์ แลกระแสน้ำเนืองเนกนางรัตนราชกัญญาอัน ขับขาน**บรรสานศัพท์ไพเราะอภิรมย์ระดมกับเสียงแมลงผึ้งภู** บินมาเชยซาบ เอารสเกษรเรณูเสาวคนธบุผา ในห้องเหมปราสาทนั้น**เสนาสนั้นเนียรนาท เป็นอันหนึ่งอันเดียว** ควรจะสวนากการบานเบิกบันเทิงหฤทัยปรีดา...(57)

หรือเมื่อพระโพธิสัตว์เสด็จไปยังโศภิตาลังก์เพื่อจะพิชิตพระยามาร ผุ้เทพยดาและอมนุษย์ทั้งหลาย ก็กระทำสักการบูชา “...ด้วยสุคนธมาลาต่าง ๆ บ้างก็**ประโคมทิพยสังคีตนฤโฆษขานสุนทรศัพท์ เสนาสนั้นนฤนาท**ผุ้เทพยท้าวทั้งหมื่นโลกธาตูก็กมาสโมสรประชุมชวนกันบูชาด้วยนานาทิพยดุริย- ดนตรี...”(80) กลุ่มคำเหล่านี้เรียบเรียงต่อเนื่องด้วยความประสานของเสียงและความหมาย

1.2.3 คำแสดงความเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่

ในพระนิพนธ์นี้มีคำศัพท์ที่มุ่งผลทางวรรณศิลป์ คำแสดงความเคลื่อนไหวและ การเคลื่อนที่เป็นคำกริยาที่มีความหมายเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวหรือการเคลื่อนที่ ส่วนใหญ่เป็นคำ ไทย ดังตัวอย่างที่ยกมาต่อไปนี้

บทพรรณนาการรำถวายพระโพธิสัตว์ในปริจเฉทที่ 6 “มหากนิขมณฑลปริวรรต” ใช้ คำกริยาที่มีความหมายแสดงการเคลื่อนไหวของนางรำ ได้แก่ **กระหยับ**(ขยับ) **กริดกราย**(เอียงกราย, เดินทอดแขน) **ยกย้าย**(บาท) **ย่างเหยียบ** **ย้าย**(กระบวนรำ ซึ่งเป็นไปอย่าง **พร้อม ๆ กัน**) **เอียงย่อง** **เอียงย่าง**(เดินอย่างมีลีลา, เดินอย่างมีท่าทาง) ยังมีวลีที่แสดงความเคลื่อนไหวอันอ่อนช้อยงดงามด้วย ว่า **มีอาการลีลาอันงาม** ดังต่อไปนี้

...ฝ่ายผุ้นางระบำทั้งหลายกาลเมื่อจะยกหัตถ์ขึ้นฟ้อนดูกรอัน**กระหยับ กริดกรายย้ายกระบวนรำก็พร้อม ๆ กัน** สรรพกาญจนารมณ์อันประดับด้วย สัตตรัตนมณีก็หวนไหวไพโรจน์รังสีจรัสทั่วทั้งพื้นภายในปราสาท ก็โอกาส เพียงวิษขุดาสายฟ้าแลบสักแค้นครั้ง กาลเมื่อนางระบำทั้งหลาย**ยกย้ายบาท เอียงย่องตามลอบองรำย่างเหยียบ**ลงบนพื้นทองในห้องแห่งปราสาท **ก็มี**

**อาการลีลาศอันงาม ปานประหนึ่งว่าพันแห่งคณางสุวรรณหงส์ อัน
เยื้องย่างเล่นเหน้อยอดจิตรภูมบรรพต...(57)(เน้นโดยผู้วิจัย)**

ในปริจเฉทนี้ เมื่อพระโพธิสัตว์เสด็จออกจากพระนคร มายังฝั่งแม่น้ำโนมา พระองค์ซึ่งทรงม้ากัณฐกะอยู่ ต้องเสด็จข้ามแม่น้ำ ก็มีปุกฉาว่าม้ากัณฐกะจะมีกำลังไปต่อได้อีกหรือไม่ มีวิสัยเห็นว่า “กำลังพญาม้านั้นมาก”พอที่จะไปได้ ในที่สุดม้ากัณฐกะก็กระโจนข้ามแม่น้ำโนมาได้อย่างทันใจเมื่อทรงให้สัญญาณ ข้อความตอนนี้ใช้คำกริยาแสดงความสามารถในการเคลื่อนที่ไปด้วยกำลังของม้ากัณฐะในประโยคเงื่อนไข คือ “มาตรว่าจะ**ขับควบไปรอบขอบ**เขากำแพงจักรวาล”ก่อนเวลาอาหารก็ยังคงกลับมาทัน ถึงม้ากัณฐกะต้อง**“ลุยย่าเหยียบท่าฝนดอกไม้ทิพย์”** ที่เทวดาโปรยปรายลงมา ก็ยัง**“แผ่นโผนข้ามแม่น้ำโนมานที่ไปตกลงยังฝั่งปากโพ้น”** ดังคำประพันธ์ที่ยกมาต่อไปนี้

...มีคำปุกฉาว่ากำลังพญากัณฐกัศวราชอาจดำเนินไปอีกในเบื้องหน้าจะได้หรือมิได้ประการใด? วิสัยเห็นว่าอาจสามารถจะไปอีกได้ด้วยกำลังพญาม้านั้นมาก มาตรว่าจะ**ขับควบไปรอบขอบ**เขากำแพงจักรวาลอันหนึ่งในเพลาปุเรกัต ก็อาจนิวัตนาการมาทันเวลาอันตกแต่งอาหารไว้ให้ตนบริโภคน **รวดเร็วดุบุรุษอันยืนอยู่ในท่ามกลางดุมจักร แล้วเดินเวียนไปรอบกจักรนั้น** แลครั้งนั้นเดินไปเข้าเพราะ**ลุยย่าเหยียบท่าฝนดอกไม้ทิพย์** แลทิพยมาลาอันเทพยดานาคครุฑทั้งหลาย**โปรยปรายลงมา**จากอากาศบุชาพระมหาสัตว์ดาตาสในพื้นภูมิภาคจนท่วมอุรุประเทศแห่งพญาม้าเหตุตั้งนั้นจึงเข้า พาเสด็จมาสิ้นทาง 30 โยชน์ พอรุ่งบรรลู่ฝั่งอโนมานที่ ขณะนั้นพระมหาบุรุษราชจึงเตือนผนังข้างม้าด้วยสันพระบาทให้สัญญาณ พญากัณฐกอชาก็**แผ่นโผนข้ามแม่น้ำโนมานที่** อันมีประมาณโดยกว้างได้ 8 อศุภคือ 14 เส้น **ไปตกลงยังฝั่งปากโพ้น**สำแดงนิมิตอันพระองค์จะข้ามพันโสมสาครได้เป็นแท้...(63)(เน้นโดยผู้วิจัย)

หลังจากที่พระโพธิสัตว์ทรงเข้าพระทัยว่าทางที่จะนำไปสู่การดับทุกข์นั้นคือทางสายกลาง มิใช่การบำเพ็ญทุกรกิริยา ในคำคืนหนึ่งพระองค์ก็เสวยพระมหาสุบิน 5 ประการ ผู้ทรงนิพนธ์ทรงใช้คำแสดงความเคลื่อนไหวในการบรรยายพระมหาสุบินนั้น ได้แก่ **หญ้าแพรกอกขึ้น** หญ้าแพรก**เจริญสูงขึ้น**ไป หมูหนอน**ได้ขึ้น**มา สกุนชาติหลากหลายสี **บินมา**(แต่จำตฤทศ ๆ ละอย่าง ๆ) มา**จับฟูบลง**(แทบพระบาทมูล) **กลายกลับ**(เป็นสีขาวไปทั้งสิ้นด้วยกัน) ดังข้อความในปริจเฉทที่ 8 “พุทธบูชาปวิวรรต” ต่อไปนี้

...พระมหาสุบินคำรบ 2 นั้นว่า ตินชาติหญ้าแพรกเส้นหนึ่งงอกขึ้นแต่พื้นพระนาภีแล้วเจริญสูงขึ้นไปจดคอคานาดลนภากาศอันนี้เป็นพระมหาสุบินนิมิตคำรบ 2 แลพระมหาสุบินนิมิตคำรบ 3 นั้นว่า กิมีชาติหมู่นอนทั้งหลายล้วนมีกายอันขามีศีรษะอันดำ ใต้ขึ้นมาแต่ปลายพระบาทบุคคลเต็มตลอดปกปิดเสียซึ่งลำพระขงฆ์ทั้งสิ้น จนตราบเท่ากระทั่งถึงพระชาตุมณฑล อันนี้เป็นพระมหาสุบินนิมิต ข้อเป็นคำรบ 3 แลพระมหาสุบินคำรบ 4 นั้นว่ามีสกุลชาติทั้งหลายสี่จำพวก พื้นแต่มีพรรณต่าง ๆ กัน เหล่าหนึ่งเหลือง เหล่าหนึ่งเขียว เหล่าหนึ่งแดง เหล่าหนึ่งดำ บินมาแต่จาดุทิศ ๆ ละอย่าง ๆ มาจับฟูลงแทบพระบาทมูลแล้วก็กลายกลับเป็นสีขาวไปทั้งสิ้นด้วยกัน...(76)(เน้นโดยผู้วิจัย)

บทพรรณนาธรรมชาติ ใช้คำแสดงความเคลื่อนไหวของธรรมชาติ เพื่อให้ผู้รับสารจินตนาการเห็นภาพอันงดงามและควมมีชีวิตชีวาของธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในความเปรียบบุคคลวัตด้วย ตัวอย่างเช่น ในปริจเฉทที่ 8 “พุทธบูชาปวิรรต” เมื่อพระโพธิสัตว์เสด็จยังป่าไม้รังสุโพธิบัลลังก์เพื่อพิชิตพระยามาร ผู้ทรงนิพนธ์ทรงใช้คำว่า *น้อม* (ยอ) *ทอด* (กึ่งก้าน) เป็นกิริยาอาการของหมู่มั้รังซึ่งกระทำการสักการบูชาพระโพธิสัตว์ และคำว่า *บินวะวู่วน* *เชยชาย* (รสเกสรสรพกุสมมาลี) เป็นกิริยาอาการของฝูงแมลง ให้เห็นภาพหมู่แมลงจำนวนมาก บินว่อนไปมารับรสหวานจากเกสรดอกไม้ ก็ส่งเสียงประสานกันเพื่อ“สาธุการพระกฤษดาธิคุณ” ดังข้อความที่ยกมาต่อไปนี้

...หมู่มั้รังทั้งหลายล้วนมีฉายาอันร่มเรียงรายชายไปเบื้องบูรพทิศ เล่ห์ประหนึ่งว่ามีจิตวิญญาณ อย่างจะเยื้อนทูลสารแถลงอนุสนธิว่าขอเชิญเสด็จจรดลไปในวันนี้ จะได้ตรัสแก่พระศรีสรรเพชดาญาณกระทำอาการ *น้อมยอทอดกึ่งก้าน* อันกอปรด้วยบุปผชาติ *เบ่งบาน* สักการบูชา ฝูงภุมราทั้งหลาย *บินวะวู่วนเชยชายรสเกสรสรพกุสมมาลี* มีพรรณ 5 ประการ บันลือศัพท์ผสมสาธุการพระกฤษดาธิคุณแห่งพระมหาบุรุษราชอันเสด็จลีลาศออกจากทิวาวิหาร...(79)(เน้นโดยผู้วิจัย)

บทพรรณนาธรรมชาติที่มีคำแสดงความเคลื่อนไหว ยังปรากฏอยู่ในปริจเฉทที่ 17 “กบิลวัตถุคมนา-ปวิรรต” พระเจ้าสุทโธทนะได้ตรัสสั่งให้กาฬุทายีมาตย์ไปทูลเชิญพระพุทธเจ้าเสด็จเยือนกรุงกบิลพัสดุ์ กาฬุทายีมาตย์ได้บวชเป็นภิกษุ และต่อมาก็ได้กล่าวสรรเสริญคุณแห่งมรรคาเพื่อทูลเชิญพระพุทธองค์เสด็จ ข้อความในบทสรรเสริญคุณแห่งมรรคานี้ มีการใช้คำแสดงความเคลื่อนไหวของธรรมชาติ ทั้งที่เป็นดอกบัว นก นกยูง และแม่น้ำ ด้วยคำกริยาที่ให้ภาพ เช่น ดอกบัวหลากหลาย

พรรณ“*ชุ่มช่อชูไสว...ฝูงสกุณปีกขาวร่อนลงจับอาศัยในอุบลบุปผชาติอันเบิกบาน...บ้างคาบเอา
เกสรปทุมมาลัยแล้วบินโบยไปโดยทิศต่าง ๆ...*” นกยูง*เวียนระวัง* หม่อมยุรา“*อย่างย้ายรำแพนแม่
พื่อน...นิกรคณายูงยุรยาตรอยู่บนยอดบรรพตอันสูง...ห้วยเหวละหานธารเขาชะวาระริน ลินธูฟอง
ฝอยย้อยหยาดกระเซ็นช่าน*” ดังตัวอย่างต่อไปนี้

...สถลแถวทางก็รีนราบดุจแสงสร้างประดิษฐ์ตกแต่งเสมอเป็นอันดี ในบริเวณ
วนาลีก็แสนสุขสนุกสำราญ ดุจทิพยนั้นทวันอุทยานสวนสวรรค์อันวิจิตรด้วย
วิธินานาทุมาชาติ ล้วนทรงกุสมภเสาวคนธ์สะอาดควรจะอภิรมย์ มีทั้งสระ
โปกขรณอันอุดมเตียรระดาชด้วยบงกชชาติบุณฑริกประทุม*ชุ่มช่อชูไสว* กระแส
ลินธูก็เย็นใสบริสุทธิ์เต็มเปี่ยมบริบูรณ์มิได้บกพร่อง ละอองเกสรโมลลสุคนธ์
ขจรขจายบหายหอม เป็นที่หรรษาปราโมทย์แก่หม่อมมนุษย์นิกรอมบรรษัทอัน
ได้ทัศนาศา ฝูงสกุณปีกขาว*ร่อนลงจับอาศัย*ในอุบลบุปผชาติอันเบิกบาน ต่าง
ไซขานศัพท์สารภิมย์ ชมเชยคู่อยู่สะพรั่งเพรียกพรั่ง จำนรรนาตามพิหสิต
ภาษาแซ่เสียงสุนทรสำน่าน บ้างคาบเอาเกสรประทุมมาลัยแล้ว*บินโบยไปโดย
ทิศต่าง ๆ*กลางร้องถ้อยถ้อยแก่กัน กลิ่นโกสมบุปผชาตินั้นก็หอม*เฟื่องฟุ้ง*ไปใน
ทศทิศาดล หนึ่งในเดือนสถลรัฐฐาน มีทั้งคชสารข้ามันสัญจร*เที่ยวท่องข้าม*
ท้องที่แลคีรีห้วยละหาน เปล่งศัพท์สำน่านร้องก้องโกญจนาทสำเนียงพันพิลิก
จะได้สดับทั้งเสียงลินธูธารอัน*ไหลหลัง*ตั้งครั้นครีกอันอุโฆษควรพิศวง แล้ว
จะได้เห็นหมู่มโรรคณามี*โลมาเวียนระวัง*ประดับสอดสีขนเขียวคืออินทนิลมณี มี
แวววงอลงกตให้กำทางอย่างสร้างวาดดูวิจิตรสถิตอยู่ในทิศต่าง ๆ แลหม่อมยุรา
บ้างก็*ย้ายย้ายรำแพนแม่พื่อน*พร้อมด้วยนิกรคณายูงยุรยาตรอยู่บนยอด
บรรพตอันสูง เปล่งมธุรสสำเนียงเสียงแข่งชานกันต่าง ๆ ลางเหล่าที่ชคณาเนก
นานาชาติพิลาสด้วยสีขนโสภณไพจิตรสถิตบนคีรีรายเรียงเปล่งศัพท์ส่องเสียง
เซงแซ่ดับโสดเสนาะมโนภิรมย์ บนเนินสิ่งขรพนมก็อาภีระณเดียรระดาชด้วย
บุปผชาติอัน*แบ่งบาน* ล้วนทรงสุคนธ์หอมหวาน*เฟื่องฟุ้ง*รุ่งเจริญจิต พื้น
ภูมิภาคภูผาก็โสภภาพรรณไฟโรจน์รุ่งเรืองไปโดยรอบกอบปรด้วยห้วยเหวละหาน
ธาร*เขาชะวาระริน* ลินธูฟอง*ฝอยย้อยหยาดกระเซ็นช่าน* ปานประหนึ่ง
วิสโสทกตกแต่ที่ข้มพราภาค เยือกเย็นเช่นหยาดทิพยอุกธาราสวรรค์ในทัณฑ-
โปกขรณแห่งท้าวเทพยโกสียศกเทวราช...(159)(เน้นโดยผู้วิจัย)

เห็นได้ว่า ในบางแห่งใช้คำกริยาหลายคำต่อเนื่องกัน เช่น (หม่อมยุรา)*อย่าง ย้าย รำแพน แม่ พื่อน*
(ลินธูฟองฝอย)*ย้อย หยาด กระเซ็นช่าน* ซึ่งก็ให้รายละเอียดของลักษณะของธรรมชาตินั้น ๆ อย่าง

แจ่มชัด หรือในบทพรรณนาธรรมชาติซึ่งแสดงการรับรู้การแสดงปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้า ในปริเฉทที่ 13 “ธัมมจักกปรีวรรต” ก็มีคำแสดงการเคลื่อนไหวอันรุนแรงของธรรมชาติ เช่น หมื่นโลกธาตุดุไหวหวั่น *ป่วนปั่น* มหาสมุทรกำเริบคลื่น *พินฟอง* และการแสดงความเคารพต่อพระพุทธรองค์ของขุนเขาพระสิเนรุราชซึ่ง *น้อมยอด* ดุจดั่งกราบไหว้โดยใช้ศัพท์ว่า “อภิวันทนประณต” ย้ำความสำคัญของปรากฏการณ์ ดังข้อความที่ยกมานี้

...ทั้งหมื่นโลกธาตุดุก็กัมปนาการ *ไหวหวั่นป่วนปั่น* ปานประหนึ่งว่ายนต์แห่งหีบอ้อยแลยนต์แห่งสกัดน้ำมัน แลตัดผันแห่งดุมเกวียนปรากฏบันดาล มหาสมุทรก็กัมปนาการ *กำเริบคลื่นพินฟอง* ก็ก้องโกลาหลนฤนาท ทั้งเขาพระสิเนรุราชก็ *น้อมยอด* อย่างจะอภิวันทนประณตแลอเนกมหัศจรรย์ทั้งหลายก็ปรากฏ...(127)(เน้นโดยผู้วิจัย)

ในการพรรณนาเหล่านี้มารพลงอันน่าเกลียดน่ากลัว ในปริเฉทที่ 9 “มารวิชัย-ปรีวรรต” มีคำแสดงการเคลื่อนไหว ตัวอย่างเช่น การแปลงกาย เปลี่ยนจากรูปลักษณะหนึ่งเป็นอีกรูปลักษณะหนึ่ง เช่น *กลายเป็น จำแลงกาย นฤมิต* การกล่าวถึงการเคลื่อนที่ของอสรพิษก็จะใช้คำว่า *เลื้อย ย้าย ประเวศ เลื้อย...ทะลุลง... ทะลุตลอดออกแม่พังพาน* หากกล่าวถึงการให้ตัวหนอนเลื้อย *เข้า* และ *ออก* อวัยวะเช่น หู ตา ของเหล่ามารพลง ก็ระบุด้วยศัพท์บาลีและคำไทยไม่ให้ดูซ้ำกัน คือ วาม ซ้าย ทักษิณ ขวา กลุ่มคำแสดงลักษณะท่าทางของอสรพิษ ได้แก่ *แม่พังพาน แลปลิ้นแลฟันเล็ก เลิกพังพาน ห้อยศีรษะออกมาเลิกพังพาน (เลิก หมายถึง ยก)* ส่วนมารโยธาซึ่งแสดงฤทธิ์ก็มีกริยา *เดิน โลด โดด* ติดกัน กริยาอาการอันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนวรรณนาบางแห่งมีทั้งที่แสดงความเคลื่อนไหวด้วยภาพและเสียง ดังข้อความต่อไปนี้

...บางหมู่...นฤมิตกาย *กลายเป็น* ครุฑฝ้ายอโรภาค ท่อนเบื้องบนเป็นนาคแสดงเดช ลงพวกก็ *จำแลงกาย* ฝ้ายเหฎฐิมภาคเป็นพยัคฆ์ปีชาติ ภายท่อนบนจำแลงหลากเป็นพฤษภ บางมารก็ *นฤมิต* อูทังคทิส้องคัพพะเป็นพยัคฆ์เพศหนเหฎฐิมสิริราประเทศเป็นอุศุกาย พลมารทั้งหลาย บางเหล่า *นฤมิต* ภายท่อนต่ำเป็นอัครรุกขชรัสสีหหิสติชฌกษชาติ อุปริกายโกฎฐาสเป็นคชหัย ไกรสรกาสรสกุณเร้งกานานาสัตว์จตุบาทต่างชาติต่างพรรณ บางจำพวกพลมารก็สำแดงฤทธิ์ เป็นอสรพิษให้ *เลื้อยเข้าไป* ในช่องโสดเบื้องซ้าย บ้างก็ *ย้าย* ให้ *ประเวศ* โดยประเทสวามโสดทวาร แล้ว *ออก* ทางด้านกรณภาคทักษิณ *แม่พังพานแลปลิ้นแลฟันเล็ก* หลากหลาย บางมารให้ทีฆชาติ *เข้า* ทางจักขุเบื้องซ้าย *ออก* ทางจักขุเบื้องขวา บ้างก็ให้ *เข้า* ทางทักษิณนัย *ออก* ทางวามเนตร

แสดงเดช**พ่นพิษเล็กฟุ้งพาน** บ้างก็ให้**เข้าทาง**ทักษิณนาสิกทวาร**ออกทาง**ช่อง
 นาสิกเบื้องซ้าย บ้างก็ให้**ประเวศ**ฝ่ายทวารวามนาสา**ออก**ทักษิณนาสิกทวาร บาง
 หม่อมมารก็ให้**เข้าทาง**โอรุ้ออกทางนาสิกทวาร**แผ่ฟุ้งพาน**อยู่เหนือศิโรตม์แสดง
 เดช บ้างให้สถิตอยู่บนศิริประเทศแล้ว**เลื้อยลงเล็กฟุ้งพาน**อยู่แทบมุขทวารก็มี
 บ้างให้**เข้าทาง**อุทรนาภี**ทะลุตลอดออกแผ่ฟุ้งพาน**ทางโอรุ้อทวาร บ้างก็ให้**เข้า**
 ทางโอรุ้อ**ทะลุลงเล็กฟุ้งพาน**ทางอุทร ลงเหล่ามารก็เอานาค**พันธ**เป็นนวลัยกร
 เบื้องขวา แล้ว**ห้อยศิระชะลงมาเล็กฟุ้งพาน**อยู่เหนือเข้า บ้างก็เอานาค**พันธ**
 หัตถ์ซ้ายเป็นนวลัยแล้ว**ห้อยศิระชะลงไปแผ่ฟุ้งพาน**อยู่ ณ ชานูประเทศเบื้องขวา
 บ้างก็เอาสัปปชาติใหญ่่น้อยมีงูเหลือมเป็นต้นเอา**พันพาหา**แลขาทั้งสองข้าง
 ต่างๆ แลพิลึกพิงกลัว ตัวมารโยธาแต่ละคนๆ...แสดงฤทธิ์**เด่นโหดโหดขึ้นบน**
อากาศตวาดศัพท์สำเนียงเสียงสะท้านสะเทือน**ก้องดุจทองพสุธาจะโทรม**
ทรุด มิฉะนั้น**ดุจเสียงมหาเมฆลั่นบันลือแลเสียงอสณีบาดแลเสียงคลื่นใน**
ท้องมหาสมุทรต่าง ๆ ทำลายซึ่งเขาจักรวาลอันอื่นมา เพื่อจะ**ยำเหยียบ**
 มหามงคลจักรวาลอันนี้ มีครุวนาดูจมหาบรรพตอันเนื่องติดกันมาจะ**ทับ**
มหาโพธิมณฑลให้โทรมทรุดทำลาย (84-85)

ขณะที่เหล่าเทพดาที่แห่แหนแวดล้อมพระโพธิสัตว์มานั้น ต่างหวาดกลัวภัยของพระยามาร พากัน
 หลบหนีกลับไปยังวิมานของตน กวีได้แสดงว่าเทพดาตกใจจน**มสะ**(ทั้ง)พระโพธิสัตว์ และ**ปลาต-**
นาการ(หนีไป) เมื่อจะเห็นว่าไปในอากาศก็มีคำว่ **เหาะหนี นีวัตปลาต**(หนีกลับ)ยังพรหมโลก
ระเห็จไป เหาะขึ้นเวหา แล่นขึ้นอากาศ มีแต่พญานาคที่**“ชำแรกปฐพีสู่นาคพิภพ”** เหล่าเทพดายัง
 ห่วงสมบัติ ต่างองค์ก็หีบจับตึงคว่ำเอาเครื่องยศ(สุพรรณจามร วาลวิชนี สังข์ เศวตฉัตร)หรือนาง
 บริวารไปด้วย ดังคำกริยา คือ **จับ ฉวยฉุด** ในคำประพันธ์ต่อไปนี้

...เทพดาทั้งหลายต่างองค์สะดุ้งตกพระทัยกลัวภัยแห่งมารพลบมีอาจอยู่ในที่
 เฉพาะหน้าได้ ก็**มสะ**พระมหาสัตว์ไว้แต่พระองค์เดียว พรารภจะ**ปลาตนาการ**
 ไปจากที่นั่น แลสุยามเทวราช**ถือสุพรรณจามรเหาะหนี** สันดุสิตเทวราชก็**ถือ**
วาลวิชนีระเห็จไป ปัญจศิขรเทพยคนธรรพก็**จับทพพิณใหญ่เหาะขึ้นเวหา**
 สมเด็จพระชินทราก็**ฉวยฉุดวิษุฑมสังข์**ลากไปในเบื้องหลัง**แล่นขึ้นอากาศ**
 พญากาฬนาคราชก็พานางนาครี**พาชำแรกปฐพีหนีไปสู่นาคพิภพ เข้าไป**
ในสิริครรภมณเทียรที่สถิต ยกพระ**หัตถ์ทั้งสอง**ป้องปิด**พระพักตร์**ลงบรรทม
 ท้าวสหัมบดีพรหมก็**ฉวยฉุด**ซึ่ง**ที่สุด**คัน**เศวตฉัตร**นีวัตปลาตยังพรหมโลก
 และเทพเจ้าทั้งหลายอันเศษก็**หนีไป**ทั้งสิ้น ยิ่งแต่พระมหาสัตว์ทรงสถิตเหนือ

รัตนบัลลังก์พระองค์เดียวดูจท่าวมหาพรหมอันสถิตในสุญวิมาน อันปราศจาก
บริวารทั้งปวง...(86)(เน้นโดยผู้วิจัย)

คำแสดงความเคลื่อนไหวเป็นคำที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิต-
ชิโนรสทรงเลือกเฟ้นอย่างพิถีพิถัน ในตอนที่พระโพธิสัตว์ต่อสู้กับพระยามาร ในปริจเฉทที่ 9
“มารวิชัยปริวรรต” ข้อความที่จะยกมาต่อไปนี้มีคำกริยาแสดงการเคลื่อนที่ของเหล่าพฤษชาติที่ถูก
เพิก(ถอน) ด้วยพายุ**พัด** จน **ปลิวมา** จากทุกทิศรอบพระโพธิสัตว์ ฝนที่ตกท่วมป่าถึงยอดไม้ก็**ไหล**
นอง ทำฝนก้อนศิลาที่ทาลายยอดเขาบังเกิดเป็นเปลวไฟแลควัน**ตกลง**มาบนอากาศ สรรพสิ่งที่บ้านดาด
เพื่อมุ่งร้ายล้วนแต่**ตกลงมา** เมื่อสิ่งที่เป็นอันตรายเปลี่ยนแปลงสภาพโดยสิ้นเชิงมาเป็นดอกไม้อัน
งดงาม มีคำว่า **กลับกลายเป็น** และ **กลายเป็น** คำกริยาที่ใช้แสดงความเคลื่อนที่ของดอกไม้
ซึ่งหล่นลงบูชาพระโพธิสัตว์คือ **เลื่อนลอยลง** **เรี่ยราย**แทบบาทมูล **โปรยปราย** ให้ภาพของดอกไม้
อันมีจำนวนมากและน้ำหนักเบา ค่อยๆ หล่นตามกันลงมาจากฟากฟ้าสู่พื้นอย่างน่าอัศจรรย์ เมื่อ
พระยามารบ้านดาดให้เกิดความมืดมิด ความมืดมนก็“กลับกลายเป็นอาทิตย์อุทัยไขแสงส่องสว่าง”
โดยฉับพลัน

...พระยามารอิราชกับทั้งมารบริวาร ก็มีอาจยังความสะอึ้งแต่ภัยให้บังเกิดแก่
พระมหาบุรุษราชได้ พระยามารยิ่งมีความโกรธครอบงำสันดาน...ดำริว่า...
อาตมาจะยังทำฝน 9 ประการให้ตกลง แล้วก็สำแดงเดชให้บังเกิดเป็นมหาวาต
พายุใหญ่**พัดมา** ทำลายยอดภูผาแล**เพิก**พฤษชาติ**ปลิวมาแต่ทิศานุทิศไกลได้**
กิ่งโยชน์ แลโยชน์หนึ่งสองโยชน์เป็นอาทิ มาถึงพระกายพระมหาสัตว์โดยรอบ
ก็มีอาจยังชายจิวรให้หวั่นไหวได้ ลำดับนั้น ก็บ้านดาดเดชให้**มหาเมฆตั้งขึ้น** ยัง
วิไลสกให้**ตกท่วม**ถึงยอดพนสมุทพฤษพิลึกกลั่น ทั้งแผ่นดินเป็นช่อง**ไหลนอง**
ไปทั้งป่า ก็มีอาจสามารถแต่หยาดหนึ่งๆ ให้ชุ่มชายจิวรพระมหาสัตว์ได้ ลำดับ
นั้น ก็บ้านดาดฤทธิ์ให้เป็นทำฝนก้อนศิลา**ตกลง** ทำลายยอดบรรพตน้อยใหญ่
บังเกิดเป็น**เปลวไฟแลควันตกลงมาบนอากาศ** ถึงพระโพธิสัตว์ก็**กลับ**
กลายเป็นทิพยบุปผชาติสักการบูชา ลำดับนั้น ก็แสดงฤทธิ์ให้เป็นทำฝนนานา
วิธวิเศษ มีประเภทคือคมข้างเดียวแลคมทั้งสองข้าง บ้างก็เป็นพระขรรค์แล
ดาบหอกจักรธนูศรเสนาเกาทัณฑ์เป็นต้น ให้**ตกลง**แล้วเป็นควันเป็นเปลวเพลิง
มาบนอัมพรประเทศ พอถึงพระกายก็**กลายเป็น**ทิพยมาลา**เลื่อนลอยลง**บูชา
ทั้งสิ้น ลำดับนั้น ก็บ้านดาดอานภาพให้เป็นทำฝนถ่านเพลิงมีโอภาสแดงดุจดอก
ทองกวาว เหมือนด้วยเพลิงในนรกปราศจากเปลวแลควัน**ตกลงมา**จากอากาศ
ก็**กลับ**เป็นทิพยกุสุมชาติ **เรี่ยราย**แทบบาทมูลพระมหาสัตว์ ลำดับนั้นก็

บันดาลเดชาภาพให้เป็นท่าฝนเฝ้าจริงในกุกกฤษนรก *ตกลงมา* จากคัคณาตล ก็ บันดาลเป็นทิพยจุมจันทน *ไปรยปราย* แทบบาทมูลพระมหาบุรุษราชเจ้า ลำดับ นั้น ก็แสดงพลาภาพให้เป็นท่าฝนทรายกรตอันละเอียดเป็นควันเป็นเปลว *ตกลงมา* จากนภาตล ก็ *กลับกลายเป็น* ท่าฝนกุสมชาติมุกดาหารมณี *ตกลง* ทั่วรอบ บริเวณพระมหาโพธิ ลำดับนั้น ก็บันดาลศักดิ์ทำให้ท่าฝนเปือกตมอันร้อนรุ่งโรจน์ ด้วยชาลธุมการ *ตกลงมา* แต่่นภาทศ ก็ *กลับกลายเป็น* ทิพยวิเลปนสุคันธชาติ บูชาแทบยุคลบาทาพระพุทธรังกรราช ลำดับนั้น แสดงเดชอำนาจให้บังเกิด มหันธการอันประกอบด้วยองค์ 4 ด้วยดำริว่า จะให้พระสิทธิ์ตลหนักหนี่ด้วย ตกพระทัย ก็ *กลายเป็น* เป็นอาทิตย์อุทัยไชแสงส่องสว่าง *มล้างอันธการนั้นให้* *เสื่อมสูญไป...*(89)(เน้นโดยผู้วิจัย)

ในบทพรรณนาพระฉัพพิพรรณรังสีซึ่งแผ่ออกมาจากพระวรกาย หลังจากที พระพุทธเจ้าทรงบรรลुพระสัพพัญญุตญาณอย่างบริบูรณ์แล้ว มีคำแสดงการเคลื่อนที่ของพระรัศมีซึ่ง แผ่ออกจากพระวรกาย ได้แก่ *โอกาสแผ่ ผุด พุ่ง* เห็นได้ว่า คำว่า *ผุด* และ *พุ่ง* มีความหมายในแง่ ของการโผล่ขึ้นจากที่หนึ่งอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีคำแสดงลักษณะการเคลื่อนที่ของพระรัศมี ได้แก่ *แล่น* ซึ่งให้ความหมายของการเคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็ว *แล่นฉวัดเฉวียน* สือลักษณะของ พระรัศมีว่าเป็นไปอย่างรวดเร็วและวนเวียน และ *แวดล้อมไปโดยรอบ* ให้ภาพของพระรัศมีที่ เคลื่อนที่วนเวียนรอบพระวรกายของพระโพธิสัตว์ ดังตัวอย่างที่ยกมาต่อไปนี้

...ในลำดับนั้นพระฉัพพรรณรังสีก็ *โอกาสแผ่* ออกจากพระสรีรกาย อันว่านิล ประภาทีเขี้ยวสดเสมอด้วยสีแห่งดอกอัญชัน มิฉะนั้นจุดพื้นแห่งเมฆตลและ ดอกนิลบลแลปีกแห่งแมลงภู่ *ผุด* ออกจากพระอังคาศพพในที่อันเขี้ยว *แล่น* ไป จับเอาราวป่าแลพระรัศมีที่เหลือนั้น มีครุวนาดูจสีหรรดารทองแลดอก กรรณิการ์แลกาญจนปฏอันแผ่ไว้ พระรัศมีออกจากพระสรีระประเทศในที่อัน เหลืองแล้ว *แล่นไปสู่วิศานุกิตต่าง ๆ* พระรัศมีที่แดงก็แดงอย่างพาลทิภากร แล แก้วประพาฬแลกมุทประทุมกุสมชาติ โอกาสออกจากพระสรีรอินทริย์ในที่อัน แดง แล้ว *แล่นฉวัดเฉวียนไปในประเทศทั้งปวง* พระรัศมีที่ขาวก็ขาวดูจดวง รัชนีกร แลแก้วมณีแลสีสังข์แลแผ่นเงินแลดวงพกาพริก *พุ่ง* ออกจากพระสรีระ ประเทศในที่อันขาวแล้ว *แล่นไปในทิศโดยรอบ* พระรัศมีหงสบาทก็พิลาสเล่ห์ ประดุจสีดอกแข่ง แลดอกชบาแลดอกหงอนไก่ออกจากพระกรัษกายรุ่งเรือง จารัส พระรัศมีประกัสสรประภาครุวนาดูจสีแก้วผลึกแลแก้วไพฑูรย์เลื่อม ประพราย ออกจากพระบวรกายแล้ว *แล่นไป* ในทิศทิวจิตจรูจีโอฟาร และ พระฉัพพิพรรณรังสีทั้ง 6 ประการ แผ่ไพศาล *แวดล้อมไปโดยรอบ* พระสกล

กายนทรีย์กำหนดที่ 12 คอกโดยประมาณ อันว่าศตีสूरियประภาแลดาราภิวิกล
 วิการอับแสงเศร้ายีตจหิงห้อยเหือดสิ้นสูญ...(104) (เน้นโดยผู้วิจัย)

การรับรู้ความหมายของคำศัพท์ที่มุ่งผลทางวรรณศิลป์ข้างต้น ส่งผลให้เกิด
 จินตภาพแก่ผู้รับสาร สร้างความประทับใจในเหตุการณ์ในพระชนม์ชีพของพระพุทธเจ้า
 ประสบการณ์ทางสุนทรียะที่เกิดขึ้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่บ่งชี้ความงามของพระนิพนธ์นี้ได้เป็นอย่างดี

2. ประโยค

ประโยคเป็นหน่วยในภาษาที่ผู้สื่อสารงานวรรณศิลป์ต้องเรียบเรียงอย่างประณีตเพื่อ
 ผลในการโน้มน้าวใจ แม้แต่งานร้อยกรองก็ยังคงอาศัยระบบประโยค เช่น “นิจจาเจ้าวันทองน้องพี่
 อา พี่จำหน้าเนื่อน้องได้ทุกแห่ง นิจจาใจข้างกระโรมาแปลกแปลก เอามือคลำแล้วยังเคลงอยู่
 คลับคล้าย” ในกลอนเสภาขุนช้างขุนแผน หรือ “อันชั่วติมิใช่จะไม่รู้ เหมือนน้ำท่วมปากอยู่จึงสู้ง
 ถึงชนกชนนี้จะซังซิง ลูกจะวิงวอนง้อขอโทษกรรม” ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทอง

พระปฐมสมโพธิกถามีใช้มีจุดเด่นที่ถ้อยคำเท่านั้น เห็นได้ว่าการผูกประโยคที่มี
 ความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุและผล ถึงแม้ส่วนใหญ่เป็นประโยคขนาดยาวด้วยส่วนขยาย
 ประโยค และการผูกประโยคเป็นประโยคความรวม ก็ “ดึงดูตให้ผู้อ่านติดตามอ่านจนจบประโยค
 เพราะโครงสร้างของความหมายเกาะเกี่ยวสัมพันธ์กัน” (ดวงมน จิตรจำนงค์, 2544 : 229-230) ใน
 พระนิพนธ์นี้ ลักษณะเด่นของการผูกประโยค ก็คือการใช้ประโยคความรวมซับซ้อน และประโยค
 ความซ้อน มีน้อยมากที่จะเป็นประโยคความเดียว สอดคล้องกับเนื้อหาที่ประกอบด้วยความหมาย
 อันซับซ้อน โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างประโยค ก็พบว่า มีประโยคหลัก ประโยค
 ขยายความ ประโยคแสดงเหตุ และประโยคแสดงผล ดังจะยกมาอภิปรายต่อไปนี้

ในปริจเฉทที่ 6 “มหานิกขมนปริวรรต” พระนางกีสาคโคตมีทอดพระเนตรเห็น
 พระโพธิสัตว์ ก็ตรัสสรรเสริญว่า รูปอันงามของพระองค์ อาจดับได้ซึ่งความทุกข์ของพระมารดา บิดา
 และพระชายา เมื่อพระโพธิสัตว์ได้ดับคำตรัสนี้ ก็ทรงตั้งคำถามว่า สภาวะที่เรียกว่า “ดับทุกข์
 ทุกข์” เกิดขึ้นเมื่อสิ่งใดดับไป จนประจักษ์ว่า หากกิเลสทั้งหลายหมดไป ความทุกข์จึงจะดับได้ แล้ว
 ตั้งพระทัยปรารถนาออกบรรพชา และถอดเครื่องประดับพระศอให้ราชบุรุษนำไปถวายนาง ข้อความ
 ในตอนนี้อาจแบ่งเป็นเนื้อความ 2 ส่วน คือ ส่วนคำตรัสชมซึ่งมีรูปประโยคอย่างเดียวกันอย่างคู่ขนาน
 (parallelism) เพื่อย้ำความหมาย ส่วนที่สองเป็นผลที่เกิดแก่พระโพธิสัตว์ เป็นความประจักษ์ที่ต่าง
 จากเนื้อความในส่วนแรก แต่มีส่วนเชื่อมโยงกัน

ในกาลนั้น นางชัตติยราชกัญญาองค์หนึ่ง ทรงพระนามกีสาคอดมีเสด็จยืนเยี่ยมสีหบัญชรบนพื้นเบื้องบนแห่งปราสาท ได้ทอดพระเนตรเห็นพระมหาบุรุษราช อันงามบริบูรณ์ด้วยพระรูปสิริโสภาคย์ก็ทรงพระปิติโสมนัส จึงตรัสชมโฉมด้วยพระคาถารรธาธิบายความว่าพระอังคีรสราชกุมารมีพระรูปสิริโสภาคย์เห็นปานดังนี้ ผิวพระองค์เป็นพระราชบุตรของพระราชมารดาองค์ใด พระราชมารดาองค์นั้นก็อาจดับเสียได้ซึ่งหฤทัยทุกซ์ อนึ่ง ผิวพระองค์เป็นพระราชบุตรของพระบิดาองค์ใด พระราชบิดาองค์นั้นก็อาจดับเสียได้ซึ่งหฤทัยทุกซ์ ผิวพระองค์เป็นพระภักดาของพระราชนารีองค์ใด ราชนารีองค์นั้นก็อาจดับเสียได้ซึ่งหฤทัยทุกซ์ เมื่อพระบรมโพธิสัตว์ได้ทรงสดับสัมภวานกถาดังนั้น จึงทรงพระจินตนาการว่า นางผู้นี้เห็นรูปสิริแห่งอาตมา แลมากล่าวว่าอาจดับเสียได้ซึ่งหฤทัยทุกซ์แห่งพระบิดามารดาและภริยาดังนี้ ดั่งอาตมาจะมาร่ำพิง สิ่งอันใดหนอดับสูญจึงจะได้ชื่อว่า ดับหฤทัยทุกซ์ ทรงพิจารณาด้วยพระปัญญาอันปราศจากยินดีในเกลศกามคุณ ก็ทรงเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยพระปรีชาญาณถ่องแท้ว่า เมื่อราศคคี โทสคคี โมหคคี และสรรพเกลศบาปธรรมทั้งหลายมีมานะแลหิฐิเป็นต้นดับสูญสิ้นแล้ว ก็ได้ชื่อว่าหฤทัยทุกซ์นั้นดับสูญอันตรธานสิ้น นางผู้นี้ก็กล่าวสุนทรธรรมกถาให้อาตมาได้สดับ แลอาตมาก็ประพุดิตจะแสวงหาพระปรินิพพานควรจะสละเสียซึ่งมราวาสอกบรพพาแสวงหาพระปรินิพพานในวันนี้ แลอาตมาจะกระทำสักการบูชาเป็นส่วนสนองอาจารย์คุณแก่นางนี้จึงจะชอบ เมื่อทรงพระปริวิตกตั้งนั้นแล้ว ก็เปลื้องออกซึ่งประดับพระศอ อันขจิตด้วยแก้วมุตตาทหารมีราคาควรค่าแสนหาปณะ ส่งให้ราชบุรุษนำไปถวายแก่นางกีสาคอดมี...(56)

ประโยคความรวม และประโยคความรวมแบบซับซ้อน (ประโยคความรวมที่มีการขยายประโยคหลักด้วยอนุประโยค) ในคำประพันธ์ข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้โดยแยกออกมาเป็นประโยคความเดียวที่ละประโยค ส่วนที่มีเครื่องหมาย () คือคำเชื่อม

ส่วนที่ 1

- 1) ในกาลนั้น นางชัตติยราชกัญญาองค์หนึ่งทรงพระนามกีสาคอดมี
 - 2) [พระนางกีสาคอดมี] เสด็จยืนเยี่ยมสีหบัญชรบนพื้นเบื้องบนแห่งปราสาท
 - 3) [พระนางกีสาคอดมี] ได้ทอดพระเนตรเห็นพระมหาบุรุษราช
 - 4) [พระมหาบุรุษราช] (อัน) งามบริบูรณ์ด้วยพระรูปสิริโสภาคย์
- ประโยคที่ 4 นี้เป็นส่วนขยายนามซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคที่ 3 ก็คือคำว่า พระมหาบุรุษราช
- 5) [พระนางกีสาคอดมี] (ก็) ทรงพระปิติโสมนัส

ประโยคที่ 3, 4 เป็นประโยคที่เป็นเหตุของประโยคที่ 5 กล่าวคือ เมื่อพระนางกัสาโคตมีทอดพระเนตรเห็นพระมหาบุรุษว่ามีรูปงามแล้ว ก็บังเกิดความปิติโสมนัสขึ้น มีคำว่า ก็ เชื่อมระหว่างประโยคที่ 3, 4 กับ ประโยคที่ 5 แล้วแสดงผลต่อเนื่องด้วยประโยคที่ 6

6) [พระนางกัสาโคตมี] (จึง) ตรัสชมโฉมด้วยพระคาถา

7) [พระคาถา] อรรถาธิบายความ

8) (ว่า) พระอัครีศรัราชกุมารมีพระรูปสิริโสภาคย์เห็นปานดังนี้

9) (ผิว) พระองค์เป็นพระราชบุตรของพระราชมารดาองค์ใด

10) พระราชมารดาองค์นั้น (ก็) อาจดับเสียได้ซึ่งหฤทัยทุกข์

11) (อนึ่ง) (ผิว) พระองค์เป็นพระราชบุตรของพระบิดาองค์ใด

12) พระราชบิดาองค์นั้น (ก็) อาจดับเสียได้ซึ่งหฤทัยทุกข์

13) (ผิว) พระองค์เป็นพระภัสตดาของพระราชนารีองค์ใด

14) ราชนารีองค์นั้น (ก็) อาจดับเสียได้ซึ่งหฤทัยทุกข์

ประโยคที่ 9-14 นี้ซึ่งเป็นประโยคขยาย *อรรถาธิบายความ* ในประโยคที่ 7 สามารถแยกเป็นประโยคความเดียวได้อีก 6 ประโยค ประโยคที่ซ้ำโครงสร้างอย่างคู่ขนานคือ

ประโยคเหตุ

(ผิว) พระองค์เป็นพระราชบุตรของพระราชมารดาองค์ใด

ประโยคผล

พระราชมารดาองค์นั้น (ก็) อาจดับเสียได้ซึ่งหฤทัยทุกข์

ประโยคเหตุ

(อนึ่ง) ผิวพระองค์เป็นพระราชบุตรของพระบิดาองค์ใด

ประโยคผล

พระราชบิดาองค์นั้น (ก็) อาจดับเสียได้ซึ่งหฤทัยทุกข์

ประโยคเหตุ

(ผิว) พระองค์เป็นพระภัสตดาของพระราชนารีองค์ใด

ประโยคผล

ราชนารีองค์นั้น (ก็) อาจดับเสียได้ซึ่งหฤทัยทุกข์

ส่วนที่ 2

ส่วนผลที่เกิดแก่พระโพธิสัตว์ ก็ประกอบด้วย ส่วนที่เป็นการพิจารณาของพระโพธิสัตว์ว่าสิ่งใดดับสูญแล้วจะส่งผลให้ดับทุกข์ได้ ส่วนที่เป็นการตกลงพระทัยจะบรรพชา และส่วนที่เป็นการทดแทนคุณ

ของพระนางกิสสาโคตมีที่ตรัสให้พระองค์ได้ฉุกละหุกคิด โดยให้ราชบุรุษส่งเครื่องประดับพระศอถวาย
พระนาง

- ส่วนที่เป็นการพิจารณาของพระโพธิสัตว์ แต่ละประโยคมีความสัมพันธ์กันด้วยเหตุ
และผล

1) *ประโยคเหตุ*

(เมื่อ) พระบรมโพธิสัตว์ได้ทรงสดับสัมภวานกถาดังนั้น

2) *ประโยคผล*

[พระโพธิสัตว์](จึง) ทรงพระจินตนาการ

3) อนุประโยค ทำหน้าที่เป็นหน่วยกรรมของประโยคที่ 2

(ว่า) นางผู้นี้เห็นรูปสิริแห่งอาดมา

4) (แล) [นางผู้นี้] มากล่าว

5) (ว่า) อาจดับเสียได้ซึ่งหฤทัยทุกข์แห่งพระบิดามารดาและภริยาดังนี้

6) ดั่งอาดมะมารำพึง

7) [ว่า] สิ่งอันใดหนอดับสูญ

8) [สิ่งอันนั้น] (จึง) จะได้ชื่อ

9) (ว่า) [เป็นสิ่ง] ดับหฤทัยทุกข์

10) [พระโพธิสัตว์] ทรงพิจารณาด้วยพระปัญญา

11) [พระปัญญา](อัน) ปราศจากยินดีในเกลศกามคุณ

12) (ก็) ทรงเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยพระปรีชาญาณถ่องแท้

13) (ว่า) (เมื่อ) ราวคคิ โทสคคิ โมหคคิ และสรรพเกลศบาปธรรมทั้งหลายมีมานะแลทิจู
เป็นต้นดับสูญสิ้นแล้ว

14) (ก็) ได้ชื่อ

15) (ว่า) หฤทัยทุกข์นั้นดับสูญอันตรธานสิ้น

-ส่วนที่เป็นการตกลงพระทัยจะบรรพชา ก็มีความสัมพันธ์กันด้วยเหตุและผล 4 ประโยค
ท้ายเป็นผลของประโยคแรก

1) นางผู้นี้กล่าวสุนทรธรรมกถาให้ออาดมาได้สดับ

2) (แล) อาตมะ (ก็) ประพตฺติจะแสวงหาพระปรินิพพาน

3) [อาตมะ] ควรจะสละเสียซึ่งฆราวาส

4) [อาตมะ ควรจะ] ออกบรรพชา

5) [อาตมะ ควรจะ] แสวงหาพระปรินิพพานในวันนี้

- ส่วนที่ระบุถึงการทดแทนคุณของพระนางกิสาคอติที่มีทำให้พระองค์ได้จุติ ด้วยการให้ราชบุรุษส่งเครื่องประดับพระศอให้พระนาง ปรากฏใน 9 ประโยคซึ่งแสดงผลของประโยค “นางผู้นี้กล่าวสุนทรธรรมภาให้อาตมาได้สดับ”

- 1) (แล) อาตมะจะกระทำสักการบูชา
- 2) [สักการบูชา]เป็นส่วนสนองอาจริยคุณแก่นางนี้
- 3) [การกระทำ] (จึง) จะชอบ
- 4) (เมื่อ) [พระโพธิสัตว์] ทรงพระปริวิตกตั้งนั้นแล้ว
- 5) [พระโพธิสัตว์] (ก็) เปลื้องออกซึ่งประดับพระศอ
- 6) [เครื่องประดับพระศอ](อัน) ขจิตด้วยแก้วมุตดาหาร
- 7) [แก้วมุตดาหาร] มีราคาควรค่าแสนกหาปณะ
- 8) [พระโพธิสัตว์] ส่ง [เครื่องประดับพระศอ] ให้ราชบุรุษ
- 9) [ราชบุรุษ] นำไปถวายแก่นางกิสาคอติ

เพื่อรับสารอันลุ่มลึกของเนื้อความ ผู้อ่านจะได้รับแรงกระตุ้นให้ติดตามการผูกประโยคแบบความรวมซับซ้อน และความซ้อน โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างประโยคด้วยเหตุผล สอดคล้องกับการสื่อสารเนื้อหาโดยเฉพาะขณะที่พระโพธิสัตว์ทรงครุ่นคิด พิจารณา อย่างเป็นขั้นตอน ดังข้อความที่ยกมาอภิปรายต่อไปนี้

ในขณะนั้น พระมหาสัตว์ก็ตรัสคุกคามยังพระยามารให้ปลาทหฺลิกหนีไป แล้วก็ทรงพระดำริว่า บรรดาบุุคคลใดๆ ในโลกนี้ ที่จะกระทำทุกรกิริยาอันยิ่งยอกุญญ์ แลชนทั้งหลายก็ย่อมกระทำเสมอเหมือนอาตมา จะได้หย่อนไต่ยิ่งกว่าอาตมานี้หามิได้ แลวัตรปฏิบัตินี้ใช้หนทางพระโพธิญาณ ดังอาตมะจะปริวิตกจะปฏิบัติไหนหนอจึงจะเป็นทางพระโพธิญาณโดยแท้ ขณะนั้นสมเด็จพระมรินทราธิราชทราบในข้อปริวิตกตั้งนั้น จึงทรงซึ่งพิณทิพย์สามสายลงมาตีถวายเป็นพระมหาสัตว์ สายหนึ่งเครื่องนักพอดดีก็ขาดออกไป สายหนึ่งหย่อนนักติดเข้าก็ไม่บันลือเสียง แลสายหนึ่งไม่เครื่องไม่หย่อนเป็นปานกลาง ตีตเข้าก็บันลือศัพทไฟเราะเจริญจิต พระมหาสัตว์ได้สดับเสียงพิณก็ถือเอานิมิตอันนั้น ทรงพิจารณาเห็นแจ้งว่า มัชฌิมปฏิบัตินั้นเป็นหนทางพระโพธิญาณจึงเสด็จนิสัสนาการ ณ ภายใต้อาษาชมพูฤกษ์ ทรงพระอาโภคทราบเหตุตระหนักว่า กิจแห่งทุกรกิริยานี้ใช้วิถีพระโพธิญาณเป็นแท้ จึงทรงพระปริวิตกต่อไปว่า อาตมะนี้กลัวแต่ความสุขกระทำแต่ทุกข์เป็นอารมณ์ เบื้องว่าเว้นจากกามคุณ แลอกุศลจิตแต่

มีกายทุพพลภาพอยู่อย่างนี้ก็มีอาจที่จะเจริญพระสมาธิได้ ฉะนั้นควรจะเสพซึ่ง ภัตตาหารบำรุงสรีรกายแห่งอาตมะให้อิ่มหน้ามี่กำลังแล้ว จึงจะอาจสามารถจะ เจริญพระสมาธิได้ เมื่อทรงพระดำริจะนี้แล้วก็ทรงจับบาตรเสด็จไปโคจร บิณฑบาตในคามนิคมทั้งปวงดุจแต่ก่อน ได้โภชนาหารก็มากระทำภักติกิจ(73)

ข้อความข้างต้นนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ เนื้อความส่วนที่พระโพธิสัตว์ทรงตั้งคำถามว่าจะ ปฏิบัติเช่นไรจึงจะเป็นทางที่นำไปสู่พระโพธิญาณ เนื้อความส่วนที่พระอินทร์ลงมาตีตพิณถวาย พระโพธิสัตว์และเป็นเหตุให้ทรงฉุกคิด และเนื้อความส่วนที่ทรงพิจารณาจนพบว่าทางที่ควรปฏิบัติ คือทางสายกลาง

ส่วนที่ 1

- 1) ในขณะนั้น พระมหาสัตว์ (ก็) ตรัสศุคคามยังพระยามาร
 - 2) (ให้) [พระยามาร] ปลาตเหล็กหนีไป
 - 3) [พระโพธิสัตว์] (แล้วก็) ทรงพระดำริ
 - 4) (ว่า) บรรดาบุุคคลใด ๆ ในโลกนี้
 - 5) (แล) ชนทั้งหลาย (ก็) ย่อมกระทำเสมอเหมือนอาตมา
 - 6) (ที่) จะกระทำทุกกริยาอันยิ่งอย่างอกุศล เป็นอนุประโยคขยาย อาตมา
 - 7) [ชนทั้งหลาย] จะ[กระทำ]ได้หย่อนได้ยิ่งกว่าอาตมานี้ห้ามได้
 - 8) (แล) วัตรปฏิบัตินี้ใช้หนทางพระโพธิญาณ
 - 9) (ตั้ง) อาตมะจะปริวิตก
 - 10) [ว่าอาตมา] จะปฏิบัติในหนอ
 - 11) [การปฏิบัติ] (จึง) จะเป็นทางพระโพธิญาณโดยแท้
- ประโยคที่ 4-11 เป็นข้อความพระดำริ ซึ่งเป็นอนุประโยคทำหน้าที่หน่วยกรรมของประโยคที่ 3

ส่วนที่ 2

- 1) ขณะนั้นสมเด็จพระอินทรราชทราบในข้อปริวิตกดังนั้น
- 2) [สมเด็จพระอินทรราช] (จึง) ทรงซึ่งพิณพิภย์สามสาย
- 3) [สมเด็จพระอินทรราช] ลงมาตีตถวายพระมหาสัตว์
- 4) สายหนึ่งเคร่งนัก
- 5) (พอ) [สมเด็จพระอินทรราช] ตีต [สาย]
- 6) [สาย] (ก็) ขาดออกไป
- 7) สายหนึ่งหย่อนนัก
- 8) [สมเด็จพระอินทรราช] ตีต [สาย] เข้า

9) [สายนั้น] (ก็) ไม่บันลือเสียง

10) (แล) สายหนึ่งไม่เคร่งไม่หย่อนเป็นปานกลาง

11) [สมเด็จพระนรินทรธิราช] ดีด [สายนั้น] เข้า

12) [สายนั้น] (ก็) บันลือศัพท์ไพเราะเจริญจิต

การผูกประโยคในส่วนของที่ 2 นี้ จะเห็นได้ว่า มีส่วนที่เป็นประโยคเหตุ และประโยคผลเชื่อมโยงความหมายของประโยคเข้าด้วยกัน ดังนี้

ประโยคเหตุ

ขณะนั้นสมเด็จพระนรินทรธิราชทราบในข้อปริวิตกตั้งนั้น

ประโยคผล

[สมเด็จพระนรินทรธิราช](จึง)ทรงซึ่งพิณทิพย์สามสาย, [สมเด็จพระนรินทรธิราช]ลงมาติดถวาย

พระมหาสัตว์

ประโยคเหตุ

สายหนึ่งเคร่งนัก, (พอ)[สมเด็จพระนรินทรธิราช] ดีด [สาย]เข้า

ประโยคผล

[สาย] (ก็) ขาดออกไป

ประโยคเหตุ

สายหนึ่งหย่อนนัก, [สมเด็จพระนรินทรธิราช] ดีด [สาย] เข้า

ประโยคผล

[สาย] (ก็) ไม่บันลือเสียง

ประโยคเหตุ

(แล) สายหนึ่งไม่เคร่งไม่หย่อนเป็นปานกลาง, [สมเด็จพระนรินทรธิราช] ดีด [สาย] เข้า

ประโยคผล

[สาย] (ก็) บันลือศัพท์ไพเราะเจริญจิต

ส่วนที่ 3

1) พระมหาสัตว์ได้สดับเสียงพิณ

2) [พระมหาสัตว์](ก็) ถือเอานิมิตอันนั้น

3) [พระมหาสัตว์] ทรงพิจารณา

4) [พระมหาสัตว์] เห็นแจ้ง

5) (ว่า) มัชฌิมปฏิบัตินั้นเป็นหนทางพระโพธิญาณ

6) [พระมหาสัตว์] (จึง) เสด็จนิสังฆนาการ ณ ภายใต้อาสนมณฑล

7) [พระมหาสัตว์] ทรงพระอาโศก

- 8) [พระมหาสัตว์] ทราบเหตุ
- 9) [พระมหาสัตว์] ตรະหนัก
- 10) (ว่า) กิจแห่งทุกรกิริยานี้ใช้วิถีพระโพธิญาณเป็นแท้
- 11) ([พระมหาสัตว์] (จึง) ทรงพระปริวิตกต่อไป
- 12) (ว่า) อาตมะนี้กลัวแต่ความสุข
- 13) [อาตมะ]กระทำแต่ทุกข์เป็นอารมณ์
- 14) (เบื้องว่า) [อาตมะ]เว้นจากกามคุณ แลอกุศลจิต
- 15) (แต่) [อาตมะ] มีกายทุพพลภาพอยู่อย่างนี้
- 16) [อาตมะ](ก็) มีอากที่จะเจริญพระสมธาธิได้
- 17) (ผิฉะนั้น) [อาตมะ] ควรจะเสพซึ่งภัตตอาหาร
- 18) [ภัตตอาหาร] บำรุงสรีรกายแห่งอาตมะ
- 19) (ให้) [กายอาตมะ] อิ่มหนา
- 20) [กายอาตมะ] มีกำลังแล้ว
- 21) (จึง) จะอาจสามารถจะเจริญพระสมธาธิได้
- 22) (เมื่อ) [พระมหาสัตว์] ทรงพระดำริฉะนี้แล้ว
- 23) (ก็) [พระมหาสัตว์] ทรงจับบาตร
- 24) [พระมหาสัตว์] เสด็จไปโคจรบิณฑบาตในคามาณิคมทั้งปวงดุจแต่ก่อน
- 25) [พระมหาสัตว์] ได้โภชนาหาร
- 26) [พระมหาสัตว์](ก็) มากกระทำภัตกิจ

ประโยคความรวมในส่วนที่ 3 นี้ หลายประโยคจะมีคำเชื่อม เช่น **จึง แต่...ก็ เมื่อ...ก็** แต่บางประโยคก็จะเป็นแบบที่มีกริยาหลายตัวใน 1 ประโยค กริยาเหล่านี้ใช้ประธานร่วมกัน เช่น “[พระมหาสัตว์]ทรงพิจารณาเห็นแจ้ง” “อาตมะนี้กลัวแต่ความสุขกระทำแต่ทุกข์เป็นอารมณ์” “เมื่อทรงพระดำริฉะนี้แล้วก็ทรงจับบาตรเสด็จไปโคจรบิณฑบาตในคามาณิคมทั้งปวงดุจแต่ก่อน” ส่วนประโยคความรวมซับซ้อนก็จะมีคำเชื่อม **ว่า** เชื่อมอนุประโยคที่มาขยายกริยาตัวใดตัวหนึ่งของประโยคความรวม เช่น “[พระมหาสัตว์]ทรงพระอาโภคทราบเหตุตรະหนักว่า**กิจแห่งทุกรกิริยานี้ใช้วิถีพระโพธิญาณเป็นแท้**” และปรากฏการใช้คำเชื่อมประโยค เพื่อเชื่อมประโยคให้สัมพันธ์ต่อเนื่องกันต่อไป เช่น “(เบื้องว่า) เว้นจากกามคุณแลอกุศลจิต (แต่) มีกายทุพพลภาพอยู่อย่างนี้ (ก็) มีอากที่จะเจริญพระสมธาธิได้ (ผิฉะนั้น) ควรจะเสพซึ่งภัตตอาหารบำรุงสรีรกายแห่งอาตมะให้

หน้ามีกำลังแล้ว (จึง) จะอาจสามารถจะเจริญพระสมาธิได้ (เมื่อ) ทรงพระดำริจะนี้แล้ว (ก็) ทรงจับบาตรเสด็จไปโคจรบิณฑบาตในคามนิคมทั้งปวงดุจแต่ก่อน”

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างประโยค ก็พบว่า ประโยคที่ 1 เป็นเหตุของประโยคที่ 2-5, ประโยคที่ 4-5 เป็นเหตุของประโยคที่ 6, ประโยค 7-10 เป็นเหตุของประโยคที่ 11-13, ประโยค 14-15 เป็นเหตุของประโยค 16, 15-16 เป็นเหตุของประโยคที่ 17-20, 20 เป็นเหตุของประโยคที่ 21, ประโยคที่ 22 เป็นเหตุของประโยคที่ 23-26, ประโยคที่ 25 เป็นเหตุของประโยคที่ 26

ในข้อความตอนที่พระพุทธเจ้าทรงท้อพระทัยที่จะตรัสพระธรรมเทศนาโปรดสัตว์โลก ผู้ทรงนิพนธ์ได้ใช้ประโยคความรวมซึ่งมีความสัมพันธ์กันด้วยเหตุผล เพื่อสื่อถึงกระบวนการคิดที่นำไปสู่การท้อพระทัยที่จะตรัสพระธรรมเทศนา ดังข้อความต่อไปนี้

...แล้วก็มีพระพุทธปริวิตกสืบท่อไปเป็นอาจินวิสัยพระสัพพัญญูสืบ ๆ มาทุกพระองค์ว่า ธรรมที่ตถาคตตรัสรู้ซึ่งสุขุมคัมภีรภาพ ยากที่จะหยั่งรู้หยั่งเห็น เป็นอัครอุดมธรรมประณีตยิ่งนัก แลสัตว์ทั้งปวงซึ่งจะล่วงรู้ด้วยวิจรรย์ปัญญาโดยสามารถตรึกตรองเอาเองนั้นนับมิได้ ต่อเมื่อใดเป็นอุดมบัณฑิตชาติจึงจะตรัสรู้ แลสรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนแต่มีสันดานยินดีอยู่ในกามคุณกองราคาทิกิเลสครอบงำกำบังปกปิดไว้ให้ลุ่มหลงในสงสารสมุหฺร โหนจะตรัสรู้แจ้งซึ่งปฏิจสมุปบาทปัจจยการแตกฉานรังับดับเสียซึ่งสรรพสังขาร ประหารราคาทิกิเลสให้สิ้นสูญแห่งตัณหาอุปาทานบรรลู่พระปรินิพพานได้ เบื้องว่าพระตถาคตจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาอนุศาสนโนวาท สัตว์ทั้งหลายอื่นก็จะบมิอาจตรัสรู้ซึ่งพระโลกุตรธรรมนี้ ก็จะเป็นวิเศษภาคีลำบากกายไม่เป็นประโยชน์แก่นสาร...(110)

- 1) (แล้ว...ก็) [พระพุทธเจ้า] มีพระพุทธปริวิตกสืบท่อไป
- 2) [การมีพระพุทธปริวิตก] เป็นอาจินวิสัยพระสัพพัญญูสืบ ๆ มาทุกพระองค์
- 3) (ว่า) ธรรมนี้ซึ่งสุขุมคัมภีรภาพ
ที่ตถาคตตรัสรู้ ขยายคำว่า ธรรม
- 4) [ธรรม] ยาก
ที่จะหยั่งรู้หยั่งเห็น ขยาย ยาก
- 5) [ธรรม] เป็นอัครอุดมธรรม
[ที่]ประณีตยิ่งนัก ขยาย อัครอุดมธรรม
- 6) (แล) สัตว์ทั้งปวงซึ่งจะล่วงรู้ด้วยวิจรรย์ปัญญาโดยสามารถตรึกตรองเอาเองนั้นนับมิได้
- 7) (ต่อเมื่อใด) [สัตว์ทั้งปวง] เป็นอุดมบัณฑิตชาติ
- 8) [สัตว์ทั้งปวง](จึง) จะตรัสรู้

- 9) (แล) สรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนแต่มีสันดานยินดีอยู่ในกามคุณ
- 10) กองราคาทิกิเลสครอบงำกำบังปกปิด[สัตว์ทั้งหลาย]ไว้
- 11) (ให้) [สัตว์ทั้งหลาย] ลุ่มหลงในสงสารสมุทร
- 12) ไหน[สัตว์ทั้งหลาย]จะตรัสรู้แจ้งซึ่งปฏิจสมุปบาทปัจฉยาการแตกฉาน
- 13) [สัตว์ทั้งหลาย]รำบับดับเสียดซึ่งสรรพสังขาร
- 14) [สัตว์ทั้งหลาย]ประหารราคาทิกิเลส
- 15) (ให้) [สัตว์ทั้งหลาย] ลีนสูญแห่งตัณหาอุปาทาน
- 16) [สัตว์ทั้งหลาย]บรรลुพระปรินิพพานได้
- 17) (บอื่งว่า) พระตถาคตจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาอนุศาสนโฆวาท
- 18) สัตว์ทั้งหลายอื่น (ก็) จะบมีอาจตรัสรู้ซึ่งพระโลกุตระธรรมนี้
- 19) [การแสดงพระสัทธรรม](ก็) จะเป็นวิเศษภาคีลำบากกาย
- 20) [การแสดงพระสัทธรรม] ไม่เป็นประโยชน์แก่นสาร

ประโยคที่ 2-5 เป็นเหตุของประโยคที่ 6, ประโยคที่ 7 เป็นเหตุของประโยคที่ 8, ประโยคที่ 9-11 เป็นเหตุของประโยคที่ 12-16 , ประโยคที่ 17 เป็นเหตุของประโยคที่ 18, ประโยคที่ 17-18 เป็นเหตุของประโยคที่ 19-20

ข้อความที่อยู่ในตอนเดียวกัน และย้ำเน้นถึงความท้อพระทัยที่จะเทศนาโปรดสัตว์โลกของพระโพธิสัตว์อันเนื่องจากการจะตรัสรู้เป็นสิ่งที่ยากยิ่ง ยังมีอีกว่า

...แลธรรมอันนี้บุุคคลเห็นปานตั้งตถาคตตรัสรู้ด้วยติขญาณอันยอดเยี่ยมได้ด้วยยาก
แลโลกียประชาชนอันมากตั้งฤจะตรัสรู้ เมื่อสมเด็จจพระสัพพัญญูทรง
พระอาวัชนาการตั้งนี้ก็มีพระกมลหฤทัยน้อมไปในอับโปสุกภาพ ถอยท้อต่อที่จะ
ตรัสพระสัทธรรมเทศนา โปรดเทพามนุษย์สัตว์สิ้นทั้งนั้น...(111)

- 1) (แล) ธรรมอันนี้บุุคคลเห็น
- 2) (ปานตั้ง) ตถาคตตรัสรู้ด้วยติขญาณ...ได้ด้วยยาก
- 3) [ติขญาณ] (อัน) ยอดยิ่ง
- 4) (แล) โลกียประชาชนอันมากตั้งฤจะตรัสรู้
- 5) (เมื่อ) สมเด็จจพระสัพพัญญูทรงพระอาวัชนาการตั้งนี้
- 6) [สมเด็จจพระสัพพัญญู](ก็) มีพระกมลหฤทัยน้อมไปในอับโปสุกภาพ
- 7) [สมเด็จจพระสัพพัญญู] ถอยท้อ

- 8) (ต่อที่) [สมเด็จพระสังฆราช] จะตรัสพระสัทธรรมเทศนาโปรดเทพามนุษย์สัตว์สิ้นทั้งนั้น
เห็นได้ว่าข้อความข้างต้นสามารถแยกเป็นประโยคความเดียวได้ 8 ประโยค และแต่ละประโยคก็มีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจน

การสร้างจินตภาพ

กลวิธีทางวรรณศิลป์ที่โดดเด่นอีกประการหนึ่งในพระนิพนธ์นี้คือความเปรียบและสัญลักษณ์ (imagery and symbol) และความขัดกัน (contrast) ดังการศึกษาต่อไปนี้

1. ความเปรียบและสัญลักษณ์ (imagery and symbol)

การวิเคราะห์ความเปรียบและสัญลักษณ์ในพระปฐมสมโพธิกถามี 4 หัวข้อ ได้แก่

- 1.1 บุคคลวัต (personification) 1.2 อุปมานิทศน์ (allegory) 1.3 อุปมา (simile) 1.4 สัญลักษณ์ (symbol)

1.1 บุคคลวัต (personification)

บุคคลวัต คือการเปรียบโดยให้สิ่งที่เป็นพืช สัตว์ วัตถุ หรือสิ่งที่เป็นนามธรรม แสดงอาการอย่างบุคคล บุคคลวัตที่ปรากฏในพระนิพนธ์นี้ส่วนใหญ่เป็นการให้ธรรมชาติแสดงอาการอย่างบุคคล และการให้นามธรรมมีกิริยาอาการอย่างบุคคลด้วย

บทบาทของธรรมชาติที่แสดงอาการหวั่นไหวต่อเหตุการณ์สำคัญในพระชนม์ชีพของพระพุทธเจ้า และแสดงออกว่าเอาใจช่วยและสนับสนุนพระพุทธองค์เป็นการสื่อความหมายที่เน้นความเป็นมหาบุรุษของพระพุทธเจ้า ในแง่คุณค่าต่อโลก ในโลกทัศน์ที่“การนับถือเทพพัฒนาขึ้นจากความเคารพยำเกรงธรรมชาติ” เทพกับธรรมชาติมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีหน้าที่“ผดุงรักษาความดีงามของโลกไว้” (กอบกาญจน์ ภิญญุมารคและคณะ, 2552 : 495) ตามหลักพุทธศาสนา เทพและธรรมชาติไม่มีหน้าที่บันดาลโชคชะตาไม่ว่าดีร้ายแก่มนุษย์ เนื่องจากแต่ละชีวิตกำหนดความเป็นไปด้วยกรรมของตน แต่เทพและธรรมชาติก็ยังช่วยแบ่งเบาทุกข์ร้อนของคนดีในยามคับขันได้บ้าง ตามแนวคิดที่อาจสืบจากการนับถือผี (ดวงมน จิตรจางค์, 2544 : 95) นี่คือนิทัศน์ที่วรรณคดีรัตนโกสินทร์ตอนต้นสืบต่อจากสมัยอยุธยา ในพระปฐมสมโพธิกถา บทบาทสำคัญที่สุดของเทพและธรรมชาติคือการเป็นประจักษ์พยานแห่งความดีงามของพระโพธิสัตว์ โดยเฉพาะการบำเพ็ญบารมีเพื่อบรรลุพระโพธิญาณ นั่นคือบทบาทของธรณี ในปริจเฉทที่ 9 “มารวิชัยปริวรรต” ซึ่งเป็นปัจจัยให้พระโพธิสัตว์สามารถครอบครองโพธิบัลลังก์ โดยที่นางธรณีได้ผุดขึ้นมาจากปฐพีเป็นพยานรู้เห็นการบำเพ็ญทานมาเป็นอันมากของพระโพธิสัตว์ แสดงความชอบธรรมที่จะครอบครอง

โพธิบัลลังก์ของพระองค์ นางธรรณีได้บิดน้ำในโมลี แล้วกระแสดลซึ่งก็คือน้ำทักษิโณทก ที่ พระโพธิสัตว์ทรงหลังหลังการบำเพ็ญทานก็หลั่งไหลออกมาเป็นกระแสดลพาเอาหม่อมมารแตก พายไป ดังบทประพันธ์ต่อไปนี้

ในขณะนั้น นางพสุนธรวิเวคาก็มีอาจดำรงกายอายุได้ ด้วยโพธิสมภารานุภาพ ยิ่งใหญ่แห่งพระมหาสัตว์ ก็อุบัติบันดาลเป็นรูปนารี ผุดขึ้นจากพื้นปฐพีขึ้น ประดิษฐานเฉพาะพระพักตร์พระพุทธองค์กรราช เหมือนดุจร้องประกาศกราบทูล พระกรุณาว่า ข้าแต่พระมหากษัตริย์ราช ข้าพระบาททราบบ้างซึ่งพระสมภารบารมีที่ พระองค์สั่งสมอบรมบำเพ็ญมา แต่น้ำทักษิโณทกตกลงชุ่มอยู่ในเศภา ข้าพระพุทธเจ้านี้ก็มากกว่ามากประมาณมิได้ ข้าพระองค์จะบิดกระแสดลใสโน้ทกให้ตกไหลหลั่งลง จงเห็นประจักษ์แก่นัยนาในครานี้ แลนางพระธรรณีก็บิดน้ำ ในโมลีแห่งตน อันว่ากระแสดลก็หลั่งไหลออกจากพระเศวตโมลีแห่งนาง พระสุนธรีเป็นท้อธารามหามหรรณพ นองท่วมไปในประเทศที่ทั้งปวงประดุจ หอองมหาสมุทร...(93)

น่าสนใจว่าในพระนิพนธ์นี้ บทบาทของธรรมชาติในพระชนมชีพของพระพุทธเจ้าใน ลักษณะความเปรียบบุคคลวัต ปรากฏอยู่ทั่วไป เช่นในปริจเฉทที่ 3 “ศัพท์นิพนธ์ขมนปริวรรต” พระนางสิริมหามายาทรงตั้งพระครรภ์พระโพธิสัตว์ ครั้นใกล้จะถึงกาลประสูติพระโอรส พระนางได้ เสด็จพระดำเนินยังลุมพินีวัน ธรรมชาติก็เอื้ออำนวย เมื่อทรงมีพระประสูติกาล ดังข้อความต่อไปนี้

...กาลเมื่อมันทวาตาทานพัดพฤษ์สาขาก็แกว่งกวัดดุจกรอันกวักทักถามว่า พระราชเทพีจะเสด็จไปสู่ประเทศที่แห่งใด เชิญเสด็จมาเสวยสิริสุขาภิรมย์ หลุ่ทัยในพนสนทน์นี้ เป็นที่รมณียฐานสำราญยิ่งนัก เมื่อพระราชเทพีได้ ทศนาการสาลวันก็มีพระทัยปรารถนาจะเที่ยวประพาสในป่านั้น อมาตย์ ทั้งหลายก็เชิญเสด็จแะออกจากมรรคาเข้าไปสู่ป่าร้าง ก็เสด็จลงจากสุวรรณ สีวิกาเยน แวดล้อมด้วยนางพระพีเลียงแลนารีราชบริวารทั้งหลายดำเนินไปถึง ใต้ต้นมณฑลสาละพฤษ์ พระกมลปรารถนาจะทรงจับซึ่งกิ่งรังมีอาจเอื้อมพระ หัตถ์ขึ้นไปถึง ขณะนั้นกิ่งรังเหมือนมีจิตกรูณาภิบันดาลอ่อนนุ่มค้อมลงมา ดุจยอดหวายอันต้องเพลิง พอถึงพระหัตถ์พระราชเทวีก็ทรงจับเอากิ่งรัง พอ เกิดลมกรรมชาวดหัวนไหวประชวรพระครรภ์ (29) (เน้นโดยผู้วิจัย)

ในปริจเฉทที่ 6 “มหานิกขมนปริวรรต” พระโพธิสัตว์เสด็จออกจากพระนครเพื่อจะบรรพชา เมื่อเสด็จถึงยังฝั่งแม่น้ำโนมา ธรรมชาติ อาทิ ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ดวงดาว ต่างก็ปรารถนาจะได้ชมพระโพธิสัตว์บรรพชา ดังบทพรรณนาดังต่อไปนี้

...พระรัชนีกรเทวบุตรอันมีหยาดรัศมีอันเย็นยิ่งนักดูจะมีอาภุคจินดาว่า อาตมะได้ชมพระบรมโพธิสัตว์เมื่อเสด็จออกสู่มหานิกขมแล้วจะใคร่ชมเมื่อบรรพชาสืบไป ดูประหนึ่งจะมีใคร่เลื่อนลับลงฝ่ายปัจฉิมโลกธาตุ ฝ่ายพระสุริยภานุมาศมีโนตำริว่า พระจันทร์ได้ชมพระมหานิกขมเป็นอุดมลาภแล้วแลอาตมะก็จะได้ชมพระบรมโพธิสัตว์กาลเมื่อทรงบรรพชาการ ดูประหนึ่งว่าจะรีบร้อนเร่งอุทัยขึ้นมาฝ่ายปัจฉิมโลกธาตุ อันว่าหมู่ดวงตราทั้งหลาย อันมีรัศมีรุ่งเรืองในพื้นที่มีพราภาตดุจดาษาไปด้วยผ้าปาวารพัสตร์ เล่ห์ประหนึ่งจะมีความดำริละอายด้วยจะแพ้พ่ายหนีซึ่งสุริยรังสีเลื่อนลับ ก็บันดาลดูอับแสงบมิได้ใสสุก ปานประหนึ่งว่ามีความทุกข์ที่จะวิโยคพลัดพรากจากพระมหาสัตว์ จักมิได้ทัศนาวนาระอันทรงบรรพชิตเทศนั้น...(62-63)

เมื่อพระโพธิสัตว์เสด็จยังป่าไม้ร้างเพื่อสธิตยังโพธิบัลลังก์ ต่อสู้อาชนะพระยามารธรรมชาติ เช่น ไม้ร้างก็แสดงอาการเชิดชูเสด็จ ดอกไม้ต่างเบ่งบานสักการบูชาพระองค์ หมู่แมลงก็บันลือเสียงสาธุการพระกฤษดาธิคุณของพระองค์ ช่วยสื่อความหมายถึงการชื่นชมสรรเสริญและเอาใจช่วยพระโพธิสัตว์ซึ่งทรงมุ่งมั่นที่จะต่อสู้ซึ่งชัยเหนือพระยามาร ดังตัวอย่างต่อไปนี้

...หมู่ไม้ร้างทั้งหลายล้วนมีฉายาอันร่มเรียงรายชายไปเบื้องบูรพทิศ เล่ห์ประหนึ่งว่ามีจิตวิญญาน อย่างจะเขียนทูลสารแถลงอนุสนธิว่าขอเชิดชูเสด็จจรดลไปในวันนี้ จะได้ตรัสแก่พระศรีสรรเพชดาญาณกระทำอาการน้อมยอดทอด้กักัน อันกอปรด้วยบุปผชาติเบ่งบานสักการบูชา ผุ่งภุมราทั้งหลายบินวะวู้อ่อนเชยชวยรสเกสรสรพกุสมมาลีมีพรรณ 5 ประการ บันลือศัพท์ผสานสาธุการพระกฤษดาธิคุณแห่งพระมหาบุรุษราชอันเสด็จลีลาตออกจากทิวาวิหารจักบทจรสู่สถานโพธิพฤกษมณฑล...(79)

พระกรณียกิจที่สำคัญประการหนึ่งที่ทรงกระทำคือการเสด็จโปรดพระประยูรญาติในกาลเมื่อพระพุทธองค์เสด็จยังดาวดึงสเทวโลก เพื่อตรัสเทศนาโปรดพระพุทธรมาดา ชดใช้ค่าน้ำนม ขุนเขายุคันธและอิสินธาก็ได้ช่วยให้พระองค์เสด็จถึงยังเทวโลกได้อย่างรวดเร็วดังข้อความว่า

...อันว่าปรีภทบรรพตทั้งสอง คือ ยุคันธรแลอิสินธรคีรีมีครุณาจตุรู้
 กราบทูลว่า ข้าแต่พระบรมโลกนาถพระองค์จงอย่าได้ลำบากพระบาท
 ซึ่งจะยกย่างบาทยุคล ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองคนนี้ ตั้งมั่นมิหวั่นไหว สูง
 ใหญ่กว่าบรรพตอื่น ๆ บัดนี้พ่ายแพ้แก่พระบรมโพธิสมภาร อัน
 พระราชทานซึ่งพระเศียรแลดวงหฤทัยนัยนา พระมั่งสาแลโลหิตบุตรภิ
 ริยาอุทิศทาน มีพระกมลประสงค์จะสนองพระคุณพุทธชนอันใหญ่สูง
 หนาหนักแลลึกล้นพ้นที่จะคณนา ไฉนข้าพระองค์จะดำรงอยู่โดยปกติ
 ธรรมตาได้ในครั้งนี้ ปานประหนึ่งจะรู้พาทีโดยนัยพรรณนา ก็น้อมยอด
 เข้าประชุมเป็นคู่เคียงเรียงรับพระบงกชบาทอันอย่างเป็นทุดิวาร
 สมเด็จพระพิชิตมารก็ยกตติยบาทพุทธลีลาศสืบไป ในขณะนั้น อันว่า
 ขุนเขาสีเนรราชก็น้อมยอดลงมารับพระบาท แล้วกลับประดิษฐานยังที่
 เก่าดุจก่อน (212)

ขุนเขาสีเนรราชอันสูงใหญ่ยิ่งทั้งสอง ได้สนับสนุนเอื้ออำนวยในการเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาของ
 พระพุทธเจ้า ด้วยรับรู้ถึงการบำเพ็ญทานบารมีที่ทรงเพียรกระทำมาแต่อดีตชาติ บุคคลวัตดังกล่าวนี้
 นอกจากจะเน้นย้ำพลังแห่งบุญบารมีของพระพุทธองค์ว่ามหาศาล ถึงขั้นส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งขุนเขาที่สูงใหญ่และแข็งแกร่ง ให้ไม่อาจอยู่เฉยได้ ยังเน้นให้เห็นถึง
 ความยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์ผู้ซึ่งเป็นมหาบุรุษของโลก ที่ธรรมชาติต่างยินดีที่จะช่วยเหลือ
 เอื้ออำนวยในกิจต่าง ๆ

เมื่อถึงกาลที่พระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ในปริจเฉทที่ 26 “มหาภิกษิ
 ขมนปริวรรต” ธรรมชาติแสดงอาการเศร้าโศกอาดูรอย่างใหญ่หลวง

...ในสมัยนั้นอันว่าสาละบุพผชาติทั้งหลาย ก็ขยายแถมกลีบเกสรแบ่งบานตั้งแต่
 ลำต้นตราบเท่าถึงยอดแลตลอดกาลวัน วิกสิตบุพผาเป็นนอกลูกปรากฏกุสุ
 เสาวคนธรสกัปีวัตนาการหล่นลง เร็ยรายทั่วพระพุทธสิริกายาบูชา
 พระสัพพัญญู หม่อมมรฝั่งภูบิณมาเชยซาบอาบรสเกสรมาลาบันลือศัพท์สำนวน
 ปานประหนึ่งว่าสำเนียงมกพฤษาปริเทวนาการแลบุพผชาติแห่งนางรังหล่น
 ลงเป็นนิรันดร์ ก็เปรียบปานประดุจจอสุขหล่นไหลพิลาปโสกี สัมผัสกับ
 พระฉัพพิพรณรังสีโสภณโอภาสเพียงจะครอบงำเสียซึ่งพรณประภาแห่ง
 ภาณูมาศให้เสื่อมแสงเศร้ามีครุณาปานฉะนั้น ฝ่ายพระสุริยาภิษายณ์หยอแสง
 อัสตงคต เหมือนดุษบมิอาจอดกลั้นซึ่งความโศก อันจะวิโยคพลัดพราจาก
 พระบรมโลกนาถ ฝ่ายพระรัชนิกรก็ลินลาตเลื่อนลอยขึ้นมาเบื่องบูรพาพิคาคล
 ดุจดับเสียซึ่งดวงหฤทัยแห่งเทพยตามนุษย์นิกรชนอันอาดูรด้วยความโศก ซึ่งจะ

วิโยคจากพระภควันตมุนี ให้ระงับด้วยหยาตริศมีอันเย็นยิ่งอย่างอมฤตธारा...

(242)

ดอกสาละอันบานหล่นลงเรียวยาย ลักการบูชาพระพุทธองค์ ดอกไม้รังก็หล่นลงเรื่อยไปไม่หยุด ประดุงน้ำตาอันไหลลงสัมผัสกับพระฉัพพิทพรณรังสี หมู่มแมลงก็บินลือเสียงดุงเสียงร้องให้ คร่ำครวญ ดวงอาทิตย์ก็ยอแสงดุจเศร้าโคกที่จะพลัดพราจากพระพุทธองค์ ดวงจันทร์ก็ลอยขึ้นสู่ ท้องฟ้าส่องแสงอันเย็นยิ่งดุจจะดับเสียซึ่งความโศกของทั้งหม่อมมนุษย์และเทพยดาทั้งหลาย กิริยา อากาโรศเศร้าโสกาตุรอย่างบุคคลของธรรมชาติดังกล่าวนี้ ได้สร้างความกระตบอารมณในแง่ ความโศกให้แก่ผู้รับสารอย่างยิ่ง ทั้งยังสื่อความหมายด้วยว่าพระองค์ทรงเป็นมหาบุรุษ เป็นผู้ที่เป็นที่ รักของโลกและมีคุณค่าต่อโลกยิ่งนัก แม้แต่ธรรมชาติก็ยังมีอาการกลับซึ่งความโศกได้ เมื่อพระพุทธเจ้า จะเสด็จดับขันธปรินิพพานจากไป

บุคคลวัตที่ปรากฏข้างต้นนี้ ใช้ประกอบกับความเปรียบเทียบอุปมาต่างจากบุคคลวัต ที่แสดงบทบาทของนางธรรณี

น่าสนใจว่า เพื่อแสดงเหตุการณ์สำคัญอันเนื่องด้วยพระพุทธองค์ ว่าส่งผลกระทบต่อโลก ก็มีบทพรรณนา ธรรมชาติมีอาจนึ่งเฉยได้ หากแต่แสดงอาการรับรู้โดยการแสดงออกเป็น ความแปรปรวน ปั่นป่วน ตัวอย่างเช่น ภายหลังจากเหตุการณ์การเอาชนะพระยามารของ พระพุทธเจ้า เหล่าเสนามารปลาดนการไป และพระยิวสวดีมารนั้นครั้นคร้ามต่อพุทธานุภาพ ดัง ข้อความว่า

...ครั้งนั้นมหาปฐพีก็ปั่นป่วนป่วนประหนึ่งว่าจักรแห่งนายช่างหม้อบันลือศัพท์ นฤนาทหวาดไหวสะเทือนสะท้าน เบื้องบนอากาศก็กนฤโฆษณาการ เสียง มหาเมฆครึ้นครึ้นปมป่านจะทำลายภูผาทั้งหลายมีสัตตภัณฑ์บรรพตเป็นต้น ก็ วิจลลการขานศัพท์สำเนียงกึกก้องทั่วทั้งห้องจักรวาท ก็บันดาลไกลาหลทั่ว สกลดังสะท้าน ปานดุจเสียงปาไฟอันใหม่ด้วยเปลวอัคคี ทั้งเทวทูตทุกภิกลง สวรรค์ก็บันลือลั่นไปเอง เสียงครืนเครงดุจวิหิลาชอันสาตทั้ง ถูกกระเบื้องอัน เรื่องโรจน์ร้อนในกองอัคณีการ อสนีบาตก็ประหารลงเปรี้ยง ๆ เพียงพื้นแผ่นดิน ปฐพีจะพังภาค ดังท่าฝนถ่านเพลิงตกต้องพสุธาตลตาเกิงแสงสว่าง หมู่มารทั้งหลายต่าง ๆ ทรนทกตกประหม่ากลัวพระเดชานุภาพแพ้วาย(93-94)

พลังอันมหาศาลของธรรมชาติซึ่งแสดงออกเป็นความปั่นป่วน ไหวสะเทือนอย่างรุนแรงนี้ สอดคล้อง กับพลังอันใหญ่หลวงแห่งพุทธานุภาพที่ทรงเอาชนะมารได้สำเร็จ และในกาลเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จ ดับขันธปรินิพพานแล้ว ก็ปรากฏความไหวสะเทือนของธรรมชาติอย่างรุนแรง “พิลึกพิงกแล้ว” สอดคล้องกับความเศร้าโศกเป็นอันมากของเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายในขณะนั้น ดังข้อความว่า

...ขณะนั้นอันว่าปฐวีก็มปนาการก็บังเกิดปรากฏพิลึกพิลงกลัวทั่วโลกธาตุทั้งปวง อีกทั้งห้วงมหรรณพ ก็กำเรบตีฟองคะนองคลื่นครึ้นครึ้น นฤนาทสนั่น ไนมหาสมุทรสาครทั้งหม่อมัจฉาชาติมั่งกรผุดดำกระทำให้ศัพท์สำนนวนฤโฆษครุวนาดุจเสียงปริเทวกถา แซ่ซ้องโสกาตุรกำสรต ทั้งขุนเขาพระสิเนรุราชบรรพตก็น้อมยอดโอนอ่อนมีอาการปานประหนึ่งว่ายอดหวายอันอัคคีลีนอเนกมหัศจรรย์ก็บันดาลท่วมเมหนี่ดลสกลนภากาศ (248)

การใช้ธรรมชาติเป็นวัสดุในการสื่อสารความยิ่งใหญ่ของมนุษย์ และอารมณ์อันไหวสะเทือนของมนุษย์นี้ แฝงทัศนะของกวีที่มีต่อธรรมชาติว่า ธรรมชาติมีความยิ่งใหญ่ และมีความสัมพันธ์กับมนุษย์ในแง่ที่ร่วมรับรู้อารมณ์ความรู้สึกอันละเอียดอ่อนไปกับมนุษย์ กวีรัตนโกสินทร์เช่นสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสได้ทรงสืบต่อมโนทัศน์เรื่องความผูกพันต่อธรรมชาตินี้จากสมัยอยุธยา และกลวิธีที่ใช้ธรรมชาติเป็นวัสดุในการประกอบสร้างความหมายนี้ก็ได้ปรากฏในวรรณคดีเรื่องอื่นๆร่วมยุคสมัยด้วย (ดวงมน จิตรจำนงค์, 2544 : 121)

ในมโนทัศน์ที่การพิชิตกิเลสคือการเอาชนะตนเอง การต่อสู้ของพระพุทธองค์จึงต้องกระทำด้วยพระองค์เอง อย่างไรก็ตาม กวีได้อาศัยความเปรียบบุคคลวัตพรรณนาให้พระบารมีทั้ง 30 เป็นกำลังพลต่อสู้กับกิเลสอย่างมีเจตจำนง ในปริจเฉทที่ 9 “มารวิชัยปริวรรต” พระย้าวสวัตีมารยกทัพมายังบริเวณโพธิบัลลังก์ พระโพธิสัตว์ได้ตรัสเรียกพระบารมีทั้งหลาย มีทานบารมีเป็นต้น มาชุมนุมกันเพื่อจะต่อสู้กับพระยามาร ผู้ทรงนิพนธ์ทรงแสดงว่าพระบารมี 30 ประการของพระโพธิสัตว์นั้น แสดงกิริยาอาการอย่างบุคคล ดังที่มาเข้าเฝ้าพระโพธิสัตว์อาสาจะร่วมต่อสู้กับพระยามาร ดังข้อความที่ยกมาต่อไปนี้

ในกาลนั้น อันว่าสมเด็จสวามีโยธาทั้งหลายก็มาสโมสรประชุมพร้อมกัน ครวนาดุจกราบทูลว่า ข้าแต่พระผู้ทรงบำเพ็ญพระกฤษฎาภินิหาร แสวงหาประโยชน์เพื่อโปรดสัตว์โลก บรรลุทุกข์ลำบากใน 100 แห่งอดีตชาติทั้งหลายจักนับบมิได้ และทรงถือนั่นซึ่งศีลสมาธิปัญญาตั้งแต่พุทธอุปบาทศาสนาสมเด็จพระพุทธที่ปึงกรเป็นอาทิ บำรุงเลี้ยงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาตราบเท่าจนสำเร็จ สลิต ณ พื้นโพธิบัลลังก์อันเป็นของพระองค์ในกาลบัดนี้ แต่ทรงเสียสละธุริททานก็ประมาณมากกว่าชลนที่ทั้งมหาสาครสมุทร แต่พระราชทานพระมังสะก็ประมาณมากประดุจกระทำพื้นแผ่นดินภูมิภาคให้พ่ายแพ้ แต่ตัดพระเศียรกับทั้งพระโมฬีให้เป็นทาน ถ้าจะกองไว้ก็จะสูงใหญ่ยิ่งกว่าเขาพระสุเมรีศิรินทร แต่ควักพระเนตรให้เป็นทาน ถ้าจะประมาณก็มากกว่าดวงดาวลั่นทั้งอากาศ และข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี้ แต่พระองค์ทรงอภิบาลบำรุงเลี้ยงมาสิ้นกาลนานด้วยบุตร

ทานภริยามังสุรธรินัยนาทานเป็นต้น จะสู้เสียสละชนมชีวิตคิดจะสนองพระเดช
พระคุณแห่งพระองค์ จะต่อฤทธิ์ณรงค์กับด้วยหม่มมาร ดุจกราบทูลเสนอสารขอ
อาสา ...(87-88)

ยังมีบุรุษโยธาพลอีก 7 ประการ มาเข้าเฝ้าและกราบทูลอาสาจะร่วมต่อสู้ซึ่งชัยพระยามาร บุรุษโยธา
พลก็คือคุณธรรมที่พระองค์ทรงใช้ในการต่อสู้ดับกิเลสมาร ดังตัวอย่างต่อไปนี้

...ฝ่ายบุรุษโยธาพระมหาสัตว์อีก 7 จำพวก คือ ศรัทธาพล 1 วิริยพล 1 สติพล 1
สมาธิพล 1 ปัญญาพล 1 หิริพล 1 โอตตัปปพล 1 ก็มาประชุมพร้อมกันประดุง
กราบทูลว่า ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี้ แต่พระองค์ทรงอภิบาลบำรุงเลี้ยงมาสิ้น
จักรกาล ด้วยอันนพานาหารวัตถาลังการตรงครถชทานาทีอเนกอนันต์ จะนับ
มิได้ในอดีตภพจงทอดพระเนตรจะรอนรบหม่มมารปัจจนึกให้ได้ชัยชนะใน
ขณะนี้ แล้วก็ประดิษฐานอยู่ในที่เฉพาะพระพักตร์ดูเห็นประจักษ์แก่นัยนา
สมเด็จพระมหาบุรุษพุทธอังกูรเหมือนประหนึ่งได้ทรงสดับสมภารบารมีโยธามา
กราบทูลรับอาสา ประดุงมีพระราชบัญญัติตราตอบว่า ขอบใจท่าน เราสาธุการ
ยินดี จะดูฝีมือท่านทั้งหลายอันจะต่อตีปรปักษ์แก่ตา...(88)

นอกจากผู้ทรงนิพนธ์จะแสดงพระบารมีและคุณธรรมที่พระโพธิสัตว์ใช้ต่อสู้กับพระยามารในลักษณะ
ของความเปรียบบุคคลวัตแล้ว ยังแสดงบทบาทของตัณหา ราคะ และความไม่พอใจ ไม่นินดี ใน
ลักษณะของความเปรียบบุคคลวัตเช่นเดียวกันอีกด้วย ดังตัวอย่างที่ยกมานี้ นางมารธิดาทั้ง 3 อาสา
พระยามารผู้เป็นบิดา มากระทำให้พระพุทธเจ้าตกอยู่ในอำนาจแห่งตน แต่ไม่สำเร็จ พระพุทธองค์
ขับไล่นางไป เหตุการณ์นี้มีความสำคัญในแง่ที่เน้นย้ำให้เห็นว่าพระพุทธเจ้านั้น ดับซึ่งกิเลสอย่าง
สิ้นเชิงแล้ว

...นางมารธิดาทั้งหลาย 3 คือ นางราคา 1 นางอรดี 1 นางตัณหา 1 ...ทูลลาบิดา
มาสู่สำนักพระศาสดาจารย์ อันเสด็จนิสัสนาการอยู่ ณ ภายใต้อัชปาลนิโครธ
รุกขมูล แล้วกราบทูลว่า ข้าแต่พระมหาสมณะ ข้าพเจ้าจะบำเรอบาทยุคลแห่ง
พระองค์ สมเด็จพระสัพพัญญูก็ได้เอาพระทัยใส่ในถ้อยคำแห่งนางมารธิดาทั้ง
3 แลมิได้ล้มพระเนตรขึ้นทักนการ ทรงดูคุณภาพหนึ่งอยู่เป็นปรกติ แลนางทั้ง 3
จึงดำริว่าธรรมดาบุรุษย่อมมีอภัยคัยเสนาหาในสตรีอันมีรูปร่างสัณฐานต่าง ๆ
บ้างก็รักสตรีที่เป็นกุมารี บ้างก็รักสตรีอันตั้งอยู่ในปฐมวัย แลมัชฌิมวัย แล
ปัจฉิมวัยก็มีบ้าง เราทั้งหลายจักประโลมด้วยรูปร่างต่าง ๆ โดยอเนกประการ แล

นางมาริตาทั้ง 3 ก็นฤมิตอัฐภาพแห่งตน ๆคนละร้อย ๆเป็นรูปตรรกุมารียังไม่
มีบุตรบ้าง ที่มีบุตรแล้วคนหนึ่งบ้างสองคนบ้าง ที่เป็นรูปสตรีมีฉนิมวัยบ้าง
ปัจฉิมวัยบ้าง ถึง 6 อย่าง 6 ครั้ง ตามแต่จะต้องพระทัยปรารณา ไปแวดล้อม
พระศาสดาแล้วก็ทูลเล่าโลมตุงกาลก่อน สมเด็จพระบรมครูก็ทรงนิ่งม้วยสัสถ์
มิได้ตรัสประการใด แลนางมาริตาทั้งหลาย ก็กระทำอิตถิมายาโดยอาการ
ลีลาช่าเลื่องเนตรพ้อนรำขบร้องมีประการต่าง ๆ ก็มีอาจสามารถจะยังพระ
หทัยพระพิชิตมารให้กัมปนาการกำเริบได้(106)

ความเปรียบบุคคลวัตที่ให้นามธรรม มีกิริยาอาการอย่างบุคคล นอกจากจะช่วยกระตุ้นการรับสารแก่
ผู้อ่านแล้ว ยังทำให้ผู้รับสารเข้าถึงความหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นนามธรรมนั้นแจ่มชัดขึ้น จึงเห็น
ว่าการต่อสู้กับกิเลสที่นั่นอาศัยการสั่งสมพลังอำนาจทางจิตใจเท่านั้น

1.2 อุปมานิทัศน์ (allegory)

กลวิธีการใช้ความเปรียบที่โดดเด่นในพระปฐมสมโพธิกถาอีกประการหนึ่งก็คือ
อุปมานิทัศน์(Allegory) ซึ่งเป็นวิธีการเปรียบเทียบอุปลักษณ์ (Metaphor) ที่ขยายออกเป็นเรื่องราว
โดยให้ตัวละครหรือวัตถุในเรื่อง มีความหมายแฝงเชิงนามธรรมอยู่ในเรื่องเล่าที่เป็นรูปธรรมนั้น

ความเปรียบเทียบอุปมานิทัศน์ปรากฏเด่นชัดในปริจเฉทที่ 9 “มารวิชัยปริวรรต”
ผู้ทรงนิพนธ์ทรงแสดงสภาวะทางจิตในขณะที่พระโพธิสัตว์ทรงดับกิเลสในพระทัย ด้วยเหตุการณ์
การต่อสู้ของพระโพธิสัตว์กับพระยาวิสวัตติมาร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนกิเลสหรือจิตใจฝ่ายอกุศลของ
พระองค์ที่ทรงต้องเอาชนะให้จงได้ เพื่อให้พระปัญญาบริสุทธิ์ผ่องใส นำไปสู่การตรัสรู้เป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไป พระยามารมีลักษณะที่ตรงกับความหมายของกิเลสตัณหาในแง่ที่เป็นผู้มี
“มีสันดานอันเป็นบาป” คอย “ติดตามพระมหาสัตว์ทุกรอยพระบาท แสวงหาโอกาสอยู่เป็นนิตย-
กาล”(84) เช่นเดียวกับกิเลสตัณหาซึ่งแฝงตัวอยู่ในจิตใจของมนุษย์ทุกคน หาโอกาสที่จะครอบงำ
ควบคุมให้มนุษย์ผู้นั้นกระทำอกุศลกรรม ส่งผลให้บังเกิดวิบากอันจะนำมาซึ่งทุกข์

ลักษณะที่เรียกว่า “มีสันดานอันเป็นบาป” ของพระยามาร ปรากฏอย่างสม่าเสมอ
ตลอดการต่อสู้ของพระโพธิสัตว์กับพระยามาร เราจะเห็นว่าพระยามารมีจิตใจที่เป็นอกุศล เปี่ยมไป
ด้วยกิเลสตัณหาอย่างชัดเจน ดังเช่น เมื่อพระยามารรู้ว่าพระโพธิสัตว์จะกระทำให้พันพิสัยแห่งตนก็
บังเกิด “ความพิโรธเป็นกำลังคับคั่งไปด้วยอิสสาจิตครอบงำสันดาน จึงร้องอุโฆษณาการให้หาพล
เสนามารมาประชุมพร้อมกัน แล้วให้สร้างสรรพนฤมิตกายมือเนกประการ เหตุจิตเป็นพาลพิลาป
ปราศจากกรุณาหาไปด้วยราคะโทสะโมหะอิสสาพยาบาท”(84) (เน้นโดยผู้วิจัย) เพื่อกระทำ
ยุทธนาให้พระโพธิสัตว์เสด็จไปจากรัตนบัลลังก์ เมื่อพระยามารเห็นพระอาการสงบนิ่งไม่หวั่นไหว
ของพระโพธิสัตว์ ก็บังเกิด “ความพิโรธเป็นกำลัง พระเนตรแดงตั้งอค์นิการ” ตรัสสั่งให้เสนามาร

“ชวนกันกลุ่มมุ่มพินแทงทุบตีเช่นฆ่าพระสิทธัตถราชกุมาร”ในทันที (88) และเมื่อพระยามารกระทำการคุกคามพระโพธิสัตว์ แต่ไม่บังเกิดความกระทบกระเทือนต่อพระองค์เลยแม้แต่น้อย ก็“ยิ่งมีความโกรธครอบงำสันดาน” ใช้อิทธิฤทธิ์กระทำอันตรายนานาประการให้บังเกิดมีแก่พระโพธิสัตว์ยิ่งขึ้น (89) ความโกรธเกรี้ยวอันรุนแรงของพระยามารนี้ได้ตัดกับความสงบและพระมหากรุณาของพระโพธิสัตว์อย่างเด่นชัด นอกจากผู้ทรงนิพนธ์จะทรงกล่าวถึงลักษณะจิตของพระยามารว่าเปี่ยมไปด้วยกิเลสตัณหาซึ่งมีความโกรธเป็นกิเลสตัวเด่นแล้ว การกระทำที่มุ่งทำลาย หมายให้พระโพธิสัตว์ถึงแก่พระชนม์ชีพก็แสดงถึงเจตนาอันเป็นอกุศลของพระยามารอย่างชัดเจน ดังเช่นที่พระยามารได้ตรัสสั่งกับเหล่าเสนามารว่า “ท่านทั้งหลายจงจับพระสิทธัตถราชกุมารพันธนาการประหารหันฟันแทง เช่นฆ่า ผ่าอุระขี้หูกทัย จับสองบาทขว้างไปยังฝั่งสมุทรปากน้ำ”(85) (เน้นโดยผู้วิจัย) พระยามารจึงเป็นตัวละครที่เป็นตัวแทนของกิเลสหรือจิตฝ่ายอกุศลของพระโพธิสัตว์ได้เป็นอย่างดี

ลักษณะของพระยามารที่พ้องกับกิเลสตัณหาประการต่อมาก็คือ การมีพลังอำนาจมาก และเปี่ยมไปด้วยความน่าสะพรึงกลัว มนุษย์นั้นมักพ่ายแพ้ต่ออำนาจกิเลส นั้นก็บังชี้ถึงพลังอำนาจอันใหญ่หลวงของกิเลสซึ่งยากที่จะเอาชนะ และน้อยคนที่จะกล้าหาญ เพียรพยายามเอาชนะกิเลสในจิตใจของตน ภาพของพระยามารซึ่งเป็นตัวแทนของกิเลสในปริจเฉทที่ 9 “มารวิชัย-ปวิรรต”นี้ จึงมีความยิ่งใหญ่และน่าพรันพรึง ผู้ทรงนิพนธ์ได้แสดงว่าพระยามารมีกองทัพซึ่งเป็นเหล่าเสนามารจำนวนมาก ขนาดของกองทัพใหญ่โตอย่างยิ่ง ดังที่ เมื่อเหล่าพลเสนามารยাত্রาทัพมาถึง ขอบเขตของกองทัพนั้นกว้างขวางยิ่งนัก “ในเบื้องหน้านั้น 36 โยชน์ เบื้องหลังนั้นถึงขอบเขจักรวาศีเป็นที่สุด” (85) เหล่าเสนามารแต่ละตนต่างนมิตตนให้มีความอภิลักษณ์ บ้างก็นมิตตนเป็นสัตว์ร้ายน่าสะพรึงกลัว มีขนาดสูงใหญ่มาก มีอิทธิฤทธิ์ร้าย และเปี่ยมไปด้วยนानาสรรพอาวุธ ดังความตอนหนึ่งที่บรรยายถึงลักษณะอาการของเสนามารว่า

...แลมารโยธาทั้งหลายก็สำแดงฤทธิ์นมิตเพศมีพรรณต่าง ๆ บางจำพวกก็หน้าแดงกายเขียว บางจำพวกก็หน้าเขียวกายแดง ลางเหล่าจำแลงกายขาวหน้าเหลือง ลางเหล่ากายเหลืองหน้าขาว บางหมู่กายลายพร้อยหน้าดำ บางหมู่กายดำหน้าลาย...ลางพวกกายท่อนบนเป็นนาคกายท่อนต่ำหลากหลายเป็นมนุษย์ บางเหล่าจำแลงกายเป็นมนุษย์ บางหมู่ก็นมิตกายกลายเป็นครุฑฝ่ายอโธภาค ท่อนเบื้องบนเป็นนาคแสดงเดช ลางพวกจำแลงกายฝ่ายเหนือภูมิภาคเป็นพญาคมที่ปีชาติ กายท่อนบนจำแลงหลากหลายเป็นพฤษภ บางมารก็นมิตอุทงคทศอังกาพยพเป็นพญาคมเพศหนเหนือภูมิภาคเป็นอุศุกกาย พลมารทั้งหลาย บางเหล่านมิตกายท่อนต่ำเป็นอัสตรกฤษีหิมหิสคิซมกกาชาติ อุปริกาย โภกฐาสเป็นคชหัยไกรสรกาสรสกุนแรงกานานาสัตว์จับทุบทุบชาติต่างพรรณ บางจำพวกพลมารก็สำแดงฤทธิ์ เป็นอสรพิษให้เลื้อยเข้าไปในช่องโสต

เบื้องซ้าย บ้างก็ย้ายให้ประเวศโดยประเทศวามโสตทวาร แล้วออกทางด้าน
 กรรณภาคทักษิณ แผ่พังพานแลบลิ้นแลฟันเล็กหลากหลาย...บ้างก็เอาสัป
 ชาติใหญ่น้อยมีงูเหลือมเป็นต้น เอาพันพาหาแลขาสองข้างต่าง ๆ แลพิลึกพิง
 กลัว ตัวมารโยธาแต่ละคน ๆ พื้นพิกลนานาตาเหลือกเหลืองแลเขี้ยวโง้งออกนอก
 ปาก หน้าผากเกลือกิ้วขมวดค้อมคด หนวดปรากฏจุดจลวดทองแดงแข็งกระด้าง
 รูปร่างดูร้ายกาจหยาบช้าหน้าแสหะ ผมหยกสยงม้วนทบดุกันหอยเป็นกลุ่ม
 กลม เล็บแต่ละเล็บทั้งใหญ่ทั้งคมทั้งแหลมเล่ห์หลาว ยาวโง้งทุก ๆ คน แต่ละ
 คน ๆ ล้วนมีมือถือสรรพศาสตราวุธหลากหลาย มีกายสูงคาพยุตหนึ่งบ้าง 3
 คาพยุตบ้างก็โยชน์บ้าง โยชน์หนึ่งบ้าง 2 โยชน์ 3 โยชน์ก็มีบ้าง ต่าง ๆ แสดง
 ฤทธิ์เด่นโลดโตนขึ้นบาอากาศตวาดศัพท์สำเนียงเสียงสะท้านสะเทือนก้องดุด
 ท้องพสุธาจะโถมทรุด มิฉะนั้นดูเสียมหาเมฆลั่นบันลือและเสียงอสณีบาดแล
 เสียงคลื่นในท้องมหาสมุทรต่าง ๆ ทำลายซึ่งเขาจักรวาลอันอื่นมา เพื่อจะยำ
 เหยียบมหามงคลจักรวาลอันนี้ มีครุวนาดูจมหาบรรพตอันเนื่องติดกันมาจะทับ
 มหาโพธิมณฑลให้โถมทรุดทำลาย (84-85)

ผู้ทรงนิพนธ์ยังได้แสดงความน่าหวาดหวั่นของพระยามาร ด้วยขนาดอันมหึมาของข้างทรงและ
 การณมิติพระพาหาจำนวนมากถึงข้างละ 1,000 ของพระยามาร พระพาหาแต่ละข้างยังถือสรรพอาวุธ
 ต่าง ๆ ที่พร้อมจะทำลายล้างศัตรู ดังข้อความว่า

...ทรงขึ้นสถิตเหนือคอเทพยหัตถีนามคิริเมฆลมหาคชสารสูงประมาณ 150
 โยชน์ เป็นคชาธารพระที่นั่งแลณมิติพระพาหาทั้งซ้ายขวาข้างละ 1,000 ทรง
 สรรพอาวุธต่าง ๆ คือดาบและหอกธนูศรโตมรแลจักรสังข์อังกุศคทาگونศิลาแล
 หลาวเหล็กแลครกเหล็กขวานถากขวานผ่า แลอาวุธมีคมข้างหนึ่งสองคมสาม
 คมก็มีกับทั้งตรีศูลเป็นต้น (85)

ขนาดอันเกินจริงของข้างทรงของพระยามาร และจำนวนพระพาหาซึ่งถืออาวุธครบครันนั้น เน้นย้ำ
 ให้เห็นว่าพระยามารนั้นเปี่ยมไปด้วยอำนาจและน่าหวาดหวั่นเพียงใด ภาพพระยามารและกองทัพ
 มารอันยิ่งใหญ่ เปี่ยมไปด้วยโทสะอันรุนแรงทำให้ผู้รับโยงไปสู่ความหมายที่ว่ากิเลสตัณหาอันมีพลัง
 ยิ่งนัก แม้แต่กิเลสในพระทัยของพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นผู้ที่มีกิเลสเบาบาง ด้วยทรงบำเพ็ญบารมี
 ขัดเกลาลิขิตใจของพระองค์เองด้วยกุศลกรรมมาแต่อดีตชาติ ก็ยังมีอำนาจมหาศาล จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่
 มนุษย์จะดับกิเลสในจิตใจของตน แต่ก็มีใช้ว่าการดับกิเลสจะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

การต่อสู้กับพระยามารด้วยพระองค์เอง ไม่มีผู้ใดสามารถช่วยได้ แม้แต่เหล่า
 เทพดาที่คอยแห่แหนแวดล้อมและคอยเอาใจช่วยตลอดมา นอกจากจะแสดงให้เห็นว่า

พระพุทธเจ้าทรงดับกิเลสในพระทัยด้วยพระองค์เอง มิได้มีสิ่งเหนือธรรมชาติหรือเทพยดามาช่วยเหลือ ตลบั่นตาลแต่อย่างใด บ่งบอกคุณธรรมอันสูงส่งและพระปัญญาของพระองค์แล้ว ยังมีความหมายว่า การดับกิเลสในจิตใจนั้นเป็นสิ่งที่แต่ละบุคคลต้องเพียรกระทำด้วยตนเอง เราจึงเห็นว่าเหล่าเทพยดาต่างหลีกหนีไปสิ้นเมื่อรู้ว่าพระยามารยกทัพมา ทิ้งให้พระโพธิสัตว์ทรงเผชิญกับกองทัพมารเพียงลำพัง ดังคำบรรยายที่ว่า

...ในขณะนั้นเทพยดาทั้งหมื่นจักรวาลล้วนทรงเพศดุจเล่นมหรสพมาแวดล้อมพระโพธิสัตว์อยู่โดยรอบ เมื่อได้สดับซึ่งนฤโฆฆแห่งหมู่มารเสนาอันไกลาหลเนียรนาท ก็เล็งแลไปในอุตรทิศเห็นพลมารมาเป็นอันมากก็แจ้งว่า พระยาวิสวัตติมารยาตราพยุหโยธามา แลเทพยดาทั้งหลายต่างองค์สะดุ้งตกพระทัยกลัวภัยแห่งมารบมิอาจอยู่ในที่เฉพาะหน้าได้ ก็มละพระมหาสัตว์ไว้แต่พระองค์เดียวปรารถจะปลาดนการไปจากที่นั้น แลสยามเทวราชถือสุพรรณจกมารเหาะหนีสันดุสิตเทวราชก็ถือวาลวิชนีหนีระเห็จไป ปัญจศิขรเทพยคนธรรพก็จับทิพยพิณใหญ่เหาะขึ้นเวหา สมเด็จพระอินทราภิรมย์จุติวิษุณุตมสังข์ลากไปในเบื้องหลังแล่นขึ้นอากาศ พญาภาวนาคราชก็พานางนาครีพารชำระปฐพีหนีไปสู่นาคพิภพ เข้าไปในสิริครรภมณเทียรที่สถิต ยกพระหัตถ์ทั้งสองป้องปิดพระพักตร์ลงบรรทม ท้าวสัทหมบดีพรหมก็ฉวยฉุดซึ่งที่สุดคันเศวตฉัตรนิวัตปลาดยังพรหมโลก และเทพยเจ้าทั้งหลายอันเศษก็หนีไปทั้งสิ้น ยิ่งแต่พระมหาสัตว์ทรงสถิตเหนือรัตนบัลลังก์พระองค์เดียวดูจท้าวมหาพรหมอันสถิตในสุญวิมาน อันปราศจากบริวารทั้งปวง (86)

การหลบไปของเทพยดาด้วยความกลัวภัยแห่งมารนี้ ยังช่วยขับเน้นพลังอำนาจและความน่าประหวั่นพรันพรึงของกองทัพพระยามารอีกด้วย แม้แต่เทพยดาที่มีอิทธิฤทธิ์ที่ยังมีอาจต้านทานและยังหวาดกลัว เราจึงเห็นความกล้าหาญของพระโพธิสัตว์ ซึ่งแม้เป็นมนุษย์ที่ไม่มีอิทธิฤทธิ์ใดๆ แต่ก็ยังกล้าที่จะต่อสู้เอาชนะพระยามารโดยลำพัง

ดังที่กล่าวแล้วว่า เหตุการณ์การต่อสู้เอาชนะพระยามารนี้เป็นความเปรียบอุปมาอุปไมย สื่อความหมายถึงการต่อสู้เพื่อดับกิเลสในพระทัยของพระโพธิสัตว์ เมื่อจิตใจฝ่ายอกุศลของพระองค์คือพระยามาร สิ่งที่จะมาต้านทานหรือต่อสู้กับจิตใจฝ่ายอกุศลก็คือจิตใจฝ่ายกุศลของพระองค์ ซึ่งย่อมต้องมีพลังเป็นอันมากเช่นกันจึงจะยับยั้งต้านทานได้ พลังของจิตใจฝ่ายกุศลของพระองค์นั้นมาจากบุญบารมีที่ทรงบำเพ็ญสั่งสมมาแต่อดีตชาติ แน่แน่นอนว่าทุกครั้งที่ทรงบำเพ็ญบารมีย่อมเป็นการขัดเกลาพระหฤทัยให้ทรงสามารถยับยั้งซึ่งใจหรือบรรเทาภิเลสในพระหฤทัยได้ ผู้ทรงนิพนธ์ทรงเปรียบเทียบบารมีซึ่งจำแนกออกเป็น 30 ทศของพระโพธิสัตว์ว่าเป็น“สมเด็จสโยธา” ต่อสู้กับกองทัพพระยามาร ดังที่ได้ตรัสเรียกพระบารมีทั้งหลายว่า

...ดูก่อนบารมีทั้งหลายกล่าวคือทานแลศีล เนกขัมมะปัญญาทั้งวิริยะขันติแล
 สัตยอธิษฐานพร้อมทั้งเมตตา อุเบกขา แลบารมีทั้ง 10 ทศจัดจำแนกออกเป็น 3
 สถาน คือบารมี 10 อุปบารมี 10 ปรมัตถบารมี 10 ลิริเป็นสมมติสบารมี 30 ทศ
 ทั้งสิ้นด้วยกัน พระบารมีทั้งหลายนี้ จงมาสมสรสนนิบาตพร้อมกันในสถานที่นี้
 จงถือซึ่งสรรพศาสตราวุธออกต่อยุทธ์ด้วยหมู่มารไฟรี มีพระยาวิสวัติมาราธราช
 เป็นประธาน ในปลาตนาการปราชัยให้จงได้ (87)

ในการต่อสู้ของพระโพธิสัตว์กับพระยามารนั้น ผู้ทรงนิพนธ์ทรงแสดงให้เห็นว่า
 พระโพธิสัตว์มิได้ทรงใช้ความรุนแรงแต่อย่างใดเลย ทรงสงบนิ่งและเปี่ยมด้วยพระเมตตา บ่งชี้ว่าใน
 ขณะที่ทรงเพียรเอาชนะกิเลสนั้น มิได้ทรงมีกิเลสเข้ามาครอบงำ ในขณะที่พระยามารนั้นเปี่ยมไปด้วย
 โทสะและพยายามกระทำอันตรายแก่พระโพธิสัตว์ด้วยความรุนแรงนานาประการ ความขัดแย้งหรือ
 การต่อสู้ระหว่างจิตฝ่ายกุศลและอกุศลของพระโพธิสัตว์ซึ่งดำเนินมาจนถึงช่วงที่เข้มข้นที่สุดได้เกิด
 เป็นภาพที่ตัดกันระหว่างความรุนแรงแห่งการทำลายล้างของพระยามาร กับความมดงาม อ่อนโยน
 ของธรรมชาติ เมื่อความรุนแรงที่พระยามารกระทำนั้นมาปะทะกับพระวรกายของพระโพธิสัตว์ ดัง
 ข้อความว่า

...พระยามารยังมีความโกรธครอบงำสันดาน จึงดำริว่า อาตมะจะยังทำฝน 9
 ประการให้ตกลง แล้วสำแดงเดชให้บังเกิดเป็นมหาวาตพายุใหญ่พัดมา ทำลาย
 ยอดตมูฎาแลเพิกพฤษชาติปลิวมาแต่ทิศานุทิศไกลได้กึ่งโยชน์ แลโยชน์หนึ่ง
 สองโยชน์เป็นอาทิ มาถึงพระกายพระมหาสัตว์โดยรอบ ก็มีอาจยังชายจิวรให้
 ห้วนไหวได้ ลำดับนั้น ก็บันดาลเดชให้มหาเมฆตั้งขึ้น ยังวัสโสทกให้ตกท่วมถึง
 ยอดพนสมณฑปฤกษ์พิลิกลั่น ทั้งแผ่นดินเป็นช่องไหลนองไปทั้งป่า ก็มีอาจ
 สามารถแต่หยาดหนึ่ง ๆ ให้ชุ่มชายจิวรพระมหาสัตว์ได้ ลำดับนั้น ก็บันดาลฤทธิ์
 ให้เป็นท่าฝนก้อนศิลาตกลง ทำลายยอดบรรพตน้อยใหญ่บังเกิดเป็นเปลวไฟ
 แลควันตลบมาบนอากาศ ถึงพระโพธิสัตว์ก็กลับกลายเป็นทิพยบุปผชาติ
 สักการบูชา ลำดับนั้น แสดงฤทธิ์ให้เป็นที่ฝนก้อนศิลาตกลง ทำลายยอดบรรพต
 น้อยใหญ่บังเกิดเป็นเปลวไฟแลควันตลบมาบนอากาศ ถึงพระโพธิสัตว์ก็กลับ
 กลายเป็นทิพยบุปผชาติสักการบูชา ลำดับนั้น ก็แสดงฤทธิ์ให้เป็นที่ฝนนานา
 วิธารูวิเศษ มีประเภทคือคมข้างเดียวแลคมทั้งสองข้าง บ้างก็เป็นพระขรรค์แล
 ดาบหอกจักรธนูศรเสนาทัพเป็นต้น ให้ตกลงแล้วเป็นควันเป็นเปลวเพลิงมา
 บนอัมพรประเทศ พอถึงพระกายก็กลายเป็นทิพยมาลาเลื่อนลอยลงบูชา
 ทั้งสิ้น...(89)

เหตุการณ์ที่ทำให้ผู้รับเข้าใจอย่างชัดเจนว่าผลของกุศลกรรมหรือบุญบารมีที่ พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญได้ส่งผลให้พระองค์ทรงขจัดกิเลสในพระทัยได้ก็คือ การผุดขึ้นมาเป็นพยาน รู้เห็นการบำเพ็ญทานของพระโพธิสัตว์ของพระแม่ธรณี ภายหลังจากที่พระยามารอ้างว่าตนนั้นได้ บำเพ็ญบารมี อันเป็นเหตุให้เกิดโศกบัลลังก์ขึ้นและตนสมควรได้ครอบครอง พระแม่ธรณีได้บิดน้ำ ในโมลีแห่งตน แล้วกระแสน้ำก็หลั่งไหลออกมาในปริมาณมากถึงขั้นเป็นกระแสน้ำ พัดพาเอาเหล่า มารพลไป กระแสน้ำเป็นอันมากนั้นก็คือน้ำทักษิณาทกที่พระโพธิสัตว์ทรงหลั่งลงบนพื้นปฐพี ภายหลังจากการบำเพ็ญทานบารมีทุกครั้งตั้งแต่อดีตชาติ ก็จะเห็นว่าทรงบำเพ็ญทานบารมีมานับครั้ง ไม่ถ้วน และบุญบารมีนั้นเองที่ส่งผลให้ทรงเอาชนะกิเลสได้ในที่สุด

เมื่อการต่อสู้สิ้นสุดลง พระโพธิสัตว์ทรงเอาชนะพระยามาร ดับกิเลสในพระทัยได้ สำเร็จ ก็ทรงมีพระทัยสมนัสปริดา และยังคง“ตั้งพระสมาธิจิตเป็นอันดีมิได้หวาดไหว”(94) การที่ ทรงดำรงอยู่ในพระสมาธิ ได้แสดงให้เห็นว่าการต่อสู้ที่ดำเนินไป เป็นสภาวะทางจิต

1.3 อุปมา (simile)

อุปมา คือ ความเปรียบเทียบนำเอาสิ่งหนึ่งมาเปรียบเทียบกับอีกสิ่งหนึ่ง เพื่อแสดง ลักษณะของสิ่งที่ถูกเปรียบเทียบให้เห็นภาพแจ่มชัดขึ้น สิ่งที่ถูกเปรียบและสิ่งนำมาเปรียบนั้นจะมี ลักษณะบางประการที่คล้ายกัน

ในพระนิพนธ์นี้ ปรากฏความเปรียบอุปมาเป็นจำนวนมาก มีคำที่ใช้ในการเปรียบ หลากหลาย เช่น *ครุวนา ตั้ง ดุจ ประดุจ ปานประดุจ ปานประหนึ่ง เปรียบประหนึ่ง* เป็นต้น ผู้วิจัย จัดกลุ่มอุปมาที่โดดเด่นไว้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ความเปรียบพระพุทธรูปเจ้ากับเทพยดาและสิ่งที่มีอยู่ใน ธรรมชาติ และความเปรียบอื่น ๆ

1.3.1 ความเปรียบพระพุทธรูปเจ้ากับเทพยดาและสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ

1.3.1.1 พระโพธิสัตว์ตั้งเทพยดาในสวรรค์

การพรรณนาถึงพระพุทธรูปเจ้าทั้งในช่วงก่อนตรัสรู้ หรือในช่วงที่ทรงดำรงอยู่ในเพศ ฆราวาส มักมีการเปรียบพระโพธิสัตว์ว่าทรงเป็นตั้งเทพยดาซึ่งได้รับการปรนเปรอความสุขอยู่บน สวรรค์ ความเปรียบดังที่กล่าวมานี้ นอกจากจะช่วยสื่อความหมายถึงโลกีย์สุขอันเปี่ยมล้นที่ พระโพธิสัตว์ทรงได้รับขณะที่ดำรงอยู่ในวิถีชีวิตฆราวาส และการมีพระวรกายอันงดงามประดุจ เทพยดาแล้ว ยังสื่อความหมายด้วยว่า สวรรค์ไม่ใช่จุดหมายปลายทางของมนุษย์ ความสุขบนสวรรค์ ไม่ใช่ความสุขที่แท้ ยังถือเป็นโลกีย์สุข ผู้ที่หลงใหลมัวเมาในความสุขเช่นนี้ ย่อมมีอาจพ้นจากทุกข์ เช่นเดียวกับเทพยดาที่ยังคงต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสาร ไม่จากต่างมนุษย์ ตัวอย่างอุปมาดังกล่าวนี้ เช่น ในปริจเฉทที่ 5 “ราชาภิเษกปริวรรต” ในกาลเมื่อพระโพธิสัตว์มีพระชนมายุได้ 7 พรรษา พระบิดาได้ดำรัสสั่งให้ช่างชุดสระโบกขรณีให้สรองสนาน พระอินทร์จึงได้ดำรัสสั่งให้พระเวสสุวรรณมลง ไปนฤมิตสระโบกขรณีอันประกอบไปด้วยแก้ว 7 ประการถวายพระโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ก็ทรงเล่น

น้ำในสระนั้น มีอุปมาว่า “...พระมหาสัตว์เปรียบประดุจเทวกุมาร เสด็จลงทรงสนานเล่นอุทกวาริใน ทิพยโลกขรณีเป็นนิจกาล กับทั้งราชกุมารบริวารเป็นอันมาก”(48)

ในปริจเฉทเดียวกันนี้ เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนมายุได้ 16 พรรษา มีการสร้าง ปราสาท 3 ถูคูให้พระองค์ จากนั้นพระเจ้าสุทโธทนะก็ทรงจัดพิธีราชาภิเษกให้เจ้าชายสิทธัตถะกับ พระนางพิมพา กับทั้งนางสนมซึ่งเป็นนางกษัตริย์อีก 40,000 นาง มีอุปมาว่า “...พระมหาสัตว์ แวดล้อมด้วยอเนกขัตติยราชนารีเป็นบริวาร ปานประหนึ่งว่าสมเด็จพระเจ้าวัชรินทรเทวราชอันมีนางเทพ อัสปรกัญญาเป็นบริวาร”(51) เจ้าชายสิทธัตถะทรงสถิตอยู่ในปราสาททั้ง 3 กับเหล่านางสนมทั้งหลาย ซึ่งคอยปรนนิบัติรับใช้พระองค์เป็นอย่างดี ผู้ทรงนิพนธ์ทรงเปรียบพระโพธิสัตว์ซึ่งได้รับความสุขทาง โลกเป็นอันมากในขณะนั้นว่าดุจตั้งพระอินทร์ซึ่งสถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ดังข้อความว่า “...สมเด็จพระบรมโพธิสัตว์เสวยสุขสมบัติในปราสาททั้ง 3 ปานประหนึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีเทวราชอัน เสวยทิพยสมบัติในโพชชนดร์รัตนทิพยพิมานสวรรค์ในชั้นดาวดึงส์เทวโลก” ความสุขทางโลกที่ทรง ได้รับนั้น “เป็นมหัศจรรย์” ถึงขั้นเปรียบได้กับ “ทิพยสมบัติวิวัฒนาการันันดร” (52) หรือสมบัติอัน เป็นทิพย์ ซึ่งคงอยู่ตลอดไปไม่มีวันหมดสิ้น

ในปริจเฉทที่ 6 “มหาภิกษุขมนปริวรรต” ปรากฏการเปรียบพระโพธิสัตว์ว่าดุจตั้ง เทพยดา และสภาพแวดล้อมพระองค์ก็เหมือนกับที่ปรากฏอยู่บนสวรรค์ เช่น ในตอนที่พระโพธิสัตว์ เสด็จประพาสพระอุทยาน ก็มีคำบรรยายว่า “สมเด็จพระบรมโพธิสัตว์ก็ขึ้นทรงสถิตบนบัลลังก์พระที่นั่ง มงคลราชรถอันปรากฏรุ่งเรืองจำรัสตัดเทียมอมรมพิมานแวดล้อมด้วยดิเรกโยธาหาญ ออกจาก พระนครไปสู่อุทยานประเทศ” (53) พระอุทยานที่เสด็จประพาสถึงดงาม“**ปานประหนึ่งทิพย์ จิตรลดาววันในชั้นดาวดึงส์เทวพิภพ**” ทรงลงทรงสนานในสระโบกขรณี แวดล้อมด้วยเหล่าขัตติย- กัญญา ก็มีอุปมาว่า เจ้าชายสิทธัตถะ“**ครุณาตุของคโกลิยสุเรนทรหมเหล็กขัฒวานอันเสด็จลงทรง สนานในทิพยนันทโบกขรณี มีหมู่อัปสรสุรางคณิกกัญญาเป็นบริวาร**” และเมื่อเสด็จขึ้นจากสระ สถิตนั่งเหนือศิลาอาสน์ ก็มีคำบรรยายว่า “**กอบประด้วยพระสิริวิลาศอุฬารปานประหนึ่งว่าองค์สมเด็จพระ วัชรินทรเทพสถิต ณ เบื้องบนบัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ ณ ภายใต้ปาริฉัตรราชในสุราลัย โลก**”(54) หลังจากที่พระเวสสุกรรมลงมาจากเทวโลก ตกแต่งพระกายพระโพธิสัตว์ด้วย เครื่องประดับของมนุษย์และเทพยดา กระทั่ง“**ไฟโรจน์อร่ามงามประดุจพรหมกุมาร**”แล้ว เจ้าชาย สิทธัตถะก็เสด็จกลับพระนคร มีคำพรรณนาว่า “...พระบรมโพธิสัตว์ทรงสถิตบนมงคลราชรถ แวดล้อมด้วยมหัจโยธาเสนามาตย์บริวาร **ปานประหนึ่งว่าองค์โกลิยัสกัเทวราชอันสถิต ท่ามกลางทิพเวชยันตรถแวดล้อมด้วยอมรคณาทั้งสองชั้นฟ้าเป็นบริวาร**”(เน้นโดยผู้วิจัย) นอกจากนี้จะเปรียบพระองค์ประดุจเทวดาแล้ว ยังเปรียบพระองค์ว่า “**งามดุจมหานาวาอันลอยอยู่ใน ท่ามกลางมหาสมุทร อันกว้างแลลึกก็ก้องไปด้วยเสียงคลื่นแลลมระดังนฤนาท**” ซึ่งโยงได้กับ การนำพาสรรพสัตว์พ้นจากห้วงทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นำสนใจว่าความเปรียบนี้อยู่ต่อจากที่

พระโพธิสัตว์ได้ทรงทราบข่าวว่าพระราหุลประสูติแล้ว และตรัสว่า“ห้วงบังเกิดแล้ว แลสังสารพันธนาการเกิดแก่อาตมากาลบัดนี้”(55) การนำเอามหานาวมาเปรียบในที่นี้ ตรงกับใน*ร่ายยาว-มหาเวสสันดรชาดก* กัณฑ์กุมาร ที่พระเวสสันดรได้ตรัสขอให้กัณหาและชาลีผู้เป็นธิดาและโอรสช่วยให้พระองค์ทรงบำเพ็ญบุตรทานได้สำเร็จ¹

1.3.1.2 ความเปรียบพระพุทธรูปเจ้ากับสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ

ในช่วงที่พระโพธิสัตว์ทรงละทิ้งชีวิตฆราวาส ออกบวชแล้ว ปรากฏการเปรียบพระพุทธรูปเจ้าว่ามีลักษณะท่าทางเป็นดั่งสัตว์ที่สง่างาม ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์

ก. พระพุทธรูปเจ้าตั้งสัตว์ที่สง่างาม

ด้วยความที่พระพุทธรูปเจ้าทรงมีความสง่างาม น่าเคารพยำเกรง จึงมีการเปรียบเทียบลักษณะของพระพุทธรูปเจ้าว่าดุดั่งสัตว์ป่าอันงามสง่า เช่น พระยาราชสีห์ คชสาร ไกรสร มฤค เป็นต้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้ ในปริจเฉทที่ 7 “พุทธกิริยาปริวรรต” หลังจากพระโพธิสัตว์บวชแล้ว และส่งนายฉันทน์กลับไปแล้ว ก็เสด็จเข้าไปในป่า มีคำอุปมาว่า “...เสด็จโดยเอกจาริกลีลาศเปรียบ *ประหนึ่งว่าพญาไกรสรมฤคินทรราชอันสัตถุจรไปในพนัสพรหามหิมวันต์ มิฉะนั้นปานประหนึ่งว่าพญาเมตังคชาติ อันบาราตจากคณาเนกบริพาร...*”(68)(เน้นโดยผู้วิจัย) ในปริจเฉทที่ 8 “พุทธบูชาปริวรรต” หลังจากที่พระโพธิสัตว์ทรงลอยถาดลงในแม่น้ำเนรัญชรา ถาดทองลอยทวน กระแสน้ำ เป็นนิมิตว่าจะตรัสรู้พระสัมโพธิญาณ ก็เสด็จสู่ป่าสาละวัน ผู้ทรงนิพนธ์ทรงบรรยายว่า

...พอเพลาสายันต์ห่มวันบ้าย ก็เสด็จบจรจากสาละวัน มีพรรณสิริวิลาสอันงาม *ปานประหนึ่งว่าพญาคชสารซบมันอันสัตถุจรจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียว ดูพิลาศลานจิตควรจะพิศวง มิฉะนั้นดูจพญาไกรสรสีหราช อันทรงสุรเดชอำนาจ ลีลาศออกจากรัตนคฤหา ออกสู่นาครทิมพานต์ มิฉะนั้นดูจฉัททันตเศวตสาร สัตถุจรบาราตวนสมถ์สาละวัน อันประดับด้วยดวงดอกเบ่งบาน สติตแทบฝั่ง ฉัททันตสระสถานสถาพรภิรมย์...*(79)(เน้นโดยผู้วิจัย)

¹ ...พระลูกเอ๋ย พ่อเห็นแต่หน้าเจ้าพระพี่น้องทั้งสองรา เจ้าจงมาเป็นมหาส่าเกาทองธรรมชาติ อันนายช่างฉลาด จำลองทำด้วยงกแก้วประกาศำด้วยเพชรแน่นหนา...ครั้นสำเร็จส่าเกาเมื่อใด...ก็จะแลนระรี่เรื่อยเฉื่อยไปจนถึงเมืองแก้ว อันกล่าวแล้วคือพระอมตมทานครนฤพาน พระลูกเอ๋ยเจ้าจะนั่งนานอยู่ไยในสระศรีขึ้นมาสินะพ่อมาแม่ มาช่วยพระบิดายกยอดปิยบุตรทานบารมีแต่ครั้งเดี๋ยวนี้เถิด (*มหาเวสสันดรชาดกฉบับ 13 กัณฑ์, 2531 : 211-212*)

ผู้ทรงนิพนธ์ทรงแสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงมีท่าทางที่สง่างาม ประกอบกับการมีพระรัศมีสว่างไสวด้วยการเปรียบว่า “องค์พระชินสีห์เสด็จมาจากอรัญญมรรคาสถลสถาน ปานประหนึ่งว่าพญาลักษณ์คชสารอันโคจรออกจากห้องแห่งเกราะแก้วมณี...” (121)

ข. พระพุทธเจ้าตั้งดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์

พระพุทธเจ้าทรงมีพระฉวีวรรณผุดผ่อง และมีพระฉัพพิตรพรรณรังสีสว่างไสวงดงาม จึงมีการเปรียบพระพุทธรองค์ว่าดุดังดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ที่เปล่งแสงสวยงาม และเป็นธรรมชาติที่สูงส่งและยิ่งใหญ่ เช่น ในปริจเฉทที่ 7 “พุทธกิริยาปริวรรต” เมื่อพระโพธิสัตว์เสด็จเข้าไปในป่าหลังจากบรรพชา และส่งนายฉันทน์กลับไปแล้ว มีคำพรรณนาว่าทรง“มีพระสิริวิลาสอันรุ่งเรืองงามด้วยพยามประภาพรโณภาส **ดูจพระรัชนีกรเทวราชอันบริบูรณ์ด้วยรัศมีมัทพรณไพโรจน์** ทิฆัมพรจำรัสปางเมื่อสรทกาลสมัย...”(68) ในปริจเฉทที่ 11 “โพธิสัพพัญญูปริวรรต” แม้ว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้พระโลกุตระธรรมแล้ว แต่พระรัศมียังไม่สว่างไสวออกจากพระวรกาย เนื่องด้วยยังไม่เข้าพระทัยในพระธรรมที่ตรัสรู้ได้นั้นอย่างแจ่มแจ้ง ด้วยความรู้ที่ตรัสรู้ได้นั้นลึกซึ้งยิ่งนัก ผู้ทรงนิพนธ์ก็ได้บรรยายพระวรกายในขณะนั้นว่า “พระฉัพพิตรพรรณรังสียังอ้ออัน มิได้โอภาสออกจากพระสรีรกาย พระสรีรกายรุ่งเรือง**ดูจดวงทิพากรอันสดกตอันลดตกต่ำลงประดิษฐานเหนือพื้นแห่งน้ำ** เหตุพระกมลหฤทัยยังคับแคบมิได้กว้างขวางยังไม่จุไม่พอแก่พระสัพพัญญุตญาณ”(103-104) และ ในตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ ก็มีความเปรียบว่า “...องค์พระชินสีห์เสด็จมาจากอรัญญมรรคาสถลสถาน...**ดูจดวงทิพากรอันออกจากห้องแห่งเมฆพลาหุกดูเพริศแพรวพรรณราย** ด้วยกระแสนสาขาลประภาไพโรจน์จำรัสทั่วจังหวัดวันศไพโรสมณฑลกลวิสัยเขต...”(121)(เน้นโดยผู้วิจัย) เมื่อพระพุทธองค์เสด็จบิณฑบาตในกรุงกบิลพัสดุ์ พระนางพิมพา ก็ได้ตรัสเปรียบพระองค์ขณะเสด็จแวดล้อมไปด้วยพระสงฆ์สาวกว่า “ครุณาจตุจันทรอันแวดล้อมด้วยคณะดาราลีลาไปในอัมพรประเทศ” (166)

กล่าวได้ว่า การเปรียบพระพุทธรองค์ว่าทรงเป็นตั้งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ นอกจากจะช่วยให้เห็นภาพพระวรกายของพระองค์ว่าผุดผ่องงดงาม และมีพระรัศมีสว่างไสวแล้ว ยังแฝงความหมายในเชิงยกย่องเชิดชูความสำคัญต่อโลกและจักรวาลไว้ด้วย

นอกจากนี้ ยังมีการเปรียบเทียบในลักษณะเดียวกันนี้กับตัวละครอื่น ๆ ที่เป็นสตรีด้วย เช่น พระนางสิริมหามายา และพระนางพิมพา ดังตัวอย่างต่อไปนี้ ในปริจเฉทที่ 1 “วิวาหมงคลปริวรรต” พราหมณ์ทั้ง 8 เดินทางเสาะแสวงหาสตรีที่พร้อมด้วยอติลักษณะ 64 ประการ เพื่อให้อภิเษกสมรสกับพระเจ้าสุทโธทนะ จนกระทั่งพบพระนางสิริมหามายา พระนางงดงามยิ่งนัก แวดล้อมด้วยเหล่านางบริวาร มีความเปรียบเพื่อแสดงถึงความงดงาม โดดเด่นของพระนางไว้อย่างหลากหลาย รวมทั้งเปรียบพระนางว่า “...**ปานบุรณจันทรอันนอกเขตดาราวัดล้อมเป็นบริวาร** ในระหว่างคันดาลลวิทีททิฆัมพร มิฉะนั้น สุริยุปภา ก็ดูจดวงประภากรอันมีรัศมีได้แก่แสนส่องไพโรจน์จำรัส...”(9) ในปริจเฉทที่ 18 “พิมพาพิลาปปริวรรต” พระนางพิมพาเปี่ยมไปด้วยความเศร้า

โศกที่เจ้าชายลิตถัตตะเสด็จออกบรรพชาโดยมิได้บอกกล่าว และมีได้กลับมาเยี่ยมพระนางเลย เป็นเวลาถึง 8 ปีเศษ เมื่อพระนางทรงทราบว่าพระสวามีเสด็จยังกรุงกบิลพัสดุ์ แต่มิได้เสด็จมาเยี่ยมเยียนพระนางฉันสามีภรรยาเลย ก็มีความเศร้าโศก น้อยพระทัยยิ่งนัก ผู้ทรงนิพนธ์ใช้อุปมาแสดงความโศกของพระนางที่แสดงออกมาทางพระวรกาย ผ่านสายตาของนางเปสกานารีว่า “...นางได้ทักตาพระนางอันทรงนุ่งห่มซึ่งผ้ากาสาวพัสตร์พระกรัชกายชุบชิตเศร้าหมองมีครุวนาดูจันทรเสขาในวันภาพักษ์จาทุทสี่ราตรีกาล มิฉะนั้นเปรียบปานประหนึ่งว่าศศิรังษีในฤดูฝนระคนไปด้วยราตรีแห่งเมฆพลาหก...”(168)(เน้นโดยผู้วิจัย)

ค. พระวรกายของพระพุทธเจ้ากับสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ

ในการพรรณนาลักษณะมหาบุรุษของพระพุทธเจ้านั้น ปรากฏการนำพระวรกายส่วนต่างๆ ของพระองค์ไปเปรียบกับสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ เพื่อให้เห็นภาพหรือลักษณะอันงามของพระองค์อย่างชัดเจน โดยสิ่งที่นำมาเปรียบจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับส่วนของพระวรกายที่ถูกเปรียบ ตัวอย่างเช่น “พระราชกุมารมีนิ้วพระบาทนิ้วพระหัตถ์ทั้งหลายยาวเรียวดูจันทรเสขาข้างต้นใหญ่แล้วเรียวยาวไปจนปลายนิ้ว กลมงามดุจแห่งหรรดล อันขยำด้วยน้ำมันยางแล้วเป็นอันดี”(37) “พระราชกุมารนี้มีพื้นฝ่าพระหัตถ์แลฝ่าพระบาทอันอ่อนนุ่ม ครุวนาดูจันทรเสขาอันประณีตได้ 100 ครั้ง”(38) “พระราชกุมารนี้มีลำพระชนงฆ์อันเรียวดูเกลียวแห่งแข็งเนื้อทราย และมีมังสะเนื่องเป็นอันเดียวหุ้มรอบอัฐิพระชนงฆ์เต็มเสมอเป็นอันดีมีสัณฐานกลมงามดุจต้นข้าวสาลีอันมีครรรภ์”(38) “พระราชกุมารนี้มีพระฉวีอันละเอียดมิได้มีอัฐิละองติดต้องพระกาย มาตราว่ามลทินใดมาสัมผัสก็เลื่อนหลุดไปครุวนาดูจันทรเสขาอันกลิ้งตกลูกจากใบบัว”(39) “พระราชกุมารนี้มีเส้นพระโลหิตดำสนิทดูจันทรเสขาอันชุ่มชื้นทั่วทั้งพระสรีรกาย...”(39) “พระราชกุมารนี้มีพระสกลกายบริบูรณ์ดุจกึ่งกายท่อนหน้าแห่งพญาราชสีห์...”(40) “พระราชกุมารนี้มีปริมณฑลพระกายบริบูรณ์พร้อมดุจปริมณฑลแห่งต้นไม้ไทร...” (40) “พระราชกุมารนี้มีลำพระศอกอันกลมงามเสมอเป็นอันดีดูเขาโคทอง...”(40) “พระราชกุมารนี้มีพระหนุเหมือนด้วยคางแห่งพญาราชสีห์ มิฉะนั้นเหมือนด้วยสัณฐานแห่งวงพระจันทร์ในวันทวาราสีศุกัลปักษ์ขึ้น 12 ค่ำ” “...พระจุฬาโมฬีอันมีพรรณงามเป็นแสงดุจปีกแมลงทับทอง”(64) “...พระมหาสัตว์...ตรัส...ว่า...แลพื้นปฐพีอันปราศจากเจตนาได้สดับคำอาตมาในครั้งนี้ จงรับเป็นสักขีพยานแห่งข้า แล้วเหยียดพระหัตถ์เบื้องขวาอันประดับด้วยจักรลักษณะอันงามดุจวงไอยรารุ่งเรืองด้วยพระนขาที่มีพรรณอันแดง ดุจแก้วประพาฬออกจากห้องแห่งจิวรครุวนาดูจันทรเสขาในอัมพรอันออกจากระหว่างห้องแห่งรัตวลาก...”(93)(เน้นโดยผู้วิจัย)

สังเกตได้ว่า ความเปรียบที่ทรงนำมาใช้ในการอุปมานี้ นอกจากจะให้ภาพส่วนของพระวรกายอันงามอย่างแจ่มชัดแล้ว หลายความเปรียบก็มิได้เป็นความเปรียบที่ใช้กันอย่างซ้ำๆ ในวรรณคดีเรื่องต่างๆ หากแต่เป็นความเปรียบเฉพาะ เช่น เปรียบพระชนงฆ์ว่าเต็มเสมอกันมีฐานอันกลมดุจต้นข้าวสาลีอันมีครรรภ์ เปรียบลำพระศอกว่ากลมงามดุจเขาโคทอง พระฉวีวรรณละเอียดยิ่ง

นักแม้ว่าธูลีโตมาสัมผัสก็จะเลื่อนหลุดไปจุดตั้งน้ำอันกลิ้งตกจากใบบัว พระจุฬาโมฬีเป็นแสงดุจปีกแมลงทับทอง เป็นต้น

1.3.2 ความเปรียบอื่น ๆ

ในพระนิพนธ์นี้ ปรากฏความเปรียบอุปมาเป็นจำนวนมาก ตลอดทั้งเรื่อง โดยเฉพาะในส่วนที่อยู่ในเหตุการณ์สำคัญ นอกจากอุปมาที่ปรากฏจะให้จินตภาพที่แจ่มชัดแก่ผู้รับสารแล้ว ยังช่วยในการสร้างความเข้าใจในเนื้อหาทางความคิดอีกด้วย ความเปรียบส่วนใหญ่ในพระนิพนธ์นี้สร้างขึ้นใหม่ น่าสนใจด้วยว่า มักจะนำเอาธรรมชาติมาเป็นตัวเปรียบ ซึ่งก็บ่งชี้ทัศนะของกวีไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ที่ว่ามนุษย์มีความผูกพันใกล้ชิดกับธรรมชาติ ธรรมชาติจึงเป็นวัสดุในการประกอบสร้างงานวรรณศิลป์อย่างงดงาม ซึ่งก็สอดคล้องกับระบบคิดทางพระพุทธศาสนาที่มนุษย์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ อุปมาที่โดดเด่นที่ปรากฏในพระนิพนธ์นี้ เช่น

1.3.2.1 ความเปรียบในบทพรรณนาภาพนางระบำที่พอนรำบำเรอพระโพธิสัตว์

ในตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะยังไม่เสด็จออกจากพระนครเพื่อบรรพชา ทรงได้รับการบำรุงบำเรอความสุขทางโลกียะนานาประการ ในปริจเฉทที่ 6 “มหากนิขมณฑลปริวรรต” มีงานเลื่องลือของระบำเหล่านางระบำพอนรำถวาย ผู้ทรงนิพนธ์พรรณนาเหตุการณ์ตอนนี้ด้วยการใช้อุปมา ช่วยให้เห็นภาพอันงดงามน่าหลงใหลของเหล่านางระบำ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

...ฝ่ายฝูงนางระบำทั้งหลายกาลเมื่อจะยกหัตถ์ขึ้นพ้อนดูกรอันกระหับกริดกรายย้ายกระบวนรำก็พร้อม ๆ กัน สรรพกาญจนาภรณ์อันประดับด้วยสัตว์รัตนมณีก็หวั่นไหวไพโรจน์รังสีจรัส ท้วทั้งพื้นภายในปราสาท ก็**โอภาสเพียงวิษขุลดาสายฟ้าแลบได้สักแสนครั้ง** กาลเมื่อนางระบำทั้งหลายยกย้ายบาทเยื้องย่างตามลอบงรำอย่างเหยียบลงบนพื้นทองในห้องแห่งปราสาท ก็มีอาการลีลาศอันงาม **ปานประหนึ่งว่าพันแห่งคณางสุวรรณหงส์ อันเยื้องย่างเล่นเหนี่ยวอดจิตรกฎบรรพต** แลนางทั้งหลายมีดวงพักตร์อันงามเปล่งปลั่งดังวิกลิตปทุมชาติ คือดอกบัวอันบาน ต่างพ้อนพลงชายเนตรชำเลืองแลพระมหาสัตว์ให้กำหนด โสมนัสเสนาหา **ครุณาตุจคร่าเอาดวงพระกมลมาใส่ไว้ในห้องหฤทัยแห่งตน ๆ** (57)(เน้นโดยผู้วิจัย)

เห็นได้ว่า มีการใช้อุปมาหลายแห่ง ได้แก่ “เมื่อจะยกหัตถ์ขึ้นพ้อนดูกรอันกระหับกริดกรายย้ายกระบวนรำก็พร้อม ๆ กัน สรรพกาญจนาภรณ์อันประดับด้วยสัตว์รัตนมณีก็หวั่นไหวไพโรจน์รังสีจรัส ท้วทั้งพื้นภายในปราสาท ก็โอภาสเพียงวิษขุลดาสายฟ้าแลบได้สักแสนครั้ง” อุปมานี้แสดงถึงความงดงามแพรวพราวของเครื่องแต่งกายของนางระบำ ซึ่งน่าชมยิ่ง ความเปรียบต่อมาคือ “กาลเมื่อนางระบำทั้งหลายยกย้ายบาทเยื้องย่างตามลอบงรำอย่างเหยียบลงบนพื้นทองในห้องแห่งปราสาท

ก็มีอาการลีลาอันงาม ปานประหนึ่งว่าพันแห่งคณางสุวรรณหงส์ อันเยื้องย่างเล่นเหนี่ยวอดจิตร
 ภูมบรรพต” ก็จะเห็นภาพการเคลื่อนไหวของนางระบำว่างดงามอ่อนช้อยเป็นอันมาก ความเปรียบ
 ต่อมาคือ “นางทั้งหลายมีดวงพักตร์อันงามเปล่งปลั่งดังวิกสิตปทุมชาติ คือดอกบัวอันบาน” แสดงถึง
 ใบหน้าอันงดงามชวนมองของเหล่านางระบำ และความเปรียบสุดท้ายก็คือ นางระบำ “ต่างพื่อน
 พรางชายเนตรชำเลืองแลพระมหาสัตว์ให้กำหนดโสมนัสเสนาหา ครุวนาดุจครำเอาดวงพระกมลมาใส่
 ไว้ในท้องหทัยแห่งตน ๆ” แสดงถึงกิริยาอันเย้ายวน ชวนให้เคลิบเคลิ้ม หลงใหล นางทั้งหลายนั้นมี
 กิริยายั่วยวนให้พระโพธิสัตว์ตกอยู่ในความกำหนดเสนาหาในพวกนาง

เมื่อเราพิจารณาข้อความที่ยกมาดังกล่าว กับเหตุการณ์การตกลงพระทัยออก
 บรรพชาของพระโพธิสัตว์ที่เกิดขึ้นต่อจากนี้ ก็จะเห็นว่า แม้พระองค์จะอยู่ท่ามกลางสิ่งยั่วยุ ชวนให้
 หลงใหลทั้งหลายเหล่านี้ ก็มีได้ทรงตกเป็นทาสกิเลสตัณหาแต่อย่างใด ยังคงมีพระทัย“ปราศจาก
 อาลัยในเบญจกามคุณ” น้อมไปในการบรรพชา (57) ก็ชวนให้รู้สึกชื่นชมยกย่องพระโพธิสัตว์ยิ่งนัก

1.3.2.2 ความเปรียบในการพรรณนาลักษณะของมัจฉานุ

มีการพรรณนาลักษณะของมัจฉานุ ม้าทรงของพระโพธิสัตว์เมื่อเสด็จออกจาก
 พระนครด้วยอุปมาว่า

...พญามัจฉานุอัครราช...มีกายขาวโดยยาวตั้งแต่คอจนท้ายมีประมาณได้ 18
 ศอก โดยสูงก็สมควรกับกายอันยาวสีขาวบริสุทธิ์ดุจสังข์อันขัดใหม่ ศีรษะนั้น
 ดำดุจสีแห่งกา มีเกศาในमुखประเทศขาวผ่องดุจใสหญาปล้องงามสะอาด
 กอไปด้วยพหลก่าลังมากสมควรเป็นราชพาหนะพระที่นั่งทรงองค์บรม
 จักรพรรดิ...(59) (เน้นโดยผู้วิจัย)

ก็จะเห็นว่ามัจฉานุนี้มีลักษณะงามยิ่งนัก คู่ควรกับการเป็นม้าทรงของมหาบุรุษที่เสด็จออกจาก
 พระนครเพื่อกระทำการอันยิ่งใหญ่ คือการสละชีวิตฆราวาส แสวงหาหนทางดับทุกข์

1.3.2.3 ความเปรียบในตอนที่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญทุกรกิริยา

ในปริจเฉทที่ 7 “ทุกรกิริยาปริวรรต” พระโพธิสัตว์บรรพชาแล้ว และทรงเสด็จ
 บิณฑบาตเป็นครั้งแรก ด้วยความที่ทรงเคยเสวยแต่ภัตตาหารอันประณีต เมื่อต้องฉันภัตตาหารที่ได้
 จากการบิณฑบาตซึ่งคลุกเคล้าปะปนกัน ก็ทรงพระอาเจียน ดังข้อความว่า พระโพธิสัตว์ “...ทรง
 พิจารณาภัตตาหารในบาตรด้วยปฏิกลสัญญา ในขณะนั้นก็บังเกิดปฏิกลยิ่งนักปานประหนึ่งว่าลำไส้
 ใหญ่จะกลับออกทางพระโอษฐ์ เหตุพระองค์เคยเสวยแต่ปณิตโภชนาหารปานประดุจทิพย์สุธาโภชน
 มิได้ทรงเคยทัศนากาซึ่งมีสกาทารดั่งนั้น จึงบังเกิดปฏิกลเป็นอันมาก...”(69)(เน้นโดยผู้วิจัย) การใช้
 อุปมาในข้อความดังกล่าวนี้ ช่วยให้ผู้รับสารได้เห็นถึงความแตกต่างอย่างยิ่ง ของวิถีชีวิตฆราวาสใน
 สถานะกษัตริย์ของพระโพธิสัตว์ กับวิถีชีวิตแบบบรรพชิต การที่ทรงให้อาหากแก่พระองค์เอง จนใน

ที่สุดก็สามารถฉันทัดอาหารที่คลุกเคล้ากันดังกล่าวได้อย่างปกติ ก็แสดงให้เห็นพระปัญญา ความเพียรพยายามและความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาทางดับทุกข์ของพระโพธิสัตว์ได้เป็นอย่างดี

ในตอนต้นปริจเฉทนี้ พระโพธิสัตว์ยังไม่ทรงพบทางสายกลาง ทรงใช้วิธีบำเพ็ญ ทุกรกิริยาอย่างยิ่งยวด พระองค์เสวยภัตตอาหารในปริมาณน้อยลง จนกระทั่งงดเสวย กวีได้บรรยาย ลักษณะพระวรกายของพระโพธิสัตว์ในขณะนั้น อย่างเห็นภาพว่า “พระมั่งสะแลพระโลหิตก็เหือดแห้งทั่วทั้งพระสกลกาย พระสกลกายก็ซุบผอมยั้งนัก ครุวนาดูจดอกไม้อันหล่นลงจากขั้วแล้วเหี่ยวแห้ง ยิ่งแต่หนังหุ้มพระอัฐิ แลพระอัฐิปฤษฏาญาค์แลสีข้างเห็นคดค้อมวิการปรากฏดูจะเปียบแห่งกลอนเรือนอันเรียบเรียงไว้...”(72) เมื่อพิจารณาเชื่อมโยงกับลักษณะมหาบุรุษของพระโพธิสัตว์ที่มีการกล่าวถึงในตอนต้นของพระนิพนธ์นี้ ก็จะเห็นว่าตัดกันอย่างสิ้นเชิง พระโพธิสัตว์ยังไม่ทรงละ ความเพียร ทรงเห็นว่าสามารถทรมาณตนได้มากขึ้นไปอีก จึงทรงกลั่นลมหายใจเข้า-ออก สร้าง ความทุกข์ทรมาณแก่พระองค์อย่างสาหัส ดังตัวอย่างต่อไปนี้

...ขณะนั้นอัสสาสวตมีอาจดำเนินออกโดยทางนาสิกทวารได้ ก็ตั้งไปจะออก โดยพระโสตทวารทั้ง 2 พระมหาบุรุษก็อดเสียซึ่งวาโยนั้นมีให้ออกโดยโสตทวาร แลลมนั้นก็เต็นตันตลบขึ้นไปบนพระเศียร ก็บังเกิดพลวเวทนาเจ็บปวดใน พระศรีโรตม์เป็นกำลัง ครุวนาดังบุคคลมาจะเช็ดลงด้วยคมแห่งมีดโกนให้ ฉินทนาการ เมื่อวาโยมาทำลายพระเศียรขึ้นไปได้ ก็กลับตลบลงไปในอุทร ประเทศให้บังเกิดเจ็บปวดทุกข์เวทนาภายในพระอุทรเป็นสาหัสครุวนาดูจะ เช็ดด้วยมีดอันคม(72-73) (เน้นโดยผู้วิจัย)

การเปรียบเทียบความรู้สึกเจ็บปวดในการกลั่นลมหายใจเข้า-ออกกับการถูกลมพัดด้วย มีดอันคมนี้ ทำให้ผู้รับสารเห็นถึงความเจ็บปวดทรมาณอย่างยิ่งของพระโพธิสัตว์

อุปมาที่ปรากฏในข้อความข้างต้น นอกจากจะทำให้เห็นถึงความทุกข์ทรมาณเป็นอัน มากของพระโพธิสัตว์ในขณะที่ทรงบำเพ็ญกุศลกิริยาเพื่อจะดับทุกข์แล้ว ยังแสดงถึงความเพียรอย่าง ยิ่งยวดของพระองค์อีกด้วย

1.3.2.4 ความเปรียบเทียบในการพรรณาลักษณะของพระมหาโพธิ์

ในเหตุการณ์การต่อสู้เพื่อเอาชนะพระยามาร พระมหาโพธิ์หรือโพธิบัลลังก์มี ความสำคัญในฐานะเป็นที่สถิต ตั้งมั่น เป็นบัลลังก์แห่งความรู้แจ้งหรือบัลลังก์ที่พระพุทธเจ้าสถิตเพื่อ จะตรัสรู้พระโพธิญาณ กวีได้แสดงความสำคัญของพระมหาโพธิ์ด้วยการพรรณนาไว้ว่างดงามอย่างยิ่ง ดังข้อความว่า

...ลำดับพระมหาโพธิอันมีประมาณสูงได้ 50 คือกถึงค่าคบนั้นก็งามปาน
 ประหนึ่งว่ารัชดาชั้นธันปราศจากราคี มีสาขาเป็นพุ่มตลอดถึงยอดก็สูงได้ 50
 คือกเท่ากัน ครุวนาดุจฉัตรรัตนมณีกางก้นองค์พระมหาบุรุษราชเบื้องบนทิศ
 อากาศ ควรจะเกิดปิติโสมนัสแก่ผู้ได้ทัศนากการ แลหน่อแห่งพระมหาโพธิ่นั้นมี
 พรรณแดงดุจแก้วประพาฬโอภาส แลพิลาศสลักกับระเบียบแห่งไพโรจน์อร่าม
 งาม ดุจสีสุวรรณพรรณพิจิตรเจริญยนา(81)

1.3.2.5 ความเปรียบเทียบในการพรรณนาเมื่อพระพุทธเจ้าทรงมีชัยเหนือพระยามาร
 การพรรณนาฉากธรรมชาติในตอนพระพุทธเจ้าทรงเอาชนะกิเลสสำเร็จแล้ว
 ในตอนต้นปริจเฉทที่ 10 “อภิสิมโพธิปริวรรต” มีอุปมาแสดงภาพอันงดงามของท้องฟ้าและบริเวณ
 โพธิบัลลังก์ น่าสนใจว่า ฉากธรรมชาติและการดำเนินเรื่องนั้นมีความสอดคล้องกันด้วยการเปรียบเทียบ
 ดวงอาทิตย์ที่กำลังลาลับขอบฟ้าว่าดุจตั้งเป็นฝ่ายพระยามาร ที่หนีไปด้วยความพ่ายแพ้ และเปรียบเทียบ
 ดวงจันทร์ที่กำลังปรากฏบนท้องฟ้าว่าเป็นตั้งฝ่ายของพระพุทธเจ้า ดังตัวอย่างต่อไปนี้

...ในขณะนั้น **อันว่าสุริยมณฑลอันมีประมาณได้ 50 โยชน์ ก็โอภาสด้วยส**
หัสสร้างสีดุจกนแห่งจักรแก้ว อันจกลงไปในชีรสาครภายในห้องจักรวาล ก็
 ค่อยต่ำลงไปฝ่ายปัจฉิมโลกธาตุ ยังปรากฏอยู่ประมาณหัตถ์ถึงคู้ **อันว่า**
จันทร์มณฑลมีประมาณได้ 49 โยชน์ ไพโรจน์จรัสด้วยรัศมี ครุวนาดุจ
กนจักรเงิน ก็ผุดขึ้นมาในอัมพรานิลลตปรากฏฝ่ายปาจีนโลกธาตุ ภายใน
 ท่ามกลางแห่งจักรวาลโอภาสไพโรจน์อร่าม งามด้วยสุวรรณประกาในพระ
 สรีราพพแห่งพระมหาบุรุษราช แลพระองค์ทรงนีสีทนาการสมาธิท่ามกลาง
 อปราจิตบัลลังก์ **ยังลำดับพระมหาโพธิพฤษอันงามดุจท่อนเงินให้สถิต**
พระปลุฆวางค์ประเทศ กระทำภูมิเขตที่นั่นให้ปานประหนึ่งว่าจกลงไปใน
กนถารารสน้ำทอง เบื้องบูรพทิศอากาศก็โอภาสต้องด้วยจันทร์ประกาฝ่าย
 ปัจฉิมทิศก็รุ่งเรืองด้วยรัศมีอันออกจากพระกายินทรีย์พระมหาสัตว์ **แลทิพากร**
รังสีมีพรรณจรัสแรงร้อน ดุจเป็นฝักฝ่ายมารดัสกรใจบาป **ส่วนศศิรังสีมี**
หยาดอันเย็นซาบสรีรกาย ดุจเป็นฝักฝ่ายข้างพระพุทธองค์ **แลพระ**
สุริยาครุวนาดุจปลาตด้วยกล้วเดชแห่งศศิธร เหตุหม่อมารอมรทั้งหลายพ่าย
 หนีกล้วเดชบารมีพระมหาสัตว์...(96)(เน้นโดยผู้วิจัย)

ยังมีการเปรียบเทียบแห่งจักรวาลว่าเป็นกณกมลทป มีประทีปคือดวงจันทร์ ท้องฟ้าคือเพดานประดับด้วยดาวแก้วคือดวงดาว ล้อมรอบด้วยม่านกั้นคือขอบคั่นจักรวาล โดยมีพระพุทธเจ้าสถิตอยู่บนบัลลังก์ อันมีพระมหาโพธิ์ซึ่งเปรียบเสมือนเศวตฉัตรกางกั้น ณ เบื้องบน ดังข้อความที่ยกมานี้

...เบื้องว่าพระมหาบุรุษยังมารเสนาให้ในวัดปลาดนาการ ทรงสถิตบนอุตมบัลลังก์สถาน อันยกซึ่งเศวตฉัตรกางกั้นในอากาศ กล่าวคือตรุราชมหาโพธิภายในท่ามกลางกณกมลทปคือระหว่างห้องแห่งจักรวาล อันสว่างด้วยแสงประทีปกล่าวคือดวงนิสากรโสภาสแจ่มจรัส ดาดเพดานในเบื้องบนขจิตไปด้วยดาวแก้ว อันกล่าวแล้วคือพื้นอากาศอันระดับตาศด้วยดวงดารา แวดวงด้วยปรากฏการณ์ กกล่าวคือขอบคั่นจักรวาลคิริ (96)

นอกจากจะสร้างจินตภาพอันงดงามราวกับภาพจิตรกรรมให้แก่ผู้รับสารแล้ว ยังสื่อเนื้อหาทางความคิดด้วยว่า พระพุทธเจ้าทรงมีชัยเหนือพระยามารที่จะมาครอบครองโลกให้ตกอยู่ในกิเลสตัณหา พระองค์เปรียบเสมือนองค์จักรพรรดิแห่งโลกแล้ว ไม่ใช่ในฐานะกษัตริย์ แต่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ เป็นผู้นำของโลกให้พ้นจากอกุศลทั้งปวง และพ้นจากห้วงทุกข์

1.3.2.6 ความเปรียบพระปัญญาของพระพุทธเจ้าในการบรรลุพระโพธิญาณบริบูรณ์

เนื่องจากการพิจารณาพระโลกุตรธรรมจนเข้าพระทัยอย่างแจ่มแจ้งอันส่งผลให้พระฉัพพิตพรรณรังสีแผ่ออกจากพระสรীরกาย เกิดขึ้นในพระปัญญาของพระพุทธเจ้า และมีความซบซ้อน การใช้อุปมาในการอธิบายการเข้าพระทัยในพระธรรมของพระองค์จึงช่วยสื่อสารเหตุการณ์ตอนนี้ได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง อุปมาที่ใช้อย่างช่วยให้เห็นด้วยว่าพระสัทธรรมที่ทรงตรัสรู้ได้นั้น ลึกซึ้งกว้างขวางยิ่งนัก ดังตัวอย่างในปริจเฉทที่ 11 “โพธิสัพพัญญูปริวรรต” ที่ยกมานี้

...พระฉัพพิตพรรณรังสียังอัดอันมิได้โสภาสออกจากพระสรীরกาย พระสรীরกายรุ่งเรืองดุจดวงทิพากรอัสตงคตอันลดตกต่ำลงประดิษฐานเหนือพื้นแห่งน้ำ เหตุพระกมลเหตุที่ยังคับแคบมิได้กว้างขวางยังไม่จุไม่พอแก่พระสัพพัญญุตญาณ มีครุวนาดุจติมิงคคมหามัจฉาชาติ อันมีกายกำหนดโดยยาวได้ 300 โยชน์ แล้วว่ายเข้ามาเหนือหลังสาครสมุทรรออันกว้างแลลึกแต่ประมาณ 200 โยชน์ 300 โยชน์ ก็มีอาบบายผันศิระแลเหตุทางแหวกว่ายไปโดยสะดวกได้ให้ชัดขวางคับแคบใจยิ่งนักเบื้องว่าบายศิระแลเหตุทางไปมา แลกระแสนลธาราที่ไกลได้ 700 โยชน์ 800 โยชน์ ก็หวั่นไหวพลุ่งพล่านปานประหนึ่งว่าน้ำร้อนอันเดือดอยู่ในหม้อซึ่งตั้งบนเตาเพลิง มีอุปไมยเหมือนดั่งนั้น ต่อเมื่อใด

ว้ายออกไปสู่มหาสมุทรอันกว้างลึกได้ 84,000 โยชน์ จึงมีจิตกว้างขวางจะบาย
ศรัทธาแลทางเวียนว้ายไปในทิศทั้งปวงก็สะตวกมิได้ขัดสน...(104)(เน้นโดย
ผู้วิจัย)

เห็นได้ว่าการเปรียบพระหฤทัยของพระพุทธเจ้าว่าเหมือนกับมหาสมุทรที่มีขนาดลำตัวยาว 300
โยชน์ที่ว้ายเข้าไปในมหาสมุทรอันแคบ กว้างและลึกเพียง 200 และ 300 โยชน์ ก็ไม่อาจหันศรัทธาและ
ทางไปมาได้ ทำให้ติดขัดยิ่งนัก แต่หากว้ายเข้าไปยังมหาสมุทรอันกว้างและลึกได้ 84,000 โยชน์ ก็จะมี
จิตอันกว้างขวาง จะหันไปทางใดก็สะตวกไม่ติดขัด

1.3.2.7 การเปรียบสีของพระฉัพพิตพรรณรังสีกับสีของสิ่งต่างๆในธรรมชาติ

ในปริจเฉทที่ 11 “โพธิสัพพัญญูปริวรรต” พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาใน
พระโลกุตรธรรมที่ตรัสรู้ได้ เมื่อทรงเข้าพระทัยในพระธรรมนั้นอย่างแจ่มแจ้งแล้ว พระฉัพพิตพรรณ
รังสีที่เคยอัดอั้นไว้ ก็เปล่งรัศมีสว่างไสวออกจากพระวรกาย พระฉัพพิตพรรณรังสีเป็นสิ่งที่แสดงถึง
พระปัญญาอันส่องไสริสุทธียิ่งของพระพุทธเจ้า ผู้ทรงนิพนธ์ทรงบรรยายการแผ่รังสีสว่างไสว
ด้วยการใช้ความเปรียบอุปมา เปรียบสีของรัศมีกับสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น ดอกไม้ อัญมณี
ดวงจันทร์ ดวงดาว เป็นต้น เพื่อให้เกิดจินตภาพในสี่สันอันสอดใส่นั่นอย่างชัดเจน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

...ในลำดับนั้นพระฉัพพิตพรรณรังสีก็โอบอ้อมออกจากพระสรีรกายา **อันว่านิล**
ประกายก็เขียวสดเสมอด้วยสีแห่งดอกอัญชัน มิฉะนั้นดุจพื้นแห่งเมฆดลและ
ดอกนิลบุลแลปิกแห่งแมลงภู่ ฝุดออกจากพระอังคาพยพในที่อันเขียวแล่นไปจับ
เอาราวป่าแลพระรัศมีที่เหลืองนั้น **มีครุวนาดุจสีหรรดารทองแลดอกกรณิการ**
แลกาญจนปฏอันแผ่ไว้ พระรัศมีออกจากพระสรีระประเทศในที่อันเหลืองแล้ว
แล่นไปสู่ทิศานุทิศต่างๆ พระรัศมีที่แดงก็แดงอย่างพาลทิพากร **แลแก้ว**
ประพาฬแลกมุทประทุมกุสุมาชาติ โอบอ้อมออกจากพระสรีอินทรียในที่อันแดง
แล้วแล่นฉวัดเฉวียนไปในประเทศทั้งปวง **พระรัศมีที่ขาวก็ขาวดุจดวงรัชนีกร**
แลแก้วมณีแลสีสังข์แลแผ่นเงินแลดวงพกาพริกฟุ้งออกจากพระสรีระประเทศ
ในที่อันขาวแล้วแล่นไปในทิศโดยรอบ **พระรัศมีหงสบาทก็พิลาสเล่ห์ประดุจสี**
ดอกเข่ง แลดอกชบาแลดอกหงอน ใก่ออกจากพระกรัชกายรุ่งเรืองจำรัส
พระรัศมีประกัสสรประกาครุวนาดุจสีแก้วผลึกแลแก้วไพฑูรย์เลื่อมประพราย
ออกจากพระบวรกายแล้วแล่นไปในทิศทิศวิจิตรรุจีโอฬาร และพระฉัพพิตพรรณ
รังสีทั้ง 6 ประการ แผ่ไพศาลแวดล้อมไปโดยรอบพระสกลกายอินทรียกำหนดที่ 12
ศอกโดยประมาณ อันว่าศตีสूरियประกาแลดาราภิวิกลวิการอับแสงเศร้ายีสุจ
หึ่งห้อยเหือดสิ้นสูญ...(104) (เน้นโดยผู้วิจัย)

น่าสนใจว่า การใช้ความเปรียบของผู้ทรงนิพนธ์เป็นไปอย่างหลากหลาย จะเห็นได้ว่า ในบางข้อความ สิ่งที่น่ามาเปรียบนั้นมีมากกว่าหนึ่ง อธิบายได้ว่าผู้ทรงนิพนธ์ทรงมุ่งหมายให้ผู้รับสาร จินตนาการเห็นภาพนั้นอย่างแจ่มชัดที่สุด ในการอุปมาจะใช้คำว่า *มิฉะนั้น* และ *แล* เชื่อมความเพื่อ แสดงความเปรียบอื่น ๆ การอุปมาโดยใช้ตัวเปรียบอย่างหลากหลายนี้ปรากฏในการพรรณนาที่มุ่ง แสดงภาพอันมีสีสัน หรือลำแสง อันสดใสงดงาม ดังตัวอย่างที่ยกมาต่อไปนี้

ในลำดับนั้นพระฉัพพิทพรรณรังสีก็โอภาสแผ่ออกจากพระสรีรกาย *อันว่านิล ประภาที่เขียวสดเสมอด้วยสีแห่งดอกอัญชัน มิฉะนั้นดุษณีแห่งเมฆดลและ ดอกนิลบลแลปึกแห่งแมลงภู* ผุดออกจากพระอังคาศพพในที่อันเขียวแล่นไปจับ เอรารวป่าแลพระรัศมีที่เหลืองนั้น มีครุวนาดุจสีหรรดารทองแลดอกกรรณิการแล กาญจนปฏอันแผ่ไว้ พระรัศมีออกจากพระสรีระประเทศในที่อันเหลืองแล้วแล่น ไปสู่ทิศานุทิศต่าง ๆ *พระรัศมีที่แดงก็แดงอย่างพาลทิพาการ แลแก้วประพาฬ แลกมุกประทุมกุสมชาติ* โอภาสออกจากพระสรีรอินทรีย์ในที่อันแดง แล้วแล่น ฉวัดเฉวียนไปในประเทศทั้งปวง *พระรัศมีที่ขาวก็ขาวดุจดวงรัชนีกร แลแก้วมณี แลสีสังข์แลแผ่นเงินแลดวงมณฑกาฤกษ์* พุ่งออกจากพระสรีระประเทศในที่อันขาว แล้วแล่นไปในทิศโดยรอบ *พระรัศมีหงสบาทก็พลาสเล่ห์ประดุจสีดอกแข่ง แล ดอกชบาแลดอกหงอนไก่ออกจากพระกรัชกายรุ่งเรืองจำรัส พระรัศมี ประภัสสรประภาครุวนาดุจสีแก้วผลึกแลแก้วไพฑูรย์เลื่อมประพราย* ออกจาก พระบวรกายแล้วแล่นไปในทิศทิศจิตรูจีโอฬาร และพระฉัพพิทพรรณรังสีทั้ง 6 ประการ แผ่ไพศาลแวดล้อมไปโดยรอบพระสกลกายอินทรีย์กำหนดที่ 12 คอก โดยประมาณ *อันว่าศศิสุริยประภาแลดาราภิวิกลวิการอับแสงเศร้ายุติงห้อย เเทอดลันสูญ...*(104)

มีการพรรณนาพระฉัพพิทพรรณรังสีของพระพุทธเจ้า เมื่อทรงจะเสด็จดับขันธ ปรินิพพาน มีความเปรียบอุปมา 3 ความเปรียบต่อเนื่องกัน ได้แก่ “อันว่าพระฉัพพิทพรรณรังสีทิบ ทั้งแห่ง มีพยามมณฑลคือโดยรอบข้างละวา ก็เปล่งออกจากพระพุทธสรีราพพวจิโรภาสครุวนาดุจ *เปลวเพลิงอันปรากฏออกจากสุวรรณบรรพตโชตนาคาร*” ความเปรียบนี้สื่อให้เห็นถึงลักษณะของสี และลำแสงของพระรัศมี ต่อด้วย “*มิฉะนั้นก็รุ่งเรืองปานประหนึ่งกนกคิริ อันมีสายแสงสหัส อินทรธนูเกี่ยวพันธรรสาร*” ความเปรียบนี้ให้ภาพของลำแสงว่ามีลักษณะวนเวียน คดเคี้ยวไปมา และ “*มิฉะนั้นก็เปรียบปานประดุจภริยาอันมีจิตสวามิภักดิ์บมิอาจจรลีไปไกลภัสตาได้*”(เน้นโดย

ผู้วิจัย) ความเปรียบเทียบนอกจากจะให้ภาพการวนเวียนรอบพระกายพระพุทธเจ้าของพระรัศมีแล้ว ยังให้ความรู้สึกเศร้าโศกอาลัยอาวรณ์ด้วย ดังตัวอย่างที่ยกมานี้

...ครั้นล่วงเวลาพลบปัจจุกาลอันว่าพระฉัพพิพรรณรังสีทิบทั้งแท่ง มีพยามมณฑลคือโดยรอบข้างละวา ก็เปล่งออกจากพระพุทธสรียาพหุจิโรภาสครุณาตุจเปลวเพลิงอันปรากฏออกจากสุวรรณบรรพตโชตนาการมิฉะนั้นก็รุ่งเรืองปานประหนึ่งกนกศิริ อันมีสายแสงสหัสอินทรธนูเกี่ยวพันธรรสารมิฉะนั้นก็เปรียบปานประดุจกริยาอันมีจิตสวามิภักดิ์บมิอาจจรลีไปไกลภัสตาได้ แลพระรัศมินั้นบมิได้แล่นออกไปไกลพระพุทธองค์ ก็ฉวัดเฉวียนเวียนวงแวดล้อมซึ่งปรินิพพานมัญญาอาสน์ อันเป็นที่พุทธสิริไสยาสน์อยู่แต่ภายในม่านก็เปรียบปานประดุนั้น ยังธรรมสังเวชให้บังเกิดแก่หมู่มรณมนุษย์บรรษัทล้นทั้งปวง...(246) (เน้นโดยผู้วิจัย)

ความเปรียบอันโดดเด่นที่ปรากฏในพระปฐมสมโพธิกถา ส่วนใหญ่จะเป็นการนำเอาธรรมชาติมาเป็นวัสดุสำคัญในการสื่อความหมาย ทั้งที่เป็นการสร้างจินตภาพให้แจ่มชัด เช่น การอุปมาโดยนำเอาสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมาเปรียบให้เห็นภาพ การนำเอาธรรมชาติมาช่วยสื่ออารมณ์ความรู้สึกภายในเรื่อง ด้วยการให้ธรรมชาติแสดงความละเอียดอ่อนร่วมรู้สึกไปกับมนุษย์ด้วย และธรรมชาติยังมีบทบาทในการแสดงความยิ่งใหญ่ เป็นมหาบุรุษอันน่าชื่นชมยกย่องของพระพุทธเจ้าด้วย ดังจะเห็นว่าธรรมชาติได้เอื้ออำนวย และเอาใจช่วยพระองค์ในกิจต่างๆ รวมทั้งร่วมรับรู้เหตุการณ์ต่างๆ หรือความเป็นไปในพระชนม์ชีพของพระองค์ตลอดทั้งเรื่อง ก็เป็นข้อบ่งชี้ว่าผู้ทรงนิพนธ์ทรงมีทัศนะว่ามนุษย์มีความผูกพันกับธรรมชาติ และเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ความคิดดังกล่าวนี้ยังสอดคล้องกับความคิดในพระพุทธศาสนาที่ว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ มีสถานะเดียวกันกับสรรพสิ่งทั้งปวง คือ เกิดขึ้น ดำรงอยู่อย่างมีการเปลี่ยนแปลง และดับไป

1.4 สัญลักษณ์ (symbol)

สัญลักษณ์ คือ ความเปรียบที่กล่าวถึงสิ่งที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้ผู้รับสารคิดถึงความหมายระดับลึกที่สื่อความรู้สึกนึกคิดหรือสิ่งที่เป็นนามธรรม หรือความหมายหลักของบทประพันธ์

ในพระนิพนธ์นี้ มีสัญลักษณ์ซึ่งโยงไปสู่การบรรลุพระสัพพัญญุตญาณ และความหมายที่เกี่ยวข้องกับกิเลสมารอันเป็นอุปสรรคของการหลุดพ้นจากทุกข์ของสัตว์ทั้งหลาย ดังจะยกสัญลักษณ์เด่นมาอภิปรายต่อไปนี้

1.4.1 การข้ามแม่น้ำ : การข้ามสังสารวัฏ

เหตุการณ์การข้ามแม่น้ำโนมาของพระโพธิสัตว์ เมื่อเสด็จออกจากพระนครเพื่อจะบรรพชา ในปริจเฉทที่ 6 “มหากนิขมณปรีวรรต” เป็นสัญลักษณ์ของการข้ามพ้นจากสังสารวัฏของพระพุทธเจ้า เมื่อพระโพธิสัตว์ทรงม้าอันมีนามว่ากัณฐกะเสด็จมาถึงยังฝั่งแม่น้ำโนมา ก็ตรัสถามนายฉันทน์ว่า แม่น้ำนี้มีชื่อว่าอะไร นายฉันทน์ก็ทูลว่า แม่น้ำนี้มีชื่อว่าโนมา ก็ตรัสว่า “ดูรานะนายฉันทน์ แม่น้ำนี้มีนามว่าโนมา อรรถาธิบายว่าเลิศหาสิ่งจะเสมอมิได้ เป็นสุนทรมงคลโสภณนิมิตแลกิจที่อาตมาจะบรรพชา ก็เป็นศรีสวัสดิ์ประเสริฐหาสิ่งซึ่งจะเลิศเสมอมิได้สมตั้งนามที่นี้” คำประพันธ์ชวนให้คิดถึงความหมายอีกระดับหนึ่งว่า การข้ามแม่น้ำนี้เป็นนิมิตอันมงคลที่บอกเหตุการณ์ล่วงหน้าว่าการบรรพชาของพระโพธิสัตว์ครั้งนี้จะนำไปสู่การบรรลุจุดหมายในอนาคต ซึ่งก็คือการตรัสรู้นั่นเอง แม่น้ำก็คือห้วงกิเลสหรือสังสารวัฏ การที่พระองค์สามารถข้ามพ้นแม่น้ำนี้ได้ ก็หมายถึงการตรัสรู้ เมื่อพระโพธิสัตว์ทรงให้สัญญาต่อกัณฐกะ พญาม้าก็เผ่นโผนกระโจนข้ามแม่น้ำได้สำเร็จอย่างรวดเร็วแม้ว่าแม่น้ำนั้นจะกว้างเป็นอันมากคือ “8 อุศุก หรือ 14 เส้น”¹ ก็ตาม ดังที่ ผู้ทรงนิพนธ์ได้บรรยายว่า “...พระมหาบุรุษราช...เตือนผนังข้างม้าด้วยสันพระบาทให้สัญญา พญากัณฐกอาชา ก็เผ่นโผนข้ามแม่น้ำโนมาอันมีประมาณโดยกว้างได้ 8 อุศุกคือ 14 เส้น ไปตกลงยังฝั่งปากโพ้น **สำแดงนิมิตอันพระองค์ข้ามพ้นโอฆสาครได้เป็นแท้...**”(63)(เน้นโดยผู้วิจัย) เมื่อพิจารณาโมกข์ที่ว่าการข้ามแม่น้ำหรือมหาสมุทรเปรียบเสมือนการข้ามพ้นจากวัฏสงสาร ก็เห็นว่าในพระนิพนธ์นี้ก็มีข้อความอื่น ๆ ที่แสดงความคิดที่คล้ายคลึงกันนี้ด้วย เช่นในปริจเฉทเดียวกันนี้ ในเหตุการณ์ที่พระยามารมาห้ามพระโพธิสัตว์ว่าอย่าออกบรรพชาเลย และกล่าวอีก 7 วันเท่านั้นพระองค์ก็จะได้เสวยราชสมบัติเป็นบรมจักรพรรดิ พระโพธิสัตว์ได้ตรัสขบไล่พระยามาร ทรงยืนยันว่าไม่ปรารถนาจักรพรรดิสมบัติ ทรง “...คิดแต่ที่จะรื้อสัตว์โลกทั้งปวงให้พ้นจาก **ห้วงสงสารมหารณพ...**”(61) คำว่า มหารณพ หมายถึง ทะเลใหญ่ ห้วงน้ำใหญ่ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542, 2544 : 837) หรือในปริจเฉทที่ 12 “พรหมชฌเนสนปรีวรรต” ส่วนหนึ่งของข้อความวิสันนากล่าวว่าพระโพธิสัตว์ “ทรงจินตนาปรารถนาพระโพธิญาณ จะได้ชนสัตว์โลกกับทั้งเทวโลกให้พ้นจาก **โอฆสงสารวัฏ**” (111)(เน้นโดยผู้วิจัย) คำว่า โอฆ หมายถึง ห้วงน้ำ (แปลก สนธิกรัณ, 2506 : 69) มโนทัศน์เช่นนี้เป็นมโนทัศน์ที่มีรากฐานมาจากพระไตรปิฎก ดังใน “เวสสันดรชาดก” กัณฑ์กุมาร ในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มีการเปรียบเทียบและชาลิว่าดุจดั่ง “ยานนาวา”²

¹ เส้น คือ “ชื่อมาตราวัด 20 วา เป็น 1 เส้น” (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542, 2544 : 1212)

² “...ดูกรพ่อชาลีลูกรัก มาเน่เกิด ลูกทั้งสองจงยังบารมีของพ่อให้เต็ม จงช่วยโสจรสงครามของพ่อให้เย็นน้ำ จงทำตามคำของพ่อ ของเจ้าทั้งสองจงเป็น **ดั่งยานนาวาของพ่อ อันไม่หวั่นไหวในสาครคือภพ พ่อจักข้ามซึ่งฝั่งคือชาติ จัก**

ที่พระโพธิสัตว์จะใช้เป็นพาหนะนำพา ทั้งสัตว์โลกและทวยเทพข้ามพ้นจากห้วงทุกข์ ความกว้างใหญ่ของแม่น้ำและมหาสมุทร ยังได้ช่วยสื่อความหมายถึงความยากลำบากในการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายในสังสารวัฏอีกด้วย

1.4.2 แสงสว่าง : ปัญญาแจ้ง

มีการใช้แสงสว่างเป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญา ในขณะที่ความมืดอันตรงข้ามกับแสงสว่างเป็นสัญลักษณ์ของกิเลส อันเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความมืดบอดทางปัญญา ในเหตุการณ์การต่อสู้ของพระโพธิสัตว์กับพระยามาร ซึ่งเป็นอุปมาพินัย (allegory) สื่อความหมายถึงการต่อสู้เอาชนะกิเลสในพระทัยของพระองค์ พระยามารได้สำแดงเดชสร้างความรุนแรงมุ่งทำร้ายพระโพธิสัตว์ด้วยวิธีการต่างๆ สร้างความมืดมนอนธการในบรรยากาศในขณะนั้น เช่น “สำแดงเดชให้บังเกิดเป็นมหาวาตพายุใหญ่พัดมา ทำลายยอดตฤणाแลเพิกพฤษชาติปลิวมาแต่ทิศานุทิศไกลได้กิ่งโยชน์ แลโยชน์หนึ่งสองโยชน์เป็นอาทิ...บันดาลเดชให้หมาเหมตตั้งขึ้น ยังวิโสทกให้ตกท่วมถึงยอดพนสมณฑลทุกข... บันดาลฤทธิ์ให้เป็นท่าฝนก้อนศิลาตกลง ทำลายยอดบรรพตน้อยใหญ่บังเกิดเป็นเปลวไฟแลควันตกลงมาบนอากาศ...”(89) แต่ความรุนแรงนั้นก็ไม้อาจทำอันตรายแก่พระโพธิสัตว์ได้ เมื่อมาถึงพระกายของพระองค์ซึ่งเป็นอันตรายนั้นก็กลายเป็นดอกไม้ทิพย์หล่นลงบูชาพระองค์ทั้งสิ้น และสุดท้ายเมื่อพระยามาร “...แสดงเดชอำนาจให้บังเกิดมหันตการอันประกอบด้วยองค์ 4 ...”ความมืดนั้นก็กลับกลายเป็น“อาทิตยอุทัยแสงส่องสว่างมล้างอันธการนั้นให้เสื่อมสูญไป”(89) หมายความว่า อุกุศลจิตหรือกิเลสที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์ไม่สามารถมีอำนาจเหนือจิตที่เป็นกุศลของพระองค์ได้

หลังจากที่พระพุทธเจ้าพิชิตกิเลสสำเร็จแล้ว ในปริจเฉทที่ 10 “อภิสมโพธิปริวรรต” ก็มีการพรรณนาฉากธรรมชาตินั้น โดยเน้นความสว่างไสวของพระจันทร์ พระวรกายของพระพุทธเจ้า และแสงของดวงอาทิตย์ที่กำลังจะลับขอบฟ้า แม้จะเป็นช่วงที่ล่วงเข้ายามค่ำคืน แต่ก็มิได้มืดมิด สอดคล้องกับพระปัญญาอันปราศจากกิเลสของพระองค์ ดังข้อความว่า

...อันว่าจันทรฉกมณีประมาณได้ 49 โยชน์ ไฟโรจน์จรัสด้วยรัศมี ครวนาดูจกจักรเงิน ก็ผุดขึ้นมาในอัมพรานิลบถปรากฏฝ่ายปาจีนโลกธาตุนภายในท่ามกลางแห่งจักรวาลโอภาสไฟโรจน์อร่าม งามด้วยสุวรรณประภาในพระสรีราพพแห่งพระมหาบุรุษราช...เบื้องบูรพทิศภาคก็โอภาสด้วยจันทรประภา ฝ่ายปัจฉิมทิศก็รุ่งเรืองด้วยรัศมีพระสุริยาอแสงสันธโยบาตร ใน

ยังสัตว์โลกพร้อมทั้งทวยเทพให้ข้ามด้วย...”(พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เล่มที่ 28, 2521 : 365)(เน้นโดยผู้วิจัย)

ปัจฉิมโลกธาตุโชติช่วงชัชวาลด้วยกาญจนพิสุทธร์ศมีอันออกจากพระกายินทรีย์
พระมหาสัตว์...(96)

ช่วงเวลาที่พระพุทธองค์ทรงเริ่มเจริญสมาธิภาวนา ใช้ปัญญาในการพิจารณาครุ่นคิด เพื่อจะตรัสรู้นั้นเป็นช่วงหัวค่ำ ทรงครุ่นคิดไปตลอดคืน จนกระทั่งทรงตรัสรู้ในตอนรุ่งเช้า ผู้ทรงนิพนธ์ได้ใช้แสงสว่างกระจ่างฟ้าในยามเช้า เป็นสัญลักษณ์ของปัญญาซึ่งกระจ่างขึ้นเมื่อตรัสรู้ ดับสูญสิ้นซึ่งกิเลสตัณหาอย่างสิ้นเชิง ดังข้อความว่า “ในขณะนั้น พอเป็นเวลาตัมพารุณสมัยไขแสงทองส่องอร่ามฟ้า สมเด็จพระมหาสัตว์ก็ตรัสรู้พระสัพพัญญุตญาณ ดับสูญสิ้นอาสวกิเลสเป็นสมุจเฉทประหาณ พร้อมกันกับมหัตตจรรยทั้งปวง...”(100) และ “ในลำดับแห่งตามพารุณสมัยพร้อมกันกับมหัตตจรรยทั้งปวง ก็บังเกิดโกลาหลทั้งสากลโลกธาตุเป็นอันหนึ่งอันเดียว...”(102) ดูเหมือนว่าผู้ทรงนิพนธ์ทรงตั้งพระทัยจะให้การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นตรงกับเวลาเช้าพอดี พร้อมกับเกิดมหัตตจรรยทั้งปวง

แสงสว่างอันเป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญา ยังแสดงออกผ่านพระรัศมีของพระพุทธเจ้า ดังจะเห็นว่า ในปริจเฉทที่ 11 “โพธิ์สัพพัญญูปริวรรต” แม้ว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้แล้วก็ตาม แต่พระฉัพพรรณรังสียังไม่โอภาสออกจากพระสรีรกาย มีคำอธิบายว่า “...เหตุพระกมลหุทัยยังคับแคบมิได้กว้างขวางยังไม่จุไม่พอแก่พระสัพพัญญุตญาณ...”(104) เมื่อพระพุทธองค์ทรงพิจารณาพระธรรมอันลึกซึ้งจนกระทั่งเข้าพระทัยอย่างกระจ่างแจ้ง ไม่ติดขัดแล้ว ก็มีคำบรรยายว่า “พระกมลสันดานก็ผุดผ่องโอภาส พระหทัยวัตถุประสาทก็สุกใส แลน้ำอันเลี้ยงดวงพระหทัยประมาณของหัตถ์หนึ่งนั้น ก็ใสบริสุทธิมิได้ชุ่มมัวทั่วทั้งพระโลหิตในพระสกลกาย ตลอดถึงพระฉวีวรรณก็ผ่องผุดบริสุทธิ์พรรณพิลาส” ส่งผลให้พระฉัพพรรณรังสีโอภาสออกจากพระสรีรกาย ความสว่างไสวเป็นอันมากถึงขั้นเมื่อเทียบกันแล้วแสงของดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์และดวงดาวทอแสงอ่อนลงไปสิ้น ดังข้อความว่า “พระฉัพพรรณรังสีทั้ง 6 ประการ แม้ไพศาลแวดล้อมไปโดยรอบพระสกลกายินทรีย์ กำหนดที่ 12 คอกโดยประมาณ อันว่าศศิสุริยประภาแลดาราภิวิกลวิการอับแสงเศร้าสืดจืดทั้งห้อยเหือดสิ้นสูญ มิได้จำรูญไพโรจน์โชติชัชวาล”(104) ความสว่างเป็นอันมากของพระรัศมีดังกล่าวนี้บังชี้ถึงพระปัญญาอันรู้แจ้งในสรรพสิ่งอย่างหาที่สุดมิได้

ในพระนิพนธ์นี้ยังมีการใช้ความเย็นเป็นสัญลักษณ์ของกุศลกรรมหรือความดีงาม ส่วนความร้อนซึ่งเป็นสิ่งตรงกันข้าม เป็นสัญลักษณ์ของอกุศลกรรม เช่น ในตอนที่พระโพธิสัตว์ต่อสู้เพื่อมีชัยเหนือพระยามาร พระยามารได้ใช้ความร้อนนานาประการเข้าโจมตีพระองค์ จะเห็นได้ว่า ความร้อนเหล่านั้นนอกจากจะเป็นภัยธรรมชาติ เช่น พายุใหญ่ ฝนท่าใหญ่ หรืออาวุธ ของมีคมแล้ว ยังมีสิ่งที่มีความร้อนด้วย เช่น “พระยามาร...บันดาลอานุภาพให้เป็นท่าฝนถ่านเพลิงมีโอภาสแดงดุจดอกทองกวาว เหมือนด้วยเพลิงในนรกปราศจากเปลวแลควันตกลงมาจากอากาศ...บันดาลเตชานุภาพให้เป็นท่าฝนถ่านเพลิงในกุกกุนทรก ตกลงมาจากคัคคานาล...บันดาลคัคคตาให้ท่าฝนเปือกตม

อันร้อนรุ่งโรจน์ด้วยชาลธุมการตกลงมาแต่หน้าอากาศ...”(89) สิ่งที่ร้อนแรงและภัยเหล่านี้ เมื่อมาถึง พระวรกายพระโพธิสัตว์ก็กลับกลายเป็นดอกไม้ทิพย์ จุณจันทร์ อัญมณี หรือเครื่องหอมหล่นลงบูชา พระองค์ทั้งสิ้น แม้จะไม่ใช่สิ่งที่เย็นจัด แต่ก็ตัดกับสิ่งที่ร้อนแรงซึ่งพระยามารบันดาลมาได้อย่าง ชัดเจน

1.4.3 ความเย็น : เมตตาและกุศล

ยังมีการใช้ความเย็นเป็นสัญลักษณ์ของความดีหรือกุศลกรรม และความร้อนเป็นสัญลักษณ์ของกิเลสหรืออกุศลกรรม ผ่านพระจันทร์อันมีแสงอันเย็น และพระอาทิตย์อันมีแสงแรง ร้อน ในปริจเฉทที่ 10 “อภิสมโพธิปริวรรต” ในการพรรณนาฉากธรรมชาติ ภายหลังจากพระพุทธเจ้า ทรงพิชิตกิเลสสำเร็จแล้ว มีความเปรียบว่า พระอาทิตย์ซึ่งมีแสงแรงร้อนนั้นลาลับขอบฟ้าไปดุจดั่งเป็นฝ่ายพระยามารที่พ่ายแพ้ เกรงกลัวพระจันทร์ซึ่งเป็นฝ่ายพระพุทธองค์ผู้มีชัยชนะ ดังข้อความว่า “...ทิพากรังสีมีพรรณจรัสแสงร้อน ดุจเป็นฝักฝ้ายมารดัสกรใจบาป ส่วนศศิรังสีมีหยาดอันเย็น ซาบสรีรกาย ดุจเป็นฝักฝ้ายข้างพระพุทธังกูราช และพระสุริยาครุวนาดุจปลาดตัวกัลดชแห่ง ศศิธร เหตุหม่อมารอมรทั้งหลายพ่ายหนีกัลดชบารมีพระมหาสัตว์...”(96) เห็นได้ว่าการเปรียบว่า พระจันทร์และพระอาทิตย์ว่าเป็นฝ่ายพระพุทธเจ้าและฝ่ายพระยามารดังกล่าวนี้ ผู้ทรงนิพนธ์ทรง เลือกที่ความร้อน-เย็นของแสง พระจันทร์ซึ่งมีแสงอันเย็นจึงได้รับการเปรียบว่าเป็นฝ่ายพระพุทธเจ้า ส่วนพระอาทิตย์ซึ่งมีแสงอันแรงร้อนจึงได้รับการเปรียบว่าเป็นฝ่ายมาร และยังสอดคล้องกับช่วงเวลา ที่พระอาทิตย์กำลังจะลาลับขอบฟ้า ในขณะที่พระจันทร์ทอแสงสีทองกระจ่างอยู่บนฟ้าอีกด้วย

1.4.4 พระยามาร : อกุศลในจิตใจ

สัญลักษณ์ที่สำคัญและน่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ พระยามาร อันเป็นสัญลักษณ์ แทนกิเลสตัณหา กล่าวได้ว่า พระยามาร ไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์ของกิเลสตัณหาในพระทัยของ พระพุทธเจ้าในช่วงก่อนขจัดกิเลสเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความชั่วร้ายหรือกิเลสตัณหาใน จิตใจของปุถุชนทุกคนในโลกอีกด้วย จึงเห็นได้ว่า แม้พระพุทธเจ้าจะสามารถเอาชนะหรือดับกิเลสใน พระทัยของพระองค์ได้แล้ว แต่มารก็ยังคงอยู่ จึงมีเหตุการณ์ที่พระยามาร มาอาราธนาให้ พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานในปริจเฉทที่ 26 “มหานิพพานสูตรปริวรรต”

แม้ว่าพระยามารจะพ่ายแพ้แก่พระพุทธองค์ทั้งในแง่ที่ไม่สามารถครอบงำ พระหฤทัยพระองค์ได้ และไม่สามารถขัดขวางการตรัสรู้ เพื่อตนจะได้ครอบครองโพธิบัลลังก์ กระทำ ให้ความชั่วร้ายครอบงำโลก นำพาสรรพสัตว์ทั้งปวงให้ดำรงอยู่ในห้วงทุกข์ต่อไปได้ แต่ก็เชื่อว่ามารจะ ไม่มีอยู่ในโลกอีก เพราะสรรพสัตว์จำนวนมากก็ยังคงติดข้องอยู่กับกิเลสตัณหา ยากที่จะขจัดได้ เมื่อพระพุทธเจ้าทรงพระชราภาพเป็นอันมาก พระยามารก็สบโอกาสที่จะกำจัดพระองค์ ผู้ซึ่งเป็น ปฏิปักษ์กับตนและเป็นผู้ทำให้สัตว์โลกจำนวนมากพ้นวิสัยแห่งตน พระยามารได้เข้ามาอาราธนา พระพุทธเจ้าให้เสด็จดับขันธปรินิพพาน มีคำบรรยายว่า “...พระยาวิวสดีมาร...ติดตามพระองค์มา คอยซึ่งโอกาสตราบเท่าถึงกาลเสด็จมาสถิต ณ ปาวาลเจดีย์จึงเข้ามากราบทูลอาราธนาพระชินสีห์ให้ ปรินิพพาน...”(236) มีคำอธิบายเพิ่มเติมด้วยว่า อันที่จริงแล้ว พระยามารได้เข้ามาอาราธนาให้เสด็จ

ดับชั้นปรินิพพานตั้งแต่ในคราวที่พระองค์ตรัสรู้พระโพธิญาณใหม่ ๆ และหลังจากทำมหาพรหมมา อารานาให้ตรัสเทศนาโปรดสัตว์โลก(235) หมายความว่า พระยามารพยายามขัดขวางการนำพาสัตว์ โลกพ้นจากอำนาจแห่งตนตั้งแต่ก่อนสถาปนาพระพุทธศาสนาแล้ว แต่ครั้งนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้รับ อารานา ตรัสว่า

...ดูกรรมารผู้ใจบาปต่อเมื่อใดสาวกทั้งหลายของตถาคต คือภิกขุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เป็นพหูสูตอันฉลาด อาจทรงไว้ได้ซึ่งพระธรรมวินัย แลปฏิบัติ ศึกษาเล่าเรียนบอกกล่าวสืบต่อกันไป แลสำแดงธรรมเทศนาโปรดเวไนยนิกร สัตว์เทพตามนุษย์ให้สำเร็จมรรคผลพระอมตมหานิพพานได้ ยิ่งศาสนมรรค พรหมจรรย์ให้แผ่ไพศาลไปทั่วโลกธาตุเมื่อใดแล้ว ตถาคตจึงรับอารานาท่าน เข้าสู่พระปรินิพพานในกาลเมื่อนั้น...(236)

ในครั้งนี้ พระยามารสบโอกาส เมื่อพระพุทธเจ้าทรงพระชราภาพมาก มาอารานาอีกครั้ง พระพุทธเจ้าได้ตรัสรับอารานาพระยามาร โดยตรัสว่าอีก 3 เดือนจะเสด็จปรินิพพาน พระยามารก็ รับพุทธฎีกาด้วย“จิตโสมนัสยินดี” ซึ่งหมายความว่า พระยามารรู้สึกว่ หากพระพุทธเจ้าเสด็จดับชั้น ปรินิพพาน ตนก็มีโอกาสที่จะครอบงำโลกด้วยความชั่วร้าย แต่อันที่จริงแม้พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับ ชั้นจากโลกนี้ไป ก็ไม่ได้หมายความว่าโลกจะตกอยู่ภายใต้อำนาจของความชั่วร้ายหรือกิเลสทั้งหมด เพราะพระสัทธรรมหรือความรู้ที่มนุษย์เรียนรู้เพื่อต้านทานกิเลสหรือสิ่งชั่วร้ายยังดำรงอยู่ อีกทั้ง พุทธบริษัททั้ง 4 ก็ประดิษฐานแล้ว ซึ่งจะเป็นผู้สืบทอดความรู้นี้ต่อไป โลกจึงสามารถต้านทาน ความชั่วร้ายได้ต่อไปอีกนานแสนนาน จนกระทั่งถึงกาลที่ศาสนาเสื่อมสูญไม่มีผู้ใดสืบทอดอีกต่อไป

2. ความขัดกัน (contrast)

ความขัดกันเป็นกลวิธีทางวรรณศิลป์ประการหนึ่งที่กระตุ้นการพินิจความหมาย ความขัดกันเป็นองค์ประกอบทางความหมาย ซึ่งสามารถสร้างความประสานกันขึ้นได้ เป็นปัจจัยของ ความงามของงานศิลปะ ในพระปฐมสมโพธิกถา มีการใช้ความขัดกันขององค์ประกอบเพื่อสื่อ ความหมายทางความคิด ดังกล่าวไปแล้วคือความน่าเกลียดน่ากลัวของกองทัพมาร ความตระหนก ตกใจของปวงเทพ และความสงบนิ่งไม่หวั่นไหวของพระโพธิสัตว์ องค์ประกอบ 2 ส่วนแรกได้ขบเน้น ความวิริยะหาญกล้าของพระองค์ให้ประจักษ์แก่ผู้รับอย่างโดดเด่น นอกจากนี้เราจะได้พบ ความขัดกันของความสงบกับความทุกข์ และความขัดกันของความรุนแรงกับความอ่อนโยนงตาม

2.1 ความขัดกันของความสงบกับความทุกข์

ความขัดกันของความสงบกับความทุกข์ ปรากฏทั้งการตัดกันของความสงบกับความโศก และความสงบกับโทสะ พระพุทธเจ้าทรงอยู่ในสถานะมนุษย์ มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ๆ จึงเห็นได้อย่างชัดเจนถึงความตัดกันของความสงบของพระองค์ผู้ซึ่งดับกิเลส หลุดพ้นจากทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงแล้ว กับอารมณ์อันพลุ่งพล่านแบบปุถุชนของตัวละครอื่น ๆ บ่งชี้ถึงความต่างของความเป็นอริยบุคคลกับปุถุชนที่ยังติดข้องกับกิเลส เช่น ในปริจเฉทที่ 21 “พุทธปิตุณิพพานปริวรรต” พระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดา ทรงพระประวรหนักและถึงกาลที่จะปรินิพพาน พระพุทธเจ้าจึงเสด็จมาแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระบิดาจนกระทั่งพระบิดาบรรลุมรรคผล พระเจ้าสุทโธทนะได้ถวายนมัสการลาเพื่อจะดับขันธปรินิพพาน พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า “ดูกรพระราชสมภาร จงทรงพระกำหนดซึ่งกาลอันควร” (197) เหล่ากษัตริย์สักยราช พระนางปชาบดีโคตมีและนางปริจาริกาทั้งหลายก็เศร้าโศกเป็นอันมาก “พร้อมกันสยายเกศสองกรซ้อนอุระประเทศพิลาปก่ำสรดเชิงแซ่ศัพทน์ถนาค” ด้วยเหตุที่พระพุทธองค์ทรงเข้าพระทัยถึงธรรมดาแห่งชีวิตที่ต้องดับสูญ ก็ไม่ทรงเศร้าโศกเสียพระทัยอย่างปุถุชน แต่ก็ใช้ว่าจะไม่ทรงสนพระทัยในการดับขันธของพระพุทธบิดา หากแต่ทรงมองการดับขันธของพระบิดาด้วยปัญญา ดังที่ทรง“บังเกิดธรรมสังเวช” และใช้โอกาสนี้เป็นประโยชน์ต่อการชี้ให้บุคคลอื่นเห็นถึงความจริงของชีวิตที่ย่อมหนีไม่พ้นความตาย ดังที่ตรัสแก่สงฆ์ทั้งปวงว่า “ท่านทั้งหลายจงทศนาซึ่งพระพุทธบิดาอันสิ้นพระชนม์ชีวิต อันมรณธรรมนี้มีได้มีสบาย ย่อมทำลายชีพแห่งสัตว์ทั่วทั้งสิ้นเป็นอาจิณธรรมดา จะได้เลือกหน้าหามิได้”(197) แน่นอนว่าคำตรัสนี้ นอกจากเป็นการแสดงให้ผู้ฟังเห็นความจริงของชีวิตแล้ว ยังโยงไปสู่ความคิดที่ว่าควรจะดำรงตนด้วยความไม่ประมาท เร่งกระทำให้พ้นจากทุกข์ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วย แต่บุคคลซึ่งยังไม่เข้าใจความจริงดังกล่าว และไม่สามารถละความยึดมั่นถือมั่นได้ ก็มีความเศร้าโศกที่ผู้เป็นที่รักจากไป ดังที่“นางมหาปชาบดีและพระยโสธราเทวี แลหมู่พระสนมทั้งหลาย กับทั้งเหล่ากษัตริย์สักยราชวงศานวงศ์ทั้งปวง ต่างคนก็ซ้อนทรวงโสกาตุรพิลาปปริเทวนาคาร”(197-198)

ความตัดกันของความสงบของพระพุทธเจ้ากับความโศกของตัวละครอื่น ๆ ยังปรากฏในปริจเฉทที่ 26 “มหานิพพานสูตรปริวรรต” พระอานนท์ ผู้ซึ่งอุปัฏฐากพระพุทธเจ้าตลอดมา เศร้าโศกเสียใจยิ่งนักที่พระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ละทิ้งตนซึ่งยังไม่บรรลุมรรคผลไป พระอานนท์ผูกพันพระพุทธเจ้ายิ่งนัก จึงไม่อาจทำใจได้ที่พระองค์จะเสด็จดับขันธ จากตนไปตลอดกาล ในขณะที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทแก่พระภิกษุสงฆ์ พระอานนท์ได้กลับไปร้องไห้คร่ำครวญอยู่ลำพังว่า

...โอ้อาตมะนี้อำภัพเป็นพันประมาณ ตั้งแต่ติดตามปฏิบัติพระศาสดาจารย์มา ก็นานช้า ดูจฉายาอันติดตามพระกายินทรีย์ แลบัดนี้ตัวอาตมาก็ยังเป็นเสกขบุคคลอยู่ ยังมีบรรพชิตกัจจกกระทำสืบต่อไป แลพระบรมครูจะทอดทิ้งอาตมะ

ไว้เสด็จเข้าสู่พระปรีณิพพาน อานนท์นี้จักทรมาณกายอยู่ผู้เดียวดูเปล่าเปลี่ยว
อนาถนัก จำเดิมแต่วันพรุ่งนี้ อานนท์จักถวายซึ่งน้ำบัววันพระโอษฐ์แลสรอง
พระพักตร์แก่ผู้ใด จะปูลาดเสนาสน์และจะถือบาตรจีวรตามใครสืบไปอีก
ในเบื้องหน้า...(246)

ในขณะที่พระพุทธเจ้ามิได้มีความโศก แต่ด้วยความละเอียดอ่อนในพระทัยก็ทรงเข้าพระทัยดีถึง
ความทุกข์โศกของพระอานนท์ จึงได้ให้ภิกษุไปตามพระอานนท์มา แล้วตรัสปลอบประโลมให้คลาย
โศกว่า

...อานนท์ อย่าเศร้าโศกปริเทวนาการบมิสมควรตถาคตก็ได้เทศนาแก่ท่านแล้ว
ว่า ธรรมดาสังขารทั้งหลาย ย่อมพลัดพรากปราศจากที่รักที่ชอบใจถึงซึ่ง
วิปริณามธรรมมิได้เที่ยงแท้แลอานนท์ก็เป็นผู้อุปฐากตถาคตสิ้นกาลช้านาน
ภิกษุที่ได้กระทำวัตรปฏิบัติพระศาสดาจารย์ปานตถาคต ซึ่งจะไม่
มีผลประโยชน์นั้นหาบมิได้ แลอานนท์ก็มีบุญสัมภาระได้กระทำสั่งสมไว้ใน
อดีตกาลก่อน อย่าทุกข์ร้อนโทมนัสจงอุตสาหะประกอบซึ่งความเพียรอย่าง
ประมาท ไม่ช้าก็จะมีสันดานปราศจากอาสวะ จะบรรลुพระอรหัตในกาลเมื่อ
กระทำปฐมสังคายนาเป็นแน่ มีพุทธปฏิภาตวิสัยการณทำนวยแลแล้วโลม
พระอานนท์ด้วยประการดังนี้...(246) (เน้นโดยผู้วิจัย)

เห็นได้ว่าอารมณ์โศกของพระอานนท์เป็นภาพที่ติดกับความสงบอันเนื่องด้วยพระปัญญาอันรู้แจ้ง
ของพระพุทธเจ้า

นอกจากความสงบของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ผิดแผกจากความโศกของบุคคลอื่น ๆ
แล้ว ในปริจเฉทที่ 18 “พิมพ์พิลาปปริวรรต” อารมณ์โศกเป็นอันมากของพระนางพิมพ์ในตอนต้น
และกลางปริจเฉท ยังเน้นความสงบที่บังเกิดขึ้นกับพระนางเองในตอนท้ายปริจเฉทด้วยดังที่ผู้วิจัยได้
อภิปรายไปแล้วบทที่ 2 การวิเคราะห์เนื้อหาทางอารมณ์ ในหัวข้ออารมณ์โศกในพระปฐมสมโพธิ-
กถา การเปลี่ยนแปลงจากความทุกข์โศกเป็นอันมาก มาเป็นความสงบของพระนางพิมพ์นี้ ได้
เกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้สดับพระสัทธรรมเทศนา การตัดกันอย่างชัดเจนดังกล่าวนี้จึงช่วยสื่อ
ความหมายว่าการหลุดพ้นจากทุกข์ที่ไม่ว่าจะหนักหน่วงเพียงใด ก็สามารถทำได้ด้วยการเข้าถึง
ความจริงของชีวิต

ความขัดกันของความสงบกับโศก เห็นได้ในปริจเฉทที่ 9 “มารวิชัยปริวรรต” โทสะ
เป็นอันมากของพระยามารติดกับความสงบ มีพระเมตตาของพระโพธิสัตว์อย่างเด่นชัด ผู้ทรงนิพนธ์
แสดงความกราดเกรี้ยว และโทสะอันรุนแรงของพระยามารไว้หลายช่วงตอนในปริจเฉทนี้ เช่นตอนที่
พระยามารเมื่อรู้ว่าพระโพธิสัตว์จะกระทำให้พันพิสัยแห่งตนก็“มีความพิโรธเป็นกำลังคับคั่งไปด้วย

อิสสาจิตครอบงำสันดาน จึงร้องอุโฆษณาการให้หาพลเสนามารมาประชุมพร้อมกันแล้วให้แสวงสรรพนมิตกายมือเนกประการ เหตุจิตเป็นพาลพิลาสปราศจากกรุณาหาไปด้วยราคะโทสะ โมหะอิสสาพยาบาท...”(84)(เน้นโดยผู้วิจัย) หรือเมื่อพระยามารทัศนากการเห็นพระโพธิสัตว์ไม่หวั่นไหวกลัวภัยแห่งตนก็“ยังมีความพิโรธเป็นกำลัง พระเนตรแดงตั้งอัคนีการ...ร้องประกาศแก่หมู่มารด้วยณัฐรสคำสำรากร่ำว่า ท่านทั้งหลายจงเร่งเข้าไปต่วน ๆชวนกันกลุ่มรุมฟันแทงทุบตีเช่นฆ่าพระลัทธิตถราชกุมารกาลบัดนี้”(88)(เน้นโดยผู้วิจัย) โทสะของพระยามารมากถึงขั้นจะทำลายพระชนม์ชีพของพระโพธิสัตว์ ดังที่พระยามารได้ร้องคุกคามขับไล่พระองค์ให้ลุกออกจากโพธิบัลลังก์และขู่ว่า“ถ้ามิได้อุฏฐาการจากรัตนบัลลังก์นี้ อาตมาจะผ่าหทัยแห่งท่านให้ภินทนาการทำลาย”(90) ความโกรธของพระยามารตัดกันอย่างเด่นชัดกับความสงบปราศจากกิเลส และเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาของพระโพธิสัตว์ ดังมีอธิบายความว่า “สมเด็จพระโพธิสัตว์ได้ทัศนากการพระยามารมีพระบวรสันดานระงับพิโรธเว้นจากโทษจิตทรงคิดเมตตาการุญ ประดุจบิดาอันเห็นซึ่งบุตรเป็นพาลทารกมีปรกติเล่นอยู่แทบบาทมูล...”(90) ความขัดกันเช่นนี้ สื่อให้เห็นภาพของการปะทะกันระหว่างกิเลสตัณหาที่กุกุศลจิตในพระทัยของพระโพธิสัตว์ในระหว่างที่เพียรดับกิเลส แต่ก็เห็นได้ว่า แม้กิเลสจะมีพลังอำนาจมากเพียงใด แต่ในที่สุดก็พ่ายแพ้แก่จิตฝ่ายกุศลของพระโพธิสัตว์ซึ่งมีอำนาจเหนือกว่า

2.2 ความขัดกันของความรุนแรงกับความอ่อนโยนงดงาม

นอกจาก ในปริจเฉทที่ 9 “มารวิชัยปริวรรต” จะปรากฏความขัดกันของโทสะของพระยามาร กับความสงบของพระโพธิสัตว์แล้ว ในเหตุการณ์การต่อสู้ของพระโพธิสัตว์กับพระยามาร ผู้ทรงนิพนธ์ก็ได้แสดงภาพอันตัดกันของความรุนแรงอันเกิดจากอำนาจของมาร กับความอ่อนโยนงดงามที่เกิดจากพลังอำนาจฝ่ายกุศลของพระโพธิสัตว์ ดังข้อความต่อไปนี้ เมื่อ“...พระยามาร... บันดาลฤทธิ์ให้เป็นท่าฝนก้อนศิลาตกลง ทำลายยอดบรรพตน้อยใหญ่บังเกิดเป็นเปลวไฟแลควันตกลงมาบนอากาศ” พอ“ถึงพระโพธิสัตว์ก็กลับกลายเป็นทิพยบุปผชาติสักการบูชา” พระยามารก็“แสดงฤทธิ์ให้เป็นท่าฝนนาวิธารูวิเศษ มีประเภทคือคมข้างเดียวแลคมทั้งสองข้าง บ้างก็เป็นพระขรรค์แลดาบหอกจักรธนูศรเสนาเกาทัณฑ์เป็นต้น ให่ตกลงแล้วเป็นควันเป็นเปลวเพลิงมาบนอัมพรประเทศ” แต่“พอถึงพระกาย[พระโพธิสัตว์]ก็กลายเป็นทิพยมาลาเลื่อนลอยลงบูชาทั้งสิ้น” พระยามาร“ก็บันดาลอานุภาพให้เป็นท่าฝนถ่านเพลิงมีโอภาสแดงดุจดอกทองกวาว เหมือนด้วยเพลิงในนรกปราศจากเปลวแลควันตกลงมาจากอากาศ” แต่พอถึงพระกายพระโพธิสัตว์“ ก็กลายเป็นทิพยกุสมชาติ เรี่ยรายแทบบาทมูล...”(89) เห็นได้ว่าบรรดาท่าฝนก้อนศิลาและท่าฝนนาวิธารูวิเศษซึ่งเป็นสิ่งที่แข็งและคม และท่าฝนถ่านเพลิง ซึ่งร้อนแรงและเป็นอันตรายต่อชีวิต เมื่อมาถึงพระกายพระมหาสัตว์ก็กลับกลายเป็นดอกไม้ทิพยอันอ่อนโยน งดงาม เห็นเป็นภาพที่ตัดกันอย่างแจ่มชัด ความขัดกันเช่นนี้ ได้สื่อความหมายถึงความแตกต่างระหว่างกิเลสกับกุศลจิต และ

แสดงการปะทะกันของอำนาจทั้งสองฝ่ายในพระทัยของพระโพธิสัตว์ ในขณะที่เดียวกัน ก็แสดงว่าอำนาจฝ่ายกุศลจิตของพระองค์นั้นมีมากกว่า จึงเห็นได้ว่าการแปรเปลี่ยนสิ่งชั่วร้ายรุนแรง ให้กลายเป็นสิ่งที่อ่อนโยนงดงาม

เห็นได้ว่า สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงนิพนธ์พระปฐมสมโพธิกถาด้วยความประณีต ทรงเลือกเฟ้นวัสดุคือภาษาและใช้กลวิธีการประกอบวัสดุเพื่อสื่อความหมายอย่างแจ่มชัด ดังจะเห็นว่า ในการใช้รูปแบบคำประพันธ์แบบร้อยแก้วกวีนิพนธ์ก็มีการใช้สัมผัสระหว่างวรรคและสัมผัสภายในวรรคอย่างโดดเด่นและต่อเนื่องในข้อความขนาดยาวในเหตุการณ์สำคัญ เพื่อดึงดูดผู้รับสารให้พิจารณาถึงความสำคัญของเนื้อความในช่วงนั้น อีกทั้งการสร้างความสัมพันธ์ในด้านจังหวะของเสียงอันเกิดจากการสัมผัสกันของคำระหว่างวรรคและภายในวรรคในบางช่วง ยังสอดคล้องกับความหมายในเนื้อความตอนนั้นอีกด้วย ในด้านองค์ประกอบทางภาษา ก็ จะเห็นได้ว่าการเลือกเฟ้นถ้อยคำเพื่อสื่อสารทั้งในด้านเนื้อหาทางความคิดและอารมณ์ อย่างมีพลัง ส่วนในด้านกลวิธีการสร้างจินตภาพ มีการใช้ความเปรียบและสัญลักษณ์และความขัดกัน โดยส่วนใหญ่จะอาศัยธรรมชาติมาเป็นวัสดุในการสร้างความเปรียบ เช่น ความเปรียบบุคคลวัต ผู้ทรงนิพนธ์ทรงนำเอาธรรมชาติมาร่วมรับรู้เหตุการณ์สำคัญในพระชนม์ชีพของพระพุทธเจ้า ธรรมชาติเป็นทั้งผู้ร่วมรับรู้ สนับสนุน เอาใจช่วยพระองค์ในกิจต่างๆ และหลักการบูชา เน้นย้ำความเป็นมหาบุรุษของพระองค์ได้เป็นอย่างดี หรือการใช้สัญลักษณ์ที่เป็นธรรมชาติมาเชื่อมโยงไปถึงความหมายหลักของบทประพันธ์ บ่งชี้ถึงทัศนะของผู้ทรงนิพนธ์ที่มองว่ามนุษย์มีความผูกพันกับธรรมชาติและเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ซึ่งก็เป็นทัศนะที่สืบทอดจากสมัยอยุธยาและมีอยู่ในวรรณคดีอื่นๆร่วมยุคด้วย การประกอบวัสดุคือภาษาอย่างประณีตบรรจงของผู้ทรงนิพนธ์ ในการแสดงการเผชิญปัญหาอย่างบุคคลของพระองค์ดังที่กล่าวมานี้ กระตุ้นการครุ่นคิดพิจารณาของผู้รับสารให้เข้าถึงความหมายทั้งทางความคิดและทางอารมณ์ ก่อให้เกิดความซาบซึ้งและประทับใจในพระพุทธเจ้า ในฐานะมหาบุรุษผู้เป็นศาสดาของโลก จึงกล่าวได้ว่าพระนิพนธ์นี้เปี่ยมไปด้วยความงาม และมีพลังที่จะสื่อสารอันลึกซึ้งไปยังผู้คนทุกยุคสมัย